
๒๖  มีนาคม    ๒๕๔๘ 

เรียน  ผูบ้ริหารและเพื�อนครูที�เคารพรักทุกท่าน 
                วนัจนัทร์ที� ๒๑-วนัพุธที� ๒๓ มีนาคม  ๒๕๔๘  ผมติดประชุมสัมมนาสรุปผลงานชุมนุมยวุกาชาด 
เอเชีย-แปซิฟิค ที�โรงแรมริเวอร์ไซด ์ เชิงสะพานกรุงธน  งานนี2สาํนกัลูกเสือ ยุวกาชาดฯ  สาํนกังาน
ปลดักระทรวงศึกษาธิการเป็นเจา้ของเรื�อง  ผูเ้ขา้ประชุมสัมมนาประกอบดว้ยผูบ้งัคบับญัชายวุกาชาด ส่วน
ใหญ่ที�ไปร่วมงานชุมนุม  ไดอ้ภิปรายถึงปัญหาอุปสรรค แนวทางแกไ้ขในครั2 งต่อไป และที�สาํคญัไดห้า
แนวทางพฒันากิจการยุวกาชาดใหฟื้2 นตวัขึ2นอีกเพราะมีประโยชนใ์นการฝึกเยาวชนและต่อประชาชนทั�วไป 
                วนัพฤหสับดีที� ๒๔ มีนาคม  ๒๕๔๗ เชา้นั�งลงชื�อในแฟ้มเอกสารต่างๆ บ่ายเป็นประธานการ
ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื2นที�การศึกษาชั�วคราว  พิจารณาแต่งตั2งผูบ้ริหารโรงเรียนเกณฑคุ์ณภาพ  ยา้ยผูบ้ริหารที�
คาบลูกคาบดอกระหวา่งกฎหมายเก่ากบักฎหมายใหม่  อนุมติัยา้ยครูที�สอบคดัเลือกได ้  เลิกประชุม อ.ก.ค.ศ.
เขตฯ ลงมาประชุมรอง ผอ., หวัหนา้กลุ่ม และเจา้หนา้ที�การเงิน รับฟังสรุปผลการตรวจของ สตง.ที�มา
ปักหลกัตรวจอยู ่๑ เดือนเต็มๆ พบวา่เรามีขอ้บกพร่องหลายเรื�อง แต่ไม่มีกรณีที�ส่อวา่ทุจริต  ผมกาํชบัให้
ผูเ้กี�ยวขอ้งถือปฏิบติัใหถู้กตอ้งตามระเบียบโดยเคร่งครัด  งานนี2คงตอ้งขยายผลไปยงัโรงเรียนเหมือนกนั 
เพราะมีผูร้้องเรียนเกี�ยวกบัการซื2อการจา้งเหมือนกนัถูกผิดอยา่งไรยงัไม่ไดไ้ปดู  เรื�องที�น่าจะตอ้งระมดัระวงั 
คือ การเบิกค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ   การเบิกค่าเช่าบา้น  การเบิกค่าอาหาร/เครื�องดื�มในการ
ประชุม/ฝึกอบรม   การจดัทาํบญัชีพสัดุและการเบิกจ่ายวสัดุ  เป็นตน้  ที�ไม่น่ามีแต่กต็รวจพบเป็นกรณีเบิกค่า
เช่าซื2อ สัญญาซื2อ-ขาย วงเงินตํ�ากวา่สัญญากูเ้งินจากธนาคารมาซื2อบา้น  เคยพบแต่กูไ้ดน้อ้ยกวา่หรือเท่ากบั
ราคาซื2อขาย  พบธนาคารใจดีเขา้เลยพาให้เบิกผิดจนอาจตอ้งเรียกเงินคืน 
             วนัศุกร์ที� ๒๕  มีนาคม  ๒๕๔๘  เวลา ๐๘.๓๐ น.ไปลงนามในสญัญาปฏิบติัราชการกบัผูว้า่ราชการ
จงัหวดั ในตวัชี2วดัที�เกี�ยวขอ้งกบัความรับผิดชอบ   เวลา ๐๙.๑๕ น. เปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ
โรงเรียนเครือข่าย ณ หอ้งประชุมขนุกระทิง๑ สาํนกังานเขตพื2นที�การศึกษาชุมพรเขต ๑  แลง้ลงมาลงชื�อใน
เอกสารราชการ  มีพ่อคา้มาร้องเรียนเกี�ยวกบัการจดัซื2อคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนขนาดเลก็   ครูมาพบเพื�อขอ
ยา้ย  ช่วงบ่ายเกิดไฟลามทุ่งหลงัสาํนกังานเป็นที�วิตกวา่จะสร้างความเสียหายแก่อาคารสถานที�  แต่สุดทา้ยไฟ
ก็ดบัลงในเวลาเกือบเลิกงาน  อาทิตยห์นา้ (๒๘ มีนาคม - ๕ เมษายน ๒๕๔๘) ผมไดรั้บแต่งตั2งใหไ้ปเขียน
รายงานเกี�ยวกบัการบริหารเขต/สถานศึกษาโดยองคค์ณะบุคคล ที�โรงแรมริเวอร์ไซด ์กทม.   แต่หากงานไม่
ติดพนัมากอาจลงมาทาํงานที�เขตในวนัที� ๑ เมษายน ๒๕๔๘   
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๔ เมษายน ๒๕๔๘ 

เรียน เพื�อนครูและผูบ้ริหารที�เคารพรักทุกท่าน  

 

                     วนัที� ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๘ ผมไปโรงแรมริเวอร์ไซด ์เชิงสะพานกรุงธนเพื�อเป็นคณะทาํงาน
จดัทาํเครื�องมือประเมินผลการบริหารเขตพื2นที�การศึกษา และสถานศึกษา ในรูปของคณะกรรมการ ซึ�ง
สาํนกัติดตามประเมินผลฯ ของ สพฐ. เป็นเจา้ภาพ พบ ผอ.เขต และ ผอ.โรงเรียนที�คุน้เคยกนัมาก่อนร่วมเป็น 
คณะทาํงานอีก 

ประมาณ ๑๐ ท่าน วนันี2 มีท่าน รองเลขาธิการ กพฐ. ดร.ชินภทัร ภูมิรัตน เป็นประธาน ท่านบรรยายพิเศษถึง
จุดมุ่งหมายของการศึกษาวิจยั วิธีการเกบ็ขอ้มลู และขอ้คิดเห็นอื�นๆ  

พวกเรากอ็ภิปรายแนวคิด บริบทในการ ทาํงาน ของเขตพื2นที�การศึกษาและโรงเรียนวา่ กรรมการแต่ละคณะ
มีบทบาทที�เป็นจริงอยา่งไร สังคมคาดหวงัอย่างไร ฝ่ายเลขานุการ 

ก็จดเพื�อไป สรุปจาํแนก หมวดหมู่ ตามกรอบ ที�กาํหนดไว ้ผมอยูร่่วมกบัคณะอยูจ่นถึงวนัที� ๓๑ มีนาคม 
๒๕๔๘ จึงกลบัลงมาชุมพร  

                     วนัที� ๑ เมษายน ๒๕๔๘ ไปร่วมงาน ” วนัขา้ราชการพลเรือน ” ของจงัหวดัที�หอประชุมใหญ่ 
ไดก้ล่าวรายงานเพื�อเบิกตวัขา้ราชการพลเรือนดีเด่น รับประกาศเกียรติคุณบตัรจากท่านผูว้า่ราชการจงัหวดั
บ่ายทาํงานเอกสารที� ◌◌่ีคา้งอยู่บนโต๊ะหลายแฟ้ม  

                     วนัเสาร์ที� ๒ เมษายน ๒๕๔๘ ผมและท่าน ผอ.ศกัดิQ สิทธิQ  แร่ทอง ออกเดินทางตั2งแต่ ๐๖.๐๐ น. 
โดยใชร้ถยนตส่์วนบุคคลมุ่งหนา้ไปสู่ที�หมายจงัหวดัยะลา เพราะมีนดัหมายที�จะพบและหารือขอ้ราชการกบั 
ดร.รุ่ง แกว้แดง รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงศึกษาธิการ ครอบครัวเองไม่สบายใจที�ผมจะเดินทางไปใน
จงัหวดัที�มีข่าวรุนแรงทุกวนั ผมเองกไ็ม่ประมาทจึงไม่กลา้ใชร้ถหลวงเพราะมีตราราชการ ถึงยะลาก็ตรงดิ�ง
ไปหาพรรคพวกที�เป็น ผอ.เขต ในโซนนี2  ๒-๓ คน ที�สาํนกัผูต้รวจราชการประจาํเขตตรวจราชการที� ๑๒ ดร.
รุ่ง แกว้แดง จบการบรรยายพอดี ผมไม่มีกาํหนดการพบท่านในวนันี2  จึงไปเขา้ที�พกัโรงแรมยะลารามา ตอน
เยน็ท่าน ผอ.เขต อดินนัท ์ปากบารา แห่งยะลา ๒ มารับไปทานขา้ว เป็นร้านอาหารอิสลาม อิ�มแลว้กลบัมา
นั�งดื�มกาแฟในร้านอาหารของโรงแรม บรรยากาศทั�วไปก็ปกติ แต่พรรคพวกบอกว่าพอจะระเบิดมนักตู็มเลย 
ขึ2นนอนแต่หวัคํ�าไม่คิดจะไปไหนอีก เพราะทางเขา้เมืองทุกสายมีบงัเกอร์ทหารและด่านตาํรวจเต็มไปหมด  

                     วนัอาทิตยที์� ๓ เมษายน ๒๕๔๘ กลางคืนนอนไม่ค่อยหลบัจึงตื�นเชา้กวา่ปกติ ๐๗.๐๐ น. ผอ.
อดินนัท ์และคณะมารับไปกินอาหารเชา้แบบอิสลาม มีทั2งขา้วมนั โรตี แกงมสัมั�น อร่อยดี ประสานกบัท่าน 
ดร.รุ่ง แกว้แดง ท่านบอกวา่ใหไ้ปหาที�บา้นของท่านที�ลาํพระยา ระยะทางห่างจากตวัเมืองไปประมาณ ๓๐ 
กม. เกือบ ๙ โมงขบวนรถประมาณ ๑๐ คนัของพวกเราจึงมาถึงบา้นที�หอ้มลอ้มไปดว้ยทิวเขา และสายนํ2า 
เป็นบา้นทรงไทยประยกุตใ์ช ้ภมิูปัญญาชาวบา้นเป็นหลกั เสาใชม้ะพร้าวทั2งตน้ เครื�องเรือนบนบา้นใชไ้ม้



ทุเรียนแช่นํ2ายา หนา้บา้นเป็นศาลาไทยรับแขกไดป้ระมาณ ๒๐ ที�นั�ง บา้นชั2นล่างโล่งแบบศาลาการเปรียญ 
ตั2งเกา้อี2ไดเ้ป็นร้อยตวั มีผกักางมุง้ มีโรงเลี2ยงแพะ แบบสาธิต อ่านป้ายบอกวา่เป็นโครงการของมูลนิธิ ดร.รุ่ง 
แกว้แดง ท่านรับแขกที�มาเยี�ยมหลายคณะ จนแขกวายจึงมานั�งประชุมพวกเรา บอกนโยบาย และแนวทาง
ปฏิบติังานใหป้ระสบผลสาํเร็จ ฯลฯ มีขา้ราชการผูใ้หญ่ ในกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมอยา่งไม่เป็น
ทางการหลายท่าน ช่วงบ่ายท่าน รมช.ศธ. ตอ้งไปบรรยายเกี�ยวกบัโรงเรียนเอกชน ที�หาดใหญ่และจะกลบั
กรุงเทพฯ โดยเครื�องบิน เสร็จภารกิจผมจึงเดินทางกลบัชุมพร แวะกินขา้วเที�ยง (บ่าย) ที�ทุ่งสง ถึงชุมพร 
ประมาณ ๒ ทุ่ม ทนัดูข่าววางระเบิดสนามบินหาดใหญ่ คาร์ฟ ูและโรงแรมกรีนเวิลด ์พอดีครับ  

กาํจดั คงหนู  

  

10   เมษายน   2548 

เรียน   เพื�อนครูและผูบ้ริหารที�รักทุกท่าน 

            วนัจนัทร์ที� ๔  เมษายน  ๒๕๔๘  เวลา   ๑๐.๐๐น.  ตอ้นรับคณะกรรมการเขตพื2นที�การศึกษาซึ� งนดั
หมายมาตดัยนิูฟอร์มตามที�ประธานกรรมการเขตพื2นที�การศึกษานดัหมาย  ร้านตดัเสื2อผา้มาวดัตวัที�
เขต   ท่านประธานอุปถมัภเ์สื2 อเบเซอร์  กางเกงจ่ายเอาเอง   ที�หอ้งประชุมของเขตมีการอบรมคอมพิวเตอร์
เกี�ยวกบั GPA ศน.วิชยั  สายณัห์  เป็นเจา้ภาพใหญ่   ช่วงบ่ายติดตามงานที�เร่งด่วน มีผูบ้ริหารโรงเรียนมาพบ 
๒- ๓ ท่าน ส่วนใหญ่มาเชิญไปเป็นประธานงานโรงเรียน หากไม่ติดขดัก็รับปากวา่จะไปทุกแห่ง  บ่ายนดั
โรงเรียนขนาดเลก็ที�ไดง้บประมาณซื2อคอมพิวเตอร์มาสอบถามเกี�ยวกบัวิธีดาํเนินการเพราะมีบริษทัที�เขา้
เสนอราคาร้องเรียนกนัอิรุงตุงนงัไปหมด ฟังแลว้หลายแห่งกเ็ชื�อมั�นว่าทาํถูกแลว้ หลายแห่งกไ็ม่มั�นใจ  ผม
ใหค้วามเห็นวา่ถา้คิดวา่ดาํเนินการถูกแลว้กด็าํเนินการต่อไป  แต่หากไม่มั�นใจกป็ระกาศยกเลิกและ
ดาํเนินการใหมไ่ด ้ เสร็จประชุมนั�งอ่านผลงานของโรงเรียนต่างๆที�ผูบ้ริหารส่งมาประกอบการพิจารณา
ความดีความชอบ  ความจริงผมหอบไปอ่านที�บา้นหลายวนัแลว้ ไดว้นัละ ๑๐ กวา่ราย  รวมความแลว้
โรงเรียนของเราไดร้ะดมทรัพยากรเพื�อใชใ้นการจดัการศึกษารวมกนัหลายเงิน  เป็นที�น่ายินดีวา่คนใจบุญใน
สงัคมไทยยงัมีอีกมาก หากเขาเหล่านั2นไดเ้ห็นผลงานของเรา เขาคงจะสละมากขึ2นหรือมีแนวร่วมเพิ�มขึ2น 
          วนัองัคารที� ๕  เมษายน  ๒๕๔๘  เดินดคูวามเรียบร้อยของสาํนกังาน  ทาํงานเอกสารและเตรียมขอ้มลู
ความดีความชอบ  การพิจารณาความดีความชอบนดันี2แตกต่างไปจากเดิมกล่าวคือในโรงเรียนคนพิจารณา
เป็นผูบ้ริหารโรงเรียน ของผูบ้ริหารโรงเรียนและเจา้หนา้ที�ในเขต ผมเป็นผูพิ้จารณา โควตา อ.ก.ค.ศ.เขต
พื2นที�การศึกษา เป็นผูจ้ดัสรร  แต่การดาํเนินการทั2งโรงเรียนและเขตตอ้งตั2งกรรมการร่วมพิจารณา
กลั�นกรอง  ข ั2นตอนสุดทา้ยตอ้งให ้อ.ก.ค.ศ.เขตฯ เห็นชอบ  ผูที้�จะออกคาํสั�งเลื�อนขั2นเงินเดือนคือผูมี้อาํนาจ
สั�งบรรจุตามมาตรา ๕๓  แห่งพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
กล่าวคือ ผูบ้ริหารโรงเรียนสั�งเลื�อนของครูผูช่้วยและครูที�ดาํรงตาํแหน่งที�ไม่มีวิทยฐานะ(ค.ศ.๑) และ



บุคลากรทางการศึกษา นอกนั2น เป็นของผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื2นที�การศึกษา(ค.ศ.๒-ค.ศ.๔และ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในสาํนกังานเขต )  จึงตอ้งประสานกบัโรงเรียนวางระบบให้
สามารถออกคาํสั�งไดอ้ยา่งรวดเร็ว  ไม่เช่นนั2นสิ2นเดือนบางคนจะไม่ไดเ้งินเดือนอตัราใหม ่ตอนเยน็ไปเป็น
เจา้ภาพงานศพคุณแมข่องเจา้หนา้ที�ในสาํนกังาน 
          วนัพุธที� ๖  เมษายน ๒๕๔๘  วนันี2 เป็นวนัสาํคญัของชาติคือวนัจกัรี  เป็นวนัหยดุราชการ ที�หอประชุม
ศูนยร์าชการมีพิธีวางพานพุ่มเป็นราชสกัการะ  ผมแต่งชุดปกติขาวไปร่วมงานราชพิธี  หลงัเสร็จพิธีไป
ถ่ายรูปที�ร้านในตลาด เพราะรูปที�เคยถ่ายไวห้มด ขายดี  มีคนมาขอไปติดหนงัสือก็ตอ้งเปลืองสตางคถ่์าย
ใหม่  บ่ายนั�งทาํขอ้มลูความดีความชอบของผูบ้ริหาร 

วนัพฤหสับดีที� ๗  เมษายน  ๒๕๔๘  เชา้ ๐๙.๐๐ น. ประชุมผูบ้ริหารในสาํนกังานเขต ท่านรอง  
ท่านผูช่้วยฯ ท่านผูต้รวจฯ และหวัหนา้กลุ่ม  ไดเ้ร่งรัดงานในกลุ่มต่างๆ ใหเ้ร็วขึ2นโดยเฉพาะงานที�มีผูไ้ด้
เสีย  เช่น  งานร้องเรียนร้องทุกข ์เพราะบางเรื�องยาวนานมากยิ�งกว่ารามเกียรติQ    ส่วนการสร้างอาคาร
สวสัดิการเขาบอกวา่เดือนหา้ไม่นิยมวางศิลาฤกษก์นั ตอ้งรอเดือนหกเหตุผลกฟั็งขึ2น  บ่ายมีการประชุม
คณะกรรมการกลั�นกรองความดีความชอบก่อนเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื2นที�การศึกษา ไดปั้ดเศษใหโ้รงเรียน
ขนาดเลก็ไดบ้า้งตามสมควร 
              วนัศุกร์ที�  ๘  เมษายน  ๒๕๔๘  วนันี2ทาํงานเอกสารเตม็วนั  สลบักบัการรับแขกที�มาหา   ของฝาก
ช่วงนี2มกัจะเป็นเดก็นกัเรียน  คิดกลบัมุมอีกดา้นหนึ�งก็น่าดีใจที�ผูป้กครองสนใจการศึกษาประสงคจ์ะใหลู้ก
เขาเขา้เรียนโรงเรียนที�เขาคิดวา่ดีมีคุณภาพ  เราต่างหากที�ไม่สามารถทาํใหเ้ขาเชื�อไดว้า่ทุกโรงเรียนมี
มาตรฐานเดียวกนั  หากเราพิสูจนไ์ดภ้าระนี2คงจะหมดไป 

          วนัเสาร์ที� ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘  ใชเ้วลาเกือบทั2งวนัอยู่กบั Internet สลบักบัการอ่านหนงัสือและดู
ทีวี เหตุเพราะเสาร์นี2อยู่ชุมพร  ตอนเยน็ไปร่วมงานตรุษไทยที�โรงเรียนบา้นศาลาลอยของ ผอ.พิศาล ทวิช
ศรี  ปีที�แลว้กม็า ปีนี2รองผูว้า่ราชการจงัหวดัชุมพร ท่านสมพงษ ์ทวิชศรี  เป็นประธานเปิดงาน  เอกลกัษณ์
ของชาวบางลึกเมื�อถึงวนัตรุษไทย(ก่อนสงกรานต)์เขาจะนาํขา้วหมอ้แกงหมอ้มาเลี2ยงรวมกนั กิจกรรม
แข่งขนักีฬาพื2นบา้นเริ�มแต่กลางวนั กลางคืนเป็นเวทีการแสดงของลูกหลาน  ผูช้มซึ� งเป็นผูป้กครองจึงเนือง
แน่นทุกปี  มีการขายพวงมาลยัหารายไดบ้าํรุงการศึกษาของโรงเรียน  วนัอาทิตยที์� ๑๐  เมษายน 
๒๕๔๘  เป็นวนัทาํบุญประเทศไทย จะไปวดัทาํบุญเพื�ออุทิศส่วนกศุลใหบ้รรพบุรุษไทยเรียกความสามคัคี
และสมานฉนัท์กลบัคืนมา  ตอนเยน็จงัหวดัเขาจดัพิธีที�หอประชุมจงัหวดั  ณ  ศูนยร์าชการ  ผมติดงาน
โรงเรียนบา้นทุ่งมะขาม ของ ผอ.กิจจา  เก่งการไถ  มีพิธีมอบเกียรติคุณบตัรใหผู้มี้อุปการะแก่โรงเรียน 
รับปากวา่จะไปเป็นประธานให ้

กาํจดั  คงหนู 

ผอ.สพท.ชุมพรเขต ๑   
    



๑๓  เมษายน  ๒๕๔๘ 
สวสัดีปีใหม่ไทยครับ 
                วนัสงกรานตคื์อเทศกาลปีใหมข่องชาวไทย ชาวลาว ชาวมอญ เขมร ลงักาและพม่ามาแต่
โบราณ   ในเทศกาลสงกรานตจ์ะเนน้การทาํบุญ การรวมญาติ และการละเล่นพื2นบา้น  ที�สาํคญัที�สุดคือการ
สาดนํ2า และการรดนํ2าผูใ้หญ่  และที�น่าจะกล่าวถึงอีกประเดน็หนึ� งกคื็อเป็นเทศกาลแห่งความตายในอนัดบัที�
ไม่แพปี้ใหม่ฝรั�ง จากอุบติัเหตุการจราจรเป็นหลกั   เพื�อเป็นศิริมงคลผมขออราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและ
สิ�งศกัดิQ สิทธิQ ในสากล  พระบารมีแห่งพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั  ความศกัดิQ สิทธิQ ในกรมหลวงชุมพรเขต
อุดมศกัดิQ  หลวงปู่สง  วดัแกว้ฟ้าศาลาลอย  จงดลบนัดาลใหทุ้กท่านประสบแต่ความสุขความเจริญในชีวิตทุก
ประการ 
                 วนัที� ๑๑  เมษายน ๒๕๔๘  วนันี2 บ่ายมีการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื2นที�ชั�วคราว  พิจารณายา้ย
ผูบ้ริหารโรงเรียน  ครูผูส้อนที�ต่อเนื�องคาบเกี�ยวกบัการประกาศใชพ้ระราชบญัญติับริหารงานบุคคลฉบบั
ใหม่และมีการพิจารณาความดีความชอบ  ที�ประชุมเห็นชอบตามที�สาํนกังานเขตพื2นที�การศึกษาและ
สถานศึกษาเสนอ    วนัที� ๑๒  เมษายน  ๒๕๔๘  เวลา ๘.๐๐ น.รดนํ2าขอพรจากท่านผูว่้าราชการจงัหวดัและ
นายกเหล่ากาชาด   เสร็จพิธีกลบัไปที�เขตนอ้งๆจดัรดนํ2าใหผ้ม ก็รู้สึกวา่เราแก่ลง เสร็จพิธีเลี2ยงไอศกรีมกนั
พอเยน็หวัใจ    จนัทร์ที� ๑๘  เมษายน ๒๕๔๘  ผมไปซอ้มรับเครื�องราชอิสริยาภรณ์ ป.ม.(สาย ๑) ที�
หอประชุมคุรุสภาช่วงเชา้  บ่ายไปรายงานตวัสัมมนาเกี�ยวกบัการปฏิรูปการศึกษาของสภาการศึกษา ที�บา้นผู้
หวา่น  อาํเภอสามพราน  จงัหวดันครปฐม  จบรายการวนัที� ๒๐ เมษายน  ๒๕๔๘   วนัจนัทร์ที� 
๒๕  เมษายน ๒๕๔๘ จะประชุมกรรมการเขตพื2นที�การศึกษา นดันี2ทาง สพฐ.ส่งคณะทาํงานวิจยัมาร่วม
ประชุมดว้ย เพื�อเป็นการสุ่มตวัอย่างสาํหรับสร้างเครื�องมือการวิจยั 

กาํจดั  คงหนู 
ผอ.สพท.ชุมพรเขต ๑ 

รายชื�อผูไ้ดเ้ลื�อนเงินเดือน  ๑ ขั2น (เมษายน ๒๕๔๘)ที�เขตพิจารณา 

สาํนกังานเขตพื2นที�การศึกษาชุมพรเขต ๑ 
๑. นายวิมาน   ดีทองหลาง  ๒. นายนุกลู  แกว้สวี    ๓. นายสุชาติ  ขวญัสมคิด  ๔. น.ส.เรณู  กุลีช่วย   ๕. นาง
จินดา  เกษแกว้  ๖.นางจงกลนี  วรรณพิรุณ  ๗.นางวรรณา  เบญจโศภิษฐ์  ๘.น.ส.ภนิดา  คงแสงแกว้ ๙.นาง
อารี  ชลชลา  ๑๐. นางนวลจนัทร์  กมลเนตร  ๑๑. นางจุไลวรรณ  ไกรมาก  ๑๒. นางพชัรี  จนัทร์สวสัดิQ   ๑๓. 
นางรัตนา  ทรัพยส์มบูรณ์๑๔. นางพรทิพย ์ สงัขชู์  ๑๕.นางจารุพรรษ  ชอุ่มผล 

ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
๑. นายจนัทร พลสิงห์  ๒. นายทวี  มุจลินทร์  ๓. นายศกัดิQ ชยั  เสนียว์งศ ์ ๔. นายประสิทธิQ   มุจลินทร์ ๕. นาย



วิสูตร  คลี�แกว้ ๖.นายอนนัต ์ นาคสงัข ์ ๗. นายสถาพร  ลือชยั  ๘. นายปรีชา  ภู่ขวญัเมือง   ๙.นายเลอ
ศกัดิQ   รัชนาการ ๑๐. นายสมนึกเขียวสะอาด  ๑๑.นายมโน ถึงเสียบญวน  ๑๒. นายไสว หฤรักษ ์ ๑๓.นาย
สมบูรณ์  ทองคาํ  ๑๔. นายธานี  สาํราญอินทร์  ๑๕.นายศรีรักษ ์ มากภิรมย ์ ๑๖. นายเรืองชยั  จิตรภิรมย ์๑๗.
นายวนัชยั  จนัทร์ณรงค ์ ๑๘.นายสุชาติ  ชูชีพ  ๑๙.นายประสิทธิ  แกว้วิจิตร  ๒๐.นายกมล  ธรมีฤทธิQ   ๒๑. 
นายสุรพล  อินทรัตน์   ๒๒.นายมาโนช  ล.ตระกูล   
 
 ๒๓   เมษายน   ๒๕๔๘ 
เรียน  เพื�อนครูและผูบ้ริหารที�เคารพรักทุกท่าน 
               เชา้วนัที� ๑๘  เมษายน  ๒๕๔๘  เวลา ๐๙.๐๐ น. ผมไปรายงานตวัเพื�อซอ้มรับเครื�องราชอิสริยาภรณ์ 
ป.ม. ที�หอประชุมคุรุสภา  เจา้หนา้ที� กจ.สป.บอกวา่ไดรั้บใบตอบรับ ๔๐๐ กวา่คน มารายงานตวักนัถึง ๗๐๐ 
คน ที�นั�งจึงแน่นไปดว้ยผูค้น  พนกังานจากสาํนกังานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดม้าแนะนาํวิธีปฏิบติัตนและ
สิ�งไม่พึงปฏิบติัในพิธีดงักล่าวค่อนขา้งละเอียด  จบลงดว้ยการซอ้มคนละหนึ� งรอบ   บ่ายผมไปรายงานตวั
ประชุมสัมมนาที�บา้นผูห้วา่น  อาํเภอสามพราน  จงัหวดันครปฐม "บ้านผู้หว่าน" เป็นศูนยฝึ์กอบรมงาน
อภิบาลจดัสร้างขึ2น และบริหาร งาน โดยอคัรสังฆมณทลกรุงเทพฯ หรือมิสซงัโรมนัคาทอลิก กรุงเทพฯ เป็น
องคก์รทางศาสนา เพื�อสนองตอบ นโยบายของ พระศาสนจกัรสากล ซึ� งไดก้าํชบัใหพ้ระศาสนจกัรทอ้งถิ�น
ส่งเสริมและ สนบัสนุนการจดัประชุม สมัมนา ฝึกอบรม และจดั หลกัสูตรต่างๆ เพื�อใหค้วามรู้ดา้นคาํสอน
คริสตศาสนา เทววิทยา ชีวิตจิต วิชาการทั�วไป ฝึกทกัษะในงานอภิบาล และแพร่ธรรม แก่บรรดาพระสงฆ ์
นกับวช ฆราวาส และผูส้นใจทั�วไป   "บ้านผู้หว่าน" ไดรั้บการออกแบบมาเพื�อการจดัประชุมสัมมนา
โดยเฉพาะ ซึ� งประกอบดว้ยหอ้งพกั 180 หอ้ง หอประชุมใหญ่ หอประชุมเลก็ หอ้งประชุมยอ่ย พร้อมดว้ย
โสตทศันูปกรณ์อนัทนัสมยัประจาํแต่ละห้อง พร้อมทั2งวดัใหญ่ วดันอ้ย สาํหรับประกอบศาสนกิจของคริสต
ชนคาทอลิก ยงัมีหอ้งสมุด พิพิธภณัฑ ์สระวา่ยนํ2า สนามเทนนิส ลานจอดรถกว่า 200 คนั พร้อมดว้ย
บรรยากาศร่มรื�นดว้ยแมกไม ้และทิวทศันท์ะเลสาบอนัสวยงาม สาํหรับผูม้าใชบ้ริการ  การประชุมครั2 งนี2 เป็น
การประชุมเชิงปฏิบติัการเรื�อง “ตลาดนดัความรู้ : การบริหารสถานศึกษาเพื�อการปฏิรูปการ
เรียนรู้”  สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษาเป็นเจา้ภาพ  วิทยากรจากสถาบนัส่งเสริมการจดัการความรู้เป็น
หลกั  ผูเ้ขา้ประชุมจะมีผูบ้ริหารสถานศึกษาตน้แบบ  ผูบ้ริหารสถานศึกษาเครือข่าย  รองผูอ้าํนวยการ
สถานศึกษาหรือครูในโรงเรียน และตวัแทนสาํนกังานเขตพื2นที�การศึกษา  เวลาประชุมกจ็ะมีการบรรยาย
และแบ่งกลุ่ม  งานกลุ่มเนน้ใหผู้บ้ริหารโรงเรียนเล่าประสบการณ์ในการบริหารงานโรงเรียน  สมาชิกคอยจด
รายละเอียดและหลกัการสาํคญัที�ส่งผลให้การบริหารงานประสพความสาํเร็จ  จากนั2นมีการรวมหลกัการที�
ใกลเ้คียงกนัเขา้เป็นหมวดหมู่  จดัระบบจนไดห้ลกัการสําคญัที�ส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษาให้
สาํเร็จ  เช่น  การมีส่วนร่วม  ความตั2งใจและอดทน  เป็นตน้   งานนี2ผมไดมี้โอกาสเขา้ประชุมเพราะเป็น
ผูติ้ดตาม ผอ.วินยั  คุณวฒิุ  แห่งโรงเรียนชุมชนมาบอาํมฤต  ผูบ้ริหารตน้แบบ แต่อยูร่่วมงานไดส้ามในสี�ของ
เวลาประชุมตอ้งรีบกลบัลงมาชุมพร  เพราะคืนวนัที� ๒๐  เมษายน  ๒๕๔๘  รับเป็นเจา้ภาพงานสวดพระ



อภิธรรมศพคุณแม่ของคุณเรณู  กุลีช่วย  ซึ� งทาํงานเลขานุการ ผอ.เขต   
                วนัที�  ๒๑  เมษายน  ๒๕๔๘   เวลา ๑๐.๐๐ น. นดัประชุมผูบ้ริหารสถานศึกษาไวป้ระมาณ ๒๐ 
แห่งเล่าใหฟั้งวา่จงัหวดัชุมพรโดยนายกเหล่ากาชาดกาํลงัจดัทาํหนงัสือเกี�ยวกบัผา้ไทย เพื�อถวายสมเดจ็พระ
นางเจา้พระบรมราชินีนาถ ตอ้งการเจา้ภาพไปถ่ายภาพลงหนงัสือคิดหนา้ละ ๕,๐๐๐ บาท ขณะนี2ตน้ฉบบัได้
เพียง ๒๐๐ หนา้จากจาํนวนที�กาํหนดไวป้ระมาณ ๕๐๐ หนา้ ในฐานะที�เราเป็นพสกนิกรอยากขอความ
ร่วมมือตามที�เห็นสมควร  เบื2องตน้กไ็ดมี้ผูย้ื�นความจาํนง ๒๐ กวา่หนา้    บ่ายไปร่วมงานเผาศพที�วดัสุบรรณ
นิมิต   วนัที� ๒๒  เมษายน  ๒๕๔๘  เชา้นั�งทาํงานเอกสาร บ่ายเป็นประธานปิดการประชุมการอบรมครู 
ICT  พร้อมมอบวฒิุบตัร   เสาร์-อาทิตยนี์2อยู่ประจาํชุมพร  วนัเสาร์มีนดัหมายกบัพรรคพวกที�ปะทิว  ส่วนวนั
อาทิตยรั์บคณะจาก สพฐ.ที�จะมาทดลองเครื�องมือการวิจยัเกี�ยวกบัผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการเขต
พื2นที�การศึกษา    

 ๓๐   เมษายน  ๒๕๔๘    
เรียน   เพื�อนครูและผูบ้ริหารที�เคารพรักทุกท่าน 
                สปัดาห์ที�ผา่นมาเขตมีกิจกรรมหลายอย่างที�สนองภารกิจ “บริการ  สื�อสาร  คุณภาพ”  เริ�มจากการ
ประชุมคณะกรรมการเขตพื2นที�การศึกษา เป็นการประชุมที�ยาวนานที�สุดเริ� มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. จบลง
เวลา ๑๖.๐๐ น. มีการแสดงความคิดเห็นกนัอยา่งละเอียดและกวา้งขวาง  ทาง สพฐ.ส่งเจา้หนา้ที�ปฏิบติัการ
วิจยัมาสงัเกตการณ์ดว้ย  เรื� องที�พูดคุยกนันานคือเรื�องคุณภาพการจดัการศึกษาที�แตกต่างกนัในแต่ละ
โรงเรียนเป็นปฐมเหตุแห่งปัญหาอีกหลายประการ   รวมถึงการรับเด็กเขา้เรียนในสถาบนัการศึกษาในชั2น ม.
๑และม.๔   
               วนัองัคารที� ๒๖  เมษายน  ๒๕๔๘  เชา้ผมเปิดการอบรมผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูป้ฏิบติังาน
การเงินรุ่นที� ๑ ที�ห้องประชุมชั2น ๓ ของเขต บรรยายพิเศษเกี�ยวกบัการบริหาร ขอ้สงัเกตต่างๆเกี�ยวกบังาน
การเงินโรงเรียน  อากาศยงัร้อนมากๆเครื�องปรับอากาศที�เปิดพร้อมกนัส่งผลใหก้ระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอ 
ไฟฟ้าจึงดบัเป็นที�โกลาหลตอ้งปรับปรุงใหม่อีกแลว้  บางโรงเรียนบอกวา่ทาํไมประชุมผูบ้ริหารกบัครู
การเงินเพียง ๒ คน น่าจะเอาบญัชี พสัดุมาดว้ย เรื�องนี2 คงจะเป็นปัญหาดา้นงบประมาณที�มีจาํกดั
ครับ  โรงเรียนไหนอยากไดถึ้งระดบันั2นบอกมาผมจะจดัหน่วยพิเศษไปบรรยายถึงโรงเรียนให ้
               วนัพุธที�  ๒๗  เมษายน  ๒๕๔๘   มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณารูปแบบอาคารสวสัดิการ 
ของเขต ไดข้อ้ยุติเรื�องแบบแปลน  วิธีการดาํเนินงานก่อสร้าง   กาํหนดวนัวางศิลาฤกษคื์อวนัที� 
๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๔๘  บ่ายไฟฟ้ากด็บัการประชุมขลุกขลกั แต่ก็ลากไปจนจบรายการ  ขึ2นไปมอบเกียรติ
บตัรใหผู้เ้ขา้อบรมการเงินโรงเรียนชั2น ๓ ไฟฟ้าก็ดบั ฝนก็ตกหนกัสมกบัที�รอคอยกนัมานาน  ลาํบากผูที้�นาํ
รถไปจอดบริเวณถมดินใหม่ตอ้งลากตอ้งเข็นกนัเป็นที�ครึกครื2น 
                วนัที� ๒๘  เมษายน  ๒๕๔๘  ผมเดินทางเขา้กรุงเทพฯ  ถึงกระทรวงศึกษาธิการไปรับบตัรคิวเพื�อ
เขา้เฝ้าฯพรุ่งนี2    ไปหารือขอ้ราชการกบัที�ปรึกษาฯ อภิชาต  จิราวฒิุ  เยน็นั�งรับประทานอาหารกบัพรรคพวกมี



ทั2ง ผูบ้ริหารโรงเรียน ผอ.เขต และ ส.ส. รวม ๑๐ กวา่คน   วนัศุกร์ที� ๒๙ เมษายน  ๒๕๔๘  เวลา ๑๑.๐๐ น. 
ถึงศาลาดุสิตาลยั  สวนจิตรลดา เพื�อเขา้เฝ้าสมเดจ็พระเจา้ลกูยาเธอ  เจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์  อคัรราชกุมารี 
ซึ� งเสดจ็แทนพระองคใ์นพิธีพระราชทานเครื�องราชอิสริยาภรณ์ชั2นประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)  วนันี2 มีผู ้
เขา้เฝ้าฯรับพระราชทานสองพนัสามร้อยคนเศษ  เป็นสายที� ๑ ของผมนบัเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที�สุด
มิได ้

กาํจดั  คงหนู 
ผอ.สพท.ชุมพร เขต ๑ 

๘   พฤษภาคม  ๒๕๔๘ 
เรียน  เพื�อนครูและผูบ้ริหารที�เคารพรักทุกท่าน 
                วนัจนัทร์ที� ๒  พฤษภาคม  ๒๕๔๘  เริ�มสัปดาห์ดว้ยการพิจารณา ทราบ ลงชื�อในเอกสารต่างๆ  ทั2ง
เชา้และบ่าย แกปั้ญหาการหาที�เรียน การยา้ยครู  วนัองัคารที� ๓  พฤษภาคม ๒๕๔๘ เปิดอบรมครู
คณิตศาสตร์ช่วงชั2นที� ๓ และ ๔  ที�หอ้งประชุมขนุกระทิง ๑  สาํนกังานเขตชั2น ๓   ให้กาํลงัใจครูในการสร้าง
เจตคติที�ดีต่อคณิตศาสตร์ของผูเ้รียน  เพราะในช่วงหลงันกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย สนใจเรียนโปรแกรม
วิทย-์คณิตนอ้ยลง ซํ2 าร้ายผูที้�ผา่นโปรแกรมวิทย-์คณิตหนัไปเรียนทางสังคมศาสตร์ในระดบัมหาวิทยาลยั 
เพราะง่ายในการเรียนสาํหรับเขา เมื�อสาํเร็จออกทาํงานกไ็ดค่้าตอบแทนสูงในบางสาขาอาชีพ   เสร็จพิธีเปิด
ลงมาประชุมรองผูอ้าํนวยการเขตฯ  หารือกนัเรื�องยา้ยผูบ้ริหารสถานศึกษา  โดยเฉพาะโรงเรียนอนุบาล
ชุมพรที�มีผูป้ระสงคไ์ปบริหารจาํนวนมาก  มีการช่วงชิงความไดเ้ปรียบเสียเปรียบกนัจนน่าหวาดเสียว   ผม
เรียนที�ประชุมวา่ชีวิตราชการของผมขึ2นมาดว้ยระบบคุณธรรม(merit system) เป็นส่วนใหญ่  อาจจะมีระบบ
อุปถมัภบ์า้งก็เพียงเบาบางเลก็นอ้ยจนมองดว้ยตาเปล่าไม่เห็น  เมื�อมาบริหารราชการยกุตป์ฏิรูปการศึกษา
และปฏิรูประบบราชการจึงตอ้งสร้างระบบคุณธรรมตามแนวทางการบริหารกิจการบา้นเมืองที�ดีตาม
เจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  ฉะนั2น  การ
จดัหาผูอ้าํนวยการโรงเรียนอนุบาลชุมพรประสงคจ์ะคดัเลือกคนดีมีคุณธรรมมาบริหารงานดว้ยกระบวนการ
สรรหาที�สอดคลอ้งกบัเจตนาของกฎหมายขา้งตน้  การปรึกษาหารือจึงไดข้อ้ยติุคร่าวๆ คือ  เปิดโอกาสให้
ผูส้นใจไดเ้ขียนยา้ย  ตั2งคณะกรรมการขึ2นมาคณะหนึ� งประกอบดว้ยผูบ้ริหารของเขต  ผูบ้ริหารสถานศึกษา
ทั2งระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา  ผูท้รงคุณวฒิุที�เป็นภาคประชาชนในคณะกรรมการเขตพื2นที�
การศึกษา และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื2นที�ชั�วคราว  มีหนา้ที�คดัสรรอยา่งเป็นขั2นเป็นตอน  คือ ขั2นที�หนึ�ง นาํใบสมคัร
มาพิจารณาคุณสมบติัเบื2องตน้แลว้คดัไวจ้าํนวนหนึ�ง    ให้ผูผ้า่นขั2นตอนที�หนึ� งเสนอผลงานต่อ
คณะกรรมการและคณะกรรมการออกดูผลการปฏิบติัในสภาพจริง ทั2งในดา้นการบริหารการเงิน วิชาการ 
ฯลฯ  ในการไปดูผลงานนี2จะมีอนุกรรมการที�มีความชาํนาญไปช่วยใหค้วามเห็นดว้ย เช่น หน่วยตรวจสอบ
ภายใน  จะช่วยดูเรื�องการเงินบญัชีและพสัดุ  ศึกษานิเทศกด์ูงานวิชาการ   ขั2นตอนนี2จะคดัสรรผูผ้า่นการ



ประเมินไวจ้าํนวนหนึ�ง  ข ั2นสุดทา้ยจะใหผู้ผ้า่นขั2นตอนที�สองแสดงวิสยัทศันแ์ละแผนพฒันาโรงเรียน คดั
สรรคนที�เหมาะสมเพื�อเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื2นที�การศึกษาชั�วคราวแต่งตั2งให้ดาํรงตาํแหน่งต่อไป   สาํหรับ
โรงเรียนอื�นยงัใชเ้กณฑป์กติในการพิจารณา  บ่ายตรวจและลงชื�อในแฟ้มเอกสารต่าง ๆ เยน็ผูบ้ริหารหา้หก
คนมาชวนไปกินขา้งเยน็  บอกวา่เพื�อแสดงความยินดีที�ผมไดรั้บพระราชทานเครื�องราชอิสริยาภรณ์ ป.ม. กิน
ขา้วมื2อนี2 ไดป้ระโยชน์เพราะทาํใหท้ราบวา่ ผูบ้ริหารบางท่านยงัไม่ชดัเจนภาษากฎหมายและกรณีที�ใช ้ปฏิบติั
ราชการแทน  รักษาราชการแทน  และรักษาการในตาํแหน่ง  ประชุมประชุมเดือนนี2จะซกัซอ้มความเขา้ใจ
กนัอีกครั2 ง 
                วนัพุธที� ๔  พฤษภาคม  ๒๕๔๘  เชา้มีการประชุมรอง ผอ. และหวัหนา้กลุ่มใน สพท. วาระการ
ประชุมเนน้ที�การใหบ้ริการ การประหยดังบประมาณ และการเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน  โดยเฉพาะอย่าง
ยิ�งการติดตามนกัเรียนที�จบ ป.๖  ใหเ้รียนต่อ ม.๑  บ่ายประชุมคณะกรรมการกลั�นกรองการยา้ยของครูทั2งใน
เขตพื2นที�และนอกเขต  หลงัพิจารณาแลว้ยงัมีตาํแหน่งว่างอีกหลายตาํแหน่ง หากมีครูต่างเขตจะขอยา้ยไปลง
ผมกยิ็นดีพิจารณาเพราะรอครูบรรจุใหม่คงจะชา้   วนัที� ๖ – ๗  พฤษภาคม   ๒๕๔๘  ประชุม ผอ.เขตทั�ว
ประเทศที�กรุงเทพฯ  รายละเอียดมีมากมายหลายเรื�อง บางเรื�องกป็รากฏในสื�อมวลชนแลว้  เรียบเรียงเสร็จจะ
นาํมาใหอ่้านกนัในโอกาสต่อไปครับ 

กาํจดั  คงหนู 
ผอ.สพท.ชุมพร เขต ๑ 

ภาคผนวก 
ประเด็นการบรรยายของ เลขาธิการ กพฐ. 
ในการประชุมผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื&นที)การศึกษาทั)วประเทศ 

วนัที) 6 - 7 พฤษภาคม 2548  ณ  โรงแรมปรินซ์  พาเลซ มหานาค  กรุงเทพ ฯ 

-------------------------------- 

1. จากเป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร์ชาติกาํหนดใหค้นเป็นศูนยก์ลางของการเรียนรู้  เป็นคนดี  มี
คุณภาพ  มีศกัยภาพ  มีความสามารถในการแข่งขนั  และมีคุณธรรม  จริยธรรม  สู่สังคม ฐานความรู้    “ซึ� ง
สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั2นพื2นฐานจะตอ้งรับผิดชอบ   ในการเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษาบุคลากร 
และกระบวนการเรียนรู้การสอนทุกรูปแบบทั2งในและนอกระบบที�เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  ตลอดจน
สนบัสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตที�สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตในแต่ละทอ้งถิ�น”   โดยสาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั2นพื2นฐานจะตอ้งจดัทาํผลผลิต  6  ผลิต ดงันี2  
                                1) ผูจ้บการศึกษาภาคบงัคบั 

                                2) ผูจ้บการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 

                                3) ผูจ้บการศึกษาก่อนประถมศึกษา 



                                4) เด็กพิการไดรั้บการศึกษาขั2นพื2นฐานและการพฒันาสมรรถภาพ 

                                5) โรงเรียนที�ไดรั้บการพฒันาตามโครงการหนึ�งอาํเภอหนึ�งโรงเรียนในฝัน 

                                6) นกัเรียนไดร้ับการพฒันาตามโครงการพฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ 

2. การจดัทาํผลผลิตทั2ง 6  ผลผลิต สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั2นพื2นฐานกาํหนดเป็นกล
ยทุธ์         6  ดา้น  คือ 

                                1) สร้างความเสมอภาคาและเพิ�มโอกาสใหผู้เ้รียนไดร้ับการศึกษาขั2นพื2นฐาน 

                                2) ปฏิรูปการเรียนรู้ที�เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

                                3) เพิ�มศกัยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

                                4) พฒันาระบบบริหารจดัการเพื�อการเรียนรู้ที�มีคุณภาพ 

                                5) การจดัการทรัพยากรเพื�อการศึกษา 

                                6) พฒันามาตรฐานการศึกษาใหท้ดัเทียมกบัประเทศที�พฒันาแลว้ 

                3. การขยายโอกาสทางการศึกษาใหท้ั�วถึงจะให้นกัเรียนไดเ้รียนโดยไม่เสียค่าใชจ่้ายและจดัอย่างมี
คุณภาพ  โดย 

                                - จดัอนุบาล  2  ปี 

                                - จดัการศึกษาภาคบงัคบั 9 ปี 

                                - จดัการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  3  ปี 

                                - ดูแลคนพิการใหไ้ดรั้บการศึกษาใหไ้ด ้10 % ของพลเมืองของประเทศ 

                4. การสนบัสนุนใหเ้ด็กวยัเรียนเขา้สู่ระบบและอยูใ่นระบบไดจ้นจบ จะตอ้งใชร้ะบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียนเฝ้าระวงัการออกเรียนการคนั และจดัปัจจยัสนบัสนุนใหท้ั�วถึงและเพียงพอ ไดแ้ก่ 
ทุนการศึกษา  ค่าพาหนะ  ค่าอาหาร  ค่าหนงัสืออุปกรณ์การเรียน  และเงินอุดหนุนใหเ้พียงพอ 
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5. เพื�อให้การศึกษาทั�วถึงตอ้งพฒันาระบบการเทียบโอนผลการเรียนและประสบการณ์และ
สนบัสนุนใหมี้การจดัการเรียนการสอนแบบครอบครัว  และการจดัการศึกษาทางเลือก 

                6. การพฒันาปรับปรุงหลกัสูตรจะตอ้งนาํไปสู่การบูรณาการเรียนรู้  และการนาํไปใชท้ั2งของ
สถานศึกษาและหลกัสูตรเฉพาะทาง 

                7. การพฒันาการจดัการเรียนการสอนโดยการพฒันาคุณภาพการจดัการเรียนรู้ที�เนน้ผูเ้รียนเป็น
สาํคญั และใหน้กัเรียนมีทกัษะกระบวนการคิดอยา่งเป็นระบบ  เนน้การวิจยั เพื�อนาํไปพฒันาการเรียนการ
สอน และนวตักรรมการศึกษา 

                8. เด็กปฐมวยั  ตอ้งเตรียมความพร้อมดา้นร่างกาย จิตใจ  อารมณ์  สงัคม  และสติปัญญา  เป็นการ
เล่นและกิจกรรม  รวมทั2งส่งเสริมการเรียนรู้ใหเ้หมาะกบัการพฒันาการสมองของเด็ก ( Brain based 

Learning ) 



                9. เด็กพิการจะตอ้งไดรั้บการดแูลและขยายการจดัการเรียนในโรงเรียนทั�วไป  โดยโรงเรียนจะ
ไดรั้บการสนบัสนุนใหจ้ดัสื�อสิ�งอาํนวยความสะดวกและความช่วยเหลือ 

                10. การพฒันาคุณธรรม  จริยธรรมของครู จะตอ้งใหมี้จรรยาบรรณในวิชาชีพและจิตวิญญาณของ
ความเป็นครู  เป็นแบบอยา่งแก่นกัเรียน มีความใกลชิ้ดเอาใจใส่นกัเรียน และเชื�อมโยงปัญหากบัผูป้กครอง
ไดเ้ป็นอย่างดี ที�สาํคญัตอ้งร่วมเรียนกบันกัเรียน  เห็นนกัเรียนเป็นบุตรหลานของตนเอง 

                11. การพฒันาครูจะตอ้งเริ� มที�การจดัทาํระบบขอ้มลูสารสนเทศเชิงคุณภาพ  โดยมีเกณฑก์าร
กาํหนดสมรรถนะเป็นระดบั A, B, C แยกรายวิชา  แลว้จดัทาํแผนการพฒันาเพื�อปรับเปลี�ยนใหไ้ปสู่ระดบั
สมรรถนะที�สูงขึ2น 

                12. การพฒันาคุณภาพโรงเรียนแบบต่าง ๆ  เช่น โรงเรียนในฝัน  โรงเรียนขนาดเลก็รูปแบบ
ใหม่  โรงเรียนสองภาษา  โรงเรียน ICT โรงเรียนวิถีพุทธจะตอ้งมีความชดัเจน  โดยเฉพาะโรงเรียนในฝันจะ
ขยายผลให้กระจายลงไปสู่ระดบัตาํบล 

                13. การจดัทรัพยากรเพื�อการศึกษา  ตอ้งเนน้ความทั�วถึง  เพียงพอ  และมีคุณภาพ 

                14. การสร้างอาคารเรียนจากผลการประชุมที�จงัหวดัขอนแก่น ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีจะสนบัสนุน
ใหก้รณีทดแทนความขาดแคลน และเก่าชาํรุดเกิน  10  ปี  รวม 14,864  หลงั  งบประมาณ 
40,887,835,000  ลา้นบาท 

                15. สาํนกังานเขตพื2นที�การศึกษาจะตอ้งสาํรวจขอ้มลูความขาดแคลน เก่าชาํรุดตามแบบที� สนผ. 
จดัใหมี้การดาํเนินการ เพื�อเป็นฐานการพิจารณาจดัสรรอาคารเรียนและการซ่อมแซม 

                16. การสนบัสนุนใหส้ถานศึกษามีคอมพิวเตอร์เพื�อการเรียนการสอน และการบริหารจะจดัภายใน 
2 ปี 

สาํหรับโรงเรียนขาดเลก็  เป้าหมาย  1  หอ้ง  ประมาณ  5  เครื�อง  และเพิ�มขยายกนัโรงเรียนทั�วไปใน
อตัราส่วน 

16.1    เพื�อการเรียนการสอน  1  เครื�อง ต่อ 15  คน  รวม  593,000  เครื�อง 

16.2     เพื�อการบริหาร 1.5  เครื�อง  ต่อ  1  โรงเรียน  รวม  48,621  เครื�อง 

สาํหรับอินเตอร์เน็ตมีแนวโนม้  ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีจะพิจารณา  High Speed Breadband  เพื�อการศึกษา
โดยเฉพาะ 
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                17. การจดัทาํระบบขอ้มูลสารสนเทศ ทั2งขอ้มูลโรงเรียน  นกัเรียน บุคลากรต่าง ๆ ตอ้งถูกตอ้ง เป็น
ปัจจุบนั 

และตอ้งใชง้านไดท้นัที  แนวทางคือ 

                                โรงเรียนจะตอ้งสามารถ Update  ขอ้มลู แบบ Online ทุกสัปดาห์ 

หัวข้อประชุมกลุ่ม 



1. กรอบอตัรากําลงัเขตพื&นที)การศึกษาที)เหมาะสม ควรเหมอืนกนัหรือไม่ ควรคํานึงถึงเรื)องใดบ้าง 

ก.     ตามขนาดพื&นที)  จาํนวนโรงเรียน  จํานวนนักเรียน 

      ข.  ภารกจิ  ปัญหาการทํางานยาก ง่าย เช่น 

- เขตพื&นที)การศึกษาควรมากกว่า 2, 3 หรือไม่ 

- เขตเดยีวภาระมากน้อย 

ค.                        การแบ่งโครงสร้างกลุ่ม 7 กลุ่มใน สพท. มคีวามเหมาะสมหรือยงั 

- กลุ่มเอกชนควรมเีมื)อมโีรงเรียนเอกชนกี)โรง 

ง.  จํานวนเจ้าหน้าที)ในแต่ละกลุ่มควรม ี

- ตาํแหน่งอะไรบ้าง 

-  ศึกษานิเทศก์กี)คนจงึจะทําได้ด ี

2. Road Map ของการปฏิรูปการศึกษาไทย  กาํหนดโดยกระทรวง 

- ในส่วนของ สพฐ. จะทําอย่างไรโดยเฉพาะเขตพื&นที)การศึกษา 

- เป้าหมาย 4 ปี แต่ละปีทําได้หรือไม่ อย่างไร 

-  แผนปฏิบัติการและงบประมาณ 

3. Road Map ของ สพฐ. ทุกด้าน 

- วจิารณ์และพิจารณาจัดทํา  Road Map ของ สพฐ.  
- ทิศทางใน  4 ปี 

- งบประมาณ 

4. Road Map การสร้างและซ่อมโรงเรียนที)ชํารุด 

- สร้างเพิ)มตามความขาดแคลน 

- ซ่อมอาคารทรุดโทรม 

- งบประมาณ 4 ปี 

- แนวทางการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

·       แบบเก็บข้อมูล 

·       กาํหนดเวลาใน  1 สัปดาห์ 
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5. Road Map การจัดหาคอมพวิเตอร์สําหรับสถานศึกษา 

ก.     250,000 เครื)องสําหรับการเรียนการสอน 



ข.    30,000 เครื)องสําหรับการบริหาร 

ค.    แนวทางการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

·       แบบเกบ็ข้อมลู 

·       กาํหนดเวลาใน 1 สัปดาห์ 

6. Road Map ของครู 

- จํานวนครูขาดแคลนควรเพิ)มเท่าใด เขตไหน เป็นรายเขตตามจริง 

- สาขาวิชาอะไรบ้าง 

- การพฒันาครูต้องการพฒันาอะไรบ้าง อย่างไร 

7. Road Map การจัดตั&งโรงเรียนใกล้บ้านในกรุงเทพมหานคร 

- 30 โรงเรียน 

- Road Map จดัตั&งเขตไหนเท่าไร ตามความขาดแคลนจริง 

- งบประมาณ 4 ปี 

    8. การบริหารงานบุคคล 

       ก. การสรรหาบรรจุแต่งตั&ง 

ข. เกณฑ์การย้ายบุคลากร (ครู ผู้บริหารโรงเรียน ผู้บริหารเขตพื&นที) เจ้าหน้าที)) 
- เวลาที)เหมาะสมที)ควรปฏิบัติงานในพื&นที)กี)ปีอย่างน้อย 

- ย้ายเดอืนไหนที)ไม่กระทบการเรียนการสอน 

- ปัญหาค่าใช้จ่าย ค่าขนย้ายค่าเช่าบ้าน 

- วธีิการดาํเนินงาน  ใครออกคาํสั)ง  อย่างไร 

- เหตผุลการย้ายต้องชัดเจน มิฉะนั&นจะถูกฟ้องร้องได้ 

9. ปัญหาเฉพาะพื&นที) : แนวทางการช่วยเหลอื / พฒันา  เช่น 

- 3 จงัหวัดภาคใต้ 

- 6  จงัหวัดสึนาม ิ

- เขตพื&นที)ต้องการการช่วยเหลอืเป็นพิเศษ 
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10.                 ปัญหางบประมาณ 

- เพยีงพอหรือไม่ อย่างไร 

- ควรเพิ)มเตมิอย่างไร เหมอืนกนัทุกเขตไหม 



- ควรดาํเนินการอย่างไร จงึจะคล่องตวั 

11.                 ปัญหาอาคารสํานักงานเขตพื&นที)การศึกษา 

- ม ี3-4 เขตพื&นที)ที)ยงัไม่ตั&งที)เขตรับผิดชอบ 

- การซ่อมอาคารสํานักงาน 

- การสร้างอาคารใหม่ (ต้องจําเป็น) 
- การใช้อาคารที)ว่าง ใครดูแลอย่างไร  (สํารวจ) 

12.                 ปัญหาการบริหาร 

- กฏหมาย 

- การมอบอํานาจ 

- การใช้อาํนาจที)ไม่เหมาะสม 

- การดแูลสถานศึกษา ครู นักเรียน 

13.                 ควรร่วมมอืกบัหน่วยงานอื)น 

- การแย่งนักเรียนมหีรือไม่ 

- ส่งเสริมการเรียนอาชีวะให้มากขึ&น 

- ปัญหาการรับนักเรียนรัฐ/เอกชน 

- การมส่ีวนร่วมจัดการศึกษาของ อปท. / การถ่ายโอน  
- Home school 

14.                 Road Map ระบบข้อมูลและ  GIS  
- ระบบข้อมลูสําคญัในการวางแผนต้องมีข้อมูลครู นักเรียน ประชากร โรงเรียน 

- รู้ว่าเมอืงจะขยายอย่างไร 

- จํานวนโรงเรียนเหมาะสม 

- แนวการดําเนินการเพื)อให้ได้ระบบข้อมูลเพื)อการบริหาร 

- การส่งข้อมูล Online 

15.                 ระบบข่าวสาร ประชาสัมพนัธ์ 

- การเชื)อมโยงข้อมลู         - การประชาสัมพันธ์สิ)งดีๆ  

-   กระบวนการส่งข่าว     -  การตดิตามข่าวสารสําคัญทุกเรื)อง  เช่น มต ิค.ร.ม. 
       

  

 
  



๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๔๘ 
เรียน  เพื�อนครูและผูบ้ริหารที�เคารพรักทุกท่าน 
                   วนัจนัทร์ที� ๙  พฤษภาคม  ๒๕๔๘  เวลา ๐๙.๐๐ น. ประชุมคณะกรรมการสรรหาผูอ้าํนวยการ
โรงเรียนอนุบาลชุมพร  รอบที� ๑  เป็นการคดัผูเ้ขียนคาํร้องขอยา้ยมาลงโรงเรียนนี2 ใหเ้หลือจาํนวนที�
เหมาะสม โดยดจูากใบสมคัร  สมุดประวติัการรับราชการและผลงานที�เขียนประกอบคาํร้องขอ
ยา้ย   กระบวนการขั2นนี2ไม่ลึกลบัซบัซอ้นอะไร เพียงแต่ใหเ้ลขานุการอา่นคาํร้องขอยา้ยและเอกสาร
ประกอบ  หากกรรมการติดใจสงสยัในประเด็นใดกใ็หผู้ที้� รู้จกัเลา่ใหฟั้ง  เมื�อครบถว้นทุกรายแลว้ก็ให้
กรรมการแต่ละท่านใชดุ้ลยพินิจอยา่งอิสระเลือกบุคคลที�ตนเองเห็นวา่เหมาะสมจะเป็นผูอ้าํนวยการโรงเรียน
อนุบาลชุมพร  ๕ รายชื�อ   นบัคะแนนรวมกนัเรียงจากคนที�ถกูเลือกมากมาหานอ้ย คดัไว ้ ๖ คน เพื�อคดัเลือก
ในรอบที� ๒ ต่อไป  ภาคบ่ายลงชื�อในหนงัสือราชการ สลบักบัรับแขกที�มาหาดว้ยความทุกขร์้อน
นานาประการ  จะหาคนที�มาดว้ยการแวะมาเยี�ยมตามปกติวิสัยยากเต็มที  บางรายกพ็อผอ่นหนกัเป็นเบาได ้
บางรายกไ็ดแ้ต่ใหค้วามหวงัไวว้่าจะดาํเนินการใหเ้มื�อมีโอกาสอนัสมควร  แกปั้ญหาที�หนึ�งสาํเร็จกจ็ะมี
ปัญหาใหม่หมุนเวียนเขา้มาใหแ้กไ้ม่รู้จกัจบเป็นวฏัจกัรเรื�อยไป 
                  วนัองัคารที� ๑๐  พฤษภาคม   ๒๕๔๘  ภาคเชา้เดินดูความเรียบร้อยของสาํนกังาน  สุรพงษ ์ นารัฐ
ถา นกัการซึ� งมีความชาํนาญในงานช่างนาํแปลนฝ้าหลุมห้องประชุมใหญ่ชั2น ๓ มาใหดู้  ออกแบบไดดี้ให้
กลบัไปคาํนวณราคาวสัดุใหล้ะเอียดอีกครั2 ง  ผมไดข้ยายห้องประชุมชั2น ๓ ใหก้วา้งขึ2น  แต่เพดานตํ�าไปดู
แลว้ไม่โปร่ง  จึงคิดที�จะทาํฝ้าหลุมแบบที�หอ้งประชุมมาตรฐานทั�วไปเขาทาํกนัก็จะทาํใหโ้ปร่งขึ2น และ
สวยงาม  สบถามกาํลงัพลแลว้เขาว่าเขาทาํกนัไดเ้พียงแต่ซื2อวสัดุใหก้เ็บาใจเพราะถา้จา้งเหมาคงจะหมดหลาย
เงิน  บ่ายตรวจแฟ้มและลงชื�อในเอกสารต่างๆ จนบ่าย ๓  โมงไปรดนํ2าศพคุณแมข่องเจา้หนา้ที�การเงินของ
เขตคือคุณพรทิพย ์ ทองกล   
                   วนัพุธที� ๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๔๘  เป็นวนัสาํคญัคือวนัพืชมงคล  หยดุราชการแต่ธนาคารไม่
หยุด  ผมขบัรถไปกินอาหารเชา้ที�ทบัหลี   กระบุรี  แลว้เลยไประนอง ตั2งใจจะไปกินโรตีที�ตลาดบา้นห
งาว  ถึงก่อนเที�ยงแต่แม่คา้บอกวา่ขายหมดแลว้ อดกินตามระเบียบ   กลบัมากินขา้วบ่ายที�ร้านขา้วแกงกลาง
นา  กระบุรี   ถนนชุมพร-ระนองขยายผิวจราจรกวา้งกวา่เดิมมาก  การเดินทางจึงสะดวกรวดเร็ว 
                    วนัพฤหสับดีที� ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๔๘  ถึงสาํนกังานเชา้ก็มีผูป้กครองและนกัเรียนการศึกษา
พิเศษมารอพบอยู่ที�บนัไดทางขึ2น  ถามไถ่วา่มีปัญหาอะไรจึงมาแต่เชา้  เธอเล่าว่าส่งลูกไปเรียนที�ศูนย์
การศึกษาพิเศษจงัหวดัชุมพร  แต่ลกูเธอบกพร่องในการไดย้ินตอ้งใชเ้ครื�องช่วยฟัง  แต่เครื�องหายไปที�
ศูนยฯ์  ถามอาจารยก์ไ็ม่มีใครช่วย  พบตาํรวจตะเวนชายแดนบอกวา่ใหม้าหาผม  ผมบอกว่าความจริงศูนยนี์2
เขาไม่ไดขึ้2นกบัผมแต่ผมจะประสานงานให ้ เพราะพรุ่งนี2ประชุมผูบ้ริหาร ผอ.ศูนยฯ์น่าจะมาประชุม  เธอ
บอกวา่จะใหไ้ปไหนต่อกไ็ปทั2งนั2น  เพราะเครื�องช่วยฟังที�หายเธอไดม้ายาก ขอจากโรงพยาบาลกลางที�
กรุงเทพฯ   เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะกรรมการสรรหา ผูอ้าํนวยการโรงเรียนอนุบาลชุมพร ดาํเนินการในขั2นตอน
ที� ๒  ใหผู้ผ้า่นรอบแรก ๖ คนเขา้เสนอผลงานดว้ยปากเปล่าคนละ ๑๕ นาที  ลาํดบัก่อนหลงักจ็บัสลาก จบลง



เที�ยงพอดี  ฟังแต่ละคนเล่าให้ฟังลว้นแลว้แต่เก่งกลา้สามารถทั2งสิ2น  แต่กรรมการยงัไม่ไดสิ้นจะออกไป
ประเมินสภาพจริงเชิงประจกัษที์�โรงเรียนอีกคนละครึ� งวนัจึงจะตดัสินในรอบที� ๒    บ่ายไดร้ับหนงัสือจาก
ส่วนกลางส่งคาํร้องเรียนกลา่วหาว่าโรงเรียนเรียกเงินฝากเดก็แพงไป  เนื�องจากคนร้องมีตวัตนผมจึง
โทรศพัทไ์ปสอบถามรายละเอียด     ลงชื�อในเอกสารต่างๆ  เร่งรัดใหเ้จา้หนา้ที�ติดตามขอ้มลูคอมพิวเตอร์ใน
โรงเรียนที�ทาง สพฐ.ตอ้งการด่วน   กลางคืนไปเป็นเจา้ภาพสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่ของคุณพรทิพย ์ ทอง
กล 
                      วนัศุกร์ที� ๑๓  พฤษภาคม  ๒๕๔๘   เชา้ประชุมผูบ้ริหารสถานศึกษาประจาํเดือนตามปกติ 
หลงัจากงดไปในเดือนที�แลว้  มีขอ้ราชการเร่งด่วนหลายเรื�องแจง้ที�ประชุม  ใหห้วัหนา้กลุ่ม  ผูช่้วยฯ และ
รอง ผอ.สพท. ช่วยกนัชี2แจง     บ่ายประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื2นที�การศึกษาชั�วคราว  มีวาระยา้ยครูผูส้อนทั2งใน
เขตนอกเขต  การรับกลบัเขา้รับราชการใหม่  การสอบบรรจุครู  ฯลฯ   เยน็มีงานที�ในเมืองผมมีอาการเหมือน
จะป่วย  จึงมอบท่านรองฯพะนอ   ทิพยพิ์มลรัตน์  ไปแทน 

กาํจดั  คงหนู 
ผอ.สพท.ชุมพร เขต ๑ 

  

๒๑  พฤษภาคม  ๒๕๔๘ 
เรียน  เพื�อนครูและผูบ้ริหารที�เคารพรักทุกท่าน  
                    วนัจนัทร์ที� ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๔๘  วนันี2 ฤกษดี์ทั2งวนั สาํนกังานเขตพื2นที�การศึกษาชุมพรเขต 
๑ ทาํพิธีวางศิลาฤกษอ์าคารสวสัดิการ ที�พวกเราช่วยกนัจดัแสดงกายกรรมอิหลิน ไดเ้งินมาเกือบ ๕๐๐,๐๐๐ 
บาท  จะนาํมาสมทบกบัวสัดุที�จะรื2 อยา้ยอาคารเรียนเก่ามาสร้างใหม่  พิธีสงฆเ์ริ�มเวลา ๐๙.๐๐ น. ทาํพิธีปลุก
เสกเครื�องสาํหรับวางศิลาฤกษจ์าํพวกไมม้งคล อิฐเงิน  อิฐทอง อิฐนาค ฯลฯ  มี ผ.อ.วิทยา  สงรัตน ์แห่ง
โรงเรียนวดัดอนกฎีุ เป็นพราหมณ์   มีผูบ้ริหารโรงเรียนมาร่วมประมาณ ๕๐ ท่าน   ผมเป็นประธานวางศิลา
ฤกษ ์และเป็นครั2 งแรกในชีวิตเหมือนกนัจึงตอ้งทาํตามผูก้าํกบัที�รายลอ้มอยูร่อบทิศ   เสร็จพิธีถวายภตัตาหาร
แด่พระภิกษุสงฆ ์  แลว้ขอตวัไปร่วมพิธีเปิดอาคารสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชุมพร จาํกดั ที�สี�แยกปฐมพร  มีผูว้า่
ราชการจงัหวดัชุมพรเป็นประธาน  เที�ยงรับประทานอาหารโต๊ะจีนที�เจา้ภาพจดัไวรั้บรอง  บ่ายกลบัไป
ทาํงานตามปกติ 
                    วนัองัคารที� ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๔๘  ผมเดินทางไปกบัคณะกรรมการและอนุกรรมการสรรหา 
ผอ.ร.ร.อนุบาลชุมพร เพื�อประเมินผลงานเชิงประจกัษที์�โรงเรียนวดัหูรอในภาคเชา้ และโรงเรียนไทยรัฐ
วิทยา ๗๗ ในภาคบ่าย งานที�ไปดูจะแบ่งออกเป็นงานบริหารทั�วไป  งานการเงินบญัชีและพสัดุ  งาน
วิชาการ  ฯลฯ   แต่ละงานก็จะมีการจาํแนกหวัขอ้ที�สามารถวดัไดเ้ปรียบเทียบกนัได ้   ผมยกตวัอย่างการ
ตรวจสอบงานการเงินเรากาํหนดหวัขอ้ตรวจสอบไว ้ ๓๙ เรื�อง  เวลาลงผลการตรวจสอบกท็าํง่าย คือดูวา่



เรียบร้อยกี�เรื�องและบกพร่องกี�เรื�อง  อยา่งนี2 เป็นตน้   สิ�งหนึ�งที�โรงเรียนมกัเตรียมไวคื้อแฟ้มงานต่างๆและ
การแสดงของนกัเรียน  
                      วนัพุธที� ๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๔๘  เชา้เขา้ประเมินโรงเรียนบา้นดอนไทรงาม  ผมอยูดู่ได้
ครึ� งหนึ�งขอตวัไปเปิดงานสปัดาห์วนัวิสาขบูชา  ที�วดัเทพประดิษฐาราม  บา้นหนองเรือ   อาํเภอท่า
แซะ     บ่ายประเมินโรงเรียนบา้นท่ามะปริง   วนัพฤหสับดีที� ๑๙  พฤษภาคม  ๒๕๔๘  เชา้ประเมินโรงเรียน
วดัวงัไผ่  บ่ายโรงเรียนวดัพิชยัยาราม  ครบทั2ง ๖ โรงเรียนกรรมการผูท้รงคุณวฒิุจากภายนอกต่างชื�นชมผล
การพฒันาโรงเรียนที�รุดหนา้ไปทั2ง ๖ แห่ง 
                      วนัศุกร์ที�  ๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๔๘  ภาคเชา้ประชุมทีมงาน กพร.ของเขตเพื�อเตรียมการจดัทาํ
คาํรับรองผลการปฏิบติัราชการ  บ่ายประชุมกรรมการสรรหา ผอ.ร.ร.อนุบาลชุมพร คดัเลือกเพื�อดาํเนินงาน
ในขั2นที� ๓ ต่อไป   วนัอาทิตยที์� ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ขอเชิญชวนเพื�อนครูผูบ้ริหารและนกัเรียนไปร่วม
ทาํบุญและเวียนเทียนเนื�องในวนัวิสาขบูชาที�วดัใกลบ้า้นนะครับ   

กาํจดั  คงหนู 
ผอ.สพท.ชุมพร เขต ๑ 

  

๒๘  พฤษภาคม  ๒๕๔๘ 

เรียน  เพื�อนครูและผูบ้ริหารที�เคารพรักทุกท่าน 
                      วนัองัคารที� ๒๔  พฤษภาคม  ๒๕๔๘  ภาคเชา้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา ผอ.ร.ร.อนุ
บาลชุมพร นดัตดัเชือก นดันี2 เหลือ ๒ รายใหพิ้จารณา คือ ผอ.ชาญวิทย ์ ยิกุสังข ์และ ผอ.ปราณี  ซื�อสตัย ์ เป็น
คู่ชิงที�สูสีมาก ฝ่ายหนึ�งเป็นผูช้ายอีกฝ่ายเป็นผูห้ญิง กองเชียร์กมี็กนัพอสมควร  ผมเรียนกรรมการวา่ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกนั   วนันี2ทั2ง ๒ ท่านมาแสดงวิสัยทศันแ์ละ
แนวคิดในการพฒันาหากไดย้า้ยมาเป็น ผอ.ร.ร.อนุบาลชุมพร  กรรมการไม่กาํหนดเวลาใหน้าํเสนอกนัเต็ม
สูบ  แต่ทั2ง ๒ ท่านก็ใชเ้วลาประมาณท่านละ ๑ ชั�วโมง  กรรมการซกัถามบา้งในบางประเดน็จนเป็นที�
พอใจ  หลงัจากนั2น ผมเปิดโอกาสใหก้รรมการไดต้ั2งขอ้สังเกตในภาพรวมอย่างอิสระ  แลว้ให้
ลงคะแนน  ตะแนนรวมออกมาปรากฏวา่ ผอ.ชาญวิทย ์ยิกุสังข ์นาํ ผอ.ปราณี  ซื�อสตัย ์ จึงไดรั้บการยกมือให้
คาดเข็มขดัแชมป์  แต่ผมเรียกวา่โซ่ตรวนแห่งภาระ  เพราะท่านจะตอ้งไปทาํงานท่ามกลางสายตาที�ทา้ทาย
ของคนทั2งเมืองว่า จะนาํโรงเรียนไปสู่ความคาดหวงัของสังคมไดห้รือไม่   สาํหรับผมมีความมั�นใจว่ากปัตนั
ท่านนี2จะสามารถนาํเรืออนุบาลชุมพรไปสู่เป้าหมายอยา่งแน่นอน  เพราะระบบการคดัที�นาํมาใชใ้นครั2 งนี2ยิ�ง
กวา่สอบจอหงวนของขนุนางจีนโบราณ  บางคนเปรียบว่าเหมือนคดัมนุษยก์บของทหารเรือ  คือสรุปแลว้
บอกวา่โหดเหลือเกิน   ครับขอนอ้มรับดว้ยความเคารพเหตุผลเพราะผมคิดวิธีที�ดีกวา่นี2 ไม่ได ้  ตอ้งขอบคุณ



กรรมการสรรหาทุกท่านที�เสียสละและทุ่มเทใหก้บังานนี2จนสุดกาํลงั  โดยเฉพาะอย่างยิ�งกรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒิท่าน ผอ.สนาน  ธรรมวุฒิ  ผอ.วิไล  เกษสยม  และผอ.วิรัตน์  นนทแกว้  ส่วนความยติุธรรมจะมี
แค่ไหนกสุ็ดแทแ้ต่มุมมอง  คนพอใจตอ้งนอ้ยกว่าคนไม่พอใจเพราะเป็นระบบแพค้ดัออก  คนสมหวงัมีนอ้ย
กวา่คนผิดหวงั แต่เราทาํเพื�อความถูกตอ้งเพื�อนลกูเพื�อหลานเพื�อบา้นเพื�อเมือง หากเราพูดแลว้ไม่ลงมือทาํ
ตามที�พูดความสาํเร็จใดๆกจ็ะไม่เกิดขึ2น หากเรานบัหนึ� งก็จะมีคนนบัสองตามมา  นกัรบเมื�อเขา้สนามตอ้ง
เตรียมใจเตรียมกายใหพ้ร้อมรับทุกสถานการณ์      บ่ายตรวจความเรียบร้อยของงานในกลุ่มต่างๆ 
                       วนัพุธที� ๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๔๘   เชา้มีการประชุมเชิงปฏิบติัการเพื�อเพิ�มประสิทธิภาพการ
ทาํงานของสาํนกังานเขตพื2นที�การศึกษาชุมพรเขต ๑  ผูเ้ขา้ประชุมประกอบดว้ย รอง ผอ.สพท.,  ผช.ผอ.
สพท.,หวัหนา้กลุ่ม, ผอ.สถานศึกษาและครู  ผมเป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ  วตัถุประสงคส์าํคญัของ
โครงการนี2 คือตอ้งการใหฝ่้ายบริการและผูรั้บบริการมาคุยกนัวา่สภาพปัจจุบนัมีความบกพร่องอย่างไร และ
จะแกไ้ขอยา่งไรในอนาคต  เล่าเรื�องไมจ่ริงใหฟั้งวา่มี ผช.อธิบดีกรมตาํรวจ ท่านหนึ�งมีความขยนัทาํงานจึง
มกัจะโทรศพัทไ์ปยงัโรงพกัต่างๆในวนัหยุด เพื�อตรวจสอบวา่การทาํงานมีปัญหาอะไรหรือไม่  วนัหนึ� ง
โทรศพัทไ์ปโรงพกัแห่งหนึ� งกวา่จะมีคนมารับสายตอ้งใชเ้วลาหมุนตั2ง ๓ ครั2 ง  ถามคนรับสายวา่ สวญ.อยู่
หรือเปล่า เขาตอบวา่ไม่อยู ่ ขอสายร้อยเวรกไ็ม่อยู่  สิบเวรกไ็มอ่ยู่ ดว้ยความโมโหเลยบอกว่าขอพลตาํรวจ
สกัคนกไ็ดมี้ราชการด่วนผมเป็น ผช.อธิบดีกรมตาํรวจ  คนรับสายบอกวา่ไม่มีใครอยูเ่ลยครับ   เลยถามวา่
แลว้คุณเป็นใครที�มารับสาย  เขาบอกวา่ผมเป็นผูต้อ้งหาครับ  อยา่งไรกต็ามการทาํงานร่วมกนัระหว่างเขตกบั
โรงเรียนเหมือนลิ2นกบัฟัน  จึงตอ้งใหเ้กียรติ  ใหโ้อกาส และใหอ้ภยัซึ� งกนัและกนั  ทุกคนมีจุดดอ้ยเรากพ็ยาม
มองขา้มไปเสียบา้งเพื�อรักษาไมตรีต่อกนั   มีเพื�อนรักกนัสองคนคนหนึ� งพูดติดอ่างอีกคนหลงัค่อม คบคา้
สมาคมกนัมานาน วนัหนึ�งไปซื2อกลอ้งถ่ายรูปมาผลดักนัถ่าย  คนหลงัค่อมเป็นช่างภาพคนแรก ยกกลอ้งขึ2น
เลง็บอกวา่  เวลาเราถ่ายรูปนายอย่าพูดนะเดี_ยวกลอ้งจะสั�นภาพจะเบลอ   พอถึงทีคนติดอ่างเป็นช่างภาพบา้ง
เลยบอกวา่  นายตอ้งยืนหนัดา้นหนา้ใหต้รงนะอย่าหนัดา้นขา้งมา  เดี_ยวภาพออกมาใส่อลับั2มยาก      นั�งลงชื�อ
ในหนงัสือราชการจนเกือบเที�ยงจึงเดินทางไปกรุงเทพมหานครเพื�อประชุม ผอ.สพท.ทั�วประเทศ ในวนัที� 
๒๖-๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๔๘  ที�โรงแรมรอยลัริเวอร์  
                        วนัพฤหสับดีที� ๒๖  พฤษภาคม  ๒๕๔๘  มีการประชุม ผอ.สพท.ทั�วประเทศที�โรงแรมรอยลั
ริเวอร์  ใกลส้ะพานกรุงธน (ซงัฮี2)  ครึ� งวนัเชา้ ดร.อดิศยั  โพธารมิก  รัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงศึกษาธิการ  เป็นครูบรรยายเรื�อง RoadMap  กระทรวงศึกษาธิการ ที�ท่านใหค้ณะทาํงานจดัทาํ
แผนภูมิออกมาใหเ้ห็นเป็นรูปธรรม  Map 1 การพฒันาองคก์ร  มีกิจกรรมหลกั ๓ เรื�อง คือ ดา้น
กฎหมาย  ดา้นการบริหารองคก์ารและบุคคล  และดา้นงบประมาณ   Map 2  การพฒันาโรงเรียนและจดัสิ�ง
อาํนวยความสะดวก  มีเรื�องอาคารเรียนและคอมพิวเตอร์ Map 3 การพ?ันาครูและบุคลากร มีการตรวจสอบ
ขอ้มลูครู  การจดัอตัรากาํลงั  การพฒันาและฝึกอบรมครู  การปรับปรุงสวสัดิภาพและสวสัดิการครู และ
ความกา้วหนา้ของครู Map 4  หลกัสูตรและการเรียนการสอน  Map 5  การสร้างโอกาสและการพฒันา
ผูเ้รียน  ภาคบ่ายเลาธิการ ก.ค.ศ. และคณะไดม้าบรรยายเกี�ยวกบัการเลือกตั2ง ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื2นที�



การศึกษา ที�จะจดัขึ2นพร้อมกนัในวนัที� ๘ มิถุนายน  ๒๕๔๘ ต่อดว้ยท่านเลขาธิการ สพฐ. ประชุมต่อทั2งเรื�อง
งานและอบรมความประพฤติของ ผอ.สพท.ตามที�ท่านไดร้ับการร้องเรียนมา  เยน็มีการแบ่งกลุ่มศึกษา 
Roadmap  เพื�อรายงานกลุ่มในวนัพรุ่งนี2     วนัศุกร์ที� ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๔๘  เชา้มีอภิปรายงานกลุ่ม ปิด
ประชุมเที�ยง  บ่ายสนทนากลุ่มตามอธัยาศยั     

กาํจดั  คงหนู 
ผอ.สพท.ชุมพร เขต ๑ 

๔  มิถุนายน  ๒๕๔๘ 
เรียน    เพื�อนครูผูบ้ริหารที�เคารพรักทุกท่าน 
                         วนัจนัทร์ที� ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๔๘  เชา้มีการประชุมคณะกรรมการจงัหวดัและหวัหนา้
ส่วนราชการ  ผมส่งตวัแทนมาหลายนดัดว้ยเหตุที�ตรงกบัการประชุมที� สพฐ. นดันี2 จึงเขา้ประชุมดว้ยตวัเอง มี
เรื�องที�เกี�ยวขอ้งกบัเขตอยู่บา้ง เช่น การเร่งรัดเบิกจ่ายเงินจากคลงั  การบริการประชาชน  เป็นตน้  ท่านผูว้า่
ราชการจงัหวดัขอบคุณส่วนราชการต่างๆที�ร่วมกนัจดังานโลกทะเลชุมพร   เขตพื2นที�ร่วมมืองานนี2ดว้ยการ
แสดงของนกัเรียน    บ่ายมีการประชุมคณะกรรมการกลั�นกรองการยา้ยของผูบ้ริหาร ซึ� งเดิมคาดว่าจะยา้ย
ใหญ่เอาเขา้จริงขอ้มูลต่างๆไม่เคลียร์ ประกอบกบัอายุของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื2นที�การศึกษาชั�วคราวจะหมดวาระ
ลงในวนัที� ๒๑  มิถุนายน  ๒๕๔๘  ผมจึงตดัสินใจยา้ยเลก็ๆเป็นการต่อเนื�องจากการยา้ยในโรงเรียนอนุบาล
ชุมพร และการแกปั้ญหาทางการบริหาร  เรื� องยา้ยใหญ่ค่อยพิจารณากนัอีกครั2 ง   วนัที� 
๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๔๘  เชา้ลงชื�อตั2งกรรมการเตรียมการเลือกตั2ง ก.ค.ศ.และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื2นที�
การศึกษา  ซึ� งกาํหนดรับสมคัรพร้อมกนัทั�วประเทศระหวา่งวนัที� ๑- ๓ มิถุนายน  ๒๕๔๘ แลว้ไปเลือกตั2งใน
วนัที� ๘ มิถุนายน  ๒๕๔๘  เวลา ๑๐.๐๐น. ไปประชุมเตรียมการขอ้มลูปัญหายาเสพติดของจงัหวดัเพื�อให้
ท่านผูว้่าราชการจงัหวดัชุมพรนาํเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที�จงัหวดัภูเก็ตในวนัที� ๑ 
มิถุนายน ๒๕๔๘  เวลา ๑๓.๓๐ น. ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื2นที�ชั�วคราว  การประชุมครั2 งนี2 นอกจากไดอ้นุมติั
การยา้ยผูบ้ริหารสถานศึกษาแลว้ยงัไดอ้นุมติัให้มีการคดัเลือกผูอ้าํนวยการสถานศึกษาในตาํแหน่งที�วา่งอยู ่
๒ ตาํแหน่ง คือ โรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร และโรงเรียนบา้นนํ2าพุ    
                          วนัพุธที� ๑  มิถุนายน  ๒๕๔๘  เชา้เดินทางไปยงัโรงเรียนมาบอาํมฤตวิทยา  เพื�อเปิดการ
อบรม CAI มีผูบ้ริหารโรงเรียนมาร่วมพิธีเปิดหลายท่าน   กลบัมาที�เขตสะสางแฟ้มงานต่างๆ รวมทั2งนั�ง
เซ็นชื�อในวุฒิบตัรใหโ้รงเรียนที�จดัการอบรม   บ่ายศึกษาขอ้มลูดา้นงบประมาณที�ยงัไม่ไดด้าํเนินการเพราะ
คลงัจงัหวดับอกว่าหน่วยงานใดเบิกจ่ายชา้สาํนกังบประมาณอาจตดัเงินไปใหห้น่วยอื�นดาํเนินการได ้ วนั
พฤหสับดีที� ๒ มิถุนายน  ๒๕๔๘  เชา้เป็นประธานเปิดการอบรมผูบ้ริหารและครูเอกชนเรื�องการจดัทาํ
บญัชี  พดูคุยกนัอีกประมาณ ๔๕ นาที  ชกัชวนศึกษานิเทศกธ์เนศ  ชาญเชาวน์ และนอ้งๆในกลุ่มแผน ๑ 
ประชาสัมพนัธ์อีก ๑ เดินทางไปเยี�ยมโรงเรียน  เริ�มจากโรงเรียนบา้นหนองจนัทร์หอม  ผูบ้ริหารลาออกจาก



ราชการเพราะปัญหาสุขภาพ ปัจจุบนัมอบใหค้รูรักษาการกนัไปก่อนรอผูบ้ริหารที�จะยา้ยมาใหม่  โรงเรียนนี2
อยูไ่ม่ไกลแยกจากถนนเพชรเกษมประมาณ ๔ กม.ก็ถึงมีเนื2อที�เกือบ ๒๐ ไร่  สภาพแวดลอ้มร่มรื�น   วนันี2 ครู
จดัการเรียนการสอนเป็นปกติไดส้อบถามความเป็นอยู่กนัตามสมควร จึงเดินทางต่อไปยงัโรงเรียนบา้นรับ
ร่อ  ผูบ้ริหารยา้ยไปโรงเรียนบา้นบางไมแ้กว้ประชาสามคัคี เหลือครูช่วยกนัดแูล ๔-๕  คน วนันี2 โรงเรียน
เงียบสงบอาคารทุกหลงัปิดประต ูแปลว่าโรงเรียนปิด  ทาํใหนึ้กถึงขอ้ความในเวบบอร์ดที�เสนอวา่เขตอบรม
ครูจนตอ้งปิดโรงเรียน  คงตอ้งหาคาํตอบใหไ้ดว้า่เกิดอะไรขึ2น เมื�อเกิดอาการขวดักระดง้เปล่าที�รับร่อ  จึง
ตดัสินใจเดินทางไปโรงเรียนบา้นบางไมแ้กว้  เส้นทางถกูปรับผิวจราจรและบดอดัดีขึ2น แต่เมื�อกบันํ2าฝนจึง
เป็นทางดินที�ลื�นและทุลกัทุเลพอสมควร  ใชเ้วลาชั�งโมงเศษกถึ็งโรงเรียน   สนามโรงเรียนเต็มไปดว้ยดินที�
แปลสภาพเป็นทะเลโคลนไปทั2งสนามเพราะตอนทาํถนน ไดน้าํดินมาถมแต่เกลี�ยและบดอดัไม่ทนัฝนลง
เสียก่อน   เขา้ไปดหูอ้งเรียนนกัเรียนมากมายมหาศาล เหมือนโรงเลี2ยงไก่เนื2อขาวโพลนไปหมด  ตกห้องละ 
๗๐ คน  ใตถุ้นอาคารก็ใหน้กัเรียน ม.๑ เรียนหนึ�งหอ้ง  ทั2งฝุ่ นทั2งฝนจึงรบกวนนกัเรียนหอ้งนี2     สอบถามครู
บอกวา่ครูใหญ่ไม่อยู่  แต่ละคนดเูหน็ดเหนื�อยสาหสัสากรรจ ์เพราะเดก็เพิ�มจากสองร้อยกว่าคนเป็นหา้ร้อย
กวา่ในเวลาอนัรวดเร็ว ครูใหญ่จึงตอ้งหยิบยืมเกา้อี2โรงเรียนต่างๆกนัโกลาหล   บอกครูวา่ผมจะมาประชุม
คณะกรรมการเขตพื2นที�การศึกษานอกสถานที�ที�บางไมแ้กว้ประมาณปลายเดือนนี2   เพื�อช่วยกนัคิดอา่นในการ
พฒันาการศึกษาของที�นี�ต่อไป   เดินทางกลบัถึงเขตเลิกงานพอดี 
                           วนัศุกร์ที� ๓  มิถุนายน  ๒๕๔๘  เชา้ปรึกษางานกบัอาจารยจ์ากมหาวิทยาลยัราชภฏับา้น
สมเด็จเจา้พระยา  ที�มาเปิดสอนปริญญาโทที�ชุมพร ใชโ้รงเรียนสะอาดเผดิมวิทยาเป็นที�สอน   หากมีผูเ้รียน
ประมาณ ๒๐ คนอาจเปิดสอนปริญญาเอก  บ่ายเดินทางเพื�อไปเป็นเจา้ภาพงานสวดพระอภิธรรมศพคุณพ่อ
ของ ผอ.ธีระ  ขนับุตร  โรงเรียนบา้นหาดทรายรี  ที�ตาํบลบางกระบูน  อาํเภอบา้งแหลม  จงัหวดัเพชรบุรี 

กาํจดั  คงหนู 
ผอ.สพท.ชุมพรเขต ๑ 

๑๒  มิถุนายน  ๒๕๔๘ 
เรียน  เพื�อนครู  ผูบ้ริหารที�เคารพรักทุกท่าน 
                      วนัจนัทร์ที� ๖  มิถุนายน  ๒๕๔๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นประธานเปิดการอบรมประชุม
ปฏิบติัการดา้นขอ้มลูสารสนเทศ  ที�โรงเรียนศรียาภยั ทราบวา่กลุ่มนโยบายและแผนไดแ้บ่งออกเป็นรุ่น ๆ 
รวม ๔ รุ่น ดว้ยกนั  ผลกระทบจากการอบรมทาํใหโ้รงเรียนเลก็ๆ ๒ – ๓ โรงตอ้งปิดเรียน    เวลา ๑๐.๐๐ 
น.   ประชุมรองผูอ้าํนวยการ สพท.  ผูต้รวจราชการฯ และหวัหนา้กลุ่มงาน  เป็นการประชุมปกติประจาํทุก
เดือน เพื�อปรึกษาหารือในการบริหารงานใหมี้ประสิทธิภาพ   ผมใหแ้ต่ละกลุ่มงานทบทวนตารางอบรมที�
ส่งผลใหโ้รงเรียนเลก็ตอ้งปิดเรียน  ตดัสินใจชะลอการปรับปรุงฝ้าเพดานหอ้งประชุมของสํานกังานเขต  นาํ
เงินงบประมาณ  ๖๐,๐๐๐ บาท ใหโ้รงเรียนบา้นบางไมแ้กว้ประชาสามคัคีนาํไปต่อเติมดา้นล่างของอาคาร



เป็นห้องเรียนอีก ๒  หอ้ง  ไดห้ารือถึงการประหยดัค่านํ2าค่าไฟตามที�ไปเซ็นสัญญาไวก้บัเลขาธิการ กพฐ. 
และผูว้า่ราชการจงัหวดั 
                        วนัองัคารที� ๗  มิถุนายน  ๒๕๔๘  วนันี2 ไม่มีรายการพิเศษ ไดท้าํงานเอกสารที�คั�งคา้ง
พอสมควร  พร้อมทั2งดูแลรายละเอียดการเตรียมการเลือกตั2งกรรมการใน ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื2นที�
การศึกษา  มีผูส้นใจสมคัรกนัพอสมควร  เยน็ไปงานเลี2ยงส่ง ผอ.ชูศกัดิQ   ทนัทะวา ที�ร้านลุย  มีผูบ้ริหารไป
ร่วมกนัคบัคั�ง  ไดรั้บโทรศพัทจ์ากท่าน ผอ.ชชัวาลย ์ สวสัดิพาณิช วา่นกัเรียนขบัมอเตอร์ไซดก์ลบับา้นไป
ชนกบัรถสิบลอ้เสียชีวิตทั2งพี�และนอ้ง 
                        วนัพุธที� ๘  มิถุนายน  ๒๕๔๘ มีการเลือกตั2ง ก.ค.ศ. และอ.ก.ค.ศ. เขตพื2นที�การศึกษา  ของ
ชุมพรเขต ๑  แบ่งหน่วยเลือกตั2งออกเป็น ๔ จุด คือ สาํนกังานเขต   โรงเรียนสะอาดเผดิมวิทยา  โรงเรียนท่า
แซะรัชดาภิเษก และโรงเรียนปะทิววิทยา  สามารถรายงานผลการนบัคะแนนไดภ้ายในวนันี2     
                         วนัพฤหสับดีที� ๙  มิถุนายน  ๒๕๔๘  ภาคเชา้เตรียมการขอ้มูลผูท้รงคุณวุฒิ  บ่ายไปประชุม
กบัท่านผูว้า่ราชการจงัหวดั ผูแ้ทนผูบ้ริหาร และผูแ้ทนครูที�ผา่นการเลือกตั2งเมื�อวาน  คดัผูท้รงคุณวฒิุไปให ้
ก.ค.ศ.พิจารณา  ๖ คนเพื�อคดัใหเ้หลือ ๓ คน  เสร็จประชุมเกือบ ๑๕.๐๐ น. ผมขบัรถนาํเอกสารการเลือกตั2ง
เขา้กรุงเทพฯ เพื�อส่ง ก.ค.ศ.ตามนดัหมายในวนัพรุ่งนี2  
                          วนัศุกร์ที� ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๔๘  เวลา ๘.๐๐ น. เลือกตั2งผูแ้ทน ผอ.สพท. ที�หอ้งประชุม
กระทรวงฯ ชั2น ๓  ส่งเอกสารที� สาํนกังาน ก.ค.ศ. บ่ายติดตามการถ่ายทอดสดที�เชียงใหม่  วนัเสาร์เชา้ติดตาม
การถ่ายทอดสดที�เชียงใหม่ บ่ายเดินทางกลบัเพื�อดูแลความเรียบร้อยในการคดัเลือก ผอ.สถานศึกษา ซึ� งไปตั2ง
กองกาํลงัที�วิทยาลยัเทคนิคชุมพรทั2งออกขอ้สอบและเป็นสนามสอบ   จบสิ2นกระบวนความเอาเวลา ๑๖.๐๐ 
น. ของวนัอาทิตยที์� ๑๒  มิถุนายน  ๒๕๔๘ 
                          สปัดาห์นี2 รู้สึกเหนื�อยลา้อยา่งบอกไม่ถูก  การเปิดงานอบรมจึงมอบท่านผูช่้วยขจีศกัดิQ   อุย้
นอง  หลายรายการ  สงัขารและจิตใจคนคงตอ้งชาร์ตเหมือนแบตเตอรี�   การไดอ้า่นธรรมะ  หรือปรัชญาจะ
ช่วยใหชุ่้มฉํ�าใจไดบ้า้ง   กรมข่าวลือทาํหนา้ที�ไดดี้พอสมควร  มีคนมาบอกใหฟั้งวา่มีผูบ้ริหารสถานศึกษา
ท่านหนึ�งกินไม่ไดน้อนไมห่ลบัถึงกบัหลั�งนํ2 าตาเพราะมีข่าวว่าจะถกูยา้ย  ผมไดฟั้งผูบ้ริหารเพื�อนเขาเล่าให้
ฟังยงังงวา่เป็นไปไดอ้ยา่งไร เพราะผมเองยงัไม่เคยคิดเรื�องนี2   แปลวา่ถูกเจา้กรมข่าวลือเล่นงานแลว้  เมื�อวาน
กลบัจากกรุงเทพฯใหม่ๆลูกนอ้งในสาํนกังานมาหาเป็นเดือดเป็นร้อนเพราะมีคนไปลือวา่จะถูกยา้ย  ผมบอก
วา่ยงัไม่มีเวลาจะคิดเรื�องของเขาเลย  ถามวา่แลว้คุณจะยา้ยไปไหน  ดูเขาก็งงๆแต่เงียบไป  คราวต่อไปหาก
สงสยักรุณาถามผมโดยตรง ๐๑๘๙๔๓๔๐๕  จะไดค้วามจริงดีกวา่ถูกตีกินทั2งเปลืองเงินทั2งเจ็บใจ  เพราะคน
หากินทาํนองนี2 น่าจะพอมีอยู่  เช่น ผอ.เขตเขาจะเอาคนโนน้คนนี2  ถา้ I ไม่ช่วย YOU เสร็จแน่    อะไรทาํนอง
นี2    

กาํจดั  คงหนู 
ผอ.สพท.ชพ.๑ 



๑๙  มิถุนายน  ๒๕๔๘ 
เรียน   เพื�อนครู ผูบ้ริหารที�เคารพรักทุกท่าน 

                   วนัจนัทร์ที� ๑๓  มิถุนายน  ๒๕๔๘   เชา้นี2 มีการประชุมเชิงปฏิบติัการดา้นขอ้มลูและ
สารสนเทศ  รุ่นที� ๓  ที�โรงเรียนศรียาภยั  ไดม้อบท่านผูช่้วยฯขจีศกัดิQ   อุย้นอง เป็นประธานเปิดงาน  ผมไป
ร่วมประชุมโครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน  ซึ� งสาํนกังานวฒันธรรมจงัหวดัเป็นแม่งาน ที�วดัโพธิ
การาม  ท่านพินิจ  เจริญพานิช  รองผูว้า่ราชการจงัหวดัชุมพรเป็นประธานเปิดงาน   พระวิจิตรธรรม
นิเทศ  รองเจา้คณะจงัหวดัชุมพร(มหานิกาย) ไดร่้วมฝากขอ้คิดกบัครูพระอยา่งตรงไปตรงมา  ผมเองได้
พดูคุยดว้ยประมาณ ๑๕ นาที กถึ็งเวลาฉนัเพล  ๑๑.๐๐ น.  บ่ายกลบัไปประชุมคณะกรรมการพิจารณา
เงินกองทุนใหกู้ยื้มเพื�อการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๔๘ ของชุมพรเขต ๑  ปีนี2ไดม้า ๘ ลา้นกวา่สาํหรับผูกู้ย้ืม
รายใหม่  เจา้หนา้ที�ไดเ้ตรียมการไวอ้ยา่งดีจึงพิจารณาไดร้วดเร็ว  
                    วนัองัคารที� ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๔๘  เวลา ๐๘.๐๐ น. ออกจากสาํนกังานเขตไปประชุมผูบ้ริหาร
สถานศึกษาที�สวนนายดาํ  อาํเภอทุ่งตะโก  จงัหวดัชุมพร  เรียกวา่ประชุมขา้มเขต  เพราะสวนนาดาํอยู่ในเขต
บริการของชุมพรเขต ๒  ท่านรองฯ วฒัชยั วรรณพิรุณ และคณะใหก้ารตอ้นรับ  คุณพงษศ์กัดิQ   ฉิ�งสุวรรณ
โรจน์  ไดเ้ตรียมการสาํหรับการประชุมครั2 งนี2อย่างดี  หอ้งประชุมใตต้น้ไทรร่มรื�น เป็นธรรมชาติสลบักบั
เสียงจกัจั�นเรไร  พวกเราใหค้วามสนใจกบัสวนหยอ่มและทุกสิ�งทุกอย่างที�มีในสวนธุรกิจเกษตรและการ
ท่องเที�ยวแห่งนี2   ท่านสมพงษ ์ ทวิชศรี  รองผูว้า่ราชการจงัหวดัชุมพร มาพบปะพดูคุยกบัคณะผูบ้ริหาร  คุณ
จีรนาถ  อุย้นอง ฝากเงินทุนการศึกษาตามเจตนารมณ์ของคุณจเร  อุย้นอง ผูล่้วงลบั ให้ผมมอบใหน้กัเรียนใน
โรงเรียนต่างๆเป็นการคืนกาํไรใหลู้กคา้ หลงัการประชุมตามระเบียบวาระคุณพงษศ์กัดิQ   ฉิ�งสุวรรณโรจน์ ได้
บรรยายพิเศษใหพ้วกเราฟังซึ�งเป็นความรู้ใหม่ดา้นการเกษตร  เช่น  การปลูกพืชโดยไม่ตอ้งขดุหลุม  ตอ้ง
ยอมรับว่าสวนนายดาํเป็นตวัแทนแห่งภูมิปัญญาของชาวชุมพรที�น่าภาคภูมิใจ  เป็นแหล่งเรียนรู้ที�ยิ�งใหญ่
สาํหรับลูกหลาน  ผูบ้ริหารหลายท่านเผยใหฟั้งว่า ไม่เคยแวะเพราะไม่คิดวา่จะมีอะไรที�ต่างไปจากสวนผลไม้
ที�มีอยูท่ั�วไปในบา้นเรา  แต่เมื�อมาพบเห็นในวนันี2ไดอ้ะไรมากกวา่ที�คิด และคิดที�จะขยายผลไปสู่โรงเรียน 
                     วนัพุธที� ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๔๘  เชา้นั�งเซ็นงาน เที�ยงเดินทางไปประชุมโครงการพฒันาชีวิต
ครู ที�สาํนกังาน สกสค.จงัหวดัชุมพร   โครงการนี2ประสงคจ์ะปลดหนี2ครูโดยกูเ้งินจากธนาคารออมสินไปใช้
หนี2 สินที�จาํเป็นเร่งด่วน แลว้จดัระบบผอ่นชาํระ หลายท่านประสบความสาํเร็จ สามารถเริ� มตน้ชีวิติใหม่ได้
อยา่งมั�นคง  แต่มีบางท่านกบัไปสู่วงจรเดิม จนบางครั2 งไม่สามารถส่งค่างวดได ้ทาํใหเ้พื�อนครูที�ค ํ2าประกนั
เดือดร้อน 

                      วนัพฤหสับดีที� ๑๖ มิถุนายน  ๒๕๔๘  เชา้ไปโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา  วนันี2 โรงเรียนจดัพิธี
ไหวค้รู  แต่มีกิจกรรมแสดงความยินดีโดยมอบช่อดอกไมใ้หก้บัครูที�ไดเ้ลื�อนตาํแหน่ง  มีติดขีดดว้ย ๒-๓ 
ราย จึงเชิญผมมาเป็นประธานใหแ้ต่อยูร่่วมไดไ้ม่นานเพราะมีงานต่อเนื�อง    เวลา ๑๐.๐๐ น. ประชุม อ.ก.ค.
ศ.เขตพื2นที�ชั�วคราว นดัสุดทา้ย  มีการอนุมติัการแต่งตั2ง ผูอ้าํนวยการสถานศึกษาโรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร 



และโรงเรียนบา้นนํ2าพุ  บ่ายไปยืนดูเขาตอกเสาเข็มอาคารสวสัดิการ  สมยันี2ทนัสมยัใชเ้ครื�องจกัร ทั2ง
สะดวก  รวดเร็ว ไดม้าตรฐาน สมยัก่อนตอ้งใชส้ามเกลอทุ่มกนัสุดกาํลงั  เสาเขม็ยาว ๖ เมตร ๒๕ ตน้ใชเ้วลา 
๑ วนั 
                        วนัศุกร์ที� ๑๗  มิถุนายน  ๒๕๔๘  เวลา ๑๔.๐๐ น. ไปเป็นประธานเปิดการอบรมนายหมู่
ลูกเสือของวิทยาลยัสังกดัสาํนกังานงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจงัหวดัชุมพร ที�วิทยาลยัเทคนิค
ชุมพร   เยน็เดินทางกลบันนทบุรี เพราะวนัเสาร์มีงานที�ชลบุรี 
 
  

กาํจดั  คงหนู 
ผอ.สพท.ชพ.๑ 

  

• ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๔๘ 
เรียน  เพื�อนครู  ผูบ้ริหารที�เคารพรักทุกท่าน 

                      สปัดาห์ที�ผา่นมาคณะกรรมการเขตพื2นที�การศึกษาชุมพรเขต ๑  ออกประชุมแบบสัญจรไปที�
โรงเรียนบา้นบางไมแ้กว้ประชาสามคัคี   ตาํบลรับร่อ  อาํเภอท่าแซะ   กรรมการและเจา้หนา้ที�พร้อมกนัที�
สาํนกังานเขตเวลา ๐๘.๐๐ น. ของวนัที� ๒๓  มิถุนายน ๒๕๔๘  หลายท่านเตรียมพาหนะมาเอง  สาํหรับของ
เขตมีปิกอพั ๒ ตอน ๓ คนั  รองฯพนอ  ทิพยพ์ิมลรัตน ์ไดเ้ตรียมปลากระป๋องและมามา่ ใหผ้มไปฝากครู
จาํนวนหนึ�ง  ๐๘.๓๐ น. ขบวนรถเออกเดินทาง  ระยะทางประมาณ ๖๐ กิโลเมตร เป็นถนนลาดยางประมาณ 
๓๐ กม. ที�เหลือเป็นลกูรัง   เชา้นี2ฝนไมต่กการเดินทางค่อนขา้งสะดวก  แต่หนทางลาํบากก่อนถึงโรงเรียน
ประมาณ ๑ กม. เพราะรถวิ�งจนเป็นร่องลึก  คนัชนจึงครูดกบัแนวดินตรงกลาง  แต่ก็พอไปได ้ถึงโรงเรียนอีก 
๑๐ นาที  ๑๐.๐๐ น. ประชาชนมาคอยตอ้นรับใตถุ้นอาคารจาํนวนหนึ� ง  หลวงพ่อเจา้สํานกัสงฆเ์มตตามา
ตอ้นรับดว้ย   หอ้งประชุมจดัไวบ้นอาคารชั2น ๒  ผมขออนุญาตใหผู้บ้ริหารโรงเรียนที�เกี�ยวขอ้งไดเ้ขา้ร่วม
ประชุมดว้ย   วาระสาํคญัในวนันี2 คือการอนุมติัใหโ้รงเรียนบา้นบางไมแ้กว้ประชาสามคัคี และโรงเรียนบา้น
หาดในเปิดสอนในช่วงชั2นที� ๓ คือ ระดบั ม.๑ – ม.๓  แยกเอกเทศจากโรงเรียนท่าขา้มวิทยาที�มาเปิด
หอ้งเรียนสาขาทั2ง ๒ แห่ง ซึ� งที�ประชุมอนุมติั   ท่านประธานกรรมการเขตไดม้อบเงินสดสาํหรับพฒันา
โรงเรียนบา้นบางไมแ้กว้ฯ ๕๐๐๐ บาทและจะบริจาควสัดุสาํหรับต่อเติมอาคารเรียนคือปูนซิเมนตป์ระมาณ 
๒ ตนั    มีเหตุแห่งความไมส่บายใจสาํหรับผมอยูป่ระการหนึ�งคือ เกิดกรณีพิพาทเกี�ยวกบัแนวเขตที�ดิน
โรงเรียนกบัประชาชนอยูห่นึ�งราย  อยากใหห้าทางยติุกนัดว้ยความปรองดอง เพราะไดเ้ริ�มสร้างและพฒันา
กนัมาแต่ตน้  หากเกิดกรณีขดัแยง้อยา่งนี2จะทาํใหเ้สียบรรยากาศ  และอาจเสียโอกาสในหลายๆเรื�อง  ขากลบั
ค่อนขา้งลุลกัทุเลนิดหน่อยเพราะฝนตก แต่กท็าํเวลาไดดี้  กลบัถึงเขตพรรคพวกโทร.บอกวา่ศาลปกครอง



กลางตดัสินใหย้กเลิกประกาศ ก.ค. เรื�องการรับสมคัรสอบ ผอ.เขต และรอง ผอ.เขต  ตรวจสอบข่าวกนัตาม
สมควรดูเป็นที�ตื�นเตน้กนัอีกคราวหลงัจากเงียบไปนาน   
                        วนัศุกร์ที� ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๔๘  เชา้พบปะครูบรรจุใหม่ ตางรางเดิมใหผ้มเปิดปฐมนิเทศ
วนัแรกแต่ตรงกบัประชุมคณะกรรมการเขตที�บางไมแ้กว้  จึงมาพบเอาวนันี2  เรื�องที�บรรยายเป็นเรื�องที� ผมคิด
ยอ้นไปสมยัเรียนหนงัสือที�สถาบนัพระปกเกลา้มีเอกสารเล่มเลก็ๆเล่มหนึ� งเป็นพระราชนิพนธ์ของ
พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั เรื�อง “หลกัราชการ”  ซึ� งมีเนื2อหาสั2นๆ  ๑๐ ขอ้ ซึ� งทรงพระราช
นิพนธ์และพิมพพ์ระราชทานขา้ราชการในพระราชพิธีตรุษสงกรานตเ์มื�อ พ.ศ. ๒๔๕๗ เป็นเวลา ๙๑ ปี
มาแลว้มีเนื2อหาว่า ...คนทุกคนไม่ควรเป็นคนเก่งเพียงอยา่งเดียว เพราะถา้มีแต่วิชาความรู้เพียงอย่างเดียวเป็น
เครื�องนาํไปสู่ความเป็นใหญ่   ป่านนี2ครู-อาจารยทุ์กคนคงเป็นใหญ่เป็นโตหมด...แต่แทจ้ริงศิษยดี์กว่าครูมีถม
ไป....ตอ้งมีคุณวิเศษอื�นประกอบดว้ย  คุณวิเศษนี2จะขอพรรณนาพอสงัเขปดงันี2   
                          ๑. ความสามารถ  ซึ� งเป็นสิ�งมิไดอ้ยู่ในตาํราใดและจะสอนให้แก่กนัก็หาไดไ้ม่  หรือแปลว่า
การทาํงานใหเ้กิดผลสาํเร็จไดดี้กวา่ผูที้�มีโอกาสเท่าๆกนั  ความสามารถเป็นสิ�งที�ตอ้งการสาํหรับคนที�ตอ้ง
บงัคบับญัชาคน  ซึ� งจะดูความสามารถมากกวา่ดูภูมิวิชา ความสามารถจึงเป็นคุณลกัษณะหนึ�งของ
ผูบ้งัคบับญัชาคน 
                          ๒. ความเพียร…พุทธภาษิตปรากฏอยูว่่า “ความเพียรเป็นเครื�องพาคนขา้มพน้ความทุกข”์ …
ความเพียรแปลวา่กลา้หาญไมย่่อทอ้ต่อความยากและบากบั�นเพื�อจะขา้มความขดัขอ้งใหจ้งได ้โดยใชค้วาม
อุตสาหวิริยภาพมิไดล้ดหย่อน… คนเก่งตอ้งคิดเสมอวา่ วิชาความรู้เป็นของกลางสาํหรับโลก เป็นทรัพยอ์นั
ไม่มีเวลาสิ2นสุด ไม่มีผูใ้ดในโลกที�จะกล่าวไดว้า่เรียนวิชาจนหมดแลว้…ผูที้�มีความเพียรแมไ้ดร้ับมอบใหท้าํ
การในหนา้ที�ใด ก็จะใชอุ้ตสาหวิริยภาพโดยสมํ�าเสมอ เพื�อทาํกิจการนั2น ๆ ใหบ้รรลซึุ� งความสาํเร็จดว้ยดีให้
จงได ้ฉะนั2นควร…เพ่งเลง็หาคนเพียรมากกว่าคนมีวิชาแต่เกียจคร้านหาความบากบั�นอดทนมิได ้
                          ๓. ความมีไหวพริบ แปลวา่ รู้จกัสังเกตโดยไม่ตอ้งมีใครเตือนว่าเมื�อมีเหตุเช่นนั2น ๆ จะตอ้ง
ปฏิบติัการอยา่งนั2น ๆ เพื�อใหบ้งัเกิดผลดีที�สุดแก่กิจการทั�วไป และรีบทาํการอนัเห็นควรนั2นโดยฉบัพลนั
ทนัท่วงที 
                          ๔. ความรู้เท่าถึงการ แปลวา่ รู้สึกปฏิบติักิจการใหเ้หมาะดว้ยประการทั2งปวง คือการเลือกวา่
จะปฏิบติัอย่างไรจึงจะเหมาะสมแก่เวลาและใหส้มเหตุสมผลจึงเป็นประโยชน์สูงสุด 
                          ๕. ความซื�อตรงต่อหนา้ที� คือ การตั2งใจกระทาํกิจการที�ไดร้ับมอบใหเ้ป็นหนา้ที�ของตนนั2น 
โดยซื�อสตัยสุ์จริต 
                          ๖. ความซื�อตรงต่อคนทั�วไป คือ การรักษาตนใหเ้ป็นคนที�คนทั2งหลายจะเชื�อถือไดโ้ดยรักษา
วาจาสตัยไ์มย่กตนข่มท่าน ตอบแทนผูมี้ไมตรีโดยสมํ�าเสมอ 
                          ๗. ความรู้จกันิสัยคน คือ ผูที้�รู้จกัอ่อนนอ้ม ทาํตวัใหเ้ป็นที�รักใคร่และเมตตาแห่งผูใ้หญ่
เขา้ใจวา่มนุษยทุ์กคนต่างก็มีความแตกต่าง 
                          ๘. ความรู้จกัผ่อนผนั คือ การรู้จกัที�จะผอ่นผนัเพื�อรักษาผลลพัธ์ของงานส่วนใหญ่ 



                          ๙. ความมีหลกัฐาน คือ เครื�องช่วยบุคคลใหไ้ดร้ับตาํแหน่งหนา้ที�อนัมีความรับผดิชอบไดแ้ก่ 
การมีบา้นเป็นสาํนกัมั�นคงเป็นหลกัแหล่งการมีครอบครัวอนัมั�นคง และการตั2งตนไวใ้นที�ชอบละเวน้
อบายมุข และทุกคนกส็ามารถมีโอกาสเท่า ๆ กนัสร้างความมีหลกัฐานได ้
                         ๑๐. ความจงรักภกัดี คือ ความยอมสละตนเพื�อประโยชน์แห่งท่าน หรือ คือความรักชาติ 
ศาสนา และพระมหากษตัริย ์
คุณวิเศษ  ๑๐ ประการนี2  พอเป็นเครื�องเตือนใจใหผู้ที้�ตั2งหนา้จะทาํการใหเ้ป็นคุณประโยชนแ์ก่ชาติบา้นเมือง
โดยแทจ้ริงไม่ใช่รักชาติแต่ปาก…  
                           สิ�งที�อยากจะสร้างความมั�นใจกบัเพื�อนครูและผูบ้ริหารในสงักดัสาํนกังานเขตพื2นที�
การศึกษาชุมพร เขต ๑     ถึงผลกระทบจากคาํพิพากษาของศาลปกครองกลาง  ขอเรียนวา่สาํหรับท่าน
ทั2งหลายจะไม่มีผลกระทบใดๆที�เกิดจากการสั�ง การอนุมติั การอนุญาตใดๆในการปฏิบติัหนา้ที�ของผม  เหตุ
เพราะ 
                           ๑. เมื�อศาลปกครองชั2นตน้ไดมี้คาํพิพากษาแลว้  ใหร้อการปฏิบติัตามคาํบงัคบัไวจ้นกวา่จะ
พน้ระยะเวลาการอุทธรณ์(๓๐ วนั)  หรือในกรณีที�มีการอุทธรณ์  ใหร้อการบงัคบัคดีไวจ้นกวา่คดีจะถึง
ที�สุด  แปลวา่ ในช่วงระยะเวลา ๓๐ วนันบัแต่วนัที�ศาลปกครองชั2นตน้ไดมี้คาํพิพากษา  จึงเป็นช่วงที�ไม่
สามารถบงัคบัคดีไดเ้พราะคดียงัไม่ถึงที�สุด  แต่ถา้คู่กรณีไดอุ้ทธรณ์คาํพิพากษาของศาลปกครองชั2นตน้ต่อ
ศาลปกครองสูงสุด  ก็ตอ้งรอการบงัคบัคดีไวจ้นกว่าศาลปกครองสูงสุดจะไดมี้คาํพิพากษา 
                           ๒. ผมไดร้ับแต่งตั2งใหป้ฏิบติัหนา้ที�ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื2นที�การศึกษาชุมพร เขต ๑ 
ตั2งแต่ตน้  หากแมน้คาํสั�งแต่งตั2งที�ออกมาภายหลงัอาจเสียไป  แต่คาํสั�งแรกยอ่มสมบูรณ์ตามกฎหมาย จึงไม่
กระทบต่อการปฏิบติัหนา้ที�ราชการในช่วงเวลาที�ผา่นมา 
                           ๓. เป็นหนา้ที�ของรัฐบาลและผูบ้งัคบับญัชาระดบัสูงที�จะแกไ้ขเยียวยา หากมีเหตุที�ทาํให้
เกิดความเสียหายขึ2น  พวกเราขอใหต้ั2งใจปฏิบติัราชการในความรับผิดชอบใหดี้ที�สุด 

• กาํจดั  คงหนู 
ผอ.สพท.ชุมพร เขต ๑ 

•  
  

•  ๒  กรกฎาคม  ๒๕๔๘ 
 เรียน  เพื�อนครู ผูบ้ริหารที�เคารพรักทุกท่าน 
                        วนัจนัทร์ที�  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๔๘   ผมไปประชุมผูแ้ทนสมาชิก กบข. ที�หอประชุมกรม
ประชาสัมพนัธ์   ปีที�แลว้ไดก้าํไรหมื�นลา้น ปีนี2ลดลงเหลือสี�พนัลา้น  เขากย็กสาเหตุนานาประการที�ทาํให้
กระแสการลงทุนลดลง  แต่กรรมการบริหารยืนยนัว่า กบข.เนน้ความมั�นคงในระยะยาว การลงทุนจึงเลือก
เอาโครงการที�มั�นคงและมั�นใจได ้    มีผูแ้ทนสมาชิกบางท่านเสนอวา่ กบข.น่าจะใหส้หกรณ์ออมทรัพย์
ขา้ราชการกูเ้งินดอกเบี2ยถูกไปใหส้มาชิกกูย้ืมจะเพิ�มกาํไรมากกวา่ใหส้ถาบนัการเงินอื�นกูยื้ม 



กรรมการบริหารยงัแบ่งรับแบ่งสู้ขอไปคิดดูก่อน 
                         วนัพุธที� ๒๙  มิถุนายน  ๒๕๔๘  ภาคเชา้มีการประชุมหวัหนา้ส่วนราชการประจาํจงัหวดั  ที�
ศูนยร์าชการ   เลิกเที�ยงครึ� ง  ภาคบ่ายกลบัไปทาํงานเอกสารที�สาํนกังานเขต ลงไปดูนกัการภารโรงที�กาํลงั
ช่วยกนัก่อสร้างอาคารสวสัดิการ ขณะนี2กาํลงัลงฐานราก  เห็นความขยนัขนัแข็งของเขาแลว้น่าชื�นใจ 
หวัหนา้ปรีชา  นุย้สุข เป็นทั2งวิศวกรและผูค้วบคุมงาน อีกไม่นานอาคารหลงันี2คงจะใหบ้ริการกบัพวกเราชาว
เขต ๑ ไดส้มฐานานุรูป  เยน็เขามีการแสดงสภาโจ๊กที�โรงแรมชุมพรแกรนดฯ์  ผมไม่ไดไ้ปดูแต่สาํนกังานเขต
ฯไดช่้วยซื2อบตัรนยัว่าเป็นรายการกศุลของจงัหวดัทหารบกชุมพร 
                         วนัพฤหสับดีที� ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๔๘   เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นประธานคดัเลือกครูเพื�อรับ
เหรียญคุรุสดุดี  ในโควตาของชุมพรเขต ๑  ไดม้า  ๒ เข็ม   เวลา  ๑๑.๐๐ น. ไปแถลงข่าวการจดังานมหกรรม
วิชาการสานฝันคนชุมพรครั2 งที� ๑  ซึ� งจะจดัระหวา่งวนัที� ๗-๙  กรกฎาคม  ๒๕๔๘  ณ  โรงเรียนสอาดเผดิม
วิทยา  เป็นหน่วยศูนยก์ลางการจดังานและใชโ้รงเรียนใกลเ้คียงสาํหรับจดักิจกรรมแข่งขนัทกัษะของ
นกัเรียน  มีสื�อมวลชนใหค้วามร่วมมืออย่างดียิ�ง    เวลา  ๑๔.๐๐ น. มีการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื2นที�การศึกษา 
ชุมพรเขต ๑ นดัแรก  อนุกรรมการไดเ้ลือกคุณไอศูรย ์ ภาษยะวรรณ ์ อนุกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ เป็นประธาน
อนุกรรมการ 
                          วนัศุกร์ที� ๑  กรกฎาคม  ๒๕๔๘  เชา้เป็นประธานการอบรมการบริหารงานบุคคล ที�
โรงเรียนศรียาภยั  มีท่านสมบติั  ขวญัดี  รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นวิทยากร   บ่ายจดัสวนสนามวนัคลา้ยวนั
สถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  ท่านรองฯสมพงษ ์ ทวิชศรี  รอง ผวจ.ชุมพร เป็นประธาน  เป็นการจดัพิธี
ท่ามกลางสายฝน  ขอชมเชยทั2งลกูเสือและเนตรนารีที�เสียสละและอดทน มีความจงรักภกัดีอยา่งเยี�ยมยอด 

• กาํจดั  คงหนู 
ผอ.สพท.ชุมพรเขต ๑ 

•   

• ๑๐  กรกฎาคม  ๒๕๔๘ 
เรียน  เพื�อนครู ผูบ้ริหารที�เคารพรักทุกท่าน 
                        วนัจนัทร์ที�  ๔  กรกฎาคม  ๒๕๔๘   เวลา ๐๙.๐๐ น. ผมเขา้ประชุมคณะกรรมการกีฬาจงัหวดั
ชุมพร ที�ศูนยร์าชการมีท่านผูว้า่ราชการจงัหวดั เป็นประธาน  วาระสาํคญัครั2 งนี2 เป็นการพิจารณาถ่ายโอน
กิจการสนามกีฬาจงัหวดัใหอ้งคก์รปกครองทอ้งถิ�น ต่อเนื�องจากการประชุมครั2 งที�แลว้  ซึ� งยงัสรุปไม่ไดว้า่จะ
โอนใหเ้ทศบาลเมืองชุมพร หรือ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชุมพร  มาครั2 งนี2 มีหลกัเกณฑค่์อนขา้งชดัเจน 
กล่าวคือ ใหพ้ิจารณาวา่ที�ดินอยูใ่นความรับผิดชอบของใครกใ็หห้น่วยงานนั2นรับโอนไป หากเป็นที�
สาธารณะก็โอนใหอ้งคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั    สาํหรับสนามกีฬาจงัหวดัเป็นที�ราชพสัดุ เทศบาลเมือง
ชุมพรเป็นผูใ้ชป้ระโยชน ์ จึงตอ้งโอนกิจการใหเ้ทศบาลเมืองชุมพรไปบริหารและตั2งงบประมาณในการทาํนุ
บาํรุง    ท่านผูว้า่ราชการจงัหวดัไดเ้ล่าใหฟั้งว่าไดอ้นุมติังบประมาณของจงัหวดั CEO ๒๓ ลา้นบาทเพื�อ
ปรับปรุงสนามกีฬา ใหไ้ดม้าตรฐาน มีลู่ยางใชเ้หมือนบา้นเมืองอื�นเขา  ท่าน ส.ส. ศิริศกัดิQ   อ่อนละมยั  ใน



ฐานะนายกสมาคมกีฬาจงัหวดัชุมพร ไดเ้ขา้ประชุมดว้ย  ทุกฝ่ายต่างมีความเห็นตรงกนัว่าควรจะระดมสรรพ
กาํลงัมาพฒันาการกีฬาของจงัหวดัชุมพรใหไ้ดม้าตรฐาน  โดยไม่มีการแบ่งเขาแบ่งเรา   กีฬานกัเรียนกถ็ูก
หยิบยกขึ2นมาพดูถึงดว้ย  ปีที�แลว้สาํนกังานเขตพื2นที�การศึกษาชุมพรเขต ๑ จดัแข่งขนัจนชาวตลาดชุมพร
บอกวา่ไม่เห็นกีฬาใหญ่แบบนี2มานานแลว้  ปีนี2ยงัไม่ไดป้รึกษาหารือกนัวา่จะจดัอย่างไรแบบไหน  ฝาก
ทีมงานกีฬาของเขตช่วยพิจารณาดว้ยนะครับ  บ่ายไปยืนดูการก่อสร้างอาคารสวสัดิการ วนันี2 ไดเ้ทปูนหล่อ
เสาตอหมอ้   การทาํงานก็แบ่งนกัการภารโรงออกเป็นผลดัๆ มาช่วยกนัทาํ   ขึ2นไปทาํงานเอกสารจนเลิกงาน 
                         วนัองัคารที� ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘  เวลา ๐๙.๓๐ น. ประชุมคณะกรรมการคดัเลือกคนดี
เพื�อแผ่นดิน  ซึ� งสาํนกังานพฒันาชุมชนจงัหวดัเป็นเจา้ของเรื�อง  ประธานกรรมการ ท่านสมพงษ ์ ทวิช
ศรี  รองผูว้า่ราชการจงัหวดั ติดเปิดงานหลายแห่ง พอเปิดประชุมเสร็จก็มอบผมทาํหนา้ที�เป็นประธานที�
ประชุมต่อ  โครงการนี2ตอ้งการเฟ้นหาคนดีมีภูมิปัญญา เพื�อยกยอ่งและรับปริญญากิตติมศกัดิQ  จาก
มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช   กรรมการกม็าจากหลายฝ่าย ทั2งมหาวิทยาลยัและส่วนราชการใน
จงัหวดั ผมนาํทีมจนไดข้อ้ยติุลงเวลา ๑๑.๓๐ น. รายชื�อผูไ้ดร้ับคดัเลือกของชุมพร ๒ รายตอ้งถูกถอดรหสั
จากนกัวิชาการเพื�อเขา้แข่งขนัในระดบัเขตต่อไป   บ่ายมีการเลือกตั2งตวัแทนผูบ้ริหารสถานศึกษาขั2นพื2นฐาน
และโรงเรียนเอกชน เพื�อเป็นกรรมการติดตามประเมินผลและนิเทศการศึกษา  ได ้ผอ.กิจจา  เก่งการไถ  กบั 
อ.ทาํเนียบ  นอ้ยนาเวช   จากนั2น ผม  และหวัหนา้กลุ่มนิเทศฯ ท่านกิตติวฒิุ  พนัธ์ุธร ร่วมกบัผูแ้ทนผูบ้ริหาร
ทั2ง ๒ ราย เสนอชื�อบุคคลเพื�อเป็นผูท้รงคุณวุฒิอีก ๑๐ ท่านให้มาเลือกกนัเองใหเ้หลือ ๕ ท่านกจ็ะครบ
องคป์ระกอบของคณะกรรมการ 

             วนัพุธที� ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘  เวลา ๐๙.๐๐ น. ประชุมผูบ้ริหารในสาํนกังานเขตพื2นที�
การศึกษา  เป็นการปรึกษาหารือขอ้ราชการตามปกติ  เช่น  การประหยดัพลงังาน  การเร่งรัดเบิกจ่ายเงินจาก
คลงั  การพฒันาบุคลากร  ซกัซอ้มความพร้อมในการจดังานมหกรรมวิชาการสานฝันคนชุมพรครั2 งที� ๑  ซึ� ง
จะเริ�มงานในวนัพรุ่งนี2   ท่านผูว้า่ราชการจงัหวดัรับเป็นประธานเปิดงานให ้ เที�ยงลงไปดคูนงานก่อสร้าง
อาคารสวสัดิการ 

             วนัพฤหสับดีที� ๗  กรกฎาคม ๒๕๔๘  ๐๙.๓๐ น. พิธีเปิดงานมหกรรมทางวิชาการสานฝันคนชุมพร 
ครั2 งที� ๑  โดยท่านอานนท ์ มนสัวานิช  ผูว้า่ราชการจงัหวดัชุมพรที�โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา  งานนี2ผูบ้ริหาร
โรงเรียนมากนัพร้อมหนา้  ผูห้ลกัผูใ้หญ่ที�มาร่วมพิธี เช่น คุณอาํนวย  บวัเขียว  นายก อบจ.ชุมพร  คุณ
ธวชั  บุรินทร์วฒันา  ประธานกรรมการเขต  คุณไอศูรย ์ ภาษยะวรรณ ์   ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื2นที�
การศึกษา  ก่อนเที�ยงฝนเทลงมาอยา่งหนกัทาํใหนิ้ทรรศการและกิจกรรมบางส่วนเสียหายไป  แต่งานส่วน
ใหญ่ก็เดินไปไดดี้  โดยเฉพาะการแข่งขนัทกัษะ    เที�ยงรับประทานอาหารกบัท่านผูต้รวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย อดีต ผวจ.ชุมพร  ท่านเมฆินทร์  เมธาวิกูล  ที�ร้านอาหารปักกิ�ง      ตอนบ่ายกลบัไป
ประชุมกรรมการจดัสรรงบประมาณคอมพิวเตอร์และการก่อสร้างส้วม  เยน็กลบัไปดูงานที�โรงเรียนสอาด
เผดิมวิทยา  
                            วนัศุกร์ที� ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘  เชา้ออกชมการประกวดทกัษะที�โรงเรียนอนุบาล



ชุมพร  เป็นงานบา้นงานครัวทาํขนมบวัลอยเบญจรงคแ์ข่งขนักนั   งานประดิษฐผ์ลิตดอกไมจ้ากเศษวสัดุ 
และแข่งขนัคอมพิวเตอร์เบื2องตน้   แวะไปดทีู�โรงเรียนศรียาภยั มีทั2งภาษาไทย  วิทยาศาสตร์  ฯลฯ   ทาํท่าจะ
เลี2ยวเขา้โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา  ทั2งลมทั2งฝนหนกัหนาสาหสัจึงตดัสินใจกลบัเขต  เจา้หนา้ที�บอกวา่เตน้ท์
ไดรั้บความเสียหายมากขอรื2อออก  กต็อ้งยอมแพธ้รรมชาติ  แต่กิจกรรมในหอ้งเรียนยงัคงดาํเนินต่อไป  ตอน
เยน็ไปร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพพ่อตาของท่าน ผอ.สนอง  ดาวตุ่น  ผอ.โรงเรียนบา้นเขายาวราษฎร์
พฒันา  ชายแดนอาํเภอเมืองกบัอาํเภอสวี 
                            วนัเสาร์ที� ๙  กรกฎาคม  ๒๕๔๘  เชา้ไปดูการแข่งขนัทกัษะของนกัเรียนที�โรงเรียนอนุบาล
ชุมพร  นั�งคุยกบัท่าน ผอ.ชาญวิทย ์ ยิกสุังข ์ ผอ.กิจจา  เก่งการไถ  ฯลฯ  บ่ายมานั�งดูคนงานภารโรงมาช่วย
ต่อเติมที�จอดรถบริเวณบา้นพกัในศูนยร์าชการใหก้วา้งขวางขึ2น   กลางคืนไปเป็นประธานเปิดงานครบรอบ 
๗๐ ปีของโรงเรียนชุมชนบา้นทะเลทรัพย ์แปลกแต่จริงข่าววา่งานนี2 มีบนบานสานกล่าวล่วงหนา้เรื�องฟ้าเรื�อง
ฝน  จึงไม่มีฝนตก   ไม่เชื�อก็อยา่ลบหลู่    
                              วนัอาทิตยที์� ๑๐  กรกฎาคม  ๒๕๔๘   เชา้เดินทางมุ่งหนา้สู่อาํเภอปะทิว   แวะกินขา้วขา
หมูสี�แยกโรงเรียนอนุบาลปะทิว   มุ่งหนา้ขึ2นเหนือผา่นโรงเรียนบา้นบนไร่   โรงเรียนบา้นหว้ยรากไม ้   แวะ
โครงการส่วนพระองค ์และจอดที�บา้นบางเบิดเพื�อชื�นชมธรรมชาติที�บริสุทธิQ ผดุผ่องของชาวชุมพร   มีคุณครู
ไปร่วมสนทนาดว้ย สามสี�คนจากโรงเรียนบา้นบ่อสาํโรง  โรงเรียนบา้นถํ2าธง  โรงเรียนบา้นดอนยาง และ
โรงเรียนบา้นเนินทอง  สปัดาห์นี2 จึงใชชี้วิตอยู่ในชุมพรเต็มๆและคุม้ค่า 

•   

• กาํจดั  คงหนู 
ผอ.สพท.ชุมพรเขต ๑ 

• ๑๗   กรกฎาคม  ๒๕๔๘ 
เรียน  เพื�อนครู  ผูบ้ริหารที�เคารพรักทุกท่าน 
                        สปัดาห์ที�ผา่นมาผมทาํงานที�เขตเพียง ๒ วนั  คือ วนัที� ๑๑  กรกฎาคม  ๒๕๔๘   ช่วงเยน็คณะ
ผูต้รวจติดตามผลการปฏิบติัราชการของสพฐ.เดินทางมาถึง  จึงไปเป็นเจา้ภาพเลี2ยงตอ้นรับ  เชา้วนัที� 
๑๒  กรกฎาคม  ๒๕๔๘  มีการตรวจราชการติดตามผลการปฏิบติั  และเชา้นี2 มีการประชุมผูบ้ริหาร
สถานศึกษาประจาํเดือน  บ่ายผมเดินทางเขา้กรุงเทพฯ 
                        วนัที� ๑๓ - ๑๔  กรกฎาคม  ๒๕๔๘  ประชุม ผอ.สพท. ที�โรงแรมแอมบราสเดอร์  สุขมุวิท 
๑๑ กทม.   รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ ชี2แจงนโยบายและขอ้ราชการในครึ� งวนัแรก  ท่านให้
กาํลงัใจในการทาํงาน โดยไม่หวั�นไหวใดๆทั2งสิ2น   ภาคบ่ายท่านเลขาธิการ กพฐ.และท่านรองเลขาธิการ
ฯ  ชี2แจงขอ้ราชการจนเยน็ จึงแบ่งกลุ่มใหศึ้กษา Road Map ไปอภิปรายกลุ่มในวนัรุ่งขึ2น 
การอภิปรายกลุ่มในวนัที� ๑๒ กรกฎาคม  ๒๕๔๘  ดาํเนินไปอยา่งยาวนานไดกิ้นขา้วกลางวนัเวลา ๑๔.๐๐ 
น.  ตอ้งขอบคุณเจา้หนา้การเงินและเจา้หนา้ที�ในกลุ่มนโยบายและแผนที�รายงานการเงินและงบประมาณจน



เรียบร้อยไม่ถูกทวงถามในที�ประชุมเหมือนเขตอื�นๆ 
                          
• กาํจดั   ตงหนู 
ผอ.สพท.ชุมพร เขต ๑ 

• ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๔๘ 
เรียน  เพื�อนครู  ผูบ้ริหาร ที�เคารพรักทุกท่าน 
                        วนัจนัทร์ที� ๑๘ – ๑๙  กรกฎาคม  ๒๕๔๘  ผมร่วมประชุมสัมมนาเรื�องแนวทางการพฒันา
กฎหมายตามผลการประเมินการบงัคบัใชก้ฎหมายการศึกษา  ที�โรงแรมลองบีชชะอาํ  จงัหวดัเพชรบุรี  ซึ� ง
สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นเจา้ภาพ ผูเ้ขา้สมัมนาประกอบดว้ยครู  ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหาร
การศึกษาทั2งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น  เนื2อหาในครึ� งวนัแรกจะรับฟัง
รายงานการวิจยัผลประเมินการบงัคบัใชก้ฎหมายการศึกษาแต่ละฉบบัเรียงกนัไป  ส่วนใหญจ่ะมีทั2ง
ความสาํเร็จและอุปสรรค  ภาคบ่ายมีการอภิปรายจากสมาชิกที�เขา้สัมมนาชี2ประเด็นปัญหาและแนว
ทางแกไ้ขที�ผูเ้กี�ยวขอ้งจะนาํไปพฒันากฎหมายต่อไป  วนัที�  ๑๙  กรกฎาคม  ๒๕๔๘  ภาคเชา้มีผูท้รงคุณวุฒิ
มาอภิปรายประเดน็ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายหลายท่าน เช่น ดร.ดิเรก  พรสีมา  ดร.สุวฒัน์  เงินฉํ�า   ผอ.
ทวีพล  แพเรือง  ฯลฯ  การอภิปรายค่อนขา้งเผด็ร้อนทั2งบนเวทีและฝ่ายผูเ้ขา้สมัมนา  ทา้ยสุดและสุดทา้ย
คณะวิทยากรฝากบอกวา่หากตอ้งการให้การบงัคบัใชก้ฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพครูไทยทั2งหกแสนคน
จะตอ้งเสนอความตอ้งการไปยงันายกรัฐมนตรี 
                         วนัพุธที� ๒๐  กรกฎาคม  ๒๕๔๘  ทพัหนา้ซึ� งประกอบดว้ยผม  รองฯปรีชา  บวักิ�ง  รองฯ
พนอ  ทิพยพ์ิมลรัตน์  ผูช่้วยฯขจีศกัดิQ   อุย้นอง  และเจา้หนา้ที�ในกลุ่มงานพฒันาบุคคล  เดินทางถึงโรงแรม
ภูเขางามรีสอร์ท  จงัหวดันครนายก เวลา ๑๖.๐๐ น.  ประสานความเรียบร้อยทั2งสถานที�  อาหารการกินและ
วิทยากร ในโครงการพฒันาบุคลากรในสาํนกังานเขตพื2นที�การศึกษาชุมพรเขต ๑ ที�เคลื�อนพลตามมา ๒ คนั
รถบสัเยน็นี2   การอบรมจะเริ�มพรุ่งนี2 เชา้โดยคณะวิทยากรที�มีความชาํนาญในการจดักิจกรรมอบรมระดบัมือ
อาชีพ  ประเดน็หลกัที�หยิบยกมาพฒันาของปีนี2 คือ การสร้างทีมงาน (Team Work)   หลงัจากเอาขา้วของเขา้
ที�พกัแลว้ก็เดินทางต่อผา่นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ไปออกอาํเภอปากช่อง  จงัหวดันครราชสีมา  จุดหมาย
ปลายทางที�บา้นประสุข  อาํเภอชุมพวง  เพื�อคารวะศพพี�สาวของท่านรองฯ วิมาน  ดีทองหลาง ซึ� งเสียชีวิต
ดว้ยโรคหวัใจลม้เหลว  ผมเคยพบเธอสองครั2 ง ปีที�แลว้ในงานศพคุณแม่ และครั2 งสุดทา้ยเมื�อเดือนเมษายนที�
ผา่นมาเธอและญาติๆไปเที�ยวชุมพร  ถึงวดัเอาเกือบเที�ยงคืนเพราะเสน้ทางบนเขาใหญ่คดเคี2ยวไปมาคนขบั
ไม่ชาํนาญทาง  แต่เจา้ภาพยงัรออยูผ่ดัหมี�โคราชที�อร่อยรับรอง อาทิตยที์�แลว้ท่านรองฯวิมาน เพิ�งเสียพี�เขยไป
คนหนึ�งฌาปนกิจที�อาํเภอปากช่อง ถามวา่ทาํไมมารุมมาตุม้เอาช่วงนี2พอดี แกบอกว่าเพราะพี�นอ้งเยอะ ๙ 
คน   พดูคุยกนัตามสมควรเดินทางกลบัถึงที�พกัจงัหวดันครนายก เวลา ๐๓.๓๐ น. 
                         วนัพฤหสับดีที� ๒๑ กรกฎาคม  ๒๕๔๘  ตื�นสายกวา่ทุกวนัปกติตี ๕ ตื�นแลว้วนันี2 ตื�นเอา ๗ 
โมงเชา้  โทร.ถามคุณนิวฒัน์  ทราบว่าคณะมาถึงกนัแลว้ ขณะนี2แยกยา้ยเขา้ที�พกั   เวลา ๐๙.๐๐ น.ผมกล่าว



เปิดการประชุมสัมมนาแลว้มอบภารกิจให้คณะวิทยากรไปดาํเนินการ   ผมและท่านรอง ฯ ท่านผูช่้วยฯ นั�ง
เป็นกาํลงัใจตลอด  วิทยากรคณะนี2 เก่งในการใชกิ้จกรรมให้พวกเราไดเ้รียนรู้อย่างสนุก และสามารถสรุปได้
ดว้ยตนเอง  นั�งคิดเปรียบเทียบกบัเวลาผมประชุมผูบ้ริหารทาํไมหนอวิธีการของผมมนัจึงเชยเสีย
เหลือเกิน  เห็นจะตอ้งปรับเปลี�ยนกระบวนการกนับา้งแลว้  กลางคืนมีการแสดงของกลุ่มต่างๆอย่าง
สนุกสนานและไดส้าระ  เห็นบรรยากาศแห่งความร่วมมือในพี�นอ้งในสพท.ชุมพรเขต ๑ ครั2 งนี2ทาํใหผ้มเกิด
กาํลงัใจขึ2นอีกมาก 
                        วนัศุกร์ที� ๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๔๘  มีกิจกรรมต่อเนื�องในภาคเชา้เป็น walking Rally จากนั2น
แต่ละกลุ่มมาอภิปรายผลกนัในหอ้งประชุมจนจบโปรแกรม ผมมอบวฒิุบตัรและปิดการสัมมนาภาค
วิชาการ   บ่ายเราเดินทางไปศึกษาดูงานที�จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  พกัคา้งที�นั�นหนึ� งคืน  เชา้วนัที� 
๒๓  กรกฎาคม  ๒๕๔๘  เดินทางกลบัชุมพร   
 
  

• กาํจดั  คงหนู 
ผอ.สพท.ชุมพรเขต ๑ 

•   

• ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๔๘ 
เรียน  เพื�อนครู  ผูบ้ริหารที�เคารพรักทุกท่าน 
                       กลบัสาํนกังานวนัจนัทร์ที� ๒๕  กรกฎาคม  ๒๕๔๘  เชา้มุ่งไปดูความคืบหนา้ในการสร้าง
อาคารสวสัดิการ  งานเดินไปมากนาํแผน่ซีเมนตส์าํเร็จรูปมาปูบนคานพร้อมจะเทพื2นคอนกรีตทบั  หลงัจาก
นั2นก็จะหล่อเสา  พวกเราทั2งชาวเขตและชาวโรงเรียนที�ไดรั้บมอบหมายขยนัขนัแข็งในการทาํงาน  มีแฟ้ม
เอกสารหลายเรื�องใหพิ้จารณาโดยเฉพาะปัญหาขอ้กฎหมาย  เช่น คดีที�มีการฟ้องร้องกนัในศาล
ปกครอง  ปัญหาสิทธิการเบิกค่าเช่าบา้น  การดาํเนินการทางวินยั  บางแฟ้มตอ้งนาํกลบัไปอ่านที�
บา้นพกั  อ่านหนงัสือพิมพท์อ้งถิ�น ๒ ฉบบัที�ตีพิมพค์าํสัมภาษณ์ของผมในเรื�องการจดัตั2งมหาวิทยาลยัชุมพร 
ใน “ข่าวชุมพร” ประจาํเดือนกรกฎาคม  ๒๕๔๘ และ “หลกัเมือง” ฉบบัเดือนกรกฎาคม  ๒๕๔๘ เช่นกนัแต่
เป็นเรื�องการควบคุมความประพฤติของนกัเรียน  เนื2อหาทั2งสองเรื�องเป็นแนวคิดในเชิงสนบัสนุนจึงไม่มีเหตุ
ที�ตอ้งชี2แจงเพราะไม่ไดข้ดัแยง้กบัใคร  เปิดวิทยหุาคลื�นF.M.พบวา่ชุมพรเรามีวิทยุชุมชนเพิ�มขึ2นหลาย
สถานี   จึงปิ2 งไอเดียกบัพรรคพวกว่าถา้ชุมพรเขต ๑ จะมีสถานีวิทยุกระจายเสียงของตนเองกน่็าจะเกิด
ประโยชนก์บัการศึกษาไมน่อ้ย  ท่านประชาสัมพนัธ์จงัหวดัชุมพรบอกว่า ขณะนี2กฎหมายเปิดช่องใหท้าํ
ได ้ ฝากเพื�อนครูช่วยคิดช่วยโหวตกนัดูวา่ควรไม่ควรอยา่งไร  บ่ายทราบข่าวว่า ก.ค.ศ.อนุมติัหลกัเกณฑก์าร
เลื�อนวิทยฐานะของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงกรอบอตัรากาํลงัในสาํนกังานเขตพื2นที�
การศึกษา 

            เชา้วนัองัคารที� ๒๖  กรกฎาคม  ๒๕๔๘  ไปเปิดการประชุมการแลกเปลี�ยนเรียนรู้การพฒันาเชิง



ระบบ Top  star ที�โรงเรียนชุมชนนาชะองั  ไดเ้ล่าใหค้รูฟังถึงกระบวนการถ่ายทอดที�คาํนึงถึงความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล  การร่วมมือกนัทาํงานเป็นทีม   บ่ายทาํงานเอกสาร นั�งอ่านคาํรับรองการปฏิบติัราชการกบั
โรงเรียนที�เพิ�งส่งมา ๕๐ โรงเพื�อลงนามในคาํรับรอง   
                       วนัที� ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๘ เชา้ เปิดการประชุมสมัมนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์  ที�หอ้งประชุมขนุกระทิง ๑ ชั2น ๓  สพท.ชุมพรเขต ๑   ก่อนเที�ยงไปแวะดกูารแข่งขนั
ทกัษะทางวิชาการที�โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วดัสุบรรณนิมิต)  บ่ายประชุมกรรมการจงัหวดัและหวัหนา้
ส่วนราชการที�ศูนยร์าชการ เดือนนี2 เร็วกวา่ทุกเดือนเพราะท่านผูว้า่ราชการจงัหวดัติดราชการต่อเนื�อง  มีการ
เร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ ชุมพรเขต ๑ อยูใ่นรายชื�อหน่วยงานที�เบิกตํ�ากว่าเป้าหมาย  จึงขอความร่วมมือ
โรงเรียนไดรี้บเบิกจ่ายใหแ้ลว้เสร็จภายในเดือนหนา้ก็จะดีมาก  หรือรีบก่อหนี2ผกูพนัสาํหรับงบประมาณค่า
ที�ดินและสิ�งก่อสร้าง 
                        วนัที�  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๔๘  เชา้ออกเดินทางไปโรงเรียนบา้นทรายขาว  อาํเภอท่า
แซะ  เพราะทราบว่าหลงัคาไดร้ับความเสียหายจากลมแรง  มีประชาสมัพนัธ์    เจา้หนา้ที�จากกลุ่มนโยบาย
และแผน และ ศึกษานิเทศกร่์วมเดินทางไปดว้ย การเดินทางช่วงที�แยกจากถนนเพชรเกษมเขา้ไปยงัโรงเรียน
บางช่วงค่อนขา้งลาํบากเพราะถกูนํ2ากดัเซาะ  ถึงโรงเรียนท่านผูอ้าํนวยการประพฒัน์  กาญจนปัทม ์ ให้การ
ตอ้นรับ  บริเวณโรงเรียนร่มรื�นไปดว้ยตน้ไมห้รือสวนป่า  มีอาคารลดหลั�นไปตามไหล่เขา  มีศาลาหรือซุม้
อยูห่ลายแห่ง หลายขนาดเป็นที�รับประทานอาหารและเป็นแหล่งเรียนรู้ของนกัเรียน    อาคารที�ไดรั้บความ
เสียหายเกิดจากตน้ไมโ้ค่นใส่  ช่างกาํลงัซ่อมแซมอยู่  ผมเดินเยี�ยมหอ้งเรียนทุกห้องทุกอาคารจนเที�ยงวนั  จึง
ฉลองศรัทธาแม่ครัวเสียหนึ�งมื2อ อาหารอร่อยฝีมือดี  ที�น่าประทบัใจนักเรียนที�นี�มีความร่าเริงกลา้หาญ ไมตื่�น
แขกและเป็นกนัเองในทุกชั2นเรียน   อินเตอร์เน็ตมีจานดาวเทียมมาติดตั2งแลว้แต่ยงัใชก้ารไมไ่ดค้งตอ้งปรับ
ระบบอีกเลก็นอ้ย   ครูส่วนใหญพ่กัอยู่ในเมืองชุมพร และท่าแซะ การเดินทางเมื�อก่อนลาํบาก  ผูอ้าํนวยการ
โรงเรียนลงทุนกูส้หกรณ์มาซื2อรถตูมื้อสองสาํหรับรับส่งครู   ครูช่วยกนัออกค่านํ2ามนัเป็นรายเดือนประมาณ
เดือนละ ๑,๐๐๐ กวา่บาท เหลือสาํหรับผอ่นรถอีกนิดหน่อย  ค่าใชจ่้ายในการเดินทางของครูลดลงเป็นครึ� ง ที�
สาํคญัครูมาโรงเรียนพร้อมกนั  ผูอ้าํนวยการบอกวา่ผ่อนเสร็จกจ็ะเป็นรถของโรงเรียน   เวลาลงสมุดตรวจ
ราชการพลิกดทีู�เคยลงไวค้รั2 งก่อนเป็นวนัที� ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๔๖  วนันี2  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๔๘  สอง
ปีกวา่แลว้ทาํไมรวดเร็วปานนั2น  สองปีจึงโคจรมาเยี�ยมครั2 งหนึ� ง ก็นานเหมือนกนั    เดินทางกลบัชุมพรไป
แวะร่วมพิธีมอบถุงของขวญัแก่เด็กแรกเกิดที�โรงพยาบาลชุมพร  เพราะเชา้หมอประภาส   ผูร้ั2 งตาํแหน่ง
สาธารณสุขจงัหวดัไดโ้ทร.มาบอกว่าอยากใหผ้มไปร่วมใหไ้ด ้ ท่านผูว้า่ราชการจงัหวดัชุมพรเป็นประธาน
ในพิธี  มีพ่อแม่ลูกที�คลอดวนันี2  ๓ รายมารับถุงของขวญั เพราะวนันี2 เป็นวนัคลา้ยวนัพระราชสมภพของ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฏราชกุมาร  บ่ายสามโมงกวา่รีบไปประชุมกรรมการจดัแข่งขนับาสเกต็
บอลเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระนางเจา้พระบรมราชินีนาถ ที�โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา  มีผูแ้ทน สพฐ.และ
บริษทัเครื�องดื�มสปอนเซอร์ มาร่วมประชุม  เอาเป็นว่าระหวา่งวนัที� ๑๓ – ๑๘  สิงหาคม  ๒๕๔๘  ชุมพรจะ
เป็นเจา้ภาพแข่งขนับาสเก็ตบอลนกัเรียนภาคใต ้โดยใชส้นามโรงเรียนสะอาดเผดิมวิทยา และโรงยิมเน



เซี�ยม  สนามกีฬาจงัหวดัชุมพร     ปิดประชุมกลบัไปลงชื�อในเอกสารที�สาํนกังานเขตจนเยน็ ลงไปดูการหล่อ
เสาอาคารสวสัดิการ  วนันี2 เทปูนได ้๙ เสา ที�เหลือตอ้งรออาทิตยห์นา้ 
                         วนัที� ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๔๘   เชา้นี2 มีแขกมาเยี�ยมจากปทุมธานี  เป็นคณะครูและกรรมการ
สถานศึกษาโรงเรียนวดัเทียนถวาย  ภายใตก้ารนาํของท่านผูอ้าํนวยการสิงโต   มาศึกษาดูงานที�โรงเรียน
อนุบาลเมืองชุมพร(วดัสุบรรณนิมิต) ผมไปตอ้นรับชมกนัไปชมกนัมาจนเกือบเที�ยงจึงเดินทางกลบัเขต  ครู
โรงเรียนบา้นไชยราชมาหาเพื�อขอบคุณที�ผมรับเขากลบัเขา้รับราชการใหม่ บอกใหช่้วยกนัทาํงานให้เต็ม
กาํลงั   เยน็เดินทางเขา้กรุงเทพฯ  มีโทรศพัทจ์ากผูป้กครองจากโรงเรียนหนึ�งห่วงใยลกูสาวที�ไดรั้บคดัเลือก
ไปแข่งขนักิจกรรมทางวิชาการที�ต่างจงัหวดั   ผมมอบท่านรองฯวิมาน  ดีทองหลาง ช่วยติดตามจนวนัเสาร์
ทราบวา่เดินทางกลบัมาโดยสวสัดิภาพ  จึงอยากฝากผูบ้ริหารสถานศึกษาทุกแห่งเวลานาํนกัเรียนไปแข่งขนั
กรุณาทาํใหผู้ป้กครองไดม้ั�นใจอยา่ไดวิ้ตกกงัวล  เช่น  มอบหมายครูผูห้ญิงดูแลนกัเรียนหญิง  มีหมายเลข
โทรศพัทใ์หเ้ขาวสามารถติดต่อได ้ เป็นตน้    ผมมีราชการที�กรุงเทพฯ จนถึงวนัที� ๕  สิงหาคม  ๒๕๔๘ เป็น
การจดัทาํคู่ปฏิบติังานของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื2นที�การศึกษา 
 และมีราชการที�จงัหวดักาญจนบุรีจนถึงวนัที� ๗-๙  สิงหาคม  ๒๕๔๘ เป็นการประชุมผูบ้ริหารสถานศึกษา
ในสังกดั สพท.ชุมพรเขต ๑  ลงมาทาํงานที�เขตวนัที� ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๔๘   ครับ 

•   

• กาํจดั   คงหนู 
ผอ.สพท.ชุมพรเขต ๑ 

๖  สิงหาคม  ๒๕๔๘ 
เรียน    เพื�อนครู  ผูบ้ริหารที�เคารพรักทุกท่าน 
                     ตลอดอาทิตยที์�ผา่นมาผมเป็นคณะทาํงานของ ก.ค.ศ. เพื�อพิจารณาประเด็นในขอ้กฎหมายต่างๆ 
ร่วมกบัท่าน ผอ.เขต และท่าน รอง ผอ.เขต อีกประมาณ ๒๐ ท่าน   มีผูเ้ชี�ยวชาญ  อยัการ  กฤษฎีกา มาให้
ความรู้เป็นระยะๆ  ในรายละเอียดของเนื2องานจะไม่เล่าให้ฟังในตอนนี2   เพราะเป็นงานของ ก.ค.ศ. จะเป็น
การเสียมารยาท  เพียงแต่เล่าใหฟั้งวา่เป็นเรื�องที�เกิดประโยชนต่์อส่วนรวม   พวกเราคณะทาํงานต่างติดตาม
ข่าวความเคลื�อนไหวทางการเมืองเหมือนพี�นอ้งประชาชนทั�วไป  ในที�สุดกระทรวงศึกษาธิการกไ็ด้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคนใหม ่ชื�อ จตุรนต ์ ฉายแสง  ผมและคณะไปร่วมตอ้นรับ  และรับฟังนโยบายที�
หอ้งประชุมกระทรวงศึกษาธิการในวนัที� ๔  สิงหาคม  ๒๕๔๘  รายละเอียดเพื�อนครูคงจะไดอ่้านจาก
สื�อมวลชนทั�วไปแลว้   สรุปแลว้ฟังวา่แต่นี2 ต่อไปงานการเรียนการสอนจะไดรั้บการจดัลาํดบัสาํคญัอนัดบั
หนึ� ง  นั�นแปลวา่บุคลากรที�ตอ้งใหค้วามสาํคญัคือครู  สิ�งใดที�จะทาํใหค้รูเกิดขวญัและกาํลงัใจเป็นเรื�องที�ตอ้ง
ทาํ  เพราะครูเป็นปัจจยัที�ส่งผลต่อคุณภาพการเรียนการสอน 
                     ติดตามความเคลื�อนไหวที�สาํนกังานเขต  พบว่ามีกิจกรรมอบรม ประชุม สมัมนาหลายรายการ 
เช่น KM (knowledge   management)  เป็นตน้   หวัหนา้ปรีชา  นุย้สุข รายงานใหท้ราบวา่อาคารสวสัดิการ



หล่อเสาครบทั2ง  ๒๕ ตน้แลว้  อาทิตยห์นา้คงจะไดขึ้2นเครื�องบน  ซึ� งเป็นงานไมเ้ป็นส่วนใหญ่   ดู 
webboard  มีต่อว่าต่อขานกนัหลายเรื�องสืบเนื�องมาจากการงาน  คงตอ้งปรับตอ้งเปลี�ยนกนั  ส่วนจะมี
อารมณ์กนับา้งก็เป็นเรื�องของปุถุชน  ผมพร้อมรับฟังและแน่วแน่แกไ้ขในสิ�งผิดครับ 

กาํจดั  คงหนู 
ผอ.สพท.ชุมพรเขต ๑   
  

๑๔   สิงหาคม  ๒๕๔๘ 
เรียน  เพื�อนครู  ผูบ้ริหารที�เคารพรักทุกท่าน 
                      วนัที�  ๘  สิงหาคม  ๒๕๔๘  มีนดัหมายประชุมผูบ้ริหารโรงเรียนที�พงษสุ์ดา ชาเล่ย ์ อ.ไทร
โยค  จ. กาญจนบุรี  คณะเดินทางจากชุมพรมาตั2งแต่ตอนกลางคืน  ส่วนผมเดินทางจากนนทบุรีถึงที�ประชุม 
๐๘.๓๐ น.   การเดินทางสะดวกกว่าสมยัผมเป็นศึกษาธิการอาํเภอสังขละบุรี เมื�อ พ.ศ. ๒๕๓๑ – 
๒๕๓๔  สมยันั2นผิวจราจรทั2งแคบทั2งชาํรุด  แต่เวลาขบัรถขึ2นลงเนินสูงๆตํ�าๆใหค้วามรู้สึกที�ดี   สถานที�
ประชุมผา่นที�วา่การอาํเภอไทรโยคเขา้ไปประมาณ ๕ กม. ดา้นหลงัติดแม่นํ2าแควนอ้ย   ผมเปิดประชุมและ
บรรยายพิเศษหลายประเดน็   เช่น  การบริหารการเปลี�ยนแปลงซึ�งเป็นเรื�องที�เกี�ยวขอ้งกบั “ คน” ดงัคาํกล่าว
ที�ว่า   ” Change management is about people dimension ”  งานของการบริหารการเปลี�ยนแปลงเป็นกลุ่ม
ของกิจกรรมที�ใชก้ระตุน้และสนบัสนุนองคก์รใหส้ามารถผา่นช่วงของการปรับเปลี�ยนเพื�อเขา้สู่
สภาพแวดลอ้มใหม่ในการทาํงานไดอ้ยา่งสาํเร็จ  งานของการบริหารการเปลี�ยนแปลงประกอบดว้ยกิจกรรม
ที�สาํคญัหลายประการปัจจยัที�สาํคญัที�เกี�ยวขอ้งกบังานของการบริหารการเปลี�ยนแปลงไดแ้ก่ 

- องคก์รตอ้งมีการวางแผนการบริหารการเปลี�ยนแปลงที�ดี 

- ผูน้าํที�เกี�ยวขอ้งตอ้งเป็นผูน้าํที�กระตือรือร้น (active leadership) 

- การจดัการดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริหาร 

                        - เป้าหมายและประโยชน์ที�องคก์รตอ้งการนั2นตอ้งมีความชดัเจน 

- ประสิทธิภาพของการสื�อสารถึงผูที้�เกี�ยวขอ้ง รวมถึงความถี�ของการสื�อสารดว้ย 

-การฝึกอบรมที�มีประสิทธิภาพ 

-การสร้างวฒันธรรมขององคก์รเพื�อสนบัสนุนสภาพแวดลอ้มใหม่ขององคก์ร 

-การจดัการดา้นระบบของการตอบแทนหรือการใหร้างวลั 

เป็นที�สงัเกตไดช้ดัวา่เมื�อใดที�องคก์รมีการเปลี�ยนแปลงหรือมีแนวโนม้ที�จะมีการเปลี�ยนแปลง
เกิดขึ2น สิ�งที�ผูบ้ริหารขององคก์รนั2นๆ ไม่สามารถหลีกเลี�ยงไดคื้อ อารมณ์ของผูที้�เกี�ยวขอ้งโดยเฉพาะผูที้�
ไดรั้บผลกระทบของการเปลี�ยนแปลง ซึ� งพวกเขาเหล่านี2 ต่างกเ็ป็นตวัแปรที�สาํคญัต่อความสาํเร็จของการ



เปลี�ยนแปลงงานบริหารการเปลี�ยนแปลงที�มีประสิทธิภาพสามารถบริหารหรือจดัการกบัสถานการณ์เช่นนี2
ได ้   

     ไดพ้ดูถึง หลกัการกระจายอาํนาจ ( Em powerment ) และการมีส่วนร่วม ( Partici pation ) ผูน้าํ 
คุณภาพคงมิใช่ผูน้าํแบบอศัวิน ที�มีลกัษณะเก่งคนเดียว ทาํงานคนเดียว ผูน้าํจึงถือคติที�ว่า "Two heads are 

better than one. " รู้จกัทาํงานเป็นทีม ซึ� งที�จริงแลว้ การทาํงานเป็นทีมเป็นจุดแข็งของคนไทยทีเดียว เพราะ
ไดรั้บการสั�งสมจากวฒันธรรมประเพณีแต่ดั2งเดิม สงัเกตการทาํงานจะช่วยเหลือกนัอุปถมัภค์ ํ2าจุนกนัรวมทั2ง
ประเพณีไทยต่าง ๆ เนน้ความสามคัคี  และทาํงานเป็นกลุ่มทั2งสิ2น แต่เมื�อเรารับอารยธรรมตะวนัตกมามากทาํ
ใหค้นไทยเป็นปัจเจกชนมากขึ2น  ทาํงานแบบตวัใครตวัมนั  ผูน้าํจึงสมควรส่งเสริมใหบุ้คคลากรทาํงานเป็น
ทีมโดยเฉพาะผูน้าํคุณภาพ จะตอ้งเป็นผูจุ้ดประกายในดา้นนี2  ในขณะเดียวกนัผูน้าํตอ้งยั�งรู้ลกัษณะบุคคลากร
วา่แต่ละคนมีประสบการณ์ความคิด ความเชื�อ ความสามารถในดา้นใด เพื�อมอบหมายงานให ้ตรงกบัความ
ถนดัของแต่ละ คนไดอ้ยา่งเหมาะสม สามารถกระจายงาน กระจายอาํนาจใหท้ั�วถึง และเป็นธรรมรวมทั2งมี
หลกัเกณฑก์ารพิจารณาเพื�อใหทุ้กคนยอมรับและที� สาํคญั การเปิดโอกาสใหบุ้คคลากรมีส่วนร่วมในการ
ทาํงานกน็บัว่าเป็นการผกูมดัใจใหทุ้กคนทาํงานอย่างทุ่มเท   เพื�อพฒันาองคก์รไปสู่เป้าหมาย โดยเฉพาะใน
ปัจจุบนันี2   บทบาทของนกัเรียนและนกัเรียนและผูป้กครอง  ตลอดจนชุมชนนั2น ถือวา่เป็นลูกคา้ที�
สาํคญั  ผูน้าํคุณภาพจึงตอ้งใหค้วามสาํคญัของลกูคา้เป็นพิเศษ ( Customer Focus ) ทั2งในดา้นการฟังเสียง 
การฟังความคิดเห็น รวมทั2งเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการดาํเนินการพฒันาโรงเรียน แต่ขณะเดียวกนัผูน้าํ
พึงตระหนกัในงานและควรจดัลาํดบัความสาํคญัไว ้ในส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัการตดัสินใจหรือในเรื�องคอขาด
บาดตายกต็อ้งเป็นหนา้ที�ของผูน้าํ ในการตดัสินใจชี2ขาดและคงไมโ่ยนภาระหนา้ที�ไปใหบุ้คลากรทุกเรื�อง  
                 เล่าใหถึ้งแนวทางพฒันาการศึกษาของรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ ไดก้าํหนดยทุธศาสตร์
ดา้นนโยบาย ภายใน ๓ เดือนนี2  จะทาํใหเ้กิดความชดัเจนทางยุทธศาสตร์ นโยบาย และกระบวนการในการ
ทาํงาน เพื�อนาํไปผลกัดนัต่อไป เรื�องที�จะทาํใหเ้กิดความชดัเจน มีดงันี2  

๑. การปฏิรูปหลกัสูตรการเรียนการสอน 

๒. การพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๓. การปฏิรูปอาชีวศึกษา 

๔. การพฒันาปรับทิศทางบทบาทของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 

๕. การพฒันาเด็กปฐมวยั 

๖. การปฏิรูปอุดมศึกษา 

๗. การมีส่วนร่วมของเอกชน ชุมชนในการจดัการศึกษา 

ท่านจะแบ่งเป็น ๓ ช่วง เดือนละช่วง ทยอยใหเ้กิดความชดัเจน ซึ� งถา้ไปเจอปัญหาอุปสรรค หรือ
เรื�องไหนทาํไดเ้ร็ว อาจจะสลบักนัได ้



เดือนแรก  จะเนน้เรื�องการปฏิรูปหลกัสูตรการเรียนการสอนและการพฒันาครู ในเรื�องปฏิรูป
หลกัสูตรการเรียนการสอนจะมีการดาํเนินการ ๒ เรื�อง คือ การเปลี�ยนแปลงหลกัสูตรวิธีการสอนการสอน
ภาษาองักฤษทั2งประเทศ และส่งเสริมการสอนภาษาจีนกลางอยา่งจริงจงั 

เดือนที�  ๒ จะเนน้ใหเ้กิดความชดัเจนในแนวทางการปฏิรูปอาชีวศึกษา, การปรับเปลี�ยนทิศทาง
บทบาทของการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั 

เดือนที�  ๓  การพฒันาเด็กเลก็ปฐมวยั  การปฏิรูปอุดมศึกษา  และการมีส่วนร่วมของเอกชน ชุมชน 
ในการจดัการศึกษา 

 จากนั2นมีวิทยากรพิเศษจาก ก.ค.ศ. มาบรรยายในเรื�องกฎหมายกบัการบริหารงาน   ภาคบ่ายมีการศึกษา
ธรรมชาติสองฝั�งแม่นํ2าแควนอ้ยท่ามกลางสายฝนอนัชุ่มฉํ�า   ผมอาคารหวดัเริ�มมาตั2งแต่ไปเป็นคณะทาํงาน
ของ ก.ค.ศ.ที�บางกอกพาเลซ  เจอรายการนี2 เขา้กแ็สดงอาการมากขึ2น   กลางคืนมีสังสรรคก์นัตามประเพณี 
ผมเรียกวา่งานลา้งพิษ  เพื�อสะสางปัญหาจุกจิกคาใจที�อาจมีต่อกนัใหม้ลายหายสูญไปกบัคํ�าคืนในดงลึก    มา
เมืองกาญจนบุรีทีไรอดคิดถึงอดีตเมื�อ ๑๗ ปีที�แลว้ไม่ได ้ ผมเป็นศึกษาธิการอาํเภอดว้ยอายเุพียง ๓๐ ปี ระดบั 
๖  ขบัรถขึ2นลงระหวา่งกาญจนบุรี-สงัขละบุรีจนจาํหลุมบนผิวจราจรได ้  ระยะจากตวัจงัหวดัไป
อาํเภอ  ๒๓๐ กม.  อยูบ่นสนัเขาสูงชนัเกือบ ๗๐ กม. แต่สภาพป่าธรรมชาติไม่เคยทาํใหรู้้สึกเบื�อ  เมื�อถึงเมือง
สงัขละบุรีเราจะเรียกว่า สวิตเซอร์แลนด ์ เพราะตั2งอยูบ่นยอดเขา ขา้งหนา้มีแผ่นนํ2าของเขื�อนเขาแหลม ซึ� งมี
ปลาชุกชุมมาก  ผูค้นที�นี�ประกอบดว้ยมอญ  กะเหรี�ยง และคนพื2นราบที�อพยพไปตั2งหลกัแหล่ง  เวลาเบื�อๆ
ผมชอบจะขบัจกัรยานยนตเ์ขา้หมูบ่า้นเสน่ห์พ่อง หรือไม่ก็กองม่องทะ ไปหาเพื�อนผูไ้ร้เล่ห์กลชาวกะเหรี�ยง 
เขามีตาํแหน่งเป็นกาํนนั เราเรียกวา่กาํนนัแดะ ชื�อภาษาไทย คือกาํนนัไมตรี  เสตะพนัธ์ จบรัฐศาสตร์จาก
รามคาํแหง  ลง เล่นนํ2าในลาํหว้ยที�มีหินกอ้นโตๆเกะกะไปหมด  นํ2าเยน็เหมือนนํ2าแข็ง  สมยันั2นผมยงัดื�ม
เหลา้สูบบุหรี�   ที�บา้นพกัตกเยน็กจ็ะกลายเป็นสโมสรขา้ราชการ  แผนกกบัแกลม้จะสอดส่ายหาปลาหาของ
ป่าตั2งแต่บ่าย  เลิกงานกต็ั2งวงสุราคุยกนัไปจนตีหนึ�งตีสอง  มีเกือบทุกแผนกการรวมไปถึงภาคเอกชนบริษทั
ทาํไม ้ ทาํเหมืองแร่  คา้ขายชายแดน  เขาวา่เดี_ยวนี2สังขละเปลี�ยนไปจากเดิมมาก  มีเวลาคงจะไดขึ้2นไปเที�ยว
ไปกราบพระวดัวงักวิ์เวการาม ของหลวงพ่ออุตตมะ   
                 วนัที�  ๙  สิงหาคม  ๒๕๔๘  ตื�นเชา้ดว้ยอาการหวดัเล่นงานเพราะนอนดึก  แถมนอนไม่ค่อย
หลบั  ฟังอาจารยช์ยพล  หมีทอง  วิทยากรพิเศษบรรยายเรื�องโรงเรียนนิติบุคคล  ท่านบรรยายไดส้าระและ
สนุก  การบรรยายจบลงก่อนเที�ยง  พวกเราตรวจสอบสัมภาระขึ2นรถเดินทางกลบั  มีการแวะในจุดที�น่าสนใจ
เป็นระยะๆ   ผมไดรั้บความอนุเคราะห์จาก ผอ.ศกัดิQ สิทธิQ   แร่ทอง   แห่งโรงเรียนบา้นเนินทองช่วยขบัรถ
ให ้ ถึงชุมพรประมาณ ๔ ทุ่ม   วนัที� ๑๐- ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๔๘   งานนอกสาํนกังานมอบท่านรองและท่าน
ผูช่้วยทุกรายการ เพราะเป็นหวดัสูไ้ม่ไหว   แต่ยงัเซ็นงานเอกสารได ้  สลบักบัลงไปดูเขาสร้างอาคาร
สวสัดิการ  กาํลงัติดดั2งงานกาํลงัรุดหนา้ไปดว้ยดี  อีกไมน่านคงไดใ้ชป้ระโยชนต์ามที�ตั2งใจไว ้ 



กาํจดั  คงหนู 
ผอ.สพท.ชุมพรเขต ๑   
 
  

๒๑  สิงหาคม   ๒๕๔๘ 
เรียน   เพื�อนครู  ผูบ้ริหารที�เคารพรักทุกท่าน 
                        เชา้วนัจนัทร์ที� ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๔๘  เวลา ๑๐.๓๐ น.ไดรั้บเชิญไปเปิดการแข่งขนักรีฑา
และกีฬานกัเรียนประจาํปี ๒๕๔๘  ของกลุ่มท่าแซะ ๒  ที�โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก  มีโรงเรียนที�ได้
จดัแบ่งโซนไวแ้ลว้เขา้ร่วมการแข่งขนัหลายโรงเรียน  มีขบวนพาเหรดที�สวยงามวนไปในชุมชนอาํเภอท่า
แซะ แลว้กลบัมาตั2งแถวในสนาม  ผมกล่าวเปิดแลว้เดินทางกลบัสาํนกังานเขตดูการติดตั2งไฟวบัวาบและวิทยุ
สื�อสารรถสารวตัรนกัเรียน เพื�อใชใ้นกิจการป้องปรามนกัเรียนนกัศึกษาหนีเรียนไปมั�วสุมในแหล่ง
อบายมุข  อยา่งนอ้ยที�สุดในการปฏิบติัการจะมียานพาหนะที�เป็นกิจจะลกัษณะมากขึ2น  อาจจะเป็นรถคนัแรก
ที�จดัทาํขึ2นสาํหรับกิจการนี2ของเขตพื2นที�การศึกษาในประเทศไทย  ผมไดอ้นุมติังบประมาณสาํหรับเป็นค่า
นํ2ามนัและเบี2ยเลี2ยงของเจา้หนา้ที�ประจาํรถ   เวลานกัเรียนเขา้แถวหนา้เสาธงตอนเชา้จะหาโอกาสไปพดูคุย
กบัเขา ในโรงเรียนที�เปิดสอนในระดบัมธัยมศึกษา เพื�อเนน้ใหท้ราบถึงความรักและความห่วงใยที�ผูเ้กี�ยวขอ้ง
มีต่อเยาวชน  และจะส่งสญัญาณใหท้ราบวา่ต่อไปนี2จะเริ�มเอาจริงเอาจงักบัปัญหานี2 เสียที 
                        วนัองัคารที� ๑๖  สิงหาคม  ๒๕๔๘  ไปเปิดอบรมเยาวชนรักการอ่านที�โรงเรียนปะทิว
วิทยา  อาํเภอปะทิว  มีนกัเรียนจากหลายโรงเรียนมาเขา้รับการอบรม  ผมไดพู้ดคุยกบัเยาวชนในหวัขอ้ 
“หอ้งสมุดนั2นสาํคญัไฉน” ยอ้นไปสมยัเรียนมธัยมห้องสมุดสมยันั2นมีหนงัสือค่อนขา้งนอ้ย   โดยเฉพาะ
วารสารและหนงัสือพิมพ ์ พวกเราตอ้งต่อคิวกนัอ่าน  บางวนัไม่มีเงินซื2อขนมกินกอ็าศยัหอ้งสมุดนี�แหละ
สาํหรับหลบมุม อ่านหนงัสือแกหิ้วไปได ้  สมยันั2นไม่มีโครงการอาหารกลางวนั  ไม่มีความช่วยเหลือใดๆที�
จะช่วยนอ้งผูหิ้วโหย  คนจนที�อยากเรียนตอ้งอดทนเป็นพิเศษและไม่มีสิทธิเรียกร้องจากใคร   เดินทางกลบั
สาํนกังานเพื�อประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื2นที�การศึกษา  มีวาระสาํคญัคือเรื�องการสอบบรรจุครู  ซึ� ง สพฐ.มี
นโยบายใหส้อบพร้อมกนัทั�วประเทศ  ท่านประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื2นที�การศึกษา  คุณไอศูรย ์ ภาษ
ยะวรรณ์  ทาํหนา้ที�ดาํเนินการประชุมไดอ้ย่างกระชบั 
                        วนัพุธที� ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๔๘  ไปร่วมพิธีเปิดสัปดาห์วิทยาศาสตร์ของสถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั  วิทยาเขตชุมพร  มีท่านรองผูว่้าราชการจงัหวดั นายพินิจ  เจริญพานิช 
เป็นประธาน มีนกัเรียนในเขตพื2นที�การศึกษาชุมพรเขต ๑ และเขต ๒  มาร่วมจาํนวนมากสถาบนัสนบัสนุน 
ใหส้าระน่ารู้มากมาย  ชื�นชมเดก็สมยันี2ทั2งดูทั2งจดดว้ยความสนใจ    หลงัเสร็จภารกิจผมไปเยี�ยมคณะ
ศึกษานิเทศกข์องสาํนกังานเขตที�มาทาํงานวิเคราะห์ขอ้มูลทางวิชาการที�อาคาร์เดียร์รีสอร์ท ติดคลองชุม
โค  ห่างตลาดปะทิวไปทางเหนือประมาณ ๕ กม.  ร่วมกินขา้วกลางวนัแลกเปลี�ยนความเห็นกนัตาม



สมควร  เดินทางกลบัสาํนกังานเพื�อประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื2นที�การศึกษา  มีวาระสาํคญัคือเรื�องการสอบ
บรรจุครู  ซึ� ง สพฐ.มีนโยบายใหส้อบพร้อมกนัทั�วประเทศ   
                       วนัพฤหสับดีที� ๑๘  สิงหาคม  ๒๕๔๘  ๑๖.๐๐ น. ไปเป็นประธานปิดการแข่งขนั
บาสเกตบอลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา้สิริกิติQ   พระบรมราชินีนาถ ที�โรงยิมเนเซียม สนาม
กีฬา    ๑๗.๐๐ น. เป็นประธานงานมงคลสมรสลูกชาย ผอ.จรัส  ฉิมระฆงั  แห่งโรงเรียนประชานิคม  ๔ 
                        วนัศุกร์ที� ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๔๘  ภาคเชา้ไปเปิดการแข่งขนักรีฑาและกีฬานกัเรียนที�
โรงเรียนชุมชนมาบอมฤต  ขบวนพาเหรดของโรงเรียนต่างในกลุ่มปะทิวโซนเหนือจดัไดดี้ มีความคิด
สร้างสรรคห์ลากหลาย  เสร็จพิธีเปิดไปชมมินิมาร์ทของโรงเรียน  ถามยอดขายต่อวนัทราบวา่ไดเ้ป็น
หมื�น  คงจะไปไดดี้  โรงเรียนชุมชนมาบอมฤตวนันี2พฒันาไปมาก คงไดแ้รงขบัทั2งภายในและภายนอก
โรงเรียน  โดยเฉพาะเทศบาลตาํบลมาบอมฤตไดส้นบัสนุนปัจจยัหลายๆอย่าง   

กาํจดั  คงหนู   
 ผอ.สพท.ชุมพรเขต ๑ 

  

๗  กนัยายน  ๒๕๔๘ 
เรียน  เพื�อนครู  ผูบ้ริหารที�เคารพรักทุกท่าน 
                        วนัที� ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๔๘  ผมและเพื�อนผูบ้ริหารสถานศึกษาหลายแห่งไปรวมตวักนัที�
ศาลากลางจงัหวดัชุมพร  ศูนยร์าชการ  เรามีรถตรวจการ ๑ กนั ติดไฟวบัวาบพร้อมอุปกรณ์สื�อสาร เป็นรถ
งานสารวตัรนกัเรียนของ สพท.ชุมพรเขต ๑   วนันี2 ไดฤ้กษดี์จะปล่อยออกตรวจการเพื�อดูแลนกัเรียนนกัศึกษา
ของเราไม่ใหอ้อกไปมั�วสุมในแหล่งที�ไม่สมควร   ประธานในพิธีคือท่านสมพงษ ์ ทวิชศรี  รองผูว้่าราชการ
จงัหวดัชุมพร  สกัขีพยานมีท่านผูบ้งัคบัการตาํรวจภธูรจงัหวดั  พลตาํรวจตรีวิศาล  เปล่งขาํ  ท่านผูก้าํกบัการ
สถานีตาํรวจภูธรอาํเภอเมืองชุมพร  และผูบ้ริหารโรงเรียนของเราอีกประมาณ ๒๐ ท่าน  สื�อมวลชนสนใจ
ไปทาํข่าวกนัคบัคั�ง เพราะอาจจะเป็นรถสายตรวจของสารวตัรนกัเรียนคนัแรกของเขตพื2นที�การศึกษา  ที�จะ
ออกป้องปรามนกัเรียนนกัศึกษาของเราใหอ้ยู่ในระเบียบวินยัไม่หนีเรียนไปมั�วสุมในแหล่งบริการและสถาน
เริงรมย ์ ความสาํเร็จคงตอ้งอาศยัความร่วมมือจากทุกๆฝ่ายโดยเฉพาะผูป้ระกอบการที�เป็นแหล่งมั�วสุมของ
นกัเรียนนกัศึกษา  พ่อแม่ผูป้กครอง   วนัที�  ๒๕  สิงหาคม  ๒๕๔๘  ไปเป็นประธานเปิดการแข่งขนักีฬาของ
กลุ่มโรงเรียนในตาํบลบางหมาก  โดยใชส้นาม อบต.  มีโรงเรียนเขา้ร่วมแข่งขนั ๔  โรงเรียน คือ โรงเรียน
บา้นดอนไทรงาม  โรงเรียนวดัดอนรวบ  โรงเรียนวดัคูขุด และโรงเรียนบา้นคอเตี2ย  มีการแสดงของนกัเรียน
อนุบาลน่ารักน่าชม  ไม่ไดอ้ยู่ดูการแข่งขนัเดินทางกลบัไปทาํงานที�เขต 
                        วนัที�  ๒๙ สิงหาคม  -  วนัที�  ๒ กนัยายน  ๒๕๔๘   มีมีราชการที�กรุงเทพมหานคร รายการ
แรกไปเขียนคู่มือจดัการศึกษาใหเ้ดก็ดอ้ยโอกาส  รายการที�สองประชุมผูอ้าํนวยการสํานกังานเขตพื2นที�
การศึกษา  รับนโยบายจากนายจตุรนต ์ ฉายแสง  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ และ



ผูบ้ริหาร  สพฐ.   ก.ค.ศ .และคุรุสภา      
                         วนัที�  ๕  กนัยายน  ๒๕๔๘  ไปเยี�ยมโรงเรียนในฝัน “โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก” เพื�อ
เตรียมความพร้อมก่อนการประเมินของกระทรวง ในวนัที� ๑๒  กนัยายน  ๒๕๔๘  เดินดูห้องทดลอง  สาธิต 
แสดงของนกัเรียนในกลุ่มสาระต่างๆ  ตอ้งยอมรับว่านกัเรียนสมยันี2 เก่งกวา่สมยัรุ่นผมเรียนมาก  สามารถ
อธิบายเรื�องยากๆใหเ้ขา้ใจไดง่้าย     วนัที�  ๖  กนัยายน  ๒๕๔๘  เชา้ประชุมรองผูอ้าํนวยการฯ ผูช่้วย
ผูอ้าํนวยการ  หวัหนา้กลุ่ม ในสาํนกังาน ซักไซไ้ล่เลียงกนัจนเลยเที�ยงจึงเลิก
ประชุม    วนัที�  ๗  กนัยายน  ๒๕๔๘  เชา้ไปเปิดการแข่งขนักรีฑาของเขตที�สนามกีฬาจงัหวดั  ลู่วิ�งค่อนขา้ง
เละเพราะฝนตกหนกัตั2งแต่กลางคืน   อากาศร้อนอบอา้วเล่นเอาเหงื�อท่วมตวั ประเมินดว้ยตาเปล่าปีที�แลว้จะ
คึกคกักวา่ปีนี2  

กาํจดั  คงหนู   
 ผอ.สพท.ชุมพรเขต ๑ 

  

  

๑๘  กนัยายน  ๒๕๔๘ 
เรียน  เพื�อนครูและผูบ้ริหารที�เคารพรักทุกท่าน 
                         เหลือเวลาอีก  ๑๒ วนักจ็ะสิ2นเดือนกนัยายน  มีความหมายสาํหรับขา้ราชการและ
ลูกจา้งประจาํหลายประการ  ประการแรก  ผูที้�มีอายุครบ  ๖๐  ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณนี2  ก็จะครบ
เกษียณอายรุาชการ ไปกินบาํเหน็จบาํนาญ   ผูที้�รับราชการต่อไปขึ2นตุลาคมก็จะไดเ้ลื�อนเงินเดือนอีก ๑ ครั2 ง 
แถมอีก ๕ %   สาํหรับปีนี2    และสิ2นกนัยายนกสิ็2นสุดปีงบประมาณแผนงานโครงการประจาํปีกจ็บลงใน
เดือนนี2   ตอ้งรองบประมาณใหม่สาํหรับแผนงานโครงการต่อไป    
                        วนัที� ๘  กนัยายน  ๒๕๔๘  ผมปิดการแข่งขนักีฬาเขตพื2นที�การศึกษาชุมพร เขต ๑ 
ประจาํปี  ๒๕๔๘  ที�สนามกีฬาจงัหวดั ไดช้มการแข่งขนัวิ�งผลดั  ๒  - ๓ รายการ  ลู่วิ�งไม่ไดม้าตรฐาน  ปี
หนา้คงจะไดลู้่ยางเหมือนสนามกีฬาของจงัหวดัอื�นๆ เพราะไดรั้บงบประมาณในระบบพฒันาจงัหวดัแบบ
บูรณาการ    วนัที�  ๙  กนัยายน  ๒๕๔๘  เปิดการประชุมเชิงปฏิบติัการเรื�องการกาํหนดสมรรถนะยอ่ยและ
จดัทาํเครื�องมือประเมินสมรรถนะขา้ราชการ ซึ� งเป็นส่วนหนึ�งของ KM   บรรยายพิเศษตามสมควรเรียกวา่
เล่าสู่กนัฟังจากที�เคยอบรมกบัอาจารย ์น.พ.วิจารณ์  พานิช  เจา้สาํนกัวิทยายุทธ KM   
                        วนัที�  ๑๒  กนัยายน  ๒๕๔๘  ไปเปิดอบรมนกัเรียนโครงการค่ายเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกล
บุหรี�  ที�โรงเรียนชุมชนมาบอมฤต  ทราบว่าไดรั้บงบประมาณจากเทศบาลตาํบลมาบอมฤต  วิทยากรมีท่าน
นายอาํเภอปรีชา  ปลอดทอง และท่านสาธารณสุขอาํเภอปะทิว   เดินทางมาร่วมกบัคณะกรรมการประเมิน
โรงเรียนในฝันของกระทรวงศึกษาธิการ ที�โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก  มีนกัเรียนครูอาจารยม์าร่วมงานกนั
คบัคั�ง   บ่ายกลบัไปประชุมคณะกรรมการกลั�นกรองเลื�อนขั2นเงินเดือนระดบัเขตพื2นที�การศึกษา พิจารณากนั
จนเยน็จึงเลื�อนไปพิจารณาสัปดาห์หนา้  ถอนเรื�องออกจาก อ.ก.ค.ศ.เขตในนดันี2 ไปก่อน  เพราะฉุกละหุกไม่



เรียบร้อย    วนัที�  ๑๓  กนัยายน  ๒๕๔๘   เชา้ประชุมผูบ้ริหารโรงเรียนประจาํเดือนกนัยายน  บ่ายประชุม อ.
ก.ค.ศ.เขต  เนน้หนกัในเรื�องการสอบแข่งขนัเขา้รับราชการครูที�กาํหนดสอบในวนัเสาร์อาทิตยนี์2   เยน็ไป
รับประทานอาหารรับรองวิทยากรจาก ก.ค.ศ. ที�จะมาบรรยายพรุ่งนี2  
                       วนัที� ๑๔  กนัยายน  ๒๕๔๘  ไปเปิดอบรมเชิงปฏิบติัการเรื�องบทบาทผูบ้ริหารสถานศึกษากบั
การดาํเนินการทางวินยั  ที�หอ้งประชุมสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชุมพร จาํกดั  พดูคุยกนัไม่นานเพราะอยาก
ประหยดัเวลาใหฟั้งวิทยากรมากๆ    เยน็เกณฑก์รรมการออกขอ้สอบ การสอบแข่งขนัเพื�อบรรจุครู ไปเขา้
ค่ายกกักนั  เป็นการสั�งบ่ายใหม้ารายงานตวัเยน็พร้อมเสื2อผา้  ใหท้าํงานในที�จาํกดับริเวณจนถึงวนัที� 
๑๘  กนัยายน  ๒๕๔๘  เวลา ๑๔.๐๐ น.  วนัที� ๑๕  กนัยายน  ๒๕๔๘  เชา้นั�งรอรหสัขอ้สอบจาก สพฐ. ที�
กรรมการเดินทางไปรับจากส่วนกลางและเดินทางมาถึงเมื�อคืนที�ผา่นมา   บ่ายไปเปิดอบรมโครงการ
ครอบครัวอบอุ่นดว้ยคุณธรรม ของโรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวดัสุบรรณนิมิต  กลบัไปรอรหสัขอ้สอบกวา่
จะไดก้เ็ยน็แลว้  กรรมการสอบจึงสามารถเปิดขอ้สอบมาดาํเนินการ
ได ้  วนัที�  ๑๖  กนัยายน  ๒๕๔๗  วนเวียนอยูก่บัการเตรียมสอบ ประชุมกรรมการคุมสอบ  คอยตรวจเยี�ยม
เป็นกาํลงัใจผูเ้กี�ยวขอ้ง   ไดป้ระชุมร่วมกบั ท่าน ผอ.โรงเรียนศรียาภยัแกปั้ญหานกัเรียนไปได ้๒ ราย  
                       วนัที� ๑๗ – ๑๘  กนัยายน  ๒๕๔๘  ดาํเนินการสอบแข่งขนัเพื�อบรรจุครู  ทุกอยา่งเป็นไปดว้ย
ความเรียบร้อย  ไม่มีปัญหาร้ายแรงใดๆเกิดขึ2น  รอตรวจกระดาษคาํตอบและจะเร่งประกาศผลโดยเร็วที�สุด 

กาํจดั  คงหนู   
 ผอ.สพท.ชุมพรเขต ๑ 

๒๔  กนัยายน  ๒๕๔๘ 
เรียน  เพื�อนครู ผูบ้ริหารที�เคารพทุกท่าน 
                            ตอ้งขอบคุณทุกๆท่านที�ช่วยกนัทาํงานการสอบแข่งขนัเพื�อบรรจุบุคคลเขา้รับราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา จนสามารถประกาศผลได ้ ปัญหาอุปสรรคมีมากมาย  เราก็ช่วยกนัแกจ้น
ลุล่วง   ความเครียดยอ่มเกิดขึ2นและนาํไปสู่ความขดัแยง้ทางอารมณ์ สุดทา้ยกไ็ปสู่การเปลี�ยนแปลงที�ดี
ขึ2น   พวกเราก็เหมือนคนเขา้สอบตั2งใจจะทาํใหถ้กูทั2งหมด แต่ความไม่รู้ ความไม่รอบคอบทาํใหเ้กิดความ
ผิดพลาดในหลายๆเรื�องสุดทา้ยกไ็ดค้ะแนนไม่เต็ม   แต่เมื�อพบกแ็กไ้ขใหถู้กตามระเบียบและกฎหมาย และ
ผดุงไวซึ้� งความยุติธรรมเท่าที�มนุษยจ์ะทาํได ้ ผมพร้อมรับผิดชอบและพิสูจนทุ์กกรณีในความผดิพลาด
ทั2งหลาย แต่ถึงวนันี2ยงัตรวจสอบไม่พบว่ามีการทุจริตในขั2นตอนใดๆ จึงขอใหภู้มิใจทั2งคนสอบผา่นและไม่
ผา่นวา่  ท่านมีฝีมือจึงผา่นไม่มีใครคนไหนช่วยท่านได ้ ผมเองยงัไม่เคยเห็นขอ้สอบแมแ้ต่ขอ้เดียว  ท่านที�
สอบไม่ผา่นก็ใหส้บายใจว่าไม่มีใครแกลง้ท่าน ขอใหพ้ยายามต่อไป  ผมอยากไดค้นสอบผา่นขึ2นบญัชีไว้
มากกวา่นี2 เพราะเขตอื�นๆจะตอ้งขอใชบ้ญัชีในโอกาสต่อไปเราลงทุนลงแรงไปเป็นแสนเพื�อสรรหาคนดีคน
เก่งมาเป็นครู  โรงเรียนหลายแห่งที�ไม่มีอตัราวา่งกแ็จง้ความจาํนงจะจา้งผูส้อบขึ2นบญัชีไวเ้ป็นครูจา้ง
เหมือนกนั ผูส้อบไดแ้ต่ไม่มีอตัราว่างบรรจุก็อาจมีงานทาํในบางวิชาเอกครับ   



                             ความดีความชอบครั2 งที� ๒ กส็าํเร็จเสร็จลงไปดว้ยความพอใจและไม่พอใจ  ก็รับกนัไป
ตามลาํดบั ผูบ้ริหารโรงเรียนสรรเสริญ ผอ.เขต   ครูกส็รรเสริญ ผูบ้ริหารโรงเรียน  ชาวบา้นก็สรรเสริญ
ครู  ในกลุ่มเดียวกนักส็รรเสริญกนัเอง  กว็า่กนัไปตามวฏัจกัร   สาํหรับคุณครูทั2งหลายที�เบื�อหน่ายในอาชีพก็
ขอใหด้จูาํนวนผูส้อบบรรจุครูเป็นอุทาหรณ์ว่าเราโชคดีที�มีงานทาํ  ยงัมีคนอื�นที�อยากทาํงานนี2 อีกมาก  ถา้เรา
ออกไปคนเหล่านี2พร้อมจะเขา้รับหนา้ที�แทน  ดว้ยเงินเดือนเงินตอบแทนที�นอ้ยกว่า  คิดอยา่งนี2 เห็นอยา่งนี2จะ
ไดเ้กิดกาํลงัใจ   มีครูหลายท่านประสงคจ์ะยา้ย แต่ตอ้งเรียนใหท้ราบในเบื2องตน้ว่าตาํแหน่งในเมืองมีนอ้ย
มากนอ้ยกวา่ที�จะรองรับความตอ้งการได ้ ที�สาํคญัโรงเรียนไกลๆเขตกด็ูแลเรื�องความดีความชอบเป็นพิเศษ
เสมอมา  การจะเอาอย่างใจย่อมไมส่าํเร็จสมประโยชน ์ ผมเองก็อยู่ไกลจากบา้นถึง ๕๐๐ กม.  แต่เมื�อเลือก
เดินทางสายนี2 ก็ตอ้งยอมรับในชะตากรรมโดยดุษฎี   
                               ตลอดอาทิตยที์�ผา่นมามีกิจกรรมหลายเรื�องที�ไดด้าํเนินการไปแลว้  เช่น การประชุม
คณะกรรมการนิเทศติดตามประเมินผลการศึกษา   การประชุมแกปั้ญหายาเสพติด  การพิจารณาความดี
ความชอบ  การอบรมเกี�ยวกบัการดาํเนินการทางวินยั  การจดัทาํขอ้มูลเชิงวิชาการ   ผมไปเองบา้งมอบท่าน
รองฯบา้งตามโอกาสจะอาํนวย   ดา้นงบประมาณกต็อ้งรีบดาํเนินการใหท้นัเวลา  เสาร์อาทิตยนี์2ตอ้งกลบั
กรุงเทพฯเพื�อไปร่วมงานเกษียณอายรุาชการของผูใ้หญ่หลายท่าน   อาทิตยห์นา้จะจดังานแสดงมุทิตาจิตแก่
ครูและลูกจา้งในเขตที�เกษียณบา้ง 

กาํจดั  คงหนู   
 ผอ.สพท.ชุมพรเขต ๑ 

  

  

  

                                              สรุปผลการสอบข้อเขียนเฉพาะวิชาเอก มีดังนี& 
  

กลุ่มวิชาเอก/วชิาเอก ผู้สมคัร
สอบ 

ผู้มสิีทธิK
สอบ 

ผู้ขาด
สอบ 

ผู้เข้าสอบ ผู้สอบ
ผ่าน
เกณฑ์ 
50% 

ผู้สอบ
ผ่าน
เกณฑ์ 
60% 

  

วิทยาศาสตร์ 26 26 8 18 9 1 

คณิตศาสตร์ 10 10 1 9 6 3 

ภาษาองักฤษ 31 31 2 29 6 1 

คอมพิวเตอร์ 47 46 12 34 10 2 



สงัคมศึกษา 20 20 7 13 7 2 

ประถมศึกษา 122 121 29 92 40 25 

ฟิสิกส์ 16 16 1 15 6 1 

พลศึกษา 39 36 11 25 11 11 

การเกษตร 56 43 2 41 18 11 

ดนตรีสากล 6 6 - 6 1 1 

รวม                                           373 355 73 282 114 58 

๑    ตุลาคม    ๒๕๔๘ 
เรียน  เพื�อนครู  ผูบ้ริหารที�เคารพรักทุกท่าน 
                             วนัจนัทร์ที�  ๒๖  กนัยายน  ๒๕๔๗   เชา้ปฏิบติังานธุรการปกติของสํานกังาน   เดินไปดู
ความคืบหนา้ในการสร้างอาคารสวสัดิการ  วนันี2 ช่างหยดุงานจนถึงวนัพุธเพราะเตรียมจดังานเกษียณอายุ
ราชการใหค้รูและลกูจา้งในวนัพรุ่งนี2   บ่ายเป็นประธานการประชุมเพื�อเตรียมการรับนกัเรียนโรงเรียนราช
ประชานุเคราะห์ ๒๐  แบ่งโควตาใหห้น่วยงานต่างๆที�เกี�ยวขอ้ง ไปรับสมคัรนกัเรียนใหม่ปีการศึกษา 
๒๕๔๘   จึงตอ้งฝากคุณครูและผูบ้ริหารไดช่้วยสอดส่องเดก็ดอ้ยโอกาสทั2งหลายในเขตบริการของโรงเรียน
ดว้ย เพราะจะช่วยใหเ้ขาไดเ้รียนจนจบชั2นมธัยมศึกษาตอนปลาย และสูงๆขึ2นไป 
                              วนัองัคารที� ๒๗  กนัยายน  ๒๕๔๘   เชา้มีพิธีแสดงมทิุตาจิตแก่ผูเ้กษียณอายรุาชการมี
ผูบ้ริหารโรงเรียน ๑  ครู ๖  นกัการภารโรง ๖   เราจดัที�ห้องประชุมชั2น ๓  นอ้งๆช่วยกนัทาํตกแต่งสถานที�จน
สวยงาม  มีแขกผูท้รงเกียรติทั2งหวัหนา้ส่วนราชการและผูบ้ริหารโรงเรียนมาร่วมหลายท่าน  พอไดเ้วลาผม
กล่าวตอ้นรับและสดุดีความเก่งกลา้สามารถของผูจ้ะเกษียณตามสมควร ก็มีการรดนํ2าอวยพรมอบของที�
ระลึก  ปีนี2ของที�ระลึกก็จะเป็นขนันํ2าพานรองหินลงยาจากนครศรีธรรมราชเหมือนสองปีที�ผา่นมา  เพราะใช้
รองนํ2าในพิธีวนันี2แลว้  สามารถใชเ้ป็นขนัตกับาตรไดเ้ป็นอยา่งดี   สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชุมพร และ 
สาํนกังาน กสค.ชุมพร ไดม้ามอบของที�ระลึกดว้ย   วิทยากรปีนี2ไดเ้ชิญท่านสมพงษ ์ ทวิชศรี รองผูว้า่ราชกา
ราจงัหวดัชุมพร และนายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัมาเป็นวิทยากร  ทั2ง ๒ ท่านไดใ้หข้อ้คิดที�จะเป็น
ประโยชนส์าํหรับผูเ้กษียณและพวกเราที�ยงัอยู่ในระบบราชการต่อไป 
                              พุธที� ๒๘  กนัยายน  ๒๕๔๘  ก่อนเที�ยงไปพบปะพูดคุยกบัพี�ๆนอ้งๆชาวศึกษานิเทศกซึ์� ง
ประชุมปฏิบติัการที�ชวนฝัน  ทุ่งววัแล่น ไดรั้บฟังแนวคิดของคณะทาํงานทั2ง ๖ กลุ่มงาน  ผมเสริมความ
คิดเห็นอีกเล็กนอ้ยเพื�อใหเ้กิดความสมบูรณ์ในแผนดาํเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๔๙    บ่ายประชุมกรรมการ
พฒันาชีวิตครูที� สกสค.   ที�ประชุมไดรั้บทราบเรื�องเงินกู ้ชพค.  ๒๐๐,๐๐๐ บาท  โครงการสินคา้สวสัดิการ
หลายรายการ เช่น คอมพิวเตอร์  รถจกัรยานยนต ์  อาวธุปืน  ฯลฯ 
                              พฤหสับดีที� ๒๙  กนัยายน   ๒๕๔๘  เชา้ประชุมกรรมการจงัหวดัและหวัหนา้ส่วน
ราชการ ที�หอ้งประชุมเกาะเสมด็ชั2น ๔  ศูนยร์าชการ เดี_ยวนี2 ไม่มีลิฟบริการตอ้งเดินขึ2น ๔ ชั2นทดสอบ



สมรรถนะ  เล่นเอาเหนื�อยเหมือนกนั   วนันี2 ท่านผูว้า่ราชการจงัหวดันายอานนท ์ มนสัวานิช  ไดก้ล่าวลาไป
รับตาํแหน่งผูต้รวจราชการกระทรวงมหาดไทย  ท่านรองผูว้า่ราชการจงัหวดั นายสมพงษ ์ ทวิชศรี กล็า
เกษียณ  การประชุมเลิกตรงเวลา  บ่ายกลบัมาทาํงานที�เขตรับแขกที�มาร้องเรียนเรื�องราวต่างๆ จนสมองมึน
งง  รําพึงรําพนักบัตวัเองว่ากหูนอกทูาํไมจึงรับติดทุกสถานีอยา่งนี2หนอ  ??  ตาํตอบออ้เพราะเกา้อี2ตวัที�นั�ง
นั�นเอง   ติดตามข่าวการประชุม กคศ. ทราบวา่จะมีการสรรหา ผอ.เขต ตามพระราชบญัญติัระเบียบ
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๗  ประชุมถึง ๒ ทุ่มกไ็ม่ไดข้อ้ยติุ 
                              วนัศุกร์ที�  ๓๐   กนัยายน  ๒๕๔๘   เป็นวนัทาํการสุดทา้ยของปีงบประมาณ 
๒๕๔๘  สอบถามกลุ่มต่างๆวา่มีงบประมาณติดคา้งหรือไม่  ทุกกลุ่มบอกว่าเรียบร้อยแลว้กส็บายใจ  วนันี2
คลงัเขาทาํงานจนถึงเที�ยงคืนเพื�อรองรับการเบิกจ่ายของส่วนราชการต่างๆ   หมุนโทรศพัทไ์ปหาท่านรอง
ปลดักระทรวงศึกษาธิการ ท่านไพบูลย ์ เสียงกอ้ง  เจา้นายที�รู้จกักนัมาสมยัท่านยงัหนุ่มผมยงัเดก็  ท่าน
เกษียณปีนี2ทราบว่าไดรั้บคดัเลือกใหไ้ปเป็นตุลาการศาลปกครองสูงสุด  ท่านเป็นคนดีเสมอตน้เสมอมา
สาํหรับพวกเราทุกคน    อีกท่านหนึ� งคือ ดร.ดิเรก  พรสีมา  ผูต้รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  ท่านให้
โอกาสผมไดท้าํงานที�สาํคญัหลายๆเรื�อง ท่านบอกวา่อยากทาํงานใหบ้า้นเมืองอีกแต่หมดเวลาแลว้   ผูใ้หญ่ที�
รู้จกัและพึ�งพาก็ทยอยเกษียณกนัไปเกือบหมด  แปลวา่เราเองกเ็ริ�มแก่แลว้เหมือนกนั  ผมเหลืออายรุาชการอีก 
๑๓ ปีสมยันี2ดูไม่นานเพราะเวลาไปเร็วเหมือนจรวด  พดูเรื�องแก่ๆไม่สนุกเลยไปเรื�องอื�นดีกวา่   ข่าวลือ
ครับ  หลายท่านโทรศพัทม์าสอบถามวา่ผมยา้ยไปนนทบุรีบา้ง กาญจนบุรีบา้ง  ขอเรียนวา่เป็นเพียงข่าว
ลือ  เรื� องจริงคือยงัไม่มีการพิจารณาเรื�องนี2 เลย  ผมทาํงานที�ชุมพรย่างเขา้ปีที� ๔  เปลี�ยนผูว้า่ราชการจงัหวดัไป 
๓ ท่านแลว้กาํลงัจะทาํงานกบัท่านที� ๔  คงจะนานผิดปกติ  หวัหนา้ส่วนราชการหลายท่านยา้ยไปและยา้ย
กลบัมารอบสองอีกแลว้  คงตอ้งอดใจรออีกนิดวา่จะอยู่หรือจะไป  เมื�อยงัอยูเ่รากท็าํงานกนัต่อไปใหเ้ต็ม
กาํลงั   ครูใหม่กาํลงัจะเรียกมาบรรจุ ประมาณวนัที�  ๒๐  ตุลาคม  ๒๕๔๘  ซึ� งเป็นช่วงปิดภาคเรียน  จะใช้
เวลา ๑๐ วนันี2สอนงานใหค้รูใหม่ไดเ้รียนรู้งานครูในทุกๆเรื�อง เป้าหมายพอโรงเรียนเปิดสามารถทาํงานได้
เลย  จะมีการฝึกภาคสนามและภาคทฤษฎีแบบเขม้ขน้  ถา้ไดผ้ลดีในรุ่นนี2 รุ่นต่อไปก็จะดาํเนินการในลกัษณะ
นี2     ก่อนจาก  มีครูร้องเรียนเรื�องการพิจารณาเลื�อนขั2นเงินเดือนวา่ทาํไมตนเองไดเ้พียง ๐.๕ ขั2นช่วยให้
คาํตอบหน่อย โดยพฤตินยัผูบ้ริหารโรงเรียนตอ้งชี2แจงทาํความเขา้ใจใหค้รูหายคบัขอ้งใจ   แต่โดยนิตินยัการ
ชี2แจงกฎหมายกาํหนดใหก้ระทาํเมื�อไม่เลื�อนขั2นนะครับ  ๐.๕ ขั2นถือว่าเลื�อนขั2นปกติกฎหมายไม่บงัคบัให้
ชี2แจง  และถา้รวมกนัทั2งปีไดถึ้ง ๑.๕ ขั2นก็ถือวา่เป็นความดีความชอบกรณีพิเศษแลว้คงจะไปอุทธรณ์ฎีกา
ลาํบาก   ผมเองก็ได ้๑.๕ ขั2นทุกปีนะครับกส็บายใจมีความสุข และยงัรักนายสุดชีวิตไม่คิดใหเ้ศร้าหมองใน
เรื�องนี2   คุณครูไปคิดเอาเองวา่จะเลือกสูตรไหน (๑) ได ้๑.๕ ขั2น + ทุกขร์ะทม เคียดแคน้ชิงชงั (๒) ได ้๑.๕ 
ขั2น + สุขใจสุขกาย ประหยดัใหเ้หลือกว่าพวกได ้๒ ขั2น      พบกนัใหม่สัปดาห์หนา้ครับ    

กาํจดั  คงหนู   
 ผอ.สพท.ชุมพรเขต ๑ 



  

๘  ตุลาคม  ๒๕๔๘ 
เรียน  เพื�อนครู  ผูบ้ริหารที�เคารพรักทุกท่าน 
                            วนัจนัทร์ที�  ๓  ตุลาคม  ๒๕๔๘   นดัหมายผูบ้ริหารสถานศึกษาประมาณ  ๔๐ ท่าน  พร้อม
ท่านรอง ผอ.สพท./ผูช่้วย ผอ.สพท. และหวัหนา้กลุ่ม  ยกพลขึ2นบกที�ศูนยร์าชการเพื�อเยี�ยมควรวะผูว้า่
ราชการจงัหวดัชุมพรท่านใหม่  นายพินยั  อนนัตพงศ ์ผมมอบกระเชา้ผลไม ้ ท่าน ผอ.สมบูรณ์  จากถิ�น 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐  มอบแจกนัดอกไม ้ผมกล่าวแสดงความยินดีและพร้อมร่วมงานกบัท่าน
ในการพฒันาจงัหวดัชุมพร  ท่านไดเ้ล่าใหฟั้งวา่คุณพ่อท่านเป็นครู นอ้งสาวกเ็ป็นครู  เป็นรองผูว้า่ราชการ
จงัหวดักไ็ดร้ับมอบหมายให้กาํกบังานการศึกษา  จึงค่อนขา้งคุน้เคยกบังานครู  และยินดีใหค้วามร่วมมือ
เต็มที�   ท่านเป็นคนชุมพร(ปะทิว)จึงตั2งใจพฒันาจงัหวดันี2 ใหท้ดัเทียมจงัหวดัอื�นๆ     กลบัไปทาํงานที�เขต
เที�ยงไปทานอาหารเที�ยงสมทบกบัคณะจาํเลยคดีที�ถูกครูฟ้องวา่ปฏิบติัหนา้ที�ไม่ชอบในการทาํหนา้ที�
กรรมการสอบสวนทางวินยั  เป็นศึกยืดเยื2อต่อเนื�องกนัมาสมยัยงัเป็น สปอ.    ผมพยายามประนีประนอมแต่
ไม่บงัเกิดผลเพราะฝ่ายหนึ� งตอ้งการเงินชดเชยความเสียหาย  อีกฝ่ายเห็นว่าเป็นการทาํงานในหนา้ที�
ราชการ  ทาํไปทาํมาผมกลบัจะถูกฟ้องเป็นจาํเลยอีกแลว้เพราะไปตั2งกรรมการสอบเขาเหมือนกนั  ใครมานั�ง
เกา้อี2ตวันี2 ย่อมเลี�ยงไม่พน้อะไรจะเกิดมนัก็ตอ้งเกิด  วนันี2 เป็นวนัแรกของการกินเจ  ผมเริ�มกินมาตั2งแต่วนั
อาทิตย ์ปีนี2ต ั2งใจจะกินใหค้รบกาํหนดเวลา เพื�อถนอมสุขภาพ  อาหารเจส่วนใหญ่ประกอบดว้ยผกั 
เตา้หู ้ เห็ด  แต่มีเทคโนโลยีการอาหารสร้างสรรคใ์หอ้าหารเจมีรูปร่างและกลิ�นรสเหมือนเนื2อสัตว ์ แต่ราคา
ค่อนขา้งแพงกวา่อาหารปกติ 
                            วนัองัคารที� ๔  ตุลาคม  ๒๕๔๘  เวลา ๑๐.๓๐ น. ไปร่วมพิธีเปิดการแข่งเรือชิงถว้ย
พระราชทานสมเดจ็พระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ที�คลองหวัวงั-พนงัตกั  ปีนี2  อบจ.ชุมพรเป็น
เจา้ภาพ แดดจา้ฟ้าโปร่ง  มีเรือเขา้แข่งขนัจาํนวนมาก  ประธานในพิธีคือ ผวจ.ชุมพร  ชาวชุมพรเริ�มเรียก 
“คลองในหลวง”  ติดปากและติดในหวัใจ  เพราะดว้ยนวตักรรมนี2ของพระองคท่์านตวัเมืองชุมพรจึงไม่ถูก
นํ2าท่วมอีกเลย  ถา้นบัคาํนวณจาํนวนทรัพยสิ์นที�เคยเสียหายต่อปีมหาศาลครับ   
                            วนัพุธที� ๕  ตุลาคม   ๒๕๔๘   มีการประชุมพิจารณาจดัสรรอตัราจา้งชั�วคราวที�ไดร้ับ
งบประมาณจาก สพฐ.  ส่วนใหญ่ก็จะไดก้บัโรงเรียนเดิมเพราะเมื�อคาํนวณแลว้ยงัขาดแคลนครู  มีโรงเรียน
เดียวที�ตอ้งโยกไปที�อื�นคือโรงเรียนบา้นทรายขาว เพราะครูพอดีเกณฑ ์ ในอตัราจา้งชั�วคราวนี2 ส่วนหนึ� งก็จะ
เป็นพนกังานราชการซึ� งจะมีความมั�นคงสูงขึ2นกวา่ลูกจา้งชั�วคราว  สาํหรับอตัราที�ถกูโยกไป สพฐ.มีนโยบาย
ใหร้ับคนเก่าเพื�อรักษาสิทธิQ ต่อเนื�องที�เขาจะไดบ้รรจุเป็นพนกังานราชการในอนาคต   
                            วนัพฤหสับดีที�  ๖  ตุลาคม  ๒๕๔๘  เชา้ประชุมรอง/ผช. ผอ.สพท. และหวัหนา้กลุ่ม  มี
การทบทวนงานในรอบปีงบประมาณ  ๒๕๔๘  เพื�อปรับระบบในปี ๒๕๔๙    โดยเฉพาะอย่างยิ�งขณะนี2  
ก.ค.ศ.ไดก้าํหนดกรอบอตัรากาํลงัในสาํนกังานเขตพื2นที�การศึกษาแลว้  และสพฐ.ไดส้ั�งการให้



ดาํเนินการ  คงจะตอ้งปรับระบบใหมไ่ปในครั2 งนี2    การวิเคราะห์งานและแบ่งงานในกลุ่มตอ้งชดัเจน มี
นํ2าหนกัเหมาะสมเป็นธรรมคุม้ค่าเงินเดือนที�หลวงจ่าย   จดัระบบป้องกนัไม่ให้มีการแสวงหาผลประโยชน์
ทั2งทางตรงและทางออ้ม  งานเหล่านี2อาจกระทบคนบา้งแต่กต็อ้งดาํเนินการ  อาจารย ์ดร.วิจิตร  วรุตบาง
กรู  เคยสอนไวว่้า ถา้คนในหน่วยงานรักเรา ๑๐๐ % แปลว่างานเราเละแลว้   ถา้คนในหน่วยงานเกลียดเรา 
๑๐๐ % แปลวา่เราแยแ่ลว้  แต่ถา้คนรักประมาณ ๖๐ – ๗๐ % งานกาํลงัดี จะถูกตอ้งเป็นจริงแค่ไหนก็ลองไป
เปรียบเทียบด ู สาํหรับผมไม่ติดใจขอใหง้านสาํเร็จคนอยูอ่ย่างมีสุขมากกวา่ทุกขก์พ็อใจ  การบ่นๆวา่ๆจึงเป็น
เรื�องปกติถา้ยงัคิดว่าเป็นลูกนอ้ง  แต่ถา้ไม่สุงสิงไม่ตกัเตือนไม่ด่าไม่บ่นอีกแลว้แปลวา่ผมได ้จาํหน่ายออก
จากหน่วยความจาํไปแลว้ ภาษาคอมพิวเตอร์เขาเรียก Delete  การทาํงานในองคก์ารกค็ลา้ยครอบครัว  ไม่มี
ใครอยูค่ ํ2าฟ้าตอ้งสอนงานและหาตวัตายตวัแทนไปตามกฎธรรมชาติ  เปรียบเหมือนกอไผ ่ มีทั2งลาํที�แก่และ
หน่อที�ออกใหม่   ตน้แก่ก็อยู่สูงลดหลั�นกนัไปตามอาย ุ คนก็เลือกใชป้ระโยชน์เอา  จะทาํวสัดุเครื�องใชก้็ใช้
ลาํที�แก่เพราะเนื2อมนัแข็ง  จะนาํไปเป็นอาหารกเ็อาหน่อไปเพราะยงันิ�ม  ธรรมชาติเป็นเช่นนี2   แต่คนใตเ้ราก็
ไปผกูเป็นภาษิตเตือนใจไวว่้า   “อย่าให้หน่อแก่กว่าลํา”   ภาษิตเป็นความงดงามของภาษาไทยที�ครูเราควรจะ
นาํไปสอดแทรกในการสอนทุกรายวิชาเพราะลว้นกลั�นมาจากประสบการณ์ที�ยาวนานในวฒันธรรมนั2น 
ๆ  แต่เมื�อต่างวฒันธรรมกนัความเชื�อความคิดก็อาจแตกต่างกนัไป  เช่น  คนไทยเชื�อว่า “ความสนิทเป็นญาติ
อย่างยิ)ง”    แต่ฝรั�งกลบัสอนว่า “ความสนิทนําไปสู่การลามปาม”  พิจารณาแลว้ใชไ้ดท้ั2ง ๒ ทาง ปรับใหต้รง
กบันิสยัคนที�สมาคมดว้ยจะเกิดผลดี 
                              วนัศุกร์ที� ๗  ตุลาคม  ๒๕๔๘   เชา้ไปเปิดกีฬา “พิชยัเกมส์” ของโรงเรียนวดัพิชยัยา
ราม  ไดส้นทนาแลกเปลี�ยนกบัท่านกาํนนัตาํบลท่ายางซึ� งสนใจการเปลี�ยนโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ
มาก  ท่านนายก อบต.ท่ายาง ที�ให้การสนบัสนุนการศึกษามาตลอด  การจดักีฬามหาสนุกครั2 งนี2 ไม่มุ่งผลการ
แข่งขนัแต่มุ่งสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน  มีกีฬาพื2นบา้น  เช่น  ชกัเย่อระหวา่งครูกบั
ผูป้กครอง  การแสดงของนกัเรียนกน่็ารักเตน้กนัไปร้องไหก้นัไปเป็นที�สนุกสนาน  โดยเฉพาะนกัเรียน  ๒ 
คนที�ทาตวัเสียดาํเหมือนไข่เค็มไชยา ประกอบท่าเชิดหนงัตะลุง  กลบัไปเขตนั�งขบคิดเรื�องอาคารสวสัดิการที�
สร้างไปแลว้กวา่ ๖๐ % ผมอนุมติังบเหลือจ่ายอีก ๓๐๐,๐๐๐ บาท สาํหรับดาํเนินการในส่วนที�เหลืออยู ่  เมื�อ
วานสุรพงษบ์อกว่าถา้ไดไ้มก้ระถินณรงคป์ระมาณ ๕๐ ตน้สามารถซอยทาํเพดานไดส้วย  ผมมาตรองดูวา่ถา้
ผมจะขอไมก้ระถินณรงคจ์ากโรงเรียน  (ที�สมคัรใจ) โรงละ  ๑ ตน้งานนี2 น่าจะสาํเร็จลุล่วง   มีผูเ้สนอให้ใช้
เงินชาตะสัมพนัธ์มาสมทบผมดูแลว้เป็นเงินที�มีผูก่้อการดีไว ้ การที�เราจะไปเอาของเขามาใชน่้าจะเกิดเสียง
บ่นตามมา  จึงไมรั่บมุขนี2    ถามช่างใหญ่ทั2งหลายที�ผลดัเปลี�ยนกนัมาสร้างวา่ที�เหลือจะใหมี้ผูร้ับเหมาหรือจะ
จดัทาํเอง  เขาตอบเสียงเดียวกนัวา่ขอทาํเองจนเสร็จเพราะงานยากๆหมดแลว้ เหลือแต่งานในร่มขอเป็น
ผลงานและฝีมือของเขาลว้นๆไวเ้ป็นอนุสรณ์  กอ็นุมติัตามขอนะครับ   

 กาํจดั  คงหนู   
 ผอ.สพท.ชุมพรเขต ๑ 



  

  

  

๑๖  ตุลาคม   ๒๕๔๘  
เรียน   เพื�อนครู  ผูบ้ริหารที�เคารพรักทุกท่าน 
                วนัจนัทร์ที� ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๔๘  เชา้ไปประชุมผูป้กครอง ม.ตน้ของโรงเรียนศรียาภยั  โรงเรียน
ไดเ้ชิญมาประชุมชี2แจงเกี�ยวการเรียนการสอนและการดาํเนินชีวิตในโรงเรียนเพื�อสร้างความเขา้ใจอนัดีต่อ
กนั ท่านผูอ้าํนวยการโรงเรียนศรียาภยัไดชี้2แจงกบัผูป้กครองหลายๆเรื�องที�ผมฟังแลว้รู้สึกวา่บรรยากาศ
ระหวา่งบา้นกบัโรงเรียนเดี_ยวนี2 เปลี�ยนไป เช่น  รองเทา้นกัเรียนหาย ผูป้กครองกร้็องเรียนไปยงัผูว้า่ราชการ
จงัหวดั  ผูว้า่ราชการจงัหวดัสั�งนายอาํเภอใหช่้วยดู  นายอาํเภอก็มอบตาํรวจมาถามหามาตรการแกไ้ขของ
โรงเรียน  ท่าน ผอ.ธรรมนิจ  ชอุ่มผล  บอกวา่เรื�องรองเทา้หายเป็นมรดกโลกแกไ้ขยาก   มีทุกโรงเรียนมาก
นอ้ยแตกต่างกนัไป  สาเหตุอนัแทจ้ริงของเรื�องเพราะหอ้งเรียนสะอาด นกัเรียนถอดรองเทา้ไวห้นา้ห้อง
โดยเฉพาะหอ้งสมุดเป็นจุดที�รองเทา้หายบ่อย   วิธีแกไ้ขก็ไดอ้ยา่งเสียอย่าง คือ ใหน้กัเรียนใส่รองเทา้ไม่ตอ้ง
ถอด  หอ้งเรียนอาจจะมีฝุ่ นก็ตอ้งแกไ้ขโดยการทาํความสะอาด วิธีนี2 ง่ายที�สุด   หรือหากมีการถอดรองเทา้ก็
ใหน้กัเรียนเตรียมถุงผา้อีก ๑ ใบใส่รองเทา้หิ2วไวก้บัตวั กจ็ะเป็นภาระน่ารําคาญ  ขอ้เสียอย่างหนึ� งเวลา
นกัเรียนถอดรองเทา้สวมไวแ้ต่ถุงเทา้คือกลิ�นเหมน็อบัๆ  ค่อนขา้งรุนแรงเหมือนกนั  ก็เลือกเอาเถอะครับจะ
ใชวิ้ธีไหน   ผมใชเ้วลาเกือบ ๑ ชั�วโมงเพื�อเล่าสถานการณ์ต่างๆใหฟั้งทั2งที�ใกลต้วัและไกลตวัร้องขอให้
ผูป้กครองช่วยกนัรับผิดชอบในการดูแลนกัเรียน  ภาคบ่ายไปพูดอีกหนึ�งรอบสาํหรับผูป้กครองของนกัเรียน 
ม.ปลาย  เนื2อหากต่็างไปจากภาคเชา้ที�ตอ้งเตรียมนกัเรียนสู่ระดบัอุดมศึกษา    
                วนัองัคารที�  ๑๑  ตุลาคม  ๒๕๔๘  มอบท่านรองฯวิมาน  ดีทองหลาง  เป็นประธานการประชุม
จดัทาํบญัชีรายละเอียดประกอบเงินประจาํงวดปีงบประมาณ  ๒๕๔๙   ผมศึกษารายละเอียดการตั2งพนกังาน
ราชการ และการเตรียมการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื2นที�การศึกษา  เพื�ออนุมติัการบรรจุบุคคลเขา้รับราชการ
ครู   พิจารณาหลกัเกณฑก์ารยา้ยที� ก.ค.ศ.เพิ�งวางหลกัเกณฑอ์อกมาใหม่   การจดัคนลงกรอบอตัรากาํลงัใน
สาํนกังานเขตพื2นที�การศึกษา   บ่ายนั�งอ่านหนงัสือร้องเรียน ๒ - ๓ ฉบบั  หมู่นี2 เรื�องเงินๆทองๆมีมา
บ่อย  เช่น การคํ2าประกนัเงินกู ้  แต่พอเรียกคู่กรณีมาสอบถามพร้อมกนัเนื2อหาสาระแตกต่างไปจากที�ร้องเป็น
หนงัสือไปมากเหมือนกนั  เรียกวา่ร้องใหห้นกัไวก่้อน  หากไม่เรียกมาสอบมาถามอ่านจากเรื�องที�แต่งมาก็จะ
เกิดความรู้สึกว่าคนถูกร้องแย่เสียเหลือเกิน  และที�หนกักว่านั2นสาํนวนที�เขียนมาถึงผมทาํราวกบัว่า ผมไป
บงัคบัหรือชกัจูงใหเ้ขาไปกูไ้ปคํ2ากนักมิ็ปาน   อยากใหเ้พราๆลงบา้งก่อนคํ2าก่อนลงลายมือใหคิ้ดไวก่้อนวา่ถา้
เพื�อนเบี2ยวจะทาํอยา่งไร  คงไม่มีใครเอามีดเอาปืนไปบงัคบัใหค้ํ2าประกนัหรอก  ส่วนใหญ่กจ็ะผลดักนัคํ2า 

                วนัพุธที� ๑๒  ตุลาคม  ๒๕๔๘  ภาคเชา้ประชุมผูบ้ริหารสถานศึกษา  ตามโปรแกรมเดิมไดเ้ชิญ



ท่านผูว้่าราชการจงัหวดัมาใหน้โยบาย  แต่ท่านติดราชการเร่งด่วนจึงตอ้งเลื�อนไปในโอกาสหนา้  การ
ประชุมจบลงก่อนเที�ยงเลก็นอ้ย  บ่ายมีการประชุมกลุ่มย่อยตามงานที�เกี�ยวขอ้ง  เช่น โรงเรียน
เลก็  งบประมาณ  ฯลฯ  ผมไปเดินดูช่างที�สร้างอาคารสวสัดิการ และเดินดูความเรียบร้อยของกลุ่มงานต่าง 
ๆ   เดือนตุลาคมทุกปีขา้ราชการบาํนาญตอ้งมารายงานตวัว่ายงัมีชีวิตอยูที่�ตน้สังกดั   สาํนกังานเขตจึงได้
ตอ้นรับผูอ้าวโุสค่อนขา้งมาก  หลายท่านดูยงัแข็งแรงหนา้ตาสดใส  แต่หลายท่านตอ้งใหลู้กหลาน
ประคบัประคองมาส่ง  ความจริงท่านจะเลือกไปรายงานตวักบัโรงเรียนใกลบ้า้นกไ็ดเ้พราะทางเขตได้
มอบหมายใหโ้รงเรียนสามารถรับรายงานตวัไดด้ว้ย  ถามดูแลว้ลูกหลานบอกคุณครูไม่ยอมประสงคจ์ะมาที�
เขต  เพราะอยากพบหนา้เพื�อนฝงูบา้ง หลายรายกน็ดักนัมา กเ็ป็นความสุขในชีวิตนอกราชการ  ผมบอก
นอ้งๆใหต้อ้นรับขบัสู้ให้ดีเพราะเป็นแขกที�สาํคญั 
                วนัพฤหสับดีที�  ๑๓  ตุลาคม  ๒๕๔๘  วนันี2ทาํหนา้ที�กรรมการสอบสัมภาษณ์ผูผ้า่นการสอบ
ขอ้เขียนที�เรียกมาเท่าจาํนวนตาํแหน่งวา่งเพื�อบรรจุแต่งตั2งใหเ้ป็นครูผูช่้วย  เอาเขา้จริงเรามีตาํแหน่ง
วา่ง  ๒๒  อตัรา แต่เรียกไดเ้พียง ๒๐ ราย เพราะกลุ่มวิชาเอกภาษาองักฤษ มีผูส้อบผา่นขอ้เขียนเพียง ๖ คน
จากที�เรามีอตัราวา่ง ๘ อตัรา  วนันี2 กลุ่มวิชาเอกการประถมศึกษาไม่มาสอบอีก ๑ ราย   จึงดาํเนินการได้
เพียง  ๑๙ ราย  ผูผ้า่นการสอบขอ้เขียนทุกรายมีความรู้และประสบการณ์สูง พดูจาฉะฉาน   คาํถามหนึ�งที�ผม
จะถามคือช่วยวิพากษว์ิจารณ์การจดัสอบของ สพท.ชุมพรเขต ๑ ในครั2 งนี2  เขาก็วิจารณ์กนัอยา่ง
ตรงไปตรงมา  ทุกรายเชื�อว่าการสอบสุจริตและยติุธรรม  หากใชร้ะบบเสน้สายคิดวา่พวกเขาคงสอบไม่
ติด  แต่กก็ลวัว่าทางเขตจะเปลี�ยนลาํดบัที�ตอนสอบสัมภาษณ์  แต่เมื�อเห็นเรียกมาเท่ากบัตาํแหน่งวา่งจึงสบาย
ใจ  กรรมการอีก ๒ ท่านคือท่าน ผอ.สมบูรณ์  จากถิ�น  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐ และคุณกิตติ
วฒิุ  พนัธ์ุธร  หวัหนา้กลุ่มนิเทศฯ  หลงับรรจุแต่งตั2งจะอบรมครูรุ่นนี2   ๑๐ วนัทาํการเพื�อใหส้ามารถทาํงานได้
เลยเมื�อเปิดเรียน 
                วนัศุกร์ที� ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๔๘   เป็นวนัประชาธิปไตย หากยอ้นหลงัไปเมื�อปี พ.ศ. ๒๕๑๖  นิสิต
นกัศึกษาไดเ้อาเลือดเนื2อและชีวิตแลกกบัประชาธิปไตย ยื2อแย่งจากรัฐบาลเผดจ็การจนสาํเร็จ  ใครที�เกิดและ
โตทนัยคุนั2นคงพอจาํกนัได ้  ถึงวนันี2การปกครองประเทศอยูใ่นระบบเลือกตั2งภายใตรั้ฐธรรมนูญ  ผูก่้อการ
หลายรายไดเ้ขา้มาเป็นเสนาบดีบริหารบา้นเมือง  ผลสัมฤทธิQ มีมากนอ้ยเพียงใดคนไทยตอ้งช่วยกนัตอบนะ
ครับ    วนันี2 มีงานธุรการใหล้งชื�อลงนามไม่มากนกัไปดูช่างสร้างอาคารสวสัดิการ  กาํลงัตีโครงเคร่า
เพดาน  เยน็ไปร่วมงานแต่งงานลูกสาวครูมนสัและครูอาํภยั  ตสัโต  ที�โรงเรียนเมืองชุมพรวิทยา  พรุ่งนี2 งาน
แต่งลูกชาย ผอ.ณรงค ์ นิตยา  ที�โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา   

กาํจดั  คงหนู 
ผอ.สพท.ชุมพร เขต ๑ 
  



๒๒  ตุลาคม  ๒๕๔๘ 
เรียน   เพื�อนครู  ผูบ้ริหารที�เคารพรักทุกท่าน 
                วนัจนัทร์ที� ๑๗  ตุลาคม  ๒๕๔๘   ภาคเชา้มีประชุม ๒ รายการ คือ การประชุมเชิงปฏิบติัการ
พฒันาบุคลากรดา้นขอ้มลูสารสนเทศในส่วนของงานวิชาการโรงเรียน (โปรแกรม SMIS)  ครูตอ้งแบก
เครื�องคอมพิวเตอร์ขึ2นไปติดตั2งที�หอ้งประชุมชั2น ๓  เพราะสาํนกังานเขตไม่มีลิฟตข์นของ  ผมไปดูที�สหกรณ์
ออมทรัพยค์รูชุมพรเขาติดตั2งไวแ้ลว้ค่อนขา้งสะดวก   คิดว่าหากสร้างอาคารสวสัดิการแลว้เสร็จ  กจ็ะหา
หนทางติดตั2งลิฟตข์นของขึ2นชั2น ๓ สกัตวัจะไดส้ะดวกเมื�อมีการประชุมสัมมนา หรืองานเลี2ยง  ราคา
เมื�อก่อนประมาณแสนกวา่บาท  ผมกล่าวเปิดการประชุมและพดูคุยกบัครูถึงความจาํเป็นในการเรียนรู้และใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์   ครูเหล่านี2 มีพื2นฐานที�ดีพอสมควร วิทยากรก็เป็นคนเก่งเดิมๆของพวกเราที�ผา่นการ
เป็นวิทยากรมาแลว้หลายรุ่น    ประชุมประจาํเดือนพฤศจิกายน  ๒๕๔๘  ผมจะออกแบบทดสอบความรู้
เบื2องตน้เกี�ยวการใชค้อมพิวเตอร์ใหผู้บ้ริหารสถานศึกษาลองทาํดู  คนไหน Poor  จะใหเ้ขา้หลกัสูตร
พิเศษ  เพราะเชื�อวา่ท่านจะบริหารงานไดดี้หากมีความรู้เรื�องคอมพิวเตอร์   เมื�อเปิดการประชุม SMISแลว้จึง
ไปเป็นประธานการประชุมเพื�อจดัทาํแผนปฏิบติัการ ๔ ปี และแผนกลยทุธ์ประจาํปี ๒๕๔๙ ซึ� งกลุ่มนโยบาย
และแผนเป็นเจา้ของเรื�อง  ไดใ้หน้โยบาย กรอบงานทั2งของกระทรวง  สพฐ. และของจงัหวดั   กระบวนการ
บริหารโครงการ โดยเฉพาะงบประมาณที�ไดรั้บจดัสรรมาจนไม่อยากบอกตวัเลขกบัใคร   เหมือนไปตลาด
ขอซื2อผกักาดหนึ�งกอ เขาถามว่าจะเอาไปทาํอะไร  บอกวา่จะไปเลี2ยงชา้ง  กต็อ้งเรียนชี2แจงกบัพวกเราวา่
งบประมาณส่วนใหญ่ของเราถูกจดัลงโรงเรียนเป็นเงินอุดหนุนรายหวันักเรียน(ซึ� งกไ็ม่พอใชจ่้าย
เหมือนกนั)  ท่านผูบ้ริหารตอ้งกนัส่วนหนึ�งไวส้าํหรับพฒันาบุคลากรร่วมกบัสาํนกังาน
เขต  กลา่วคือ  โรงเรียนออกค่าเดินทาง สาํนกังานเขตออกค่าอาหารกลางวนัและอาหารวา่ง   ลาํพงัจะให้
สาํนกังานเขตเหมาจ่ายทุกรายการสงสัยจะไดไ้ม่กี�โครงการ  หรือเจา้ของโครงการอาจจะตอ้งปรับเปลี�ยน
กระบวนการอบรมที�ประหยดังบประมาณไดม้ากขึ2น   คณะทาํงานของกลุ่มงานต่างๆจะไปพิจารณากนัเอง
แลว้นาํรายละเอียดมาเสนอที�ประชุมอีกครั2 งหนึ�ง     ก่อนเที�ยงผมเดินทางไปค่ายอาภากรเกียรติวงศ ์ หรือกอง
กาํกบัการตาํรวจตระเวนชายแดนที� ๔๑  เพื�อตรวจเยี�ยมโรงเรียนสร้างฝัน เป็นโรงเรียนที�นาํนกัเรียนซึ� งไม่
สามารถอยู่ในโรงเรียนปกติไดม้าให้การศึกษาอบรมดว้ยกระบวนการพิเศษ(สร้างภูมิคุม้กนั)ระยะหนึ�ง จน
แขง็แรงพอจึงใหก้ลบัไปศึกษาในระบบโรงเรียนตามเดิม   รุ่นนี2 มีนกัเรียนชายหญิงรวมกนั ๖๐ กวา่คนมาจาก
โรงเรียนประถมศึกษาและมธัยมศึกษาทั2งเขต ๑ และเขต ๒  ไดรั้บงบประมาณสนบัสนุนจากระบบผูว่้า
ราชการจงัหวดั CEO หกแสนบาท   ครูผูส้อนไดจ้ากครูประจาํการ  ครูบาํนาญ  ตาํรวจตระเวนชายแดน และ
ผูท้รงคุณวุฒิภายนอก  การศึกษามีทั2งบทเรียนปกติเหมือนโรงเรียนทั�วไป มีภาคสนามออกกาํลงักาย  มีการ
พฒันาทางอารมณ์และสังคม  ฝึกระเบียบวินยั   ดูรุ่นนี2จะว่านอนสอนง่ายกวา่รุ่นก่อนๆ  อาหารการกินจา้งแม่
ครัวในระยะแรก ต่อมาก็แบ่งกลุ่มการทาํ   หลายคนตั2งคาํถามวา่คุม้ค่าการลงทุนไหม   ผมเองสนบัสนุน
โครงการนี2มาตลอดกไ็ม่เคยจะคิดดีดลูกคิดรางแกว้วา่คุม้ไมคุ่ม้ เพราะเห็นวา่เดก็เหล่านี2 เป็นลูกหลานของ
เรา  ตอ้งมีชีวิตอยู่ในบา้นนี2 เมืองนี2นานกวา่เรา  มีอะไรที�จะช่วยใหเ้ขาเหล่านั2นมีรากฐานชีวิตที�มั�นคงขึ2นจึงไม่



ลงัเลที�จะเขา้ไปอุม้ชู  เหมือนกบัครูที�ไปช่วยสอนตอ้งสละเวลา  ค่าโดยสารรถประจาํทาง และความ
สะดวกสบายอีกหลายอยา่งเพราะเหตุผลทาํนองเดียวกนั  ภาคเอกชน เช่น หอการคา้จงัหวดั  ท่านเลขาธิการ 
คุณไอศูรย ์ ภาษยะวรรณ ์ ไดรั้บเชิญไปเป็นวิทยากรใหค้วามรู้กบันักเรียนกลุ่มนี2  และชกันาํทีมงานไปบริจาค
เสื2อผา้และสิ�งของจาํเป็น   ผมสอบถามนกัเรียนในโครงการรายหนึ�งถึงความรู้สึกที�ออกจากโรงเรียนเดิม  เขา
บอกวา่เขาไม่มีคุณค่าสาํหรับใครๆ ครอบครัวกย็ากจน การเรียนในชั2นเรียนกไ็ม่ประสบความสาํเร็จ  คนที�จะ
มาคบหากบัเขาก็มีนอ้ยและมีปัญหาเหมือนกนั  จึงตดัสินใจไม่ไปโรงเรียน   พอมาเขา้โครงการนี2 ใหม่ๆก็
รู้สึกวา่ถูกจบั  แต่เมื�อมาอยูน่านวนัมีเพื�อน มีครูที�เขา้ใจปัญหา ทาํใหรู้้สึกว่าตวัเองมีค่าต่อสังคมและอยากทาํ
ประโยชนใ์หส้ังคม  อยากเรียนใหสู้งเพื�อออกไปทาํงานช่วยครอบครัวและนอ้งๆ   คุณครูซึ� งเป็นตาํรวจ
ตระเวนชายแดนบอกว่ามีนกัเรียนหลายรายที�มาจากครอบครัวฐานะดี  มีเครื�องฟังเพลง MP3 ราคาหลายพนั
บาทใช ้ แต่กป็ระสบปัญหาจนตอ้งมาเขา้โรงเรียนสร้างฝัน ในรุ่นก่อนก็มีเด็กลกัษณะนี2 เหมือนกนั  อาจารยสุ์
ชิน  บุญเพญ็  ผอ.โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา  บิดาแห่งโรงเรียนสร้างฝันบอกวา่ เดก็พวกนี2สาํลกัความ
รํ� ารวย   สรุปแลว้สงัคม โรงเรียนตอ้งอุม้ชูเยาวชนของเราโดยไม่เลือกยากดีมีจน  เวลา ๑๔.๐๐ น. ไปถึงฌา
ปนสถานวดัสามแกว้ เพื�อเป็นประธานฌาปนกิจศพคุณแม่ของคุณนิวฒัน์  สงัขม์รรทร   นกัพฒันาทรัพยากร
บุคคล ๗ ว. สาํนกังานเขตพื2นที�การศึกษาชุมพรเขต ๑ 
                วนัองัคารที� ๑๘  ตุลาคม  ๒๕๔๘   เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นประธานเปิดการอบรมครูเรื�อง เงินทอง
ของมีค่า  ร่วมกบั สาํนกังานกาํกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ที�โรงแรมภราดรอินน ์ พบว่ามีเพื�อนครู
หลายรายมาแลว้ตอ้งกลบัเพราะโรงเรียนไม่ส่งรายชื�อมาใหเ้ขต  เอกสารการอบรมและงบประมาณซึ� ง กลต.
เป็นเจา้ภาพจึงไมพ่อ  ตอ้งรอไปรุ่นหนา้  ผมเล่าใหฟั้งโครงสร้างเศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจาํวนัภายใต้
หวัขอ้  “เงินทองของมีค่า”  เช่น Concepts ความเข้าใจด้านการเงิน 
บทบาทและหน้าที)ของเงินในระบบเศรษฐกิจ รู้จกัและเขา้ใจทางเลือกต่าง ๆ  เงินสด บตัรเครดิต บตัรเด
บิต  สินเชื�อ  ฯ   ความสามารถด้านการเงิน รอบรู้  เฉลียวฉลาด  แกปั้ญหาได ้ รู้จกัลาํดบัความสาํคญัของ
ทางเลือกต่าง ๆ  สามารถตดัสินใจ    บริหารการเงินในชีวิตประจาํวนัไดอ้ยา่งเหมาะสม    ความรับผดิชอบ
ทางการเงิน  รับผิดชอบต่อการใชจ่้าย  บริหารทรัพยากรที�มีจาํกดัอยา่งเหมาะสม คุม้ค่า มี
จริยธรรม  รับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สงัคมและประเทศชาติ  เขา้ใจผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 
สงัคม  วฒันธรรม และสิ�งแวดลอ้ม  การบริหารและจดัการการเงิน  รู้จกัจดัสรรทรัพยากรอยา่ง
เหมาะสม  วิเคราะห์   กลั�นกรอง  เปรียบเทียบ  เขา้ใจผลกระทบ   ผลตอบแทนของทุกทางเลือก  ที�เหลือก็ให้
ฟังจากวิทยากรเอาเอง   เปิดประชุมเสร็จเดินทางไปที�แขวงการทางชุมพร เพื�อลงนามในเอกสารรับเงิน
เวนคืนค่าที�ดินสิ�งก่อสร้างจากการขยายผิวจราจรของโรงเรียนวดัพิชยัยาราม  ที�เลขาธิการ กพฐ.มอบอาํนาจ
มาให ้ นดัท่านผอ.อาํนวยพร  จนัทร์เกิด  ผอ.สถานศึกษามาช่วยอ่านรายละเอียดก่อนลงลายมือชื�อ   บ่าย
ทาํงานธุรการปกติ 
                 วนัพุธที�  ๑๙  ตุลาคม  ๒๕๔๘  เชา้ประชุมคณะกรรมการรายงานผลการดาํเนินงานตามแผน
ประจาํปีงบประมาณ  ๒๕๔๘  เพื�อสรุปภาพรวมของเขตวา่ลงทุนลงแรงไปแลว้บงัเกิดผลดีผลร้ายอยา่งไร



บา้ง  จะไดแ้จง้ผูเ้กี�ยวขอ้งทราบ  กลุ่มงานต่างๆคงตอ้งไปสรุปผลการบริหารโครงการมาใหก้ลุ่มนโยบายและ
แผนสังเคราะห ์  บ่ายประชุมขา้ราชการในสํานกังานเขตพื2นที�การศึกษาชุมพรเขต ๑ ทั2งหมด  เพราะเป็นช่วง
เริ�มปีงบประมาณใหมก่ารแจง้นโยบายในอนาคต การพูดความหลงัทั2งที�สาํเร็จและลม้เหลวควรกระทาํใน
เดือนนี2   ที�สาํคญัที�สุด ข่าวลือและคิดขยายความเอาเองในเรื�องการจดักรอบอตัรากาํลงัอาจไปไกลกวา่ความ
เป็นจริงมากหากไม่ไดชี้2แจง   เพราะ ก.ค.ศ. ไดอ้นุมติักรอบอตัรากาํลงัให้เขตพื2นที�จดัคนลงกรอบ  หลายคน
ประสงคจ์ะเปลี�ยนกลุ่มเพื�อเปลี�ยนตาํแหน่งใหม่ที�คิดว่าจะสบายกว่าและกา้วหนา้กว่า  เรื� องจริงกคื็อยงัไม่มี
อะไรในกอไผ่มีแต่หน่อไมเ้หมือนเดิม  กลุ่มการเงินกต็อ้งลงอาํนวยการ  แต่การทาํงาน ผอ.สพท.สามารถให้
ไปปฏิบติังานในกลุ่มต่างๆได ้  คนที�ไดรั้บมอบหมายให้ทาํงานดา้นการเงินและพสัดุควรอย่างยิ�งที�จะภูมิใจ
วา่ผูบ้งัคบับญัชาไวว้างใจจึงใหท้าํงานที�เป็นหวัใจสาํคญัของชีวิตราชการ  อนิสงคผ์ลบุญคงจะช่วยให้
เจริญกา้วหนา้อยา่งแน่นอน  ท่านรองฯ และท่านผูช่้วยฯ ไดชี้2แจงในงานที�เกี�ยวขอ้งกนัครบถว้น  บรรยากาศ
หลงัประชุมค่อนขา้งจะดีขึ2นทุกคนโล่งใจ  ส่วนจะใหเ้ครียดใหม่อยา่งไรจะแจง้ใหท้ราบภายหลงันะครับ 
                วนัพฤหสับดีที� ๒๐  ตุลาคม  ๒๕๔๘   เชา้เป็นประธานการประชุมจดัสรรพนกังานราชการใหก้บั
โรงเรียนในสังกดั   กรรมการจะพิจารณาปริมาณงานของโรงเรียนเป็นหลกั  รวมทั2งการจดัสรรค่าจา้ง
ชั�วคราวใหโ้รงเรียนอีก ๑๒ อตัรา   บ่ายมีการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื2นที�การศึกษา  มีวาระสาํคญัคือการ
อนุมติับรรจุแต่งตั2งบุคคลเขา้รับราชการตาํแหน่งครูผูช่้วย  ๑๙ อตัรา  และอนุมติัในหลกัการใหส้าํนกังานเขต
ฯเรียกบุคคลมาสอบสัมภาษณ์เมื�อมีตาํแหน่งว่างและใหป้ระธาน อ.ก.ค.ศ.เขตลงนามประกาศผลการ
สอบแข่งขนัได ้  ส่วนอตัราครูภาษาองักฤษที�วา่ง ๒ อตัราเพราะมีผูส้อบแข่งขนัไดไ้ม่ครบตามจาํนวนที�
ตอ้งการ  มีมติใหใ้ชบ้ญัชีสอบแข่งขนัของเขตใกลเ้คียง  นอกจากนี2ยงัอนุมติัใหค้รูไปช่วยราชการใน
หน่วยงานการศึกษาภายในเขตพื2นที�เพื�อประโยชน์ราชการอีกจาํนวนหนึ�ง  สาํหรับการยา้ยของผูบ้ริหารและ
ครูผูส้อน สาํนกังานเขตพื2นที�การศึกษาชุมพรเขต ๑ ไดแ้ต่งตั2งคณะทาํงานขึ2นคณะหนึ� งเพื�อศึกษาและเพิ�มเติม
ระเบียบของ ก.ค.ศ.ใหเ้หมาะสมยิ�งขึ2น เมื�อไดร้ับอนุมติัจาก อ.ก.ค.ศ.เขตพื2นที�การศึกษาจึงใชบ้งัคบัและจะ
พิจารณาเรื�องยา้ยต่อไป  รวมถึงการคดัเลือก ผอ.สถานศึกษาและรอง ผอ.สถานศึกษา 
                วนัศุกร์ที� ๒๑  ตุลาคม  ๒๕๔๘   ฝนตกหนกัมาทั2งคืน ข่าวกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่านํ2าจะท่วม
ชุมพร  สุราษฎร์ธานี  นครศรีธรรมราช  และพทัลุงกวิ็ตกกงัวลเหมือนกนั ดีหน่อยเพราะเป็นช่วงปิดภาค
เรียน   เชา้เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศและอบรมครูผูช่้วยบรรจุใหม่  ที�จะตอ้งอบรมเขม้ ๑๐ วนัทาํ
การ  วนัที�  ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๔๘  ผมคาดหวงัวา่ทุกคนจะสามารถทาํงานไดด้ว้ยความมั�นใจ  เพราะเราจะ
ใหท้ั2งความรู้  ทกัษะ  ทศันคติและบุคลิกภาพที�จาํเป็นต่อวิชาชีพครู  เขาควรจะเป็นครูที�แกลว้กลา้และร่า
เริง  ไม่จ๋องเหมือนแมวป่วย  หรือแข็งกระดา้งหยิ�งยโสจนเกินการ  วิทยากรลว้นคดัสรรมาจากคนเก่งและคน
ดีในเขตพื2นที�   ผลออกมาจะสมราคาคุยของผมหรือเปล่าคงตอ้งตามไปดูในอนาคตนะครับ 

กาํจดั  คงหนู 
ผอ.สพท.ชุมพร เขต ๑ 



     

๒๙  ตุลาคม  ๒๕๔๘ 
เรียน  เพื�อนครู  ผูบ้ริหารที�เคารพรักทุกท่าน 
                ตลอดอาทิตยที์�ผา่นมาผมไม่อยู่สาํนกังาน   เพราะมีราชการประชุมสัมมนา  ๑ เรื�อง และลาพกัผอ่น
ผสมโรงเขา้ไป รวมแลว้กไ็ดอ้ยูบ่า้นหลายวนั  ปล่อยภาระงานใหท่้านรอง ผอ.สพท.และท่าน ผช. ผอ.สพท.
วา่ราชการไป  นกัทฤษฎีทางการบริหารบอกวา่  แมเ้ราจะมีความสุขที�จะอยู่ปฏิบติังานในสาํนกังานมากกว่า
ตะรอนร่อนเร่ไปที�อื�น  แต่ควรรู้จกัจรเสียบา้งเพื�อแสดงใหเ้ห็นว่าแมไ้ม่มีเรา องคก์ารกย็งัคงอยูแ่ละเดินไป
ได ้ เพราะความอยูร่อดขององคก์ารขึ2นอยู่กบัทุกองคป์ระกอบ ไม่ใช่ Boss เพียงคนเดียว  และบนเกา้อี2กไ็ม่มี
สิ�งใดซ่อนเร้นจนไม่อาจลุกขึ2นได ้เพราะเกรงคนอื�นจะพบเห็น    ได ้ใชเ้วลาในวนัหยดุซ่อมแซมและ
ประดิดประดอยเครื�องใชไ้มส้อยสาํหรับแขวนหมอ้ขา้วหมอ้แกง แบบง่ายๆ เพราะมีเศษวสัดุและเครื�องมือ
พอจะลงมือทาํดว้ยตวัเองได ้ บางวนัก็ขบัรถไปเยี�ยมญาติโกโหติกาที�ชลบุรี   และส่งลูกไปเรียนพิเศษแถว
งามวงศว์าน    เป็นตน้  แต่กค็อยฟังข่าวรายงานอากาศและติดตามสถานการณ์นํ2าท่วมเป็นระยะจากผูบ้ริหาร
ที�โรงเรียนถูกนํ2าท่วมและพวกเราในสาํนกังานเขต 
                วนัองัคารที� ๒๕  ตุลาคม  ๒๕๔๘  ออกจากบา้นเวลา ๐๕.๐๐ น. ไปโรงแรมเอสดีอเวนิว ใกล้
ขนส่งสายใต ้เพราะท่าน ผอ.สพท.สตูล คุณคนึง  ยอ้ยเสริฐสุด นดัหมายไวเ้มื�อเยน็วานวา่จะไปทานกาแฟ
และอาหารเชา้ที�สมุทรสาคร   ผมจอดรถไวที้�โรงแรมอาศยัรถอีกคนัหนึ�งซึ� งเป็นพรรคพวกท่าน ผอ.คนึง   ซึ� ง
เป็นเจา้ของกิจการหอ้งเยน็ขนาดใหญ่อยู่ที�สตูล   รวมทีมได ้๓ คน  คุยกนัเพลินจนตอ้งออ้มไปทางสายเก่า
แทนที�จะเป็นถนนพระราม ๒   ถึงสมทุรสาครปาเขา้ไป  ๗ โมงเชา้กว่าแลว้  เยี�ยมควรวะและทานกาแฟบา้น
ท่าน ส.ส.อุดม ไกรวตันุสสรณ์ เลขานุการรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ  ไดส้นทนาแลกเปลี�ยน
ความคิดความเห็นกบัคุณพ่อซึ�งเป็นอดีต ส.ส.สมุทรสาครหลายสมยั คนมหาชยัเรียกท่านวา่เฮียหมอ๊จนติด
ปาก เป็นผูมี้ประสบการณ์ทางการเมืองสูง   เสร็จธุระกบัท่านเลขาฯอุดม พวกเราไปชมสะพานปลา ๒ – ๓ 
แห่ง  แลว้แวะทานขา้วร้านเจา้เก่าฝั�งท่าฉลอม มีทั2งขาหมู  ไสห้ม ู ห่านพะโล ้ ปลาผดัฉ่า ฯลฯ ทุกอยา่งอร่อย
สมราคา  กลบัถึงโรงแรมเกือบเที�ยง   ลงทะเบียนเขา้ที�พกัเพราะพรุ่งนี2 มีประชุมสัมมนา     เวลา ๑๖.๐๐ น. 
ท่าน ส.ส.วิทยา  ทรงคาํ  จากเชียงใหม่โทร.มานดัหมายว่าท่าน ส.ส.สมบูรณ์  ไพรวลัย ์ จากแม่ฮ่องสอน จะ
เลี2ยงขอบคุณผม ที�ใหพ้รรคพวก(ผอ.สรยทุธ์  หนูเกื2อ   ผอ.สมใจ  บุญเรืองขาว  ฯลฯ)ตอ้นรับขบัสูเ้ขาอย่างดี
เมื�อวนัที� ๒๑ – ๒๓ ตุลาคม  ๒๕๔๘ ที�พทัลุง  เหตุเพราะส.ส.สมบูรณ์ พาลูกสาวไปแข่งยิมนาสติกของ
สมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทย ปีนี2พทัลุงเป็นเจา้ภาพ     ผมไปรับที�คอนโดมิเนียมแถววิภาวดี 
๒๒    อาหารเยน็มื2อนี2 เราเริ�มกนัเป็นโต๊ะแรกของร้านหวัปลาหมอ้ไฟ ปากซอยลาดพร้าว ๒๔  พวกเราจะนั�ง
โต๊ะบนทางเทา้เพราะทุกคนลว้นแต่เป็นสิงห์อมควนั  ยกเวน้ผมนั�งดื�มแต่นํ2าเยน็  ผอ.คนึง  ยอ้ยเสริฐสุด มา
สมทบภายหลงั ท่าน ส.ส.สมบูรณ์  ไพรวลัย ์ บอกวา่ไม่เคยไปใตไ้ปครั2 งนี2 เป็นครั2 งแรกในชีวิตคนใตอ้ธัยาศยั
ดีมากรู้สึกประทบัใจกนัทั2งครอบครัว ทุกคนใหเ้กียรติท่าน รวมทั2ง ส.ส.พทัลุง คุณสุพฒัน์  ธรรม



เพชร   อาหารที�ชอบมากคือสะตอกินทุกมื2อ แม่บา้นชอบแกงเหลือง   จบจากร้านหวัปลาหมอ้ไฟผมขบัรถพา
พรรคพวกท่องราตรีท่ามกลางสายฝนพรําๆจนค่อนคืนจึงแยกยา้ยกนักลบัที�พกั   
                 วนัพุธที� ๒๖  ตุลาคม  ๒๕๔๘  มีการประชุม โครงการพฒันาเชิงระบบเพื�อปฏิรูปการเรียนรู้และ
คุณภาพในโรงเรียนและโครงการระบบดีโรงเรียนมีคุณภาพ  ซึ� งสถาบนัวิจยัและพฒันาการเรียนรู้ ของ
นายแพทยย์งยทุธ  วงศภิ์รมยศ์านติQ  เป็นเจา้ภาพ มีท่านปิยะบุตร  ชลวิจารณ์   กรรมการผูช่้วยรัฐมนตรี ประจาํ
กระทรวงศึกษาธิการ มาเป็นประธาน ท่านไดก้ล่าวชื�นชมโรงเรียนในฝันอยา่งมากว่าพฒันาไปเร็วกวา่ที�
คิด  หมอยงยุทธ และอาจารยสุ์จินดา  จนัทวรรณ์ ไดบ้รรยายแนวคิดเชิงระบบในการประกนัคุณภาพ
การศึกษา  รองเลขาธิการ กพฐ. ท่านอารีรัตน์  วฒันสิน  บรรยายเรื�องการประกนัคุณภาพการศึกษาทิศทางที�
ควรจะเป็น  จะเล่าใหล้ะเอียดกค็งจะยืดยาว  แต่ถา้ท่านใดเคยเขา้โครงการหรือเคยอบรมเรื�อง ToPSTAR ก็
ขอบอกว่าคือเรื�องเดียวกนันั�นเอง  สาํหรับท่านที�ไม่เคยเรียนรู้เรื�องนี2ก็จะแจกแจงวา่ตวัยอ่ ToPSTAR มาจาก
ทฤษฎีการพฒันาเชิงระบบ ๖ องคป์ระกอบ คือ Thinking 
over   Planning  System  Team  Assessment  and  Reflection   รายละเอียดท่านหัวหนา้กลุ่มนิเทศฯ คุณ
กิตติวุฒิ  พนัธ์ุธร จะชํ�าชองกวา่ผม ติดต่อสอบถามกนัไดโ้ดยตรง 
                  วนัพฤหสับดีที� ๒๗  ตุลาคม  ๒๕๔๘   เชา้ไปกระทรวงศึกษาธิการแวะประสานราชการกบั
พรรคพวกตามประสาบา้นนอกเขา้กรุง  ผอ.สมชาย   คุณวุฒิ  เขา้มาประชุมอนุกรรมการพฒันาการศึกษาของ
ภาคใตที้�ทาํเนียบรัฐบาล  ผมนดัหมายว่าเที�ยงจะไปรับทานขา้วกนั   เที�ยงผมไปรับ ส.ส.วิทยา  ทรงคาํ ที�สภา
แลว้มาแวะรับ ผอ.สมชาย  คุณวุฒิ ดา้นหนา้กระทรวงศึกษาธิการ ไปทานขา้วร้านอาหารอิสานริมคลองผดุง
กรุงเกษม คุยกนัไปกินกนัไปจนอิ�มหนาํสาํราญจึงแยกยา้ยกนั  ท่าน ผอ.สมชาย ตอ้งขบัรถกลบัชุมพร  ผมไป
ส่ง ส.ส.วิทยาที�สนามบินดอนเมือง  ก่อนลงรถ ส.ส.วิทยา มอบสายขอ้มือเฉลิมพระเกียรติเรารักพระ
เจา้อยู่หวัให ้๑ เส้น หมายเลข ๙๒๐๓๖๐   สายขอ้มือนี2สร้างขึ2นในวโรกาสพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช  จะทรงครองสิริราชสมบติัครบ  ๖๐ ปี ในวนัที� ๙ มิถุนายน  ๒๕๔๙  บริษทั คิง 
เพาเวอร์  จาํกดั ไดจ้ดัทาํขึ2นเพื�อหารายไดขึ้2นทูลเกลา้ฯถวายโดยไม่หกัค่าใชจ่้ายใดๆทั2งสิ2น  ผมอ่านพระราช
ดาํรัส “ขอ้คิดในการดาํเนินชีวิต” ซึ� งพิมพแ์นบมาในกล่องรู้สึกซาบซึ2 งในพระมหากรุณาธิคุณจึงฝากถ่ายทอด
ใหพ้วกเรานาํไปคิด และหากปฏิบติัไดค้งจะเป็นมงคลแก่ชีวิตอยา่งแน่นอน 
                   ๑. อย่าทําลายความหวงัของใครเพราะเขาอาจจะเหลอือยู่แค่นั&นก็ได้ 
                   ๒. เมื)อมีคนเล่าว่าตวัเขามีส่วนในเหตุการณ์สําคัญอะไรกต็าม  เราไม่ต้องไปคุยทับ ปล่อยเขาฟุ้ง
ไปตามสบาย 
                   ๓.  รู้จกัฟังให้ด ี โอกาสทองบางทีมนัก็มาถึงแบบแว่วๆเท่านั&น 
                   ๔.  หัดทําสิ)งดีๆให้กบัผู้อื)นจนเป็นนิสัย  โดยไม่จําเป็นต้องให้เขารับรู้ 
                   ๕. ทําตวัให้สบาย   อย่าคิดมาก  ถ้าไม่ใช่เรื)องคอขาดบาดตายแล้ว  อะไร ๆ มันก็ไม่ได้สําคัญอย่าง
ที)คิดไว้ทีแรกหรอก 



                   ๖. ใช้เวลาน้อยในการคิดว่า “ใคร” เป็นคนถูก  แต่ใช้เวลาให้มากในการคิดว่า “อะไร” คอืสิ)งถูก 
                   ๗. เราไม่ได้ต่อสู้กบั “คนโหดร้าย”  แต่เราสู้กับ “ความโหดร้าย” ในตวัคน 
                   ๘. คิดให้รอบคอบ  ก่อนจะให้เพื)อนต้องมภีาระในการรักษาความลบั 
                    ๙. เมื)อมใีครสวมกอดคุณ  ให้เขาเป็นฝ่ายปล่อยก่อน 
                 ๑๐. เป็นคนถ่อมตน คนเขาทําอะไรต่ออะไรสําเร็จกนัมามากมายแล้วตั&งแต่เรายงัไม่เกดิ 
                 ๑๑. ไม่ว่าจะตกอยู่ในสถานการณ์อันเลวร้ายเพยีงใด...สุขุมเยอืกเยน็เข้าไว้ 
                 ๑๒. อย่าให้ปัญหาของเราทําให้คนอื)นเขาเบื)อหน่าย  ถ้ามคีนมาถามเราว่า “เป็นอย่างไรบ้าง
ตอนนี&”  กบ็อกไปเลยว่า “สบายมาก” 
                 ๑๓. อย่าพูดว่า มีเวลาไม่พอ  เพราะเวลาที)คุณม ีมนักว็ันละยี)สิบสี)ชั)วโมงเท่าๆกบัหลุยส์  ปาสเตอร์ 
, ไมเคิลแอนเจลโล , แม่ชีแทราซา , ลโีอนาโด ดาวินซี, ทอมัส เจฟฟอร์สัน, หรือ อลัเบิร์ต ไอสไตน์ เขามี
นั)นเอง 
                 ๑๔. เป็นคนใจกล้าและเด็ดเดี)ยว  เมื)อเหลยีวกลับไปดูอดตี  เราจะเสียใจในสิ)งที)อยากทําแล้วไม่ได้
ทํา  มากกว่าเสียใจสิ)งที)ทําไปแล้ว 
                 ๑๕. ประเมินตนเองด้วยมาตรฐานของตวัเอง  ไม่ใช่ด้วยมาตรฐานของคนอื)น 
                 ๑๖. จริงจังและเคี)ยวเขญ็ต่อตวัเอง  แต่อ่อนโยนและผ่อนปรนต่อผู้อื)น 
                 ๑๗. คงไว้ซึ)งความเป็นคนเปิดเผย  อ่อนโยน และอยากรู้อยากเห็น 
                 ๑๘. ให้ความนับถือแก่ทุกคนที)ทํางานเพื)อเลี&ยงชีพไม่ว่างานที)เขาทํานั&นจะกระจอกงอกง่อยสัก
ปานใด 
                 ๑๙. คํานึงถึงการมีชีวติให้ “กว้างขวาง”  มากกว่าการมีชีวิตให้  “ยนืยาว”  
                  วนัศุกร์ที� ๒๘  ตุลาคม   ๒๕๔๘   วนันี2ขบัรถสาํรวจตลาดเพื�อดูราคาสินคา้  ดูอย่างเดียวหมด
ปัญญาจะซื2อหาเพราะแพงมาก  กห็า้งใหญ่ๅใกลบ้า้นนั�นแหล่ะ  บิdกซี   โฮมโปร  โลตสั  คาร์ฟูร์   ผมชอบดู
เครื�องมือช่าง เช่น  สวา่น  กบไฟฟ้า เลื�อย เป็นที�น่าสังเกตขณะนี2 สินคา้จากจีนเขา้มามากคุณภาพลดลงตาม
ราคา  เช่น ของฝรั�งจาํหน่าย ๖๐๐๐ บาท ของจีน  ๑๕๐๐ บาท  สินคา้บางตวักน่็าซื2อ  เช่น ถว้ยชาม  แต่ถา้เป็น
เครื�องไฟฟ้ายงัทาํใจยากอยู่   แวะเขา้ร้านขายของเก่าบนถนนวงแหวนรอบนอกตะวนัตก มีของโบราณ
จาํหน่ายจาํนวนมาก  เช่น  ตะเกียงเจา้พายโุบราณ ราคาประมาณ ๒๐๐๐ บาท  โต๊ะเครื�องแป้งแบบนั�งกบัพื2น 
๖๐๐๐ บาท– ๘๐๐๐ บาท  กระบุงตกันํ2าแบบไม ้ ๑๕๐๐ บาท  ทะนานทองเหลือง  ๓๕๐ บาท   โอ่งลาย
โบราณแต่ไม่ใช่ลายมงักรมีหลายลูกแต่มีเจา้ของจองไวแ้ลว้  มีสิ�งหนึ�งที�ไม่เคยรู้สึกอยากดูในตอนนี2 คือ แผง
พระเครื�อง  อาจเป็นเพราะไม่มีความรู้ที�จะไปนั�งส่องดูเนื2อดูวา่นเหมือนเซียน  หรือเรายงัไม่ใฝ่ใจในเรื� อง
นี2   แต่เพื�อนผมบางรายชอบเอามากๆ  ชอบสะสมพระเครื�อง  เห็นของเพื�อนดีๆไม่ไดข้อทนัที  ฟังข่าวกรม
อุตุนิยมวิทยาบอกวา่ฝนฟ้าที�ชุมพรจะหนกัในวนัสองวนันี2 อีก  เอาเป็นว่าฝนจะตกแดดจะออก วนัอาทิตยจ์ะ
ลงมาชุมพรเพื�อทาํงานตามปกติครับ 



 กาํจดั  คงหนู 
ผอ.สพท.ชุมพร เขต ๑ 

     
๖  พฤศจิกายน  ๒๕๔๘ 
เรียน  เพื�อนครู ผูบ้ริหารที�เคารพรักทุกท่าน 
                วนัจนัทร์ที� ๓๑  ตุลาคม  ๒๕๔๘  กลบัมาทาํงานที�เขตตามปกติ มีแฟ้มเอกสารที�ท่านรองฯ ได้
ปฏิบติัราชการแทนไปแลว้เสนอมาเพื�อทราบหลายเรื� อง  มีหนงัสือร้องเรียนเขา้มาทั2งที�ร้องไปหน่วยเหนือวา่
เขตทาํไมไมใ่หวิ้ชาเอกที�ผูร้้องจบมาสอบบรรจุครู หรือทาํไมใชใ้บเสร็จไปรษณียแ์สดงต่อกรรมการคุมสอบ
แลว้ไม่อนุญาตใหเ้ขา้หอ้งสอบ เป็นตน้  ผมใหเ้จา้หนา้ที�ไปดูรายละเอียดเพื�อชี2แจงหน่วยเหนือ  เพราะการ
ดาํเนินการทุกขั2นทุกตอนมีหลกัฐานชดัเจน สามารถใหค้าํตอบและตรวจสอบได ้ที�แปลกวนันี2 มีหนงัสือ
ร้องเรียนเป็นภาษาองักฤษเขา้มาฉบบัหนึ� ง  ร้องเรียนวา่ฝรั�งที�จา้งมาสอนอาจจะใชว้ฒิุปลอมใหต้รวจสอบ
หน่อย ไมอ่ยา่งนั2นจะร้องหนงัสือพิมพท์อ้งถิ�น ผมใชภ้าษาองักฤษไม่ค่อยแข็งแรงตอ้งพิมพเ์ขา้โปรมแกรม
แปลภาษาในNotebookช่วยไดม้าก  เที�ยงไปทานขา้วกบัครูผูช่้วยที�เขา้ปฐมนิเทศ  ๑๐ วนัทาํการวนันี2 เป็นวนั
สุดทา้ย  เวลา ๑๕.๐๐ น.ผมไปปิดการปฐมนิเทศ  บอกเขาใหรั้บทราบว่าเขาเป็นคนสาํคญั เป็นที�คาดหวงัของ
ลูกศิษย ์ เพื�อนครู  ผูบ้ริหารและผูป้กครอง  จึงนาํมาเขา้หลกัสูตรเร่งรัดใหเ้กิดความเชื�อมั�นในการ
ทาํงาน  และไม่วา่แต่ละคนมาจากฐานะครอบครัวอย่างไรอยากใหย้ืนหยดัและครองชีพอยูใ่หไ้ดจ้าก
เงินเดือนตวัเอง  ไม่บงัควรเขา้สู่วงโคจรหนี2 สินจนยากจะถอนตวั  สรุปแลว้ห่วงไปทุกเรื�องทุกราว   
                  วนัองัคารที� ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๔๘   เป็นวนัแรกของการเปิดภาคเรียนที� ๒  หลายโรงเรียนโทร.
มาบอกว่าเดือดร้อนจากการขาดครู  อตัราจา้งกถู็กตดั  จึงขอเรียนวา่ลกูจา้งชั�วคราวส่วนหนึ�งที�มีคุณสมบติั
ครบถว้นไดร้ับอนุมติัจาก กพร.ใหแ้ต่งตั2งเป็นพนกังานราชการ ของชุมพร เขต ๑ ไม่มีรายการเปลี�ยนแปลง
สถานที�ปฏิบติังาน   ส่วนอตัราจา้งชั�วคราวที�เหลือไดอ้าศยัขอ้มูลครูนกัเรียนจดัสรร  จาํนวนจึงอาจไม่ตรงกบั
ปีที�ผา่นมาและอตัราจา้งเหล่านี2  กพร.กาํหนดใหเ้ป็นกรอบพนกังานราชการ จะตอ้งสรรหาใหม่ตามเกณฑที์� 
กพร.กาํหนด   ไม่สามารถหยิบคนเดิมขึ2นแต่งตั2งไดท้นัทีเหมือนรายที� กพร.อนุมติัมาแลว้  การสรรหา สพฐ.
มอบมาใหส้าํนกังานเขตพื2นที�การศึกษาดาํเนินการ ส่วนการแต่งตั2งมอบใหโ้รงเรียน  หากไม่ติดขดัดว้ยขอ้
ระเบียบผมไม่มีความประสงคจ์ะใหเ้ขตดาํเนินการเองเลย  อยากใหโ้รงเรียนไปจดัการกนัเอาเอง   เพราะการ
สรรหายอ่มมีคนสอบไดน้อ้ยกวา่คนสอบตก  ในวิถีชีวิตการทาํงานของผมไม่มีนอกมีในกบัใคร ไม่เรียกไม่
รับประโยชนใ์ดๆอยูแ่ลว้  แต่ทุกครั2 งก็ไม่วายจะมีผูส้งสัยและกล่าวหาใหเ้สียหาย และเจ็บใจเล่น  ถามวา่ถา้
ไม่จาํเป็นจะทาํใหเ้จบ็ตวัเจ็บใจฟรีๆทาํไม  นั�งดไูมดี่กวา่หรือ  ที�ทาํอยูเ่พราะไมส่ามารถจะปัดความ
รับผิดชอบไปใหโ้รงเรียนได ้ แต่กต็ั2งใจใหโ้รงเรียนเขา้มามีส่วนร่วม  เช่น  กรรมการออกขอ้สอบก็ใหค้รู
เป็นผูอ้อก  กรรมการสอบสัมภาษณ์กใ็หโ้รงเรียนดาํเนินการ  ท่านจะไดใ้หค้วามเป็นธรรมกบัผูเ้ขา้สอบ
เต็มที�  ในระบบการตรวจสอบปัจจุบนัไม่มีใครจะหมกเมด็อะไรไดอี้กแลว้  ผมรับราชการมา ๓๐ ปีจะ



ออกไปทาํไร่ทาํนาหรือทาํสวนปาลม์คงไม่ไหวแลว้  ใครแรงดีคิดจะเอาตาํแหน่งหนา้ที�ตวัเองเป็นเดิมพนั
สงัเวยตาํแหน่งพนกังานราชการก็เชิญกนัตามสบาย 
                    วนัพุธที� ๒  พฤศจิกายน  ๒๕๔๘  วนันี2 ตอ้งไปบนัทึกเทปโทรทศัน์กบัท่านผูว้า่ราชการจงัหวดั
ชุมพร ที�สถานีวิทยโุทรทศัน์ช่อง ๑๑  สุราษฎร์ธานี   เพื�อถวายพระพรพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั เนื�องใน
วนัเฉลิมพระชนมพรรษา  ๕ ธนัวามหาราช ผมบนัทึกเทปโทรทศัน์กบัทีมชุมพรมาเป็นปีที� ๔ แลว้  หวัหนา้
ส่วนราชการหลายท่านสับเปลี�ยนหมุนเวียนกนัมาเพราะมีการโยกยา้ยสับเปลี�ยน รวมถึงท่านผูว้า่ราชการ
จงัหวดัชุมพรดว้ย  มีผมดื2ออยูน่านกวา่เขา  ตั2งแต่เปลี�ยนแปลงโครงสร้างกระทรวงใหม่ไม่ค่อยไดเ้ดินทางลง
ใตเ้หมือนเก่า  เดิมตอ้งไปประชุมที�เขตการศึกษาที�สงขลา   สมยันี2 ส่วนใหญ่ประชุมที�กรุงเทพฯ   การเดินทาง
ผมจะขบัรถยนตไ์ปเอง ไม่ค่อยใชบ้ริการเครื�องบิน จึงไม่ไดไ้ปสุราษฎร์ธานีนานแลว้  แต่ดบูา้นดูเมืองเขา
แลว้ก็ไม่ไดเ้ปลี�ยนแปลงอะไรมากนกั  แถวสวนโมกขก์็มีไข่เคม็ขายทั2งสองฟากถนน   แวะทานขา้วเที�ยงที�
ร้านจอมจกัร บรรยากาศกเ็ดิมๆ วนันี2นํ2าในแม่นํ2ามากและขุ่นไปหน่อย คงเป็นเพราะฝนตกหนกัขา้งบน
เขา   อาหารจานเด็ดของร้านนี2 คือไก่ตม้นํ2าปลา  ใชไ้ก่บา้นใส่สมุนไพรหอมอร่อย  เนื2อนุ่ม  วนันี2 โชคดีไดกิ้น
ปลาเมง็ซึ� งหากินไดย้าก   ไปแวะดสิูนคา้ที�โลตสัสาขาสุราษฎร์ธานีเพื�อรอเวลานดัหมาย   เสร็จภารกิจกลบั
ถึงสาํนกังานประมาณ ๑๗ นาฬิกา 
                     วนัพฤหสับดีที� ๓  พฤศจิกายน  ๒๕๔๘     เชา้ประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบและความ
มั�นคงจงัหวดั ตั2งแต่เวลา ๙ นาฬิกา   ต่อดว้ยการประชุมคณะกรมการจงัหวดัและหวัหนา้ส่วนราชการ  ที�หอ้ง
ประชุมเกาะเสมด็ ชั2น ๔ ศูนยร์าชการ  เวลาไปประชุมเดี_ยวนี2ตอ้งเผื�อเวลาอย่างนอ้ย ๒๐ นาที เพราะตอ้งเดิน
ขึ2นบนัได แวะจอดเป็นระยะๆตามสังขาร  แต่กดี็ไดท้ดสอบสมรรถภาพตวัเองเดือนละครั2 ง    ท่านผูว้า่
ราชการจงัหวดัไดข้อใหทุ้กส่วนราชการปฏิบติังานโดยถือเอาประชาชนเป็นศูนยก์ลาง  บูรณาการงานเขา้
ดว้ยกนั  สุดทา้ยก่อนปิดประชุมท่านรองฯพินิจ  เจริญพานิช  นาํพระรูปจาํลองพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรม
หลวงชุมพรเขตรอุดมศกัดิQ   ที�บรรจุกล่องกาํมะหยี�สวยงามมาใหช่้วยประชาสมัพนัธ์สาํหรับผูที้�ประสงคจ์ะ
เช่าไปบูชาหรือเป็นของฝากผูที้�เคารพนบัถือเนื�องในโอกาสปีใหม่  จงัหวดัลดราคาใหเ้ป็นพิเศษ   พระรูป
ขนาด ๑๒ นิ2ว จาํหน่าย  ๑,๗๙๙ บาท  พระรูปขนาด ๑๘ นิ2วจาํหน่าย  ๒,๔๙๙ บาท    เชิญอุดหนุนกนัไดที้�ทาํ
การปกครองจงัหวดั ศูนยร์าชการครับ 
                      วนัศุกร์ที� ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๔๘  เชา้ประชุมผูบ้ริหารสาํนกังานเขต  ไดป้รึกษาหารือขอ้
ราชการกนัตามปกติเพื�อปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพ   ก่อนเที�ยงนิสิตปริญญาเอก จาก
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์มาสมัภาษณ์เพื�อเก็บขอ้มูลไปทาํวิทยานิพนธ์ ในเรื�องวฒันธรรมองคก์ารของ
สาํนกังานเขตพื2นที�การศึกษา  ใชเ้วลาพดูคุยและบนัทึกเทปกนัชั�วโมงกว่า    บ่าย ดร.ประวิทย ์ ทองศรี
นุ่น  อดีตประธานสภามนตรีสมาพนัธ์สมาคมครูประถมศึกษาแห่งประเทศไทย อดีต สสร. โทรศพัทม์า
หารือเรื�องความเคลื�อนไหวของครูกรณีถ่ายโอนการศึกษาให ้อปท.  ฟังว่าจะประชุมกนัวนัที� 
๕  พฤศจิกายน  ๒๕๔๘  ผมเล่าสถานการณ์ใหฟั้ง  ปรารภกนัวา่การต่อสูอ้นัยาวนานของครูเหมือนการ
เดินทางที�ไม่รู้จกัจบสิ2น  ก่อนปี ๒๕๒๓  พวกเราครูประชาบาลไดผ้นึกกาํลงักนัต่อสู้จนหลุดพน้จากอาํนาจ



มหาดไทย  มาอยูใ่นกระทรวงศึกษาธิการเป็นการเรียกศกัดิQ ศรีของความเป็นครูกลบัคืนมาได ้  ภาพในอดีตยงั
ติดตาตรึงใจผมอยู่ตลอดเวลา   ผมอายเุพิ�ง ๒๐ ตน้ๆ  สุดทอ้งนอ้งเพื�อนในกลุ่ม มี ดร.ประวิทย ์ ทองศรีนุ่น 
เป็นพี�ใหญ่  ในทีมงานเท่าที�จาํชื�อไดมี้อาจารยส์มศกัดิQ   พงศพ์ูนลาภ จากอยธุยา  อาจารยนิ์พนธ์  ชื�น
ตา  ยโสธร  อาจารยวิ์จิตร  ชาํนาญดี  ปทุมธานี  อาจารยสิ์นาท  ภู่คาํมี  นนทบุรี  อาจารยสุ์ชน  ชาลี
เครือ  ชยัภมิู   อาจารยไ์ตรภพ  เมาะราศี  ขอนแก่น   อาจารยวี์รศกัดิQ   เรียบร้อย  จากตรัง   อาจารย์
สมชาย  วงศเ์วช   อุทยัธานี  อาจารยข์จิตร  ชยันิคม  อุดรธานี  อาจารยอุ์สาห์  พาสกุล  ขอนแก่น   อาจารยสุ์
วิทย ์  โยทองยศ  จากเลย  อาจารยป์รีดา  บุญเพลิง  ขอนแก่น ฯลฯ  หลายท่านเสียชีวิตไปแลว้  หลายท่าน
เกษียณ  มีบางท่านยงัมีบทบาททางการเมืองในระดบัสูง    หอ้ง ๒๐๒ หอพกัคุรุสภาคือกองบญัชาการใหญ่
ของพวกเรา กวา่จะเป็น สปช.ไดเ้ลือดตาแทบกระเดน็  จากวนันั2นถึงวนันี2 เพียง ๒๕ ปี วงจรยอ้นกลบัมาอีก
ครั2 งหนึ�ง  การต่อสู้ของครูทุกยุคทุกสมยัเป้าหมายปลายทางเราตอ้งการเพียงอยูอ่ยา่งมีศกัดิQ ศรีเหมือน
ขา้ราชการทั�วไปเท่านั2น เพราะอย่างอื�นเราไม่มีไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน ์ ฐานะ ชื�อเสียง ฯลฯ   แต่ศึกครั2 งนี2
แนวรบอาจเปลี�ยนไป เพราะสถานการณ์เปลี�ยนไปจากเดิมมาก  ที�เหมือนเดิมคือพวกเราชาวครูที�แหล่ะ
ครับ   ขอเป็นกาํลงัใจ และเคารพในการตดัสินใจของทุกท่านทั2งที�ประสงค์จะโอนและไม่ประสงคจ์ะโอน 
เฮด็ในสิ�งที�เชื�อและเชื�อในสิ�งที�เฮด็   ขอใหโ้ชคดี 

  

กาํจดั  คงหนู 
ผอ.สพท.ชุมพร เขต ๑ 

  

  

๑๓   พฤศจิกายน  ๒๕๔๘ 
เรียน  เพื�อนครู  ผูบ้ริหารที�เคารพรักทุกท่าน 
                  วนัจนัทร์ที� ๗  พฤศจิกายน  ๒๕๔๘  เชา้พิจารณาเอกสารในแฟ้มงานต่างๆเพื�อรับทราบ  เพราะ
งานทั�วไปของสาํนกังานเขต รองผูอ้าํนวยการฯ ผูไ้ดรั้บมอบอาํนาจจะตดัสินใจสั�งการไป เมื�อดาํเนินการแลว้
จะรายงานใหผ้มทราบว่าปฏิบติัราชการแทนเรื�องใดไปบา้ง เพื�อรับทราบรับรู้ให้ตรงกนั ไม่ตอบไปคนละทิศ
ละทาง  walking around  ไปกลุ่มงานต่างๆเพื�อเยี�ยมเยียนประจาํวนั  เห็นเรียบร้อยดี  ท่านรองฯปรีชา  บวั
กิ�ง  ลาป่วยเพราะเกิดอุบติัเหตุดวงตาเจ็บ   ผอ.โรงเรียนชุมพรปัญญานุกลู ท่านใหม่มาเยี�ยม  ยา้ยมาจาก
ปราจีนบุรี   ผมเรียนท่านวา่หากมีขอ้ราชการหรือจะขอความร่วมมือจากโรงเรียนในเขตพื2นที�พวกเรายินดี
สนบัสนุน   โรงเรียนชุมพรปัญญานุกลู เป็นโรงเรียนสังกดัสาํนกับริหารงานการศึกษาพิเศษ  แต่สงักดั สพฐ.
เหมือนกนั บ่ายไปดูอาคารสวสัดิการที�หยุดพกังานไปหนึ�งสัปดาห์  สปัดาห์นี2 ไปรื2 อยา้ยอาคารเรียนเรียน 
อาคารประกอบจากโรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร วดัสุบรรณนิมิต มาเลือกไมเ้พื�อสร้างต่อใหแ้ลว้เสร็จ 



                   วนัที� ๘  พฤศจิกายน  ๒๕๔๘  ตื�นแต่เชา้ตรู่ไปตกับาตรในตลาดชุมพร  ไปสายพระกลบัวดัแลว้
ตอ้งตามไปใส่ที�วดัชุมพรรังสรรค ์  ปีนี2ตั2งใจวา่จะทาํบุญง่ายๆแบบไม่เจาะจงพระ ถือเอารูปแรกที�พบเป็น
สาํคญั   วนัเวลาหมุนเปลี�ยนเวียนผนัไปรวดเร็ว  เผลอหน่อยปีนี2ปาเขา้ไป ๔ รอบแลว้อนิจจงัอนิจจา 
สงัขาร  ปีนี2นอ้งๆในสาํนกังานใหค้วามรักความเมตตาระลึกถึงมาอวยพรกนัมาก  รวมทั2งผูบ้ริหารบางท่าน
พอจะทาํใหค้นแก่มีกาํลงัใจไปไดอี้กหน่อย  บ่ายมีการเลี2ยงนํ2าชาเลี2ยง cake กนัพอเป็นพิธี  ผมติดตาม
สถานการณ์การประทว้งของครูที�ทาํเนียบตลอดเวลา  ทราบว่าฝนตกหนกัสุดทา้ยขบวนกเ็คลื�อนมาปักหลกัที�
คุรุสภาและสลายไปในที�สุด  มติคณะรัฐมนตรีที�ออกมาในวนันี2 ยงัฟังไดไ้ม่ชดัเจนนกั  ไดแ้ต่ตามข่าวจาก
โทรทศัน์และInternet   เยน็สมาชิกที�คุน้เคยชวนไปทาวขา้วที�ริเวอร์ไซด ์ นั�งคุยกนัสารพดัเรื�องจนเที�ยงคืนจึง
แยกยา้ยกนักลบั 
                    วนัที� ๙  พฤศจิกายน  ๒๕๔๘  เชา้มีประชุมผูบ้ริหารสถานศึกษาประจาํเดือนที�หอ้งประชุม
สาํนกังานเขต  มีวิทยากรภายนอกมาใหค้วามรู้คือคุณบุญชอบ  เพญ็สมบูรณ์  ประธานอนุกรรมการคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคจงัหวดัชุมพร  ผมใหก้ลุ่มงานต่างๆแจง้ขอ้ราชการจนจบ มีการอภิปรายกนัหลายเรื�อง  เช่น การโอน
การศึกษาไป อปท.  การปฏิบติังานของโรงเรียนและเขต  วนันี2 การประชุมเลยไปถึงเวลา ๑๓ นาฬิกาจึงเลิก
ประชุม  แต่ผูบ้ริหารหลายท่านบอกวา่คุม้จริงๆดีกวา่นั�งฟังฝ่ายเดียว   สปัดาห์นี2ผมมีความเครียดในสมอง
พอสมควรในหลายๆปัญหา  เช่น  การเปิดสอบคดัสรรพนกังานราชการ   การร้องเรียนระหว่างประชาชนกบั
ผูบ้ริหาร  ความขดัแยง้ระหว่างครูกบัผูบ้ริหารโรงเรียน  การร้องเรียนกลา่วหาครูทารุณนกัเรียน การร้องเรียน
ถึงการกระทาํที�ไม่เหมาะสมของเจา้หนา้ที�   เป็นตน้  ทุกปัญหาจะแกไ้ขไดต้อ้งมีขอ้มลูที�ถกูตอ้งเป็นจริง และ
ไดรั้บความร่วมมือจากหลายฝ่ายโดยเฉพาะผูบ้ริหารสถานศึกษา    การร่วมมือกนัแกปั้ญหาช่วยใหปั้ญหาจบ
ลงและองคก์รเดินหนา้ไปได ้ ตรงขา้มหากผูบ้ริหารมองขา้มความปลอดภยัไม่สนใจสันญาณเตือนภยัจาก
ผูบ้งัคบับญัชา  แปลวา่ท่านนาํพาตวัเองเขา้สู่  Killing Field   แลว้โดยไม่รู้ตวั  เหมาเจ๋อตุง นกัปฏิวติัชาวจีน
ไดเ้ขียนปรัชญานิพนธ์ไวอ้ย่างน่าสนใจ    การแยกมิตรแยกศตัรูมีผลโดยตรงต่อการแพช้นะในการ
รบ    แปลวา่ในภาวะการต่อสู้นั2นเราตอ้งเรียนรู้และวิเคราะห์ให้ไดว้า่คนไหนเป็นมิตร  คนไหนเป็น
ศตัรู  การปฏิบติัต่อมิตรและการปฏิบติัต่อศตัรูยอ่มแตกต่างกนั ความขดัแยง้ระหวา่งมิตรแกไ้ดด้ว้ยแยกแยะ
ถูกผิด ความขดัแยง้ระหวา่งศตัรูแกไ้ดด้ว้ยกาํลงั(เหมา-ใชว้่าดว้ยปากกระบอกปืน)  หากเราไม่แยกแยะเรา
อาจจะเปลี�ยนมิตรเป็นศตัรูโอกาสที�จะชนะยอ่มริบหรี�   ตรงขา้มหากฉลาดพออาจเปลี�ยนศตัรูเป็นมิตรไดสิ้�งนี2
ยอ่มประเสริฐ  การต่อสู้กค็งยติุ สนัติสุขกจ็ะกลบัคืนมา 
                       วนัที� ๑๐  พฤศจิกายน  ๒๕๔๘   ผมห่างเหินโรงเรียนไปนานเกิดความคิดถึงเชา้จึงชวน ศน.
คนึงนิจ  จอ้ยพจน์  คุณสุมณฑา  เชื2อบ่อคา  หวัหนา้กลุ่มตรวจสอบภายใน คุณวิภารัตน ์ กราว
หนึ� ง  ประชาสมัพนัธ์  ออกเยี�ยมโรงเรียนกนั  โรงเรียนแรกที�ไปวนันี2 คือโรงเรียนบา้นงาชา้ง  ท่าน ผอ.
บรรจง  ศรีสุวรรณ  กาํลงัตอ้นนกัเรียนที�กาํลงัลอ้มหนา้ลอ้มหลงัอยูเ่ป็นที�ครื2นเครง  เพราะวนันี2 ครูอตัราจา้ง
แต่งงาน ครูไปช่วยงานกนัหมดปล่อย ผอ.โรงเรียนเป็น ผดด.(ผูดู้แลเด็ก)  นกัเรียนที�นี�ไม่กลวัคนช่างซกัช่าง
ถาม ขอผมถ่ายภาพร่วมกนัหลายเทค  เพราะกลอ้งอตัโนมติัสามารถดูภาพไดเ้ลย  ประชาสมัพนัธ์ของเราจึง



ถูกรุมลอ้มไปดว้ยนกัเรียน  พอขึ2นรถไดก้ลิ�นเหมือนแกงเปรี2 ยวหวาน ปัญหาของโรงเรียนคือกระแสไฟฟ้ามกั
ตกเป็นปัญหาในการใชค้อมพิวเตอร์ขณะนี2กาํลงัใหไ้ฟฟ้าแกไ้ขอยู ่ แวะโรงเรียนบา้นเขาเลี2ยวของ ผอ.
จาํนงค ์ สุขหญีต  กาํลงัพกัเที�ยง แม่ครัวตม้ฟักใส่ซี�โครงหมตูกัแจกนกัเรียน  ส่วนขา้วแกงนาํมาจากบา้น 
บา้นเขาเลี2ยวเป็นชุมชนเลก็ๆนกัเรียนจึงมีนอ้ยไม่ถึง ๕๐ คน แต่บริเวณโรงเรียนกวา้งขวางสวยงาม  ลอ้มรอบ
ไปดว้ยสวนปาลม์ของชาวบา้น  แปลงผกัหลงัโรงเรียนก่อดว้ยซีเมนตเ์ป็นระเบียบแต่ยงัไม่ไดล้งมือ
เพาะปลกู     คณะของผมมากินอาหารเที�ยงที�ร้านสวนปาลม์เลยตลาดอ่างทองเขา้ไปประมาณ ๕๐๐ เมตร ผม
เรียกวา่ร้านลาบเปลือย  เพราะเจา้ของร้านไม่ใส่เสื2อยกอาหารบริการเปลือยท่อนบนมีผา้ขะมา้คาดพุง  เป็น
ผูช้ายนะครับ    อิ�มแลว้ก็ลุยเขา้ไปตามถนนทิศตะวนัตก แวะโรงเรียนบา้นกลาง ของ ผอ.โสภณ  โพธิQ
นอ้ย  คณะศึกษานิเทศกข์องเขตกาํลงัออกนิเทศการสอนอยู่คณะหนึ�งภายใตก้ารนาํของคุณกิตติวุฒิ  พนัธ์ุธร 
ผอ.โสภณ ไม่อยูค่รูบอกวา่ไปศาล  พดูคุยกนัพอสมควรขอตวัไปโรงเรียนบา้นบึงลดั  ของ ผอ.ทวีศกัดิQ   ศรี
สุวรรณ  จดัสภาพแวดลอ้มไดดี้  มีตน้ไมป้ลูกไวร่้มเยน็  มีถงัเกบ็นํ2าฝนแบบ ฝ.๓๓ หมดสภาพแลว้  โรงเรียน
จึงประยุกตเ์ป็นตูล้าํโพง รอบทิศทาง  วนันี2 ไม่ไดท้ดสอบเสียงจึงไม่ทราบวา่เสียงดีแค่ไหน  โรงเรียนไหนจะ
เอาความคิดไปใชก้็ลองไปทดลองฟังเสียงดู   เยน็ไปร่วมพิธีมงคลสมรสลูกสาวคุณพรทิพย ์ ทอง
กล  เจา้หนา้ที�ในสาํนกังานที�โรงเรียนศรียาภยั 
                       วนัที� ๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๔๘   เชา้ใหท่้านรองฯพนอ  ทิพยพิ์มลรัตน์  เตรียมกระเชา้สาํหรับ
เยี�ยมไขใ้ห ้๒ ชุด   ไปเยี�ยมภารโรง  ๒ ราย  รายแรกเป็นของโรงเรียนศรียาภยั  ใหไ้ปรื2 อโรงเรียนอนุบาล
เมืองชุมพรวดัสุวรรณนิมิต  ตกจากหลงัคาหลงัและซี�โครงเดาะ   อีกรายของโรงเรียนบา้นทุ่งมะขามงาน
เดียวกนัมีโรคประจาํตวัคือความดนัขึ2นสูงจนตอ้งเขา้โรงพยาบาล    นกัการภารโรงของเราในสพท.ชุมพร
เขต ๑  ลว้นมีฝีมือและทุ่มเทกาํลงักายกาํลงัใจในการสร้างอาคารสวสัดิการอยา่งน่าชมเชยยิ�ง   คนป่วยเราจะ
ไม่ใหม้าทาํงาน แต่หลายคนกป็กปิดเพราะประสงคจ์ะช่วยทาํใหเ้สร็จ  เมื�อมีอาการออกมากต็อ้งช่วยกนั
ดูแล  ไม่ให้เขา้ทาํนองดีแต่ใช ้ไขไ้มรั่กษา  หลายคนบอกวา่ผมทาํเหมือนกองทพัญี�ปุ่นสร้างสะพานแม่นํ2า
แคว    เวลา ๒๐.๐๐ น.ร่วมพิธีกงเต๊กคุณพ่ออุดม  แสงกาศนีย ์บิดาคุณสมชยั  แสงกาศนีย ์ที�มูลนิธิสมาคมคน
จีนพทัลุง  ตรงขา้มสถานีรถไฟพทัลุง  คืนนี2 พิธีทาํอย่างจีน ลกู  ลูกเขย ลูกสะใภ ้หลานๆเหลนๆ ตอ้งแต่งตวั
ดว้ยผา้กระสอบ ถือเครื�องสังเวยไปส่งดวงวิญญาณจนครบสะพานทั2งเจ็ด  จึงอาํลากนั  เสื2อของผูต้ายตอ้ง
เลาะกระเป๋าออกใหห้มด  ถามผูรู้้เล่าใหฟั้งวา่ดวงวิญญาณเป็นทิพยไ์ม่ตอ้งใชเ้งินหรือเครื�องเซ่นไหวใ้ดๆอีก
แลว้  จึงไม่ตอ้งเกบ็ไวใ้หคื้นกลบัสู่ลูกหลานจนหมดลูกหลานจะไดร้ํ� ารวย ความหมายของคาํวา่ “ กงเต๊ก” 

ตามความหมายของพจนานุกรม ฉบบัปี  ๒๔๙๓ใหค้วามหมายวา่การทาํบุญใหแ้ก่ผูต้ายตามพิธีของนกับวช
ในพระพุทธศาสนา แห่งนิกายจีน และญวน “ กงเต๊ก”  หมายถึง การที�ลูกหลานทาํบุญกุศล ทั2งทาํแทนตวั
ผูต้ายและทาํใหผู้ต้ายดว้ย เพื�อใหผู้ต้ายไดก้ศุลผลบุญมาก ๆ และมากพอที�จะไปขึ2นสวรรคสุ์ขาวดีขององค์อมิ
ตาภพระพุทธเจา้ พิธีกรรมงานกงเต๊กจะแบ่งออกเป็น ๓ ช่วงเวลา เชา้-บ่าย-คํ�าโดยทางวดัจีนส่งคนมาจดั
สถานที�และเตรียมสิ�งของตั2งแต่เชา้ตรู่ ก่อนเริ�มพิธี ลูกหลานจะจดัเอากระดาษทอง ใส่ในบรรดาของกงเต๊ก
ชนิดต่าง ๆ ใหม้ากที�สุด โดยช่วยเตรียมของกงเต๊กนี2  พระจีนจะเป็นผูเ้ขียน "ใบส่งของ" ใหเ้หมือนเป็นการจ่า



หนา้ซองจดหมาย เพื�อใหรู้้วา่ ผูร้ับของคือใคร ผูส่้งคือใคร และจะตอ้งปิดบนของกงเต๊กทุกชิ2น นอกจากนี2
ลูกหลานตอ้งเอาเสื2อของผูต้ายที�ผูต้ายชอบมากที�สุด นาํมาตดัเป็นชิ2นเลก็ชิ2นนอ้ยเพื�อแปะติดไปกบัของทุก
ชิ2นดว้ย เพื�อผูต้ายจะไดรู้้วา่กองของกงเต๊กที�เผาไปนี2 เป็นของท่าน จากนั2นพระจะประจาํที�เพื�อเริ�มพิธีสวด
มนต ์ลกูหลานจะใส่ชุดกระสอบเต็มชุดใหญ่ ลูกชายนั�งหนา้สุด ลกูสะใภลู้กสาวนั�งแถวสอง ชั2นเขยและชั2น
หลานนั�งแถวหลงัตามมาพิธีเริ�มดว้ยการเปิดกลอง ๓ ตูมดงั ๆ ปี� พาทยบ์รรเลง รับพระสวด เพื�อสวดเชิญพระ
ลงมา ใหบ้งัเกิดความศกัดิQ สิทธิQ และเป็นสิริมงคลพิธีต่อมามกักระทาํกนัตอนบ่าย คือ การเชิญวิญญาณผูต้าย
มาร่วมพิธี โดยจะเชิญใหด้วงวิญญาณ หนึ�งสถิตที�โคมวิญญาณ ดวงหนึ� งสถิตที�รูป ต่อมาลูกหลานจะไปนาํ
ขึ2นหิ2งบูชาที�บา้น อีกดวงสถิตอยูที่�โลงศพการทาํพิธีส่งคนใช ้พระจะเรียกสะใภใ้หญ่ ถา้ไม่มีก็ลูกสาวไปพทีู�
ตุ๊กตาชายวา่ (เรียกชื�อตุ๊กตา)....ใชใ้หไ้ปทาํอะไรตอ้งไปทาํนะ" วา่แลว้กเ็อาธูปที�ติดไฟแดง ๆ จิ2มที�ติ�งหูตุ๊กตา
หนึ� งที แลว้ทาํอย่างเดียวกนัที�ตุ๊กตาคนใชผู้ห้ญิง กอ็นัเป็นจบพิธีกรรมตอนที�วิญญาณตอ้งอาบนํ2า พระก็จะไป
พรมที�หอ้งนํ2ากงเต๊ก ช่วงใกล ้ๆ จบกเ็ป็นการไหวอ้าหาร ขนม และผลไมใ้หผู้ต้ายเมื�อเสร็จพิธี ลูกสะใภจ้ะถูก
ตามตวัใหย้กอ่างนํ2าในห้องนํ2ากงเต๊กไปเททิ2งตามธรรมเนียมช่วงบ่ายแก่ ๆ ตอ้งทาํการไหวอ้าหารใหบ้รรพ
บุรุษ ตามดว้ยการไหวก้ระดาษเงินกระดาษทองเสร็จการไหวบ้รรพบุรุษจะเป็นพิธี "ซึงกิมซวั" เพื�อให้
ลูกหลานรุ่งเรือง ก่อนจะถึงพิธีกรรมการพาขา้มสะพานกงเต๊กไปไหวพ้ระพุทธในแดนสวรรคพิ์ธีกรรมขา้ม
สะพานของลูกหลาน คือการที�พระพาดวงวิญญาณมาส่งยงัเขคแดนสวรรค ์จะแบ่งออกเป็น ๒ ช่วง คือช่วง
ขา้มไปและช่วงขา้มกลบั ช่วงแรกจะเป็นการพา ดวงวิญญาณขา้มไปส่งแดนสวรรค ์จากนั2นขบวนพระกจ็ะ
พาขบวนลกูหลานขา้มกลบัมายงัโลกมนุษยเ์สร็จพิธี ลกูหลานจะกราบหนา้ศพ ๔ ครั2 ง แลว้หามหีบเสื2อผา้กบั
โคมวิญญาณเพื�อนาํไปเผาพิธีกงเต๊ก กล่าวกนัว่าเกิดขึ2นเป็นครั2 งแรกในสมยัราชวงศจิ์2น แห่ง ประเทศจีน “คาํ
วา่กงเต๊ก” เป็นคาํแปลจากบุญคุณของพระสูตร คือ ทาํบุญ และอุทิศใหแ้ก่ผูต้าย ต่อมาไดใ้ชเ้ป็นศพัทเ์ฉพาะ
ในพิธีศพของสงฆ ์เพราะ ชาวจีนนิยมประกอบพิธีสงฆเ์ฉพาะงานศพเท่านั2น กงเต๊กหลวง ยอ้นเวลาไปร้อย
กวา่ปีมาแลว้ ในวงัหลวงที�กรุงเทพฯ นี2 เอง เริ�มมีพิธีกงเต๊กขึ2นโดยพระราชประสงคใ์นรัชกาลที� ๔ ที�จะ
พระราชทาน สมเดจ็ พระเทพศิรินทรามาตย ์(พระราชมารดาแห่งสมเดจ็พระปิยะมหาราช) ซึ� งขณะนั2นพระ
ศพประดิษฐานบาํเพญ็พระราชกศุล ณ หอธรรมสังเวช โดย โปรดใหพ้ระนิกายญวนเขา้มาทาํพิธี เพราะเวลา
นั2นพระจีนคงจะยงัไม่มี บทบาทเท่าพระญวน พิธีกงเต๊กในครั2 งนี2  โปรดใหส้มเด็จเจา้ฟ้ากรมพระ บาํราบ
ปรปักษอ์าํนวยการร่วมกบัพระผูใ้หญ่ฝายญวน ๒ ท่าน คือ องคฮึ์งกบั องคก์ร่าม ครั2 งนั2นจึงเป็นปฐมเหตุให้
ทรงตั2งพระญวนดาํรงคส์มณศกัดิQ  ดว้ยไดเ้ขา้มาทาํหนา้ที�ในพระราชพิธีหลวง อนัควรไดรั้บสมณศกัดิQ  เช่น
เดียว กบัพระสงฆไ์ทยในแผน่ดินต่อมา คือ สมยัรัชกาลที� ๕ ก็โปรดใหจ้ดัการ พระราชพิธีกงเต๊กใน พ.ศ. 
๒๔๒๓ เพื�ออุทิศพระราชกศุล พระราชทานสมเด็จพระนางเจา้สุนนัทากุมารีรัตน ์(พระนางเรือล่ม) และ
สมเด็จพระเจา้ลูกเธอ เจา้ฟ้ากรรณาภรณเพชรัตน ์ซึ� สิ2นพระชนมพ์ร้อมกนัคราวเกิดอุบติัเหตุเรือล่มระหวา่ง
เสดจ็ บางปะอิน โดยตั2งการพระราชพิธี ณ ลานพระมหาปราสาท พิธีกงเต๊กหลวงอีกครั2 งที�หลายคนคงเคย
เห็นเคยทราบ คือ ครั2 งงานพระศพ สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที� ๗ โดยจดัพิธี ณ 
ลานใกลพ้รที�นั�งดุสิตมหาปราสาท และในครั2 งล่าสุด ก็คือพระราชพิธีกงเต๊ก สมเด็จพระศรีนครินทราบรม



ราชชนนี โดยจดัพระราชพิธี ณ ที�พระบรมมหาราชวงั พระที�นั�งจกัรีมหาปราสาท .   ผมร่วมพิธีที�สุสานควน
ดินสอ ในวนัเสาร์ที� ๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๔๘ จนเสร็จพิธีเดินทางกลบัชุมพร 
                       วนัที� ๑๓  พฤศจิกายน  ๒๕๔๘  นดัหมายท่านรอง  ผอ.สพท.  ทั2ง ๓ ราย  ท่าน ผูช่้วย  ๑ และ
หวัหนา้กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา ๑  หารือแนวทางแกปั้ญหาความขดัแยง้ในโรงเรียนแห่งหนึ�ง  ใช้
เวลา  ๒ ชั�วโมงจึงไดข้อ้ยติุที�จะดาํเนินการในวนัพรุ่งนี2     คงตอ้งถือปรัชญาที�ยึดถือมาตลอดวา่  “ความ
พยายามเป็นเรื)องของมนุษย์  ความสําเร็จเป็นเรื)องของฟ้าดนิ”    

กาํจดั  คงหนู 
ผอ.สพท.ชุมพร เขต ๑ 

๑๙  พฤศจิกายน  ๒๕๔๘ 
เรียน   เพื�อนครู  ผูบ้ริหารที�เคารพรักทุกท่าน 
                  วนัจนัทร์ที�  ๑๔   พฤศจิกายน  ๒๕๔๘   ไปทาํงานแต่เชา้เพราะมีปัญหาสาํคญัใหแ้กคื้อ ความ
ขดัแยง้ในโรงเรียนชุมชนบา้นถํ2าสิงห์  ระหว่างผูบ้ริหาร คณะครูและลุกลามไปถึงชุมชน   ประธานกรรมการ
สถานศึกษาเคยนดัหมายใหผ้มไปร่วมประชุมที�โรงเรียนในวนันี2   ผมรับปากวา่จะไป  เมื�อวนัอาทิตยไ์ดรั้บ
โทรศพัทว่์าอาจมีมอ็บมากดดนั ประสงคจ์ะมาประชุมกนัที�สาํนกังานเขตพื2นที�การศึกษา  ผมจึงเสนอแนะวา่
ขอใหเ้ลื�อนการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาไปก่อน  ผมจะประชุมคณะครูทั2งหมดเพื�อขอทราบ
ขอ้เท็จจริงใหไ้ดข้อ้ยติุ   แลว้จึงนดัประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  ทุกฝ่ายกเ็ห็นดีเห็นงามดว้ย   ผมไดส้ั�ง
การให้คณะผูบ้ริหารของเขตเตรียมพร้อมรับสถานการณ์กรณีมีมอ็บที�จดัตั2งแลว้แต่ไม่มีการประชุมที�
โรงเรียนจึงเคลื�อนมาที�เขต  สิ�งที�เกิดขึ2นก็ตรงกบัที�คาดหมาย  เวลา ประมาณ ๙ นาฬิกาเศษ  เจา้หนา้ที�มาบอก
วา่ขบวนเป็นร้อยยกกนัมาแลว้จะใหท้าํอย่างไร   ผมใหเ้ชิญขึ2นไปที�ห้องประชุมใหญ่ชั2น ๓  จดัเลี2ยงนํ2าเยน็ๆ
กนัตามธรรมเนียมไทยแทแ้ต่โบราณใครมาถึงเรือนชานก็ตอ้นรับ ผมใหผ้ลดักนัพูดทีละคนจนหมด
ประเดน็  บางคนกไ็ดห้ลายรอบ  ลว้นแลว้แต่ประสงคจ์ะใหย้า้ยผูบ้ริหาร  คาดคั2นเพื�อทราบคาํตอบ  ผมขอ
เวลาที�จะใหค้าํตอบในวนัพรุ่งนี2   เขากย็อมและแยกยา้ยกนักลบัไป     บ่ายโมงนดัครูโรงเรียนชุมชนบา้นถํ2า
สิงห์มาประชุม   ก่อนการประชุมใหไ้ปพบกรรมการที�ผมเตรียมไวล่้วงหนา้ประกบคนต่อคนเพื�อบนัทึก
ปากคาํกรณีที�เกิดขึ2นตามการรับรู้ของแต่ละคนไว ้  ในที�ประชุมก็ใหชี้2แจงดว้ยวาจาทั2งสองฝ่าย   ผูบ้ริหาร
แสดงความจาํนงว่าหากจะยา้ยท่านออกก็ไม่ขดัขอ้ง ผมพิจารณาแลว้การปั�นกระแสครั2 งนี2 ลุกลามไปภายนอก
เพราะครูส่วนหนึ�งไม่พอใจพฤติกรรมการบริหารและการพิจารณาความดีความชอบของผูบ้ริหาร  มีการแตก
ความสามคัคี ยยุงเด็กใหก้ระดา้งกระเดื�องต่อครู  หากปล่อยให ้ผอ.สถานศึกษาอยูต่่อคงจะตอ้งบอบชํ2า
เกินไปจึงตดัสินใจสับเปลี�ยนกบั ผอ.ชาํนาญ  ฉตัรภูมิ  จากโรงเรียนบา้นหวัถนน เพื�อแกไ้ข
สถานการณ์  ส่วนใครผิดใครถูกจะตั2งกรรมการสืบขอ้เท็จจริงต่อไป 
                    วนัองัคารที� ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๔๘  ไปบรรยายพิเศษในที�ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา



ขั2นพื2นฐานให้กบักลุ่มโรงเรียน  ๖ แห่งในอาํเภอปะทิว ที�อาคาร์เดียรีสอร์ท   คือโรงเรียนบา้นดอน
ตะเคียน  โรงเรียนอนุบาลปะทิว โรงเรียนวดัดอนกุฎี โรงเรียนบา้นคอกมา้  โรงเรียนชุมชนบา้นทะเล
ทรัพย ์ และโรงเรียนบา้นไชยราช  ผมใชเ้วลาประมาณ ๑  ชั�วโมงเพื�ออธิบายหลกัการ เหตุผล ความจาํเป็นใน
การมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา  เดินทางเขา้กรุงเทพมหานครเพราะมีราชการที�จะตอ้งปฏิบติั คดีความ
เรื�องกฎ ก.ค.ฉบบัที� ๒๕ ที�ผมและคณะร้องสอดเขา้เป็นผูถ้กูฟ้องร่วมกบักระทรวงศึกษาธิการ  ประชุม ผอ.
สพท.ทั�วประเทศ  ต่อเนื�องกนัไปจนสิ2นสัปดาห์ 
                    วนัพุธที�  ๑๖  พฤศจิกายน  ๒๕๔๘  เขา้กระทรวงศึกษาธิการ  นดัทีมงานดรูายละเอียดของคดี
ความ  แต่เป็นปัญหาขอ้กฎหมายไม่ซบัซอ้น ศาลสามารถวินิจฉยัไดม้าก  แต่ทิศทางของศาลปกครอง
ค่อนขา้งจะกวา้งกวา่ศาลยติุธรรม เพราะสามารถวินิจฉยัการใชดุ้ลยพินิจของผูใ้ชอ้าํนาจทางปกครองได้
ดว้ย   พิจารณาเจตนารมณ์ของกฎหมายและพฤติการณ์แห่งกรณีไดด้ว้ย   ถา้ถามว่ากฎ ก.ค.ฉบบัที� ๒๕ มี
ความสาํคญัมากนอ้ยเพียงใด  บอกไดเ้ลยวา่ถา้กฎฉบบันี2 ถกูเพิกถอนยอ้นหลงัตาํแหน่ง ผอ.สพท. รอง ผอ.
สพท. ผช. ผอ.สพท. และเจา้หนา้ที�บริหารการศึกษาขั2นพื2นฐาน กจ็ะถกูกระทบกระเทือนไปทั2งระบบ  ทุก
ตาํแหน่งอาจตอ้งถอยหลงัไปที�เดิม เวน้แต่จะมีการเยียวยาเป็นกรณีพิเศษ 
                    วนัพฤหสับดีที� ๑๗  พฤศจิกายน  ๒๕๔๘  รายงานตวัเขา้ประชุม ผอ.สพท.ทั�วประเทศที�
โรงแรมแอมบราสเดอร์  ขออนุญาตท่านเลขาธิการ กพฐ. ไปฟังการนั�งพิจารณานดัแรกของศาลปกครอง
สูงสุดที�ชั2น ๓๑ ตึกเอมไพร์ทาวเวอร์  สาทรใต ้พวกเรา ที�ร้องสอดไปกนั ๖ คน  ฝ่ายผูฟ้้องเป็นพี�ๆนอ้งๆที�
ไดรั้บผลกระทบจากการปรับโครงสร้างและการสอบคดัเลือกมากนั ประมาณ ๕๐ ราย ผมทกัทายปราศรัย
ดว้ยความรู้สึกสงสาร  คือสงสรในชะตากรรมของพวกเขาและของพวกเราเองที�ควรจะนั�งทาํงานใน
หน่วยงานกนัตามปกติ  แต่มาเผชิญหนา้กนัในศาล  กระทรวงศึกษาธิการส่งอยัการมาแกต่้าง  ๑ คน  ศาลให้
คู่กรณีแถลงเพิ�มเติมดว้ยวาจาได ้ ผูฟ้้องแถลงเพิ�มเติม  ๒ – ๓ คน อยัการแถลงเลก็นอ้ย พวกเราไม่มีใคร
ประสงคแ์ถลงอะไรอีก  ศาลใหตุ้ลาการผูแ้ถลงคดีแถลงดว้ยวาจา   ท่านกแ็ถลงโดยสรุปวา่กฎ ก.ค.ฉบบัที� 
๒๕ ไม่ชอบดว้ยกฎหมายตามความเห็นท่าน  ศาลตอ้งไปประชุมจดัทาํคาํสั�งและจะนดัหมายอ่านคาํสั�งศาล
อีกครั2 ง   กลบัเขา้ประชุมท่านรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการไดชี้2แจงนโยบายและแนวทางปฏิรูป
การศึกษาต่างๆ   ท่านร้องขอให ้ผอ.สพท.ไปทาํความเขา้ใจกบัครูในเรื�องการถ่ายโอนการศึกษาสู่ 
อปท.   ตอนเที�ยงท่านเรียกผมและผอ.ธวชัชยั  พิกลุแกว้ จากสมทุรสาครไปพบ  ผมเล่าใหท่้านทราบถึง
แนวโนม้ผลแห่งคดีความในศาลปกครอง  ท่านบอกวา่ไดม้อบใหท่้านธีระพนัธ์ุ  พาลุสุข  ที�ปรึกษา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการดูแลเรื�องนี2    บ่ายท่านรัฐมนตรีบรรยายต่อแลว้มอบหมายท่านธีระพนัธ์ุ 
พาลุสุข ดาํเนินการต่อไป มีการอภิปรายเรื�องการถ่ายโอนโรงเรียนใหก้บั อปท. ผมร่วมใหค้วามเห็นแก่ที�
ประชุมเลก็นอ้ย  ซึ� งต่อมากป็รากฏเป็นข่าวทางสื�อมวลชนกข็อเรียนวา่เป็นการอภิปรายกนัในที�ประชุม  มิใช่
เป็นการสัมภาษณ์สื�อมวลชนแต่บงัเอิญมีสื�อมวลชนไปทาํข่าวกนัมาก  แต่กย็อมรับวา่พูดจากใจ    ความ
คึกคกัของการประชุมเปลี�ยนเป็นหงอยเหงาเมื�อผมเล่าให้ฟังถึงรายละเอียดที�ไปศาลปกครองสูงสุด
มา  จากนั2นก็มีการแบ่งกลุ่มกนัศึกษาตามหัวขอ้ที� สพฐ.กาํหนด 



                       วนัศุกร์ที� ๑๘  พฤศจิกายน  ๒๕๔๘  การประชุม ผอ.สพท.คงดาํเนินต่อไปท่านเลขาธิการ 
รองเลขาธิการ ไดร่้วมตอบขอ้ซกัถามชี2แจงรายละเอียดตลอด    ก่อนเที�ยงคุณขวญัแกว้  วชัโรทยั  ประธาน
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผา่นดาวเทียวไทยคมมาเป็นวิทยากร  ภาคบ่ายอภิปรายปัญหากนัจนเวลา ๑๗.๐๐ น.
จึงเลิกประชุม     เยน็ถึงบา้นดูเวบบอร์ดต่างๆมีต่อว่าต่อขานกนัในเรื�องสอบคดัเลือกพนกังานราชการทั2งฝ่าย
อดีตลกูจา้งชั�วคราวและบุคคลภายนอก  สรุปแลว้กลวัตนเองเสียเปรียบและสอบตก  มีบางรายบอกว่าครั2 งที�
แลว้มีผูเ้สียเงินเสียทอง  คงตอ้งของยืมคาํของ “คนเขต” มาใชว่้า  หากมีจริงแปลว่ากฐินไม่ถึงวดั  ไม่รู้ไป
ทอดที�ไหน  คงเป็นเรื�องของคนโง่กบัคนเลวมาเจอกนั  การออกแบบการคดัสรรวิธีนี2 เพราะคาํนึงถึงความรู้
ความสามารถ และความเหมาะสม  ผมเชื�อว่าโรงเรียนก็ตอ้งการคนเก่งคนดีไปทาํงาน   ผมเองกต็อ้งเริ�มอ่าน
หนงัสือสอบอีกแลว้ชะตากรรมไม่ไดต่้างไปจากพวกท่านมากนกั  ในชีวิตพวกเราคงจะไม่ไดอ้ะไรมาง่ายๆ
หรอกครับ  แต่ใจเราตอ้งสู้ตอ้งแกร่ง  ผลลพัธ์ที�ออกมาจะเป็นอยา่งไรกแ็ลว้แต่ฟ้าดิน  สิ2นลมหายใจกจ็ะหยดุ
จะเลิกไปเองโดยปริยาย 

  

กาํจดั  คงหนู 
ผอ.สพท.ชุมพร เขต ๑ 

  

  

  

๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๔๘ 
เรียน  เพื�อนครู  ผูบ้ริหารที�เคารพรักทุกท่าน 
                วนัจนัทร์ที� ๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๔๘    กลบัมาทาํงานในวนันี2 ดว้ยความรู้สึกไม่สบายใจดว้ยข่าว
พาดหวัหนงัสือพิมพฉ์บบัหนึ�งตวัเท่าหมอ้แกงที�หาซื2อที�ชะอาํเมื�อวานนี2      ตั2งใจวา่จะตอ้งดาํเนินการตาม
สมควรแก่กรณี ไม่เรียกวา่ให้ความเป็นธรรมทั2งสองฝ่ายเหมือนครูทะเลาะกบัครู เพราะไม่ปรากฏวา่ฝ่ายเด็ก
ไดท้าํร้ายครูแต่อยา่งใด  บ่ายยงัมีข่าวพาดพิงถึงผมอ่านแลว้ก็ตกใจ เพราะไม่ไดคุ้ยกนัดุเดือดเลือดพล่าน
ตามที�เป็นข่าว  เวบ็บอร์ดไดใ้ชป้ระโยชนเ์ตม็ที�มีทั2งไมห้นา้สามและกอ้นอิฐ  ถล่มไม่ผมกค็รู  แต่ที�น่าเห็นใจ
ที�สุดคือเด็กทราบว่าถึงวนันี2 (๒๖ พย. ๒๕๔๘)ยงัไม่ไปโรงเรียนเลย  ผมจึงขอฝากแนวคิดในการควบคุม
อารมณ์ของครูเวลาจะลงไมล้งมือกบัเดก็ไวเ้ตือนใจดงันี2   .”นกัเรียนเหมือนอุจจาระ ใชมื้อกเ็หมน็ติดมือ ใช้
เทา้ก็เหมน็ติดเทา้ ใชไ้มตี้ก็กระเดน็เตม็หนา้ สาธุชนพึงหลีกหนี”  เวลาโกรธคิดใหไ้ดอ้ยา่งนี2  จะอยูร่อด
ปลอดภยัในยคุนี2    กะเหรี�ยงเคยบอกผมสมยัอยู่สังขละบุรี  ผมแกลง้ขอลูกจากเธอ  เธอบอกว่า ลูกหมาหมาก็
รักลูกนายนายกรั็ก  ทางโรงเรียนเขากไ็ม่ไดนิ้�งนอนใจไดด้าํเนินการหาขอ้เท็จจริง  แต่เพื�อใหไ้ดข้อ้เทจ็จริง
และไม่ตกเป็นประเดน็ข่าวอีกผมจึงตอ้งใหค้รูและคู่สมรสไปปฏิบติังานที�อื�นชั�วคราว  กรรมการไดข้อ้มูล



ขอ้เท็จจริงครบแลว้ก็กลบัไปทาํงานที�เดิม  ส่วนจะมีโทษมากนอ้ยเพียงใดก็ขึ2นอยู่กบัผลแห่งการสอบสวน
และการพิจารณาของผูบ้งัคบับญัชา  สาํหรับผมขอใหเ้หตุการณ์นี2 เป็นเหตุเตือนใจพวกเราและอยา่ใหมี้อีกเลย 
                 วนัองัคารที� ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๔๘  ดูความคืบหนา้การสร้างอาคารสวสัดิการ  กาํลงัทาํฝ้า
หลุม  ตรวจแฟ้มเอกสารต่างๆ มีโทรสารแจง้ใหไ้ปประชุมที�กรุงเทพฯในวนัพรุ่งนี2   บ่ายจึงขบัรถเขา้
กรุงเทพฯ  ถึงบา้นเกือบ ๔ ทุ่ม   
                 วนัพุธที� ๒๓   พฤศจิกายน  ๒๕๔๘   เชา้ประชุมที�ห้องประชุม สกสค.  เป็นประเดน็ขอ้กฎหมาย
ต่างๆ  เดิมตั2งใจวา่วนันี2 แลว้เสร็จ  คืนนี2ประมาณ ตี ๓ จะขบัรถกลบัชุมพร เพราะมีการสอบพนกังาน
ราชการ  อยากจะดูความเรียบร้อยหน่อย  บ่ายทางสพร.สพฐ. โทรศพัทแ์จง้วา่ท่านเลขาธิการ ตั2งเป็น
คณะทาํงานใหไ้ปประชุมที�กรุงเทพฯ วนัที� ๒๔ – ๒๕ พฤศจิกายน  ๒๕๔๘  แผนการเดิมจึงยติุ  ประสาน
ท่านรองฯปรีชา  บวักิ�ง รักษาราชการแทนใหค้รบวงจร 
                 วนัพฤหสับดีที� ๒๔ และวนัศุกร์ที� ๒๕ พฤศจิกายน  ๒๕๔๘  ทาํงานอยู่ในกรุงเทพฯ  แต่ก็
รับทราบข่าววา่นํ2าท่วมทางใตก้็เป็นห่วงเหมือนกนั พกักบัท่าน ผอ.ทองปอนด ์ สาดอ่อน จาก สพท.พะเยา 
เขต ๑ คุยกนัเรื�องการคดัสรรพนกังานราชการ ไดด้าํเนินการไปแลว้ทาํนองเดียวกบัชุมพรเขต ๑ ที�กาํลงัจะ
คดัสรรในวนัอาทิตยนี์2   เขาเล่าใหฟั้งวา่ถูกต่อวา่ต่อขานจากผูเ้กี�ยวขอ้งมากมาย กพ็อๆกบัผม หลายท่านอยาก
ใหชี้2แจงความจริงหากท่านไดอ่้านระเบียบกฎเกณฑที์�เกี�ยวขอ้งกน่็าจะไดค้าํตอบชดัเจน หลายท่านอาจแยง้วา่
เขตโนน้เขตนี2ทาํไมทาํได ้ก็เรียนวา่มาตรฐานการปฏิบติัของเขตพื2นที�ขณะนี2แตกต่างกนัไปแลว้แต่จะตีความ
หรือความกลา้หาญของ ผอ.เขต  ผมปรึกษาทีมงานแลว้ผมจึงตดัสินใจเลือกวิธีนี2   การสัมภาษณ์ตั2งกรรมการ
จากโรงเรียนเพราะสพฐ.มอบอาํนาจให ้ผอ.สถานศึกษาสั�งจา้งและพนกังานราชการเหล่านี2ทาํงานที�โรงเรียน 
ส่วนการสอบขอ้เขียนเพื�อวดัความรู้ในมาตรฐานขั2นตํ�า เรื� องเสน้สายที�วิตกกงัวลกนัก็วิตกกนัทุกวงการ
หลานชายผมไปสอบขอ้เขียนไดที้�กรมหนึ� งที�เกี�ยวกบัคดีโทร.มาหาใหช่้วยฝากสอบสมัภาษณ์ ผมกไ็ดแ้ต่
รับปากและภาวนาฝากเทวดาฟ้าดินใหเ้ขาผา่นการสอบดว้ยเถิด เพราะตลอดชีวิตกส็อบไดต้ามยถากรรม
เหมือนกนั  อาทิตยนี์2 มีเรื� องมากมายใหคิ้ดใหแ้กปั้ญหาแต่มีเรื�องที�เขียนไดค่้อนขา้งนอ้ย  อาจจะเป็นเพราะ
ตอ้งยึดสุภาษิตที�วา่ “พดูไปสองไพเบี2ยนิ�งเสียตาํลึงทอง”   

กาํจดั  คงหนู 
ผอ.สพท.ชุมพร เขต ๑ 

๑๐  ธนัวาคม  ๒๕๔๘ 
เรียน  เพื�อนครู  ผูบ้ริหารที�เคารพรักทุกท่าน 
                เรื� องเล่าฉบบันี2ขอควบ ๒ สปัดาห์เหตุที�ชา้เพราะเขียนไมค่่อยจะออก อาจเกิดจากสภาพอากาศไม่
ดี  มีเมฆมาก คลื�นลมแรง  แต่ไดจ้ดบนัทึกประจาํวนัไวว้า่ไดท้าํอะไรที�ไหนไปบา้ง มาเล่าสู่กนัฟัง  จะรวบ
ยอดไปนานกไ็ม่ดีนกัเหลือไม่กี�วนัเขาจะเปลี�ยน พ.ศ.ใหม่กนัอีกแลว้ทั2งๆที�เรายงัไม่เบื�อเลขเดิมเลย 



                วนัอาทิตยที์�  ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๔๘   มีการสอบคดัสรรพนกังานราชการที�สนามสอบ
โรงเรียนอนุบาลชุมพร  ผมไปเยี�ยมสนามสอบ  มีผูส้มคัรเขา้รับการคดัเลือก ๓๐๐ คนเศษ วนันี2 มีขาดสอบไป
บา้งแต่ไม่มากนกั  ที�หอประชุมมีการอบรมของชมรมครูปฐมวยัในการจดัทาํสื�อการเรียนการสอน  ผมไป
พบปะพดูคุยดว้ยทราบว่า ผูเ้ขา้อบรมตอ้งออกเงินกนัเอง ใชเ้วลาวนัหยุดราชการมาพฒันา มีศึกษานิเทศก์
ของเขตช่วยสนบัสนุน  ตอ้งขออนุโมทนาสาธุกบัครูกลุ่มนี2   เพราะดูกิจกรรมที�เขาอบรมกนัแลว้จะเกิด
ประโยชนก์บัการเรียนการสอนอย่างมาก และนาํไปทาํมาหากินอย่างอื�นกไ็ม่ไดน้อกจากเป็นครูสถาน
เดียว   โรงเรียนอนุบาลชุมพรวนันี2 เปลี�ยนแปลงไปมากอาคารสถานที�สะอาด  สดชื�นดว้ยตน้ไม ้ มีเสาธงที�
สง่างาม  หอ้งสหกรณ์ที�เป็นระบบ  ตอ้งยอมรับในการพฒันาของท่านผูอ้าํนวยการชาญวิทย ์ ยิกุสงัข ์ พวก
เราคงตอ้งช่วยเป็นกาํลงัใจใหค้นดีไดท้าํงานเพื�อแผ่นดิน   
                วนัจนัทร์ที�  ๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๔๘  มีการสอบสมัภาษณ์พนกังานราชการที�จุดนดั
หมาย  กรรมการสอบสัมภาษณ์ตั2งจากโรงเรียนโรงละ ๓ ท่าน ผูส้มคัรโรงเรียนไหนกไ็ปสัมภาษณ์จาก
กรรมการของโรงเรียนนั2น   กรรมการตรวจกระดาษคาํตอบก็ตรวจกนัไปแยกส่วนกนั   ผมไปโรงเรียนปะ
ทิววิทยา เป็นประธานเปิดงานโครงการค่ายวิชาการ  กิจกรรมนี2โรงเรียนปะทิววิทยาเป็นแกนกลาง  โรงเรียน
ใกลเ้คียงนาํนกัเรียนมาร่วม มีกิจกรรมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  และมีส่วนราชการหลายแห่งมาช่วยจดั
กิจกรรม เช่น จดัหางานจงัหวดั   คุณวิจิตร  ศรีสงัข ์ เป็นตน้  มีฝรั�ง ๒ – ๓   คน  มาร่วมกิจกรรมดว้ย  ผอ.สุ
ชาติ  ชูชีพ เล่าใหฟั้งวา่ทางโรงเรียนปะทิววิทยา จะไดรั้บโควตาเขา้ศึกษาต่อในสถาบนัเทคโนโลยีพระจอม
เกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั วิทยาเขตชุมพร ฉะนั2นต่อไปนี2 ใครอยากเขา้มหาวิทยาลยันี2  ก็สมคัรมาเรียนที�ปะ
ทิววิทยาจะไดรั้บสิทธิพิเศษครับ   
        วนัองัคารที� ๒๙  พฤศจิกายน  ๒๕๔๘  วนันี2ขลุกอยู่กบังานเอกสารและประชุมของกลุ่มงานต่าง ๆ ฟ้า
ฝนก็ตกลงมาทั2งวนั  ตอนเที�ยงคณะครูจาก สพท.สตูล  ประมาณ ๔๐ คนแวะมาเยี�ยมและรับประทานอาหาร
เที�ยง  มีท่านผูอ้าํนวยการสถานศึกษา สรยทุธ์  หนูเกื2อ เป็นหวัหนา้ทีม  จุดหมายปลายทางของเขาคือ
กรุงเทพมหานคร  คืนนี2ครูของ สพท.ชุมพร เขต ๑ นดัหมายกนัไว ้๓ ทุ่มจะเดินทางไปจุดหมายเดียวกนั 
ทราบวา่ ๕ คนัรถบสั   สถานการณ์เกี�ยวกบัการถ่ายโอนสถานศึกษาไปสู่ อปท. มีความคิดความเห็นแตก
ออกไปหลายกลุ่มหลายแนว  รัฐบาลคงตดัสินใจเลือกเอา “ความสมคัรใจ” เป็นคาํตอบสุดทา้ย   
                วนัพุธที� ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๔๘  เชา้ประชุมคณะกรมการจงัหวดัและหวัหนา้ส่วนราชการ
ประจาํจงัหวดั  ที�ศูนยร์าชการ ท่านผูว้า่ราชการจงัหวดั นายพินยั  อนนัตพงศ ์เป็นประธาน  ที�เกี�ยวขอ้งกบั
การศึกษาคงจะเป็นตวัชี2 วดัในการปฏิบติัราชการประจาํปี ๒๕๔๙ ที�กาํหนดใหอ้ตัราเรียนต่อจาก ป.๖ ไป ม. 
๑ ตอ้งได ้๑๐๐ % และ ม.๓ ไป ม.๔  เกือบ ๙๐ %   สาํหรับ ป. ๖ ไป ม.๑ ทั2งหลกัการและกฎหมายตอ้งได้
เพราะเป็นการศึกษาภาคบงัคบั  ส่วน ม.ปลายคงตอ้งหามาตรการกนัอีกวา่จะเพิ�มอยา่งไร ไปสายสามญั  สาย
อาชีพ หรือนอกระบบโรงเรียน   บ่ายผมและคณะประมาณ  ๘ ท่านเดินทางไปร่วมสวดพระอภิธรรมศพคุณ
พ่อของ ผอ.สพท.ปัตตานี เขต ๑  คุณวิมล  จนัทร์แกว้ ที�อาํเภอชะอวด  จงัหวดันครศรีธรรมราช  ถึงชะอวด
ประมาณ  ๖ โมงเยน็ กลบัถึงชุมพรประมาณ  ๕ ทุ่ม 



                วนัพฤหสับดีที�  ๑  ธนัวาคม  ๒๕๔๘   ไปร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาของบมจ.ซีเฟรชอินดสั
ตรี  เป็นปีที� ๑๗  มีท่านผูว้า่ราชการจงัหวดัชุมพรเป็นประธาน มีผูร้ับทุนทั2งระดบั
ประถมศึกษา  มธัยมศึกษา  อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา  บ่ายคณะกรรมการมลูนิธิอิสลามจากนราธิวาสมาพบ
เพื�อยื�นเรื�องขอเปิดโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที�อาํเภอท่าแซะ  ไดแ้ลกเปลี�ยนความคิดเห็นกนัหลาย
เรื�องหลายราว   เยน็เดินทางไปจงัหวดัระนองเพื�อร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่ของคุณกนัยา เผือกนา
โพธิQ  
  เจา้หนา้ที�กลุ่มนโยบายและแผน  กลบัถึงชุมพรประมาณ ๕ ทุ่ม 
                วนัศุกร์ที� ๒  ธนัวาคม  ๒๕๔๘   เชา้ไปเป็นประธานในพิธีบรรพชาสามเณรของโรงเรียนหงษ์
เจริญวิทยาคม  มีผูน้าํทอ้งถิ�น  นายก อบต.และประชาชนมาร่วมกนัมาก   ประธานตอ้งกริบผมสาํหรับผูที้�จะ
บรรพชาดว้ย  คงจะไดบุ้ญกุศลกนัถว้นทั�ว ท่าน ผอ.สมนึก  เขียวสะอาด ไดพ้ฒันาโรงเรียนหงส์เจริญ
วิทยาคมใหเ้ป็นโรงเรียนของชุมชน  นอกจากนั2นยงัสร้างพนัธมิตรกบัโรงเรียนใกลเ้คียงอยา่ง
ต่อเนื�อง  โดยเฉพาะอย่างยิ�งวิทยาลยัการอาชีพท่าแซะ  
                 วนัเสาร์ที� ๓  ธนัวาคม  ๒๕๔๘  เยน็เป็นเจา้ภาพแต่งงานลกูชาย ผอ.วิสูตร  คลี�แกว้ ที�โรงเรียนศรี
ยาภยั ร่วมกบัท่านผูพิ้พากษาหวัหนา้ศาลจงัหวดัชุมพร   
                วนัอาทิตยที์� ๔  ธนัวาคม  ๒๕๔๘  ฝนตกหนกัมาทั2งคืนเชา้เดินทางไปอาํเภอปะทิว เปิดการอยูค่่าย
ปฏิบติัธรรมของนกัเรียนโรงเรียนบา้นดอนตะเคียน ที�วดัเขาเจดีย ์ ผูป้กครองทยอยมาส่งนกัเรียนเพราะหลาย
แห่งนํ2าท่วมถนน  พระวิทยากรเตรียมพร้อมแต่เชา้  ผมกล่าวเปิดเสร็จพิธีจึงเดินทางไปเยี�ยมตลาดสดปะทิว
กบั ท่าน ผอ.นายธรรมรงค ์ เทพไพฑรูยจ์ากโรงเรียนวดัดอนยาง  เป็นตลาดขนาดเลก็แต่สะอาดดี  มีร้านขา้ว
แกง ๑ แห่งมีคนมารุมมาตุม้จาํนวนมาก  คงจะอร่อย จึงตดัสินใจยึดเป็นอาหารมื2อเชา้ ก็ไม่ผิดหวงัอร่อยราคา
ยอ่มเยา 
                วนัจนัทร์ที� ๕  ธนัวาคม  ๒๕๔๘   วนัมหามงคลของชาวไทย ผมไปตกับาตรขา้วสารอาหารแหง้ที�
ตลาดชุมพร เวลา ๐๗.๐๐ น. ประชาชนมากนัมากมาย ที�น่าอศัจรรยฝ์นหยดุสนิท  ทั2งที�ตกต่อเนื�องมาทั2งวนั
ทั2งคืน  เวลา ๐๙.๐๐ น. เริ�มพิธีสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และลงนามถวายพระพร ที�หอประชุมจงัหวดัชุมพร ศนูย์
ราชการ   เวลา ๑๙.๑๙ น. พิธีถวายเครื�องราชสักการะและจุดเทียนชยัถวายพระพร   ที�สนามหนา้ศาลากลาง
เก่า  ฝนก็หยดุสนิทเช่นเดียวกนั กต็อ้งสรุปวา่เป็นเพราะพระบารมีขอพระองคท์รงพระเจริญ 
                วนัองัคารที� ๖  ธนัวาคม  ๒๕๔๘  บ่ายประชุมร่วมกบักลุ่มนิเทศฯ  ไดใ้หน้โยบายการทาํงาน 
                วนัพุธที� ๗  ธนัวาคม  ๒๕๔๘  ประชุมรอง ผอ.สพท.  ผช.ผอ.สพท. และหวัหนา้กลุ่มใน เขตพื2นที� 
เป็นการประชุมปรึกษาหารือปกติประจาํเดือน  บ่ายคณะครูมาพบเพื�อปรึกษาหารือ  ๒ คณะ เป็นความ
ขดัแยง้ระหวา่งครูที�ฟังฝ่ายไหนพูดกน่็าเชื�อวา่จริง  แต่เรื�องเดียวกนัจะจริง ๒ เรื�องไม่ได ้ เหมือนแมว ๑ ตวั
คนหนึ� งบอกว่ามีดาํ อีกคนวา่สีขาว  ทาํไมจึงต่างกนัขนาดนั2น  คณะสุดทา้ยคุยกนัจนเกือบ ๒ ทุ่ม  ออกจาก
หอ้งพบว่าฝนตกหนกันํ2าเจิ�งนองไปทั�ว  ถนนขากลบัเขา้เมืองนํ2าท่วมผิวจราจร ในตลาดนํ2าไหลจนถนนเป็น
ลาํคลองไปหลายสาย 



                วนัพฤหสับดีที� ๘  ธนัวาคม  ๒๕๔๘  เชา้ไปวางพวงมาลาอนุสาวรียวี์รไทย(ยวุชนทหาร)  บ่าย
ประชุมคณะกรรมการเขตพื2นที�การศึกษาชุมพรเขต ๑  มีเรื�องใหม่ๆหลายเรื�องเหมือนกนั เช่น สพฐ.อนุมติัให้
ขยายชั2นเรียน ม.ตน้ที�โรงเรียนบา้นบางไมแ้กว้ประชาสามคัคี และโรงเรียนบา้นหาดในตั2งแต่ปีการศึกษา 
๒๕๔๙ ตามที�คณะกรรมการเขตไดใ้หค้วามเห็นชอบไป  มีหลายเรื�องที�ต่อเนื�องจะไประดมความคิดกนัต่อที�
อาคาร์เดียรีสอร์ทระหวา่งวนัที� ๑๕ – ๑๖ ธนัวาคม  ๒๕๔๘  
                 วนัศุกร์ที� ๙  ธนัวาคม  ๒๕๔๘    เชา้ประชุมคณะกรรมการจดักรอบอตัรากาํลงัขา้ราชการใน
สาํนกังานเขตพื2นที�การศึกษา รอบที� ๑ การจดัครั2 งนี2 เพื�อนาํคนที�มีอยู่มาลงตาํแหน่งแห่งที�ตามตาํแหน่งเดิมให้
อยูใ่นกรอบ  เพื�อดาํเนินการในกระบวนการต่อไป  เช่น  ปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่ง เจา้หนา้ที�การเงินและ
บญัชี  กรรมการกจ็ะจดัใหล้งในกลุ่มอาํนวยการ พอรอบต่อไปหากบุคคลดงักล่าวมีคุณสมบติัครบถว้นใน
ตาํแหน่งนกัวิชาการศึกษาและประสงคจ์ะเปลี�ยนสายงานกส็ามารถทาํได ้ สรุปวา่เอาคนเขา้บา้นก่อนแลว้
ค่อยจดัอีกครั2 งว่าจะใหอ้ยู่หอ้งไหนเป็นการถาวร 
                  เรื� องเล่า ๒ สปัดาห์นี2ไม่ค่อยลื�นเท่าที�ควรแต่มีข่าวดีสาํหรับคนที�มีลูกเรียนในระดบัอุดมศึกษา
ขณะนี2ไปเบิกค่าเล่าเรียนกนัไดแ้ลว้  ไม่เกินปีละ ๑๕,๐๐๐ บาท(หนึ�งหมื�นห้าพนับาทถว้น) เริ�มจากภาคเรียน
ที� ๑ ปีการศึกษา ๒๕๔๘  หากไดโ้ทร.นดัหมายไปล่วงหนา้จะไดรั้บความสะดวกยิ�งขึ2น 

กาํจดั  คงหนู 
ผอ.สพท.ชุมพร เขต ๑ 

  

 
  

๑๘  ธนัวาคม  ๒๕๔๘ 

เรียน  เพื�อนครู  ผูบ้ริหารที�เคารพรักทุกท่าน 

            วนัองัคารที� ๑๓  ธนัวาคม  ๒๕๔๘  ภาคเชา้ทาํงานธุรการต่างๆ เพราะวนันี2 ท่านรองฯพนอ  ทิพย์
พิมลรัตน ์ไม่อยู่ ไปทาํหนา้ที�รักษาการในตาํแหน่งผูอ้าํนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวดัขนุกระทิง  เหตุเพราะ
เกิดความขดัแยง้ระหวา่งครูหนึ�งคนกบัหนึ� งกลุ่ม  จนผูรั้กษาราชการแทนสูไ้มไ่หว  ผมจึงตั2งท่านรองฯพนอ 

ไปรักษาการในตาํแหน่งเพื�อจดัระบบใหเ้ขา้ที�เขา้ทาง มีอดีตครูอตัราจา้งที�สอบพนกังานราชการไม่อยูใ่น
ลาํดบัที�จะสั�งจา้งไดม้าหาเพื�อขอใหช่้วยเรื�องงานทาํ กไ็ดแ้ต่รับปากว่าจะพยายามสอดส่องหางานให ้ บ่ายมี
ประชุมคณะกรรมการกาํหนดกรอบแนวคิดและจดัทาํมาตรฐานการศึกษาขั2นพื2นฐานระดบัเขตพื2นที�
การศึกษา  กรรมการประกอบดว้ยผูบ้ริหารสถานศึกษา  ครูผูส้อน ศึกษานิเทศก ์ โดยยึดมาตรฐานการศึกษา
ขั2นพื2นที�ฐานและมาตรฐานการศึกษาปฐมวยัศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการเป็นหลกั  อาจเพิ�มตวับ่งชี2บา้ง
หากเห็นวา่ของ สพฐ.กวา้งเกินไป  แต่รับในหลกัการกนัว่าจะไม่เพิ�มภาระงานใหค้รูและโรงเรียน 



            วนัพุธที� ๑๔  ธนัวาคม  ๒๕๔๘ เชา้ประชุมผูบ้ริหารสถานศึกษาประจาํเดือนธนัวาคม  ๒๕๔๘  คง
เป็นนดัสุดทา้ยของปีนี2   ท่านรองผูว้า่ราชการจงัหวดัชุมพร คุณพินิจ  เจริญพานิช มาบรรยายตวัชี2วดัในการ
ปฏิบติัราชการที�เกี�ยวขอ้งกบัการศึกษาที�กพร.กาํหนด ที�เนน้ ๒ ตวัชี2วดัคือ อตัราการเขา้เรียนในชั2น ม. ๑ ของ
ผูจ้บชั2น ป.๖ ตอ้งได ้๑๐๐ % เพราะเป็นการศึกษาภาคบงัคบัและม.๓ เรียนต่อ ม.๔ ตอ้งได ้๘๒ %  ทั2งสาย
สามญัและสาบอาชีพ ซึ� งกส็อดคลอ้งกบันโยบายของ สพฐ.และกระทรวงศึกษาธิการ   บ่ายมีครูมาพบเพื�อ
หารือปัญหาการปฏิบติังานในโรงเรียนที�มีการใส่ความร้องเรียนสื�อมวลชนกนั  บอกใหอ้ดทนจะเรียกผู ้
ประสงคร้์ายมาตกัเตือนให ้ หากไม่กลบัตวักลบัใจจะดาํเนินการตามควรแก่กรณีต่อไป สงครามภายนอกยงัมี
เวลาพกัรบสงคราวภายในแสนเหนื�อยนกั เพราะตอ้งทาํงานร่วมกนัเห็นหนา้กนัความเคียดความแคน้ที�ปลง
ไม่ตกเปรียบเหมือนกองไฟที�เผาตวัเองอยูทุ่กเวลานาที  ไม่ทราบวา่จะเอาจิตใจที�ไหนไปสอนลกูศิษยแ์ละไม่
รู้จะเอาแบบอยา่งที�ไหนใหลู้กศิษยด์ู เดิมชาวบา้นเคารพครูเรียกวา่คุณครู  ต่อมาเรียกครู เดี_ยวนี2 เรียกพวก
ครู  ปัจจยัหนึ� งของความวุน่วายคืออตัตายึดมั�นถือมั�น เพราะบางรายอยูโ่รงเรียนนี2มาเกือบ ๓๐ ปี จึงเป็นเจา้
พ่อเจา้แมไ่ปโดยปริยายแทนที�จะเป็นพ่อครูแม่ครู  ต่อไปคงตอ้งยา้ยครูสายผูส้อนสลบัหมุนเวียนกนับา้งจะ
ไดป้ลงตก  ถ่ายเลือดถ่ายนํ2าดีนํ2าเสียกนับา้งน่าจะทาํนาํร่องดูสัก ๔-๕ โรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนใหญ่ๆทั2ง
ในเมืองและนอกเมือง   ๑ ทุ่มไปฟังสวดพระอภิธรรมศพของคุณแม่ ผอ.อนนัต ์ นาคสงัขแ์ละ ผอ.ชยัภูมิ นาค
สงัข ์ที�บา้นพกัใกลสี้�แยกปฐมพร 

            วนัพฤหสับดีที� ๑๕  ธนัวาคม  ๒๕๔๘  เชา้ไปเปิดงานแข่งขนัทกัษะทางวิชาการของนกัเรียนในช่วง
ชั2นที� ๔ หรือนกัเรียน ม.ปลาย ในโรงเรียนมธัยมศึกษาทั2งเขต ๑ และ เขต ๒  มอบโล่มอบประกาศเกียรติคุณ
บตัรใหค้รูในสาขาวิชาต่างๆ บรรยากาศคึกคกัไดเ้ห็นเพื�อนครูทั2งสองเขตไดท้าํกิจกรรมร่วมกนัเพื�อนกัเรียน
ในจงัหวดัชุมพร เห็นแลว้ชื�นใจ กล่าวเปิดงานเสร็จตอ้งรีบไปเปิดการสัมมนาที�อาคาร์เดียร์รีสอร์ท อาํเภอปะ
ทิว เป็นการระดมสมองเพื�อจดัทาํแผนพฒันาการศึกษาของเขตพื2นที�ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕๕๑)  ได้
เชิญคณะกรรมการเขตพื2นที�การศึกษา คณะอนุกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื2นที�
การศึกษา  ผูบ้ริหารสถานศึกษา ไปร่วมใหค้วามคิดความเห็นกนั ดาํเนินการต่อเนื�องไปจนถึงวนัที� ๑๖ 
ธนัวาคม  ๒๕๔๘ 
            วนัศุกร์ที� ๑๖  ธนัวาคม  ๒๕๔๘  นั�งลงชื�ออนุมติั อนุญาตในแฟ้มเอกสาร และอ่านสาํนวนการ
ลงโทษทางวินยัที�คณะกรรมการสอบสวนเสนอมา  สลบักบัลงไปดูนกัการภารโรงก่อสร้างอาคาร
สวสัดิการ  ท่านรองฯวิมาน  ดีทองหลาง เป็นแม่งานแผน ๔ ปีที�ปะทิว  ท่านรองฯพนอ  ทิพยพิ์มลรัตน์ ไปดู
การจดัร้านในงานประจาํปีกรมหลวงฯและกาชาดที�สนามกีฬาจงัหวดั  ผูบ้ริหารโรงเรียนมาใหล้งชื�อรับรอง
ความประพฤติ ๒-๓ รายเพื�อนาํไปซื2ออาวุธปืน คงไวป้้องกนัทรัพยสิ์นและป้องกนัตวั  ผมคิดเลน่ๆเรื�องการ
ซื2ออาวุธปืนยอ่มเกิดการขาดทุนอยูห่ลายสถาน  หนึ�งซื2อแลว้ไม่ค่อยไดใ้ชเ้งินกจ็ม  สองใชแ้ลว้กต็อ้งถูก
ดาํเนินคดีกว่าจะรู้ถูกรู้ผิดตอ้งใชเ้วลานานและสิ2นเปลืองทรัพยสิ์นเพิ�มเติมในการต่อสู้คดี   ความดีของปืนคือ
อุ่นใจและไม่วิ�งหนีก่อนเราแน่นอน   ช่างจากบริษทัคอมพิวเตอร์มาติดตั2งสัญญาณ wireless ให้  ปรากฏว่า
อินเตอร์เน็ตมาเร็วกว่าเดิมมาก  ผูที้�มี Notebook ระบบที�มี wireless สามารถมาใชบ้ริการไดฟ้รีครับ 



            วนัเสาร์ที� ๑๗  ธนัวาคม  ๒๕๔๘  ก่อนเที�ยงมีครูมาหา ๒ รายพร้อมหนงัสือพิมพฉ์บบัหนึ�งที�ตีพิมพ์
เรื�องนกัเรียนเครียดอาเจียนเป็นเลือดเนื�องจากครูซึ�งถกูกล่าวหาวา่ทาํร้ายร่างกายเดก็และผมสั�งใหไ้ปช่วย
ราชการที�อื�นชั�วคราวกาํลงัจะยา้ยกลบั แถมบอกว่าครูรายนี2 คุยโวโออ้วดวา่สามารถใชเ้งินวิ�งลม้คดีได ้  ผม
อ่านข่าวนี2แลว้รู้สึกสังเวชใจที�ครูคนหนึ�งสามารถตีหนา้เศร้าเล่าความเท็จจนนกัข่าวเชื�อวา่เป็นจริงนาํไป
ตีพิมพอ์ยา่งมโหฬาร  สงัเวชใจที�คนมีอาชีพครูเมื�อขดัแยง้กนัเองดว้ยเสียผลประโยชน์บางอย่าง บงัอาจใช้
นกัเรียนเป็นเครื�องมือบ่อนทาํลายซึ� งกนัและกนั  เขาอาจจะเหิมเกริมจนประมาททิ2งร่องรอยไวเ้พราะตั2งแต่
เกิดเรื�องขึ2นผมไมไ่ดน้อนใจตั2งหน่วยติดตามข่าวหาขอ้มลูตลอดเวลา  วนัเกิดเหตุที�นกัเรียนเขา้โรงพยาบาล
และผูสื้�อข่าวไดรั้บขอ้มูลเรื�องนี2 และโทร.มาบอกผม  ผมใหเ้จา้หนา้ที�ประสานกบัโรงพยาบาลทราบวา่
นกัเรียนกาํลงันั�งรอให้หมอตรวจอยู ่แปลวา่การพยายามใหเ้ป็นข่าวถูกจดัขึ2นอย่างมีขั2นตอนและ
ตั2งใจ  สาํหรับครูทั2ง ๒ รายกย็งัช่วยราชการอยู่ที�โรงเรียนอื�น ยงัไมไ่ดก้ลบัไปปฏิบติัราชการที�โรงเรียนเดิม
และไม่เคยพบหนา้นกัเรียนคนนี2 อีกเลยตั2งแต่เกิดเหตุคราวนั2น  หากนกัเรียนจะเครียดก็คงจะเป็นครูคู่กรณีไป
ส่งข่าวและข่มขู่วา่เธอลาํบากแน่หากครู....ยา้ยกลบัมา    สาํหรับการใส่ความเรื�องลม้คดีกไ็ปพิสูจน์กนักบั
ผูเ้กี�ยวขอ้งคือตาํรวจ อยัการ สาํหรับของผมว่าไปตามขอ้เท็จจริงและกฎหมายไมเ่ลือกหนา้อินทร์หนา้พรหม 
ถูกคือถูกผิดคือผิด ไม่มีรายการผิดเป็นถูก หรือถูกเป็นผิด ชั�วเป็นดีหรือดีเป็นชั�ว เพียงแต่โปรดรอสกัครู่จะได้
รู้วา่ในกอไผ่นอกจากหน่อไมแ้ลว้มีอะไรอีกบา้ง   ตอนหวัคํ�าไปงานสังสรรคข์องครูโรงเรียนเอกชนที�
ยินยอมพร้อมใจกนัทั2ง ๒ เขต จดังานเลี2ยงแสดงกิจกรรมบนัเทิงกนัที�หอประชุมโรงเรียนฝาหมินกงลิ เป็น
การส่งทา้ยปีเก่าตอ้นรับปีใหม่  ท่าน ผอ.เขต ๒ และคณะมาร่วมงานกนัพร้อมหนา้ 
            วิชาชีพครูจะตกตํ�าหรือเขม้แขง็ขึ2นอยู่กบัปัจจยัภายในเป็นประการสาํคญั หากครูแตกแยกขาด
สามคัคี  ไม่ให้เกียรติ  ไม่ใหโ้อกาสและไม่ให้อภยัซึ� งกนัและกนั ความล่มสลายก็จะตามมา อยา่คิดไปสร้าง
บา้นสร้างเมืองเลยแมเ้ป็นตวัแบบใหก้บันกัเรียนกไ็ม่อาจเป็นได ้แลว้จะมีหนา้ไปสอนนกัเรียนใหเ้ป็นคนเก่ง 
คนดี และมีความสุขไดอ้ยา่งไร  ความแตกแยกแทรกซึมจนถึงรากหญา้คือระดบัโรงเรียน จนถึง
ระดบัชาติ  หรือจะตอ้งตั2งโรงเรียนสร้างฝันให้กบัครูที�มีปัญหาอีกสกัโรง หรือเป็นกลยทุธ์หนึ�งในเรื�อง ไม่
ยา้ย ไม่ถ่าย ไมโ่อน คือวุน่วายจนไม่มีใครอยากไดอี้ก กฝ็ากไปคิดกนัดูนะครับใครคิดออกบอกผมดว้ย และ
อยา่วางเฉยปล่อยใหค้นไม่ดีสร้างความวุ่นวายใหส้ังคม ความสงบร่มเยน็กจ็ะกลบัคืนมา   

กาํจดั  คงหนู 
ผอ.สพท.ชุมพร เขต ๑ 

  

  



 
  

  

๑๙  พฤศจิกายน  ๒๕๔๘ 
เรียน   เพื�อนครู  ผูบ้ริหารที�เคารพรักทุกท่าน 
                  วนัจนัทร์ที�  ๑๔   พฤศจิกายน  ๒๕๔๘   ไปทาํงานแต่เชา้เพราะมีปัญหาสาํคญัใหแ้กคื้อ ความ
ขดัแยง้ในโรงเรียนชุมชนบา้นถํ2าสิงห์  ระหว่างผูบ้ริหาร คณะครูและลุกลามไปถึงชุมชน   ประธานกรรมการ
สถานศึกษาเคยนดัหมายใหผ้มไปร่วมประชุมที�โรงเรียนในวนันี2   ผมรับปากวา่จะไป  เมื�อวนัอาทิตยไ์ดรั้บ
โทรศพัทว่์าอาจมีมอ็บมากดดนั ประสงคจ์ะมาประชุมกนัที�สาํนกังานเขตพื2นที�การศึกษา  ผมจึงเสนอแนะวา่
ขอใหเ้ลื�อนการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาไปก่อน  ผมจะประชุมคณะครูทั2งหมดเพื�อขอทราบ
ขอ้เท็จจริงใหไ้ดข้อ้ยติุ   แลว้จึงนดัประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  ทุกฝ่ายกเ็ห็นดีเห็นงามดว้ย   ผมไดส้ั�ง
การให้คณะผูบ้ริหารของเขตเตรียมพร้อมรับสถานการณ์กรณีมีมอ็บที�จดัตั2งแลว้แต่ไม่มีการประชุมที�
โรงเรียนจึงเคลื�อนมาที�เขต  สิ�งที�เกิดขึ2นก็ตรงกบัที�คาดหมาย  เวลา ประมาณ ๙ นาฬิกาเศษ  เจา้หนา้ที�มาบอก
วา่ขบวนเป็นร้อยยกกนัมาแลว้จะใหท้าํอย่างไร   ผมใหเ้ชิญขึ2นไปที�ห้องประชุมใหญ่ชั2น ๓  จดัเลี2ยงนํ2าเยน็ๆ
กนัตามธรรมเนียมไทยแทแ้ต่โบราณใครมาถึงเรือนชานก็ตอ้นรับ ผมใหผ้ลดักนัพูดทีละคนจนหมด
ประเดน็  บางคนกไ็ดห้ลายรอบ  ลว้นแลว้แต่ประสงคจ์ะใหย้า้ยผูบ้ริหาร  คาดคั2นเพื�อทราบคาํตอบ  ผมขอ
เวลาที�จะใหค้าํตอบในวนัพรุ่งนี2   เขากย็อมและแยกยา้ยกนักลบัไป     บ่ายโมงนดัครูโรงเรียนชุมชนบา้นถํ2า
สิงห์มาประชุม   ก่อนการประชุมใหไ้ปพบกรรมการที�ผมเตรียมไวล่้วงหนา้ประกบคนต่อคนเพื�อบนัทึก
ปากคาํกรณีที�เกิดขึ2นตามการรับรู้ของแต่ละคนไว ้  ในที�ประชุมก็ใหชี้2แจงดว้ยวาจาทั2งสองฝ่าย   ผูบ้ริหาร
แสดงความจาํนงว่าหากจะยา้ยท่านออกก็ไม่ขดัขอ้ง ผมพิจารณาแลว้การปั�นกระแสครั2 งนี2 ลุกลามไปภายนอก
เพราะครูส่วนหนึ�งไม่พอใจพฤติกรรมการบริหารและการพิจารณาความดีความชอบของผูบ้ริหาร  มีการแตก
ความสามคัคี ยยุงเด็กใหก้ระดา้งกระเดื�องต่อครู  หากปล่อยให ้ผอ.สถานศึกษาอยูต่่อคงจะตอ้งบอบชํ2า
เกินไปจึงตดัสินใจสับเปลี�ยนกบั ผอ.ชาํนาญ  ฉตัรภูมิ  จากโรงเรียนบา้นหวัถนน เพื�อแกไ้ข
สถานการณ์  ส่วนใครผิดใครถูกจะตั2งกรรมการสืบขอ้เท็จจริงต่อไป 
                    วนัองัคารที� ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๔๘  ไปบรรยายพิเศษในที�ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั2นพื2นฐานให้กบักลุ่มโรงเรียน  ๖ แห่งในอาํเภอปะทิว ที�อาคาร์เดียรีสอร์ท   คือโรงเรียนบา้นดอน
ตะเคียน  โรงเรียนอนุบาลปะทิว โรงเรียนวดัดอนกุฎี โรงเรียนบา้นคอกมา้  โรงเรียนชุมชนบา้นทะเล
ทรัพย ์ และโรงเรียนบา้นไชยราช  ผมใชเ้วลาประมาณ ๑  ชั�วโมงเพื�ออธิบายหลกัการ เหตุผล ความจาํเป็นใน
การมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา  เดินทางเขา้กรุงเทพมหานครเพราะมีราชการที�จะตอ้งปฏิบติั คดีความ
เรื�องกฎ ก.ค.ฉบบัที� ๒๕ ที�ผมและคณะร้องสอดเขา้เป็นผูถ้กูฟ้องร่วมกบักระทรวงศึกษาธิการ  ประชุม ผอ.
สพท.ทั�วประเทศ  ต่อเนื�องกนัไปจนสิ2นสัปดาห์ 



                    วนัพุธที�  ๑๖  พฤศจิกายน  ๒๕๔๘  เขา้กระทรวงศึกษาธิการ  นดัทีมงานดรูายละเอียดของคดี
ความ  แต่เป็นปัญหาขอ้กฎหมายไม่ซบัซอ้น ศาลสามารถวินิจฉยัไดม้าก  แต่ทิศทางของศาลปกครอง
ค่อนขา้งจะกวา้งกวา่ศาลยติุธรรม เพราะสามารถวินิจฉยัการใชดุ้ลยพินิจของผูใ้ชอ้าํนาจทางปกครองได้
ดว้ย   พิจารณาเจตนารมณ์ของกฎหมายและพฤติการณ์แห่งกรณีไดด้ว้ย   ถา้ถามว่ากฎ ก.ค.ฉบบัที� ๒๕ มี
ความสาํคญัมากนอ้ยเพียงใด  บอกไดเ้ลยวา่ถา้กฎฉบบันี2 ถกูเพิกถอนยอ้นหลงัตาํแหน่ง ผอ.สพท. รอง ผอ.
สพท. ผช. ผอ.สพท. และเจา้หนา้ที�บริหารการศึกษาขั2นพื2นฐาน กจ็ะถกูกระทบกระเทือนไปทั2งระบบ  ทุก
ตาํแหน่งอาจตอ้งถอยหลงัไปที�เดิม เวน้แต่จะมีการเยียวยาเป็นกรณีพิเศษ 
                    วนัพฤหสับดีที� ๑๗  พฤศจิกายน  ๒๕๔๘  รายงานตวัเขา้ประชุม ผอ.สพท.ทั�วประเทศที�
โรงแรมแอมบราสเดอร์  ขออนุญาตท่านเลขาธิการ กพฐ. ไปฟังการนั�งพิจารณานดัแรกของศาลปกครอง
สูงสุดที�ชั2น ๓๑ ตึกเอมไพร์ทาวเวอร์  สาทรใต ้พวกเรา ที�ร้องสอดไปกนั ๖ คน  ฝ่ายผูฟ้้องเป็นพี�ๆนอ้งๆที�
ไดรั้บผลกระทบจากการปรับโครงสร้างและการสอบคดัเลือกมากนั ประมาณ ๕๐ ราย ผมทกัทายปราศรัย
ดว้ยความรู้สึกสงสาร  คือสงสรในชะตากรรมของพวกเขาและของพวกเราเองที�ควรจะนั�งทาํงานใน
หน่วยงานกนัตามปกติ  แต่มาเผชิญหนา้กนัในศาล  กระทรวงศึกษาธิการส่งอยัการมาแกต่้าง  ๑ คน  ศาลให้
คู่กรณีแถลงเพิ�มเติมดว้ยวาจาได ้ ผูฟ้้องแถลงเพิ�มเติม  ๒ – ๓ คน อยัการแถลงเลก็นอ้ย พวกเราไม่มีใคร
ประสงคแ์ถลงอะไรอีก  ศาลใหตุ้ลาการผูแ้ถลงคดีแถลงดว้ยวาจา   ท่านกแ็ถลงโดยสรุปวา่กฎ ก.ค.ฉบบัที� 
๒๕ ไม่ชอบดว้ยกฎหมายตามความเห็นท่าน  ศาลตอ้งไปประชุมจดัทาํคาํสั�งและจะนดัหมายอ่านคาํสั�งศาล
อีกครั2 ง   กลบัเขา้ประชุมท่านรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการไดชี้2แจงนโยบายและแนวทางปฏิรูป
การศึกษาต่างๆ   ท่านร้องขอให ้ผอ.สพท.ไปทาํความเขา้ใจกบัครูในเรื�องการถ่ายโอนการศึกษาสู่ 
อปท.   ตอนเที�ยงท่านเรียกผมและผอ.ธวชัชยั  พิกลุแกว้ จากสมทุรสาครไปพบ  ผมเล่าใหท่้านทราบถึง
แนวโนม้ผลแห่งคดีความในศาลปกครอง  ท่านบอกวา่ไดม้อบใหท่้านธีระพนัธ์ุ  พาลุสุข  ที�ปรึกษา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการดูแลเรื�องนี2    บ่ายท่านรัฐมนตรีบรรยายต่อแลว้มอบหมายท่านธีระพนัธ์ุ 
พาลุสุข ดาํเนินการต่อไป มีการอภิปรายเรื�องการถ่ายโอนโรงเรียนใหก้บั อปท. ผมร่วมใหค้วามเห็นแก่ที�
ประชุมเลก็นอ้ย  ซึ� งต่อมากป็รากฏเป็นข่าวทางสื�อมวลชนกข็อเรียนวา่เป็นการอภิปรายกนัในที�ประชุม  มิใช่
เป็นการสัมภาษณ์สื�อมวลชนแต่บงัเอิญมีสื�อมวลชนไปทาํข่าวกนัมาก  แต่กย็อมรับวา่พูดจากใจ    ความ
คึกคกัของการประชุมเปลี�ยนเป็นหงอยเหงาเมื�อผมเล่าให้ฟังถึงรายละเอียดที�ไปศาลปกครองสูงสุด
มา  จากนั2นก็มีการแบ่งกลุ่มกนัศึกษาตามหัวขอ้ที� สพฐ.กาํหนด 
                       วนัศุกร์ที� ๑๘  พฤศจิกายน  ๒๕๔๘  การประชุม ผอ.สพท.คงดาํเนินต่อไปท่านเลขาธิการ 
รองเลขาธิการ ไดร่้วมตอบขอ้ซกัถามชี2แจงรายละเอียดตลอด    ก่อนเที�ยงคุณขวญัแกว้  วชัโรทยั  ประธาน
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผา่นดาวเทียวไทยคมมาเป็นวิทยากร  ภาคบ่ายอภิปรายปัญหากนัจนเวลา ๑๗.๐๐ น.
จึงเลิกประชุม     เยน็ถึงบา้นดูเวบบอร์ดต่างๆมีต่อว่าต่อขานกนัในเรื�องสอบคดัเลือกพนกังานราชการทั2งฝ่าย
อดีตลกูจา้งชั�วคราวและบุคคลภายนอก  สรุปแลว้กลวัตนเองเสียเปรียบและสอบตก  มีบางรายบอกว่าครั2 งที�
แลว้มีผูเ้สียเงินเสียทอง  คงตอ้งของยืมคาํของ “คนเขต” มาใชว่้า  หากมีจริงแปลว่ากฐินไม่ถึงวดั  ไม่รู้ไป



ทอดที�ไหน  คงเป็นเรื�องของคนโง่กบัคนเลวมาเจอกนั  การออกแบบการคดัสรรวิธีนี2 เพราะคาํนึงถึงความรู้
ความสามารถ และความเหมาะสม  ผมเชื�อว่าโรงเรียนก็ตอ้งการคนเก่งคนดีไปทาํงาน   ผมเองกต็อ้งเริ�มอ่าน
หนงัสือสอบอีกแลว้ชะตากรรมไม่ไดต่้างไปจากพวกท่านมากนกั  ในชีวิตพวกเราคงจะไม่ไดอ้ะไรมาง่ายๆ
หรอกครับ  แต่ใจเราตอ้งสู้ตอ้งแกร่ง  ผลลพัธ์ที�ออกมาจะเป็นอยา่งไรกแ็ลว้แต่ฟ้าดิน  สิ2นลมหายใจกจ็ะหยดุ
จะเลิกไปเองโดยปริยาย 

  

กาํจดั  คงหนู 
ผอ.สพท.ชุมพร เขต ๑ 

  

๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๔๘ 
เรียน  เพื�อนครู  ผูบ้ริหารที�เคารพรักทุกท่าน 
                วนัจนัทร์ที� ๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๔๘    กลบัมาทาํงานในวนันี2 ดว้ยความรู้สึกไม่สบายใจดว้ยข่าว
พาดหวัหนงัสือพิมพฉ์บบัหนึ�งตวัเท่าหมอ้แกงที�หาซื2อที�ชะอาํเมื�อวานนี2      ตั2งใจวา่จะตอ้งดาํเนินการตาม
สมควรแก่กรณี ไม่เรียกวา่ให้ความเป็นธรรมทั2งสองฝ่ายเหมือนครูทะเลาะกบัครู เพราะไม่ปรากฏวา่ฝ่ายเด็ก
ไดท้าํร้ายครูแต่อยา่งใด  บ่ายยงัมีข่าวพาดพิงถึงผมอ่านแลว้ก็ตกใจ เพราะไม่ไดคุ้ยกนัดุเดือดเลือดพล่าน
ตามที�เป็นข่าว  เวบ็บอร์ดไดใ้ชป้ระโยชนเ์ตม็ที�มีทั2งไมห้นา้สามและกอ้นอิฐ  ถล่มไม่ผมกค็รู  แต่ที�น่าเห็นใจ
ที�สุดคือเด็กทราบว่าถึงวนันี2 (๒๖ พย. ๒๕๔๘)ยงัไม่ไปโรงเรียนเลย  ผมจึงขอฝากแนวคิดในการควบคุม
อารมณ์ของครูเวลาจะลงไมล้งมือกบัเดก็ไวเ้ตือนใจดงันี2   .”นกัเรียนเหมือนอุจจาระ ใชมื้อกเ็หมน็ติดมือ ใช้
เทา้ก็เหมน็ติดเทา้ ใชไ้มตี้ก็กระเดน็เตม็หนา้ สาธุชนพึงหลีกหนี”  เวลาโกรธคิดใหไ้ดอ้ยา่งนี2  จะอยูร่อด
ปลอดภยัในยุคนี2    กะเหรี�ยงเคยบอกผมสมยัอยู่สังขละบุรี  ผมแกลง้ขอลูกจากเธอ  เธอบอกว่า ลูกหมาหมาก็
รักลูกนายนายกรั็ก  ทางโรงเรียนเขากไ็ม่ไดนิ้�งนอนใจไดด้าํเนินการหาขอ้เท็จจริง  แต่เพื�อใหไ้ดข้อ้เทจ็จริง
และไม่ตกเป็นประเดน็ข่าวอีกผมจึงตอ้งใหค้รูและคู่สมรสไปปฏิบติังานที�อื�นชั�วคราว  กรรมการไดข้อ้มูล
ขอ้เท็จจริงครบแลว้ก็กลบัไปทาํงานที�เดิม  ส่วนจะมีโทษมากนอ้ยเพียงใดก็ขึ2นอยู่กบัผลแห่งการสอบสวน
และการพิจารณาของผูบ้งัคบับญัชา  สาํหรับผมขอใหเ้หตุการณ์นี2 เป็นเหตุเตือนใจพวกเราและอยา่ใหมี้อีกเลย 
                 วนัองัคารที� ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๔๘  ดูความคืบหนา้การสร้างอาคารสวสัดิการ  กาํลงัทาํฝ้า
หลุม  ตรวจแฟ้มเอกสารต่างๆ มีโทรสารแจง้ใหไ้ปประชุมที�กรุงเทพฯในวนัพรุ่งนี2   บ่ายจึงขบัรถเขา้
กรุงเทพฯ  ถึงบา้นเกือบ ๔ ทุ่ม   
                 วนัพุธที� ๒๓   พฤศจิกายน  ๒๕๔๘   เชา้ประชุมที�ห้องประชุม สกสค.  เป็นประเดน็ขอ้กฎหมาย
ต่างๆ  เดิมตั2งใจวา่วนันี2 แลว้เสร็จ  คืนนี2ประมาณ ตี ๓ จะขบัรถกลบัชุมพร เพราะมีการสอบพนกังาน
ราชการ  อยากจะดูความเรียบร้อยหน่อย  บ่ายทางสพร.สพฐ. โทรศพัทแ์จง้วา่ท่านเลขาธิการ ตั2งเป็น



คณะทาํงานใหไ้ปประชุมที�กรุงเทพฯ วนัที� ๒๔ – ๒๕ พฤศจิกายน  ๒๕๔๘  แผนการเดิมจึงยติุ  ประสาน
ท่านรองฯปรีชา  บวักิ�ง รักษาราชการแทนใหค้รบวงจร 
                 วนัพฤหสับดีที� ๒๔ และวนัศุกร์ที� ๒๕ พฤศจิกายน  ๒๕๔๘  ทาํงานอยู่ในกรุงเทพฯ  แต่ก็
รับทราบข่าววา่นํ2าท่วมทางใตก้็เป็นห่วงเหมือนกนั พกักบัท่าน ผอ.ทองปอนด ์ สาดอ่อน จาก สพท.พะเยา 
เขต ๑ คุยกนัเรื�องการคดัสรรพนกังานราชการ ไดด้าํเนินการไปแลว้ทาํนองเดียวกบัชุมพรเขต ๑ ที�กาํลงัจะ
คดัสรรในวนัอาทิตยนี์2   เขาเล่าใหฟั้งวา่ถูกต่อวา่ต่อขานจากผูเ้กี�ยวขอ้งมากมาย กพ็อๆกบัผม หลายท่านอยาก
ใหชี้2แจงความจริงหากท่านไดอ่้านระเบียบกฎเกณฑที์�เกี�ยวขอ้งกน่็าจะไดค้าํตอบชดัเจน หลายท่านอาจแยง้วา่
เขตโนน้เขตนี2ทาํไมทาํได ้ก็เรียนวา่มาตรฐานการปฏิบติัของเขตพื2นที�ขณะนี2แตกต่างกนัไปแลว้แต่จะตีความ
หรือความกลา้หาญของ ผอ.เขต  ผมปรึกษาทีมงานแลว้ผมจึงตดัสินใจเลือกวิธีนี2   การสัมภาษณ์ตั2งกรรมการ
จากโรงเรียนเพราะสพฐ.มอบอาํนาจให ้ผอ.สถานศึกษาสั�งจา้งและพนกังานราชการเหล่านี2ทาํงานที�โรงเรียน 
ส่วนการสอบขอ้เขียนเพื�อวดัความรู้ในมาตรฐานขั2นตํ�า เรื� องเสน้สายที�วิตกกงัวลกนัก็วิตกกนัทุกวงการ
หลานชายผมไปสอบขอ้เขียนไดที้�กรมหนึ� งที�เกี�ยวกบัคดีโทร.มาหาใหช่้วยฝากสอบสมัภาษณ์ ผมกไ็ดแ้ต่
รับปากและภาวนาฝากเทวดาฟ้าดินใหเ้ขาผา่นการสอบดว้ยเถิด เพราะตลอดชีวิตกส็อบไดต้ามยถากรรม
เหมือนกนั  อาทิตยนี์2 มีเรื� องมากมายใหคิ้ดใหแ้กปั้ญหาแต่มีเรื�องที�เขียนไดค่้อนขา้งนอ้ย  อาจจะเป็นเพราะ
ตอ้งยึดสุภาษิตที�วา่ “พดูไปสองไพเบี2ยนิ�งเสียตาํลึงทอง”   

กาํจดั  คงหนู 
ผอ.สพท.ชุมพร เขต ๑ 

๑๐  ธนัวาคม  ๒๕๔๘ 
เรียน  เพื�อนครู  ผูบ้ริหารที�เคารพรักทุกท่าน 
                เรื� องเล่าฉบบันี2ขอควบ ๒ สปัดาห์เหตุที�ชา้เพราะเขียนไมค่่อยจะออก อาจเกิดจากสภาพอากาศไม่
ดี  มีเมฆมาก คลื�นลมแรง  แต่ไดจ้ดบนัทึกประจาํวนัไวว้า่ไดท้าํอะไรที�ไหนไปบา้ง มาเล่าสู่กนัฟัง  จะรวบ
ยอดไปนานกไ็ม่ดีนกัเหลือไม่กี�วนัเขาจะเปลี�ยน พ.ศ.ใหม่กนัอีกแลว้ทั2งๆที�เรายงัไม่เบื�อเลขเดิมเลย 
                วนัอาทิตยที์�  ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๔๘   มีการสอบคดัสรรพนกังานราชการที�สนามสอบ
โรงเรียนอนุบาลชุมพร  ผมไปเยี�ยมสนามสอบ  มีผูส้มคัรเขา้รับการคดัเลือก ๓๐๐ คนเศษ วนันี2 มีขาดสอบไป
บา้งแต่ไม่มากนกั  ที�หอประชุมมีการอบรมของชมรมครูปฐมวยัในการจดัทาํสื�อการเรียนการสอน  ผมไป
พบปะพดูคุยดว้ยทราบว่า ผูเ้ขา้อบรมตอ้งออกเงินกนัเอง ใชเ้วลาวนัหยุดราชการมาพฒันา มีศึกษานิเทศก์
ของเขตช่วยสนบัสนุน  ตอ้งขออนุโมทนาสาธุกบัครูกลุ่มนี2   เพราะดูกิจกรรมที�เขาอบรมกนัแลว้จะเกิด
ประโยชนก์บัการเรียนการสอนอย่างมาก และนาํไปทาํมาหากินอยา่งอื�นกไ็ม่ไดน้อกจากเป็นครูสถาน
เดียว   โรงเรียนอนุบาลชุมพรวนันี2 เปลี�ยนแปลงไปมากอาคารสถานที�สะอาด  สดชื�นดว้ยตน้ไม ้ มีเสาธงที�
สง่างาม  หอ้งสหกรณ์ที�เป็นระบบ  ตอ้งยอมรับในการพฒันาของท่านผูอ้าํนวยการชาญวิทย ์ ยิกุสงัข ์ พวก



เราคงตอ้งช่วยเป็นกาํลงัใจให้คนดีไดท้าํงานเพื�อแผ่นดิน   
                วนัจนัทร์ที�  ๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๔๘  มีการสอบสมัภาษณ์พนกังานราชการที�จุดนดั
หมาย  กรรมการสอบสัมภาษณ์ตั2งจากโรงเรียนโรงละ ๓ ท่าน ผูส้มคัรโรงเรียนไหนกไ็ปสัมภาษณ์จาก
กรรมการของโรงเรียนนั2น   กรรมการตรวจกระดาษคาํตอบก็ตรวจกนัไปแยกส่วนกนั   ผมไปโรงเรียนปะ
ทิววิทยา เป็นประธานเปิดงานโครงการค่ายวิชาการ  กิจกรรมนี2โรงเรียนปะทิววิทยาเป็นแกนกลาง  โรงเรียน
ใกลเ้คียงนาํนกัเรียนมาร่วม มีกิจกรรมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  และมีส่วนราชการหลายแห่งมาช่วยจดั
กิจกรรม เช่น จดัหางานจงัหวดั   คุณวิจิตร  ศรีสงัข ์ เป็นตน้  มีฝรั�ง ๒ – ๓   คน  มาร่วมกิจกรรมดว้ย  ผอ.สุ
ชาติ  ชูชีพ เล่าใหฟั้งวา่ทางโรงเรียนปะทิววิทยา จะไดรั้บโควตาเขา้ศึกษาต่อในสถาบนัเทคโนโลยีพระจอม
เกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั วิทยาเขตชุมพร ฉะนั2นต่อไปนี2 ใครอยากเขา้มหาวิทยาลยันี2  ก็สมคัรมาเรียนที�ปะ
ทิววิทยาจะไดรั้บสิทธิพิเศษครับ   
        วนัองัคารที� ๒๙  พฤศจิกายน  ๒๕๔๘  วนันี2ขลุกอยู่กบังานเอกสารและประชุมของกลุ่มงานต่าง ๆ ฟ้า
ฝนก็ตกลงมาทั2งวนั  ตอนเที�ยงคณะครูจาก สพท.สตูล  ประมาณ ๔๐ คนแวะมาเยี�ยมและรับประทานอาหาร
เที�ยง  มีท่านผูอ้าํนวยการสถานศึกษา สรยทุธ์  หนูเกื2อ เป็นหวัหนา้ทีม  จุดหมายปลายทางของเขาคือ
กรุงเทพมหานคร  คืนนี2ครูของ สพท.ชุมพร เขต ๑ นดัหมายกนัไว ้๓ ทุ่มจะเดินทางไปจุดหมายเดียวกนั 
ทราบวา่ ๕ คนัรถบสั   สถานการณ์เกี�ยวกบัการถ่ายโอนสถานศึกษาไปสู่ อปท. มีความคิดความเห็นแตก
ออกไปหลายกลุ่มหลายแนว  รัฐบาลคงตดัสินใจเลือกเอา “ความสมคัรใจ” เป็นคาํตอบสุดทา้ย   
                วนัพุธที� ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๔๘  เชา้ประชุมคณะกรมการจงัหวดัและหวัหนา้ส่วนราชการ
ประจาํจงัหวดั  ที�ศูนยร์าชการ ท่านผูว้า่ราชการจงัหวดั นายพินยั  อนนัตพงศ ์เป็นประธาน  ที�เกี�ยวขอ้งกบั
การศึกษาคงจะเป็นตวัชี2 วดัในการปฏิบติัราชการประจาํปี ๒๕๔๙ ที�กาํหนดใหอ้ตัราเรียนต่อจาก ป.๖ ไป ม. 
๑ ตอ้งได ้๑๐๐ % และ ม.๓ ไป ม.๔  เกือบ ๙๐ %   สาํหรับ ป. ๖ ไป ม.๑ ทั2งหลกัการและกฎหมายตอ้งได้
เพราะเป็นการศึกษาภาคบงัคบั  ส่วน ม.ปลายคงตอ้งหามาตรการกนัอีกวา่จะเพิ�มอยา่งไร ไปสายสามญั  สาย
อาชีพ หรือนอกระบบโรงเรียน   บ่ายผมและคณะประมาณ  ๘ ท่านเดินทางไปร่วมสวดพระอภิธรรมศพคุณ
พ่อของ ผอ.สพท.ปัตตานี เขต ๑  คุณวิมล  จนัทร์แกว้ ที�อาํเภอชะอวด  จงัหวดันครศรีธรรมราช  ถึงชะอวด
ประมาณ  ๖ โมงเยน็ กลบัถึงชุมพรประมาณ  ๕ ทุ่ม 
                วนัพฤหสับดีที�  ๑  ธนัวาคม  ๒๕๔๘   ไปร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาของบมจ.ซีเฟรชอินดสั
ตรี  เป็นปีที� ๑๗  มีท่านผูว้า่ราชการจงัหวดัชุมพรเป็นประธาน มีผูร้ับทุนทั2งระดบั
ประถมศึกษา  มธัยมศึกษา  อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา  บ่ายคณะกรรมการมลูนิธิอิสลามจากนราธิวาสมาพบ
เพื�อยื�นเรื�องขอเปิดโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที�อาํเภอท่าแซะ  ไดแ้ลกเปลี�ยนความคิดเห็นกนัหลาย
เรื�องหลายราว   เยน็เดินทางไปจงัหวดัระนองเพื�อร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่ของคุณกนัยา เผือกนา
โพธิQ  
  เจา้หนา้ที�กลุ่มนโยบายและแผน  กลบัถึงชุมพรประมาณ ๕ ทุ่ม 
                วนัศุกร์ที� ๒  ธนัวาคม  ๒๕๔๘   เชา้ไปเป็นประธานในพิธีบรรพชาสามเณรของโรงเรียนหงษ์



เจริญวิทยาคม  มีผูน้าํทอ้งถิ�น  นายก อบต.และประชาชนมาร่วมกนัมาก   ประธานตอ้งกริบผมสาํหรับผูที้�จะ
บรรพชาดว้ย  คงจะไดบุ้ญกุศลกนัถว้นทั�ว ท่าน ผอ.สมนึก  เขียวสะอาด ไดพ้ฒันาโรงเรียนหงส์เจริญ
วิทยาคมใหเ้ป็นโรงเรียนของชุมชน  นอกจากนั2นยงัสร้างพนัธมิตรกบัโรงเรียนใกลเ้คียงอยา่ง
ต่อเนื�อง  โดยเฉพาะอย่างยิ�งวิทยาลยัการอาชีพท่าแซะ  
                 วนัเสาร์ที� ๓  ธนัวาคม  ๒๕๔๘  เยน็เป็นเจา้ภาพแต่งงานลกูชาย ผอ.วิสูตร  คลี�แกว้ ที�โรงเรียนศรี
ยาภยั ร่วมกบัท่านผูพิ้พากษาหวัหนา้ศาลจงัหวดัชุมพร   
                วนัอาทิตยที์� ๔  ธนัวาคม  ๒๕๔๘  ฝนตกหนกัมาทั2งคืนเชา้เดินทางไปอาํเภอปะทิว เปิดการอยูค่่าย
ปฏิบติัธรรมของนกัเรียนโรงเรียนบา้นดอนตะเคียน ที�วดัเขาเจดีย ์ ผูป้กครองทยอยมาส่งนกัเรียนเพราะหลาย
แห่งนํ2าท่วมถนน  พระวิทยากรเตรียมพร้อมแต่เชา้  ผมกล่าวเปิดเสร็จพิธีจึงเดินทางไปเยี�ยมตลาดสดปะทิว
กบั ท่าน ผอ.นายธรรมรงค ์ เทพไพฑรูยจ์ากโรงเรียนวดัดอนยาง  เป็นตลาดขนาดเลก็แต่สะอาดดี  มีร้านขา้ว
แกง ๑ แห่งมีคนมารุมมาตุม้จาํนวนมาก  คงจะอร่อย จึงตดัสินใจยึดเป็นอาหารมื2อเชา้ ก็ไม่ผิดหวงัอร่อยราคา
ยอ่มเยา 
                วนัจนัทร์ที� ๕  ธนัวาคม  ๒๕๔๘   วนัมหามงคลของชาวไทย ผมไปตกับาตรขา้วสารอาหารแหง้ที�
ตลาดชุมพร เวลา ๐๗.๐๐ น. ประชาชนมากนัมากมาย ที�น่าอศัจรรยฝ์นหยดุสนิท  ทั2งที�ตกต่อเนื�องมาทั2งวนั
ทั2งคืน  เวลา ๐๙.๐๐ น. เริ�มพิธีสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และลงนามถวายพระพร ที�หอประชุมจงัหวดัชุมพร ศนูย์
ราชการ   เวลา ๑๙.๑๙ น. พิธีถวายเครื�องราชสักการะและจุดเทียนชยัถวายพระพร   ที�สนามหนา้ศาลากลาง
เก่า  ฝนก็หยดุสนิทเช่นเดียวกนั กต็อ้งสรุปวา่เป็นเพราะพระบารมีขอพระองคท์รงพระเจริญ 
                วนัองัคารที� ๖  ธนัวาคม  ๒๕๔๘  บ่ายประชุมร่วมกบักลุ่มนิเทศฯ  ไดใ้หน้โยบายการทาํงาน 
                วนัพุธที� ๗  ธนัวาคม  ๒๕๔๘  ประชุมรอง ผอ.สพท.  ผช.ผอ.สพท. และหวัหนา้กลุ่มใน เขตพื2นที� 
เป็นการประชุมปรึกษาหารือปกติประจาํเดือน  บ่ายคณะครูมาพบเพื�อปรึกษาหารือ  ๒ คณะ เป็นความ
ขดัแยง้ระหวา่งครูที�ฟังฝ่ายไหนพูดกน่็าเชื�อวา่จริง  แต่เรื�องเดียวกนัจะจริง ๒ เรื�องไม่ได ้ เหมือนแมว ๑ ตวั
คนหนึ� งบอกว่ามีดาํ อีกคนวา่สีขาว  ทาํไมจึงต่างกนัขนาดนั2น  คณะสุดทา้ยคุยกนัจนเกือบ ๒ ทุ่ม  ออกจาก
หอ้งพบว่าฝนตกหนกันํ2าเจิ�งนองไปทั�ว  ถนนขากลบัเขา้เมืองนํ2าท่วมผิวจราจร ในตลาดนํ2าไหลจนถนนเป็น
ลาํคลองไปหลายสาย 
                วนัพฤหสับดีที� ๘  ธนัวาคม  ๒๕๔๘  เชา้ไปวางพวงมาลาอนุสาวรียวี์รไทย(ยวุชนทหาร)  บ่าย
ประชุมคณะกรรมการเขตพื2นที�การศึกษาชุมพรเขต ๑  มีเรื�องใหม่ๆหลายเรื�องเหมือนกนั เช่น สพฐ.อนุมติัให้
ขยายชั2นเรียน ม.ตน้ที�โรงเรียนบา้นบางไมแ้กว้ประชาสามคัคี และโรงเรียนบา้นหาดในตั2งแต่ปีการศึกษา 
๒๕๔๙ ตามที�คณะกรรมการเขตไดใ้หค้วามเห็นชอบไป  มีหลายเรื�องที�ต่อเนื�องจะไประดมความคิดกนัต่อที�
อาคาร์เดียรีสอร์ทระหวา่งวนัที� ๑๕ – ๑๖ ธนัวาคม  ๒๕๔๘  
                 วนัศุกร์ที� ๙  ธนัวาคม  ๒๕๔๘    เชา้ประชุมคณะกรรมการจดักรอบอตัรากาํลงัขา้ราชการใน
สาํนกังานเขตพื2นที�การศึกษา รอบที� ๑ การจดัครั2 งนี2 เพื�อนาํคนที�มีอยู่มาลงตาํแหน่งแห่งที�ตามตาํแหน่งเดิมให้
อยูใ่นกรอบ  เพื�อดาํเนินการในกระบวนการต่อไป  เช่น  ปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่ง เจา้หนา้ที�การเงินและ



บญัชี  กรรมการกจ็ะจดัใหล้งในกลุ่มอาํนวยการ พอรอบต่อไปหากบุคคลดงักล่าวมีคุณสมบติัครบถว้นใน
ตาํแหน่งนกัวิชาการศึกษาและประสงคจ์ะเปลี�ยนสายงานกส็ามารถทาํได ้ สรุปวา่เอาคนเขา้บา้นก่อนแลว้
ค่อยจดัอีกครั2 งว่าจะใหอ้ยู่หอ้งไหนเป็นการถาวร 
                  เรื� องเล่า ๒ สปัดาห์นี2ไม่ค่อยลื�นเท่าที�ควรแต่มีข่าวดีสาํหรับคนที�มีลูกเรียนในระดบัอุดมศึกษา
ขณะนี2ไปเบิกค่าเล่าเรียนกนัไดแ้ลว้  ไม่เกินปีละ ๑๕,๐๐๐ บาท(หนึ�งหมื�นห้าพนับาทถว้น) เริ�มจากภาคเรียน
ที� ๑ ปีการศึกษา ๒๕๔๘  หากไดโ้ทร.นดัหมายไปล่วงหนา้จะไดรั้บความสะดวกยิ�งขึ2น 

กาํจดั  คงหนู 
ผอ.สพท.ชุมพร เขต ๑ 

๑๘  ธนัวาคม  ๒๕๔๘ 

เรียน  เพื�อนครู  ผูบ้ริหารที�เคารพรักทุกท่าน 

            วนัองัคารที� ๑๓  ธนัวาคม  ๒๕๔๘  ภาคเชา้ทาํงานธุรการต่างๆ เพราะวนันี2 ท่านรองฯพนอ  ทิพย์
พิมลรัตน ์ไม่อยู่ ไปทาํหนา้ที�รักษาการในตาํแหน่งผูอ้าํนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวดัขนุกระทิง  เหตุเพราะ
เกิดความขดัแยง้ระหวา่งครูหนึ�งคนกบัหนึ� งกลุ่ม  จนผูรั้กษาราชการแทนสูไ้มไ่หว  ผมจึงตั2งท่านรองฯพนอ 

ไปรักษาการในตาํแหน่งเพื�อจดัระบบใหเ้ขา้ที�เขา้ทาง มีอดีตครูอตัราจา้งที�สอบพนกังานราชการไม่อยูใ่น
ลาํดบัที�จะสั�งจา้งไดม้าหาเพื�อขอใหช่้วยเรื�องงานทาํ กไ็ดแ้ต่รับปากว่าจะพยายามสอดส่องหางานให ้ บ่ายมี
ประชุมคณะกรรมการกาํหนดกรอบแนวคิดและจดัทาํมาตรฐานการศึกษาขั2นพื2นฐานระดบัเขตพื2นที�
การศึกษา  กรรมการประกอบดว้ยผูบ้ริหารสถานศึกษา  ครูผูส้อน ศึกษานิเทศก ์ โดยยึดมาตรฐานการศึกษา
ขั2นพื2นที�ฐานและมาตรฐานการศึกษาปฐมวยัศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการเป็นหลกั  อาจเพิ�มตวับ่งชี2บา้ง
หากเห็นวา่ของ สพฐ.กวา้งเกินไป  แต่รับในหลกัการกนัว่าจะไม่เพิ�มภาระงานใหค้รูและโรงเรียน 

            วนัพุธที� ๑๔  ธนัวาคม  ๒๕๔๘ เชา้ประชุมผูบ้ริหารสถานศึกษาประจาํเดือนธนัวาคม  ๒๕๔๘  คง
เป็นนดัสุดทา้ยของปีนี2   ท่านรองผูว้า่ราชการจงัหวดัชุมพร คุณพินิจ  เจริญพานิช มาบรรยายตวัชี2วดัในการ
ปฏิบติัราชการที�เกี�ยวขอ้งกบัการศึกษาที�กพร.กาํหนด ที�เนน้ ๒ ตวัชี2วดัคือ อตัราการเขา้เรียนในชั2น ม. ๑ ของ
ผูจ้บชั2น ป.๖ ตอ้งได ้๑๐๐ % เพราะเป็นการศึกษาภาคบงัคบัและม.๓ เรียนต่อ ม.๔ ตอ้งได ้๘๒ %  ทั2งสาย
สามญัและสาบอาชีพ ซึ� งกส็อดคลอ้งกบันโยบายของ สพฐ.และกระทรวงศึกษาธิการ   บ่ายมีครูมาพบเพื�อ
หารือปัญหาการปฏิบติังานในโรงเรียนที�มีการใส่ความร้องเรียนสื�อมวลชนกนั  บอกใหอ้ดทนจะเรียกผู ้
ประสงคร้์ายมาตกัเตือนให ้ หากไม่กลบัตวักลบัใจจะดาํเนินการตามควรแก่กรณีต่อไป สงครามภายนอกยงัมี
เวลาพกัรบสงคราวภายในแสนเหนื�อยนกั เพราะตอ้งทาํงานร่วมกนัเห็นหนา้กนัความเคียดความแคน้ที�ปลง
ไม่ตกเปรียบเหมือนกองไฟที�เผาตวัเองอยูทุ่กเวลานาที  ไม่ทราบวา่จะเอาจิตใจที�ไหนไปสอนลกูศิษยแ์ละไม่
รู้จะเอาแบบอยา่งที�ไหนใหลู้กศิษยด์ู เดิมชาวบา้นเคารพครูเรียกวา่คุณครู  ต่อมาเรียกครู เดี_ยวนี2 เรียกพวก
ครู  ปัจจยัหนึ� งของความวุน่วายคืออตัตายึดมั�นถือมั�น เพราะบางรายอยูโ่รงเรียนนี2มาเกือบ ๓๐ ปี จึงเป็นเจา้



พ่อเจา้แมไ่ปโดยปริยายแทนที�จะเป็นพ่อครูแม่ครู  ต่อไปคงตอ้งยา้ยครูสายผูส้อนสลบัหมุนเวียนกนับา้งจะ
ไดป้ลงตก  ถ่ายเลือดถ่ายนํ2าดีนํ2าเสียกนับา้งน่าจะทาํนาํร่องดูสัก ๔-๕ โรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนใหญ่ๆทั2ง
ในเมืองและนอกเมือง   ๑ ทุ่มไปฟังสวดพระอภิธรรมศพของคุณแม่ ผอ.อนนัต ์ นาคสงัขแ์ละ ผอ.ชยัภูมิ นาค
สงัข ์ที�บา้นพกัใกลสี้�แยกปฐมพร 

            วนัพฤหสับดีที� ๑๕  ธนัวาคม  ๒๕๔๘  เชา้ไปเปิดงานแข่งขนัทกัษะทางวิชาการของนกัเรียนในช่วง
ชั2นที� ๔ หรือนกัเรียน ม.ปลาย ในโรงเรียนมธัยมศึกษาทั2งเขต ๑ และ เขต ๒  มอบโล่มอบประกาศเกียรติคุณ
บตัรใหค้รูในสาขาวิชาต่างๆ บรรยากาศคึกคกัไดเ้ห็นเพื�อนครูทั2งสองเขตไดท้าํกิจกรรมร่วมกนัเพื�อนกัเรียน
ในจงัหวดัชุมพร เห็นแลว้ชื�นใจ กล่าวเปิดงานเสร็จตอ้งรีบไปเปิดการสัมมนาที�อาคาร์เดียร์รีสอร์ท อาํเภอปะ
ทิว เป็นการระดมสมองเพื�อจดัทาํแผนพฒันาการศึกษาของเขตพื2นที�ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕๕๑)  ได้
เชิญคณะกรรมการเขตพื2นที�การศึกษา คณะอนุกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื2นที�
การศึกษา  ผูบ้ริหารสถานศึกษา ไปร่วมใหค้วามคิดความเห็นกนั ดาํเนินการต่อเนื�องไปจนถึงวนัที� ๑๖ 
ธนัวาคม  ๒๕๔๘ 
            วนัศุกร์ที� ๑๖  ธนัวาคม  ๒๕๔๘  นั�งลงชื�ออนุมติั อนุญาตในแฟ้มเอกสาร และอ่านสาํนวนการ
ลงโทษทางวินยัที�คณะกรรมการสอบสวนเสนอมา  สลบักบัลงไปดูนกัการภารโรงก่อสร้างอาคาร
สวสัดิการ  ท่านรองฯวิมาน  ดีทองหลาง เป็นแม่งานแผน ๔ ปีที�ปะทิว  ท่านรองฯพนอ  ทิพยพิ์มลรัตน์ ไปดู
การจดัร้านในงานประจาํปีกรมหลวงฯและกาชาดที�สนามกีฬาจงัหวดั  ผูบ้ริหารโรงเรียนมาใหล้งชื�อรับรอง
ความประพฤติ ๒-๓ รายเพื�อนาํไปซื2ออาวุธปืน คงไวป้้องกนัทรัพยสิ์นและป้องกนัตวั  ผมคิดเลน่ๆเรื�องการ
ซื2ออาวุธปืนยอ่มเกิดการขาดทุนอยูห่ลายสถาน  หนึ�งซื2อแลว้ไม่ค่อยไดใ้ชเ้งินกจ็ม  สองใชแ้ลว้กต็อ้งถูก
ดาํเนินคดีกว่าจะรู้ถูกรู้ผิดตอ้งใชเ้วลานานและสิ2นเปลืองทรัพยสิ์นเพิ�มเติมในการต่อสู้คดี   ความดีของปืนคือ
อุ่นใจและไม่วิ�งหนีก่อนเราแน่นอน   ช่างจากบริษทัคอมพิวเตอร์มาติดตั2งสัญญาณ wireless ให้  ปรากฏว่า
อินเตอร์เน็ตมาเร็วกว่าเดิมมาก  ผูที้�มี Notebook ระบบที�มี wireless สามารถมาใชบ้ริการไดฟ้รีครับ 

            วนัเสาร์ที� ๑๗  ธนัวาคม  ๒๕๔๘  ก่อนเที�ยงมีครูมาหา ๒ รายพร้อมหนงัสือพิมพฉ์บบัหนึ�งที�ตีพิมพ์
เรื�องนกัเรียนเครียดอาเจียนเป็นเลือดเนื�องจากครูซึ�งถกูกล่าวหาวา่ทาํร้ายร่างกายเดก็และผมสั�งใหไ้ปช่วย
ราชการที�อื�นชั�วคราวกาํลงัจะยา้ยกลบั แถมบอกว่าครูรายนี2 คุยโวโออ้วดวา่สามารถใชเ้งินวิ�งลม้คดีได ้  ผม
อ่านข่าวนี2แลว้รู้สึกสังเวชใจที�ครูคนหนึ�งสามารถตีหนา้เศร้าเล่าความเท็จจนนกัข่าวเชื�อวา่เป็นจริงนาํไป
ตีพิมพอ์ยา่งมโหฬาร  สงัเวชใจที�คนมีอาชีพครูเมื�อขดัแยง้กนัเองดว้ยเสียผลประโยชน์บางอย่าง บงัอาจใช้
นกัเรียนเป็นเครื�องมือบ่อนทาํลายซึ� งกนัและกนั  เขาอาจจะเหิมเกริมจนประมาททิ2งร่องรอยไวเ้พราะตั2งแต่
เกิดเรื�องขึ2นผมไมไ่ดน้อนใจตั2งหน่วยติดตามข่าวหาขอ้มลูตลอดเวลา  วนัเกิดเหตุที�นกัเรียนเขา้โรงพยาบาล
และผูสื้�อข่าวไดรั้บขอ้มูลเรื�องนี2 และโทร.มาบอกผม  ผมใหเ้จา้หนา้ที�ประสานกบัโรงพยาบาลทราบวา่
นกัเรียนกาํลงันั�งรอให้หมอตรวจอยู ่แปลวา่การพยายามใหเ้ป็นข่าวถูกจดัขึ2นอย่างมีขั2นตอนและ
ตั2งใจ  สาํหรับครูทั2ง ๒ รายกย็งัช่วยราชการอยู่ที�โรงเรียนอื�น ยงัไมไ่ดก้ลบัไปปฏิบติัราชการที�โรงเรียนเดิม
และไม่เคยพบหนา้นกัเรียนคนนี2 อีกเลยตั2งแต่เกิดเหตุคราวนั2น  หากนกัเรียนจะเครียดก็คงจะเป็นครูคู่กรณีไป



ส่งข่าวและข่มขู่วา่เธอลาํบากแน่หากครู....ยา้ยกลบัมา    สาํหรับการใส่ความเรื�องลม้คดีกไ็ปพิสูจน์กนักบั
ผูเ้กี�ยวขอ้งคือตาํรวจ อยัการ สาํหรับของผมว่าไปตามขอ้เท็จจริงและกฎหมายไมเ่ลือกหนา้อินทร์หนา้พรหม 
ถูกคือถูกผิดคือผิด ไม่มีรายการผิดเป็นถูก หรือถูกเป็นผิด ชั�วเป็นดีหรือดีเป็นชั�ว เพียงแต่โปรดรอสกัครู่จะได้
รู้วา่ในกอไผ่นอกจากหน่อไมแ้ลว้มีอะไรอีกบา้ง   ตอนหวัคํ�าไปงานสังสรรคข์องครูโรงเรียนเอกชนที�
ยินยอมพร้อมใจกนัทั2ง ๒ เขต จดังานเลี2ยงแสดงกิจกรรมบนัเทิงกนัที�หอประชุมโรงเรียนฝาหมินกงลิ เป็น
การส่งทา้ยปีเก่าตอ้นรับปีใหม่  ท่าน ผอ.เขต ๒ และคณะมาร่วมงานกนัพร้อมหนา้ 
            วิชาชีพครูจะตกตํ�าหรือเขม้แขง็ขึ2นอยู่กบัปัจจยัภายในเป็นประการสาํคญั หากครูแตกแยกขาด
สามคัคี  ไม่ให้เกียรติ  ไม่ใหโ้อกาสและไม่ให้อภยัซึ� งกนัและกนั ความล่มสลายก็จะตามมา อยา่คิดไปสร้าง
บา้นสร้างเมืองเลยแมเ้ป็นตวัแบบใหก้บันกัเรียนกไ็ม่อาจเป็นได ้แลว้จะมีหนา้ไปสอนนกัเรียนใหเ้ป็นคนเก่ง 
คนดี และมีความสุขไดอ้ยา่งไร  ความแตกแยกแทรกซึมจนถึงรากหญา้คือระดบัโรงเรียน จนถึง
ระดบัชาติ  หรือจะตอ้งตั2งโรงเรียนสร้างฝันให้กบัครูที�มีปัญหาอีกสกัโรง หรือเป็นกลยทุธ์หนึ�งในเรื�อง ไม่
ยา้ย ไม่ถ่าย ไมโ่อน คือวุน่วายจนไม่มีใครอยากไดอี้ก กฝ็ากไปคิดกนัดูนะครับใครคิดออกบอกผมดว้ย และ
อยา่วางเฉยปล่อยใหค้นไม่ดีสร้างความวุ่นวายใหส้ังคม ความสงบร่มเยน็กจ็ะกลบัคืนมา   

กาํจดั  คงหนู 
ผอ.สพท.ชุมพร เขต ๑ 

๒๔  ธนัวาคม  ๒๕๔๘ 

เรียน  เพื�อนครู  ผูบ้ริหารที�เคารพรักทุกท่าน 

           วนัจนัทร์ที� ๑๙  ธนัวาคม  ๒๕๔๘  เชา้ไปเป็นประธานเปิดการอบรมครูเรื�องการจดัการเรียนการสอน
เด็กเรียนร่วมระหวา่งเด็กปกติกบัเดก็บกพร่องที�โรงเรียนวดัดอนรวบ ท่าน ผอ.นริศ  นพชาํนาญ ลงทุนควกั
กระเป๋าเลี2ยงขา้วเลี2ยงปลาผูเ้ขา้รับการอบรมซึ� งเป็นครูจากโรงเรียนวดัดอนรวบ  โรงเรียนวดัคูขดุ และ
โรงเรียนบา้นคอเตี2ย  ไดร้ับความร่วมมือจากศนูยก์ารศึกษาพิเศษจงัหวดัชุมพร   ศึกษานิเทศก ์สพท.ชุมพร
เขต ๑  และทางโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก เป็นวิทยากรใหก้ารอบรม   บ่ายนดัหมายครูมาขอขอ้มลูเพิ�มเติม
เกี�ยวการดาํเนินการทางวินยั  ครูกฎหมายเคยสอนวา่ปล่อยคนผิดสิบคนดีกวา่ลงโทษคนบริสุทธิQ เพียงคน
เดียว  ผมจึงมกัปล่อยใหเ้รื�องที�จะตดัสินใจลืมเลือนไปจากความรู้สึกอคติทั2งหลายที�พระพุทธองคท์รงสอน
สั�งไวว่้าอคติ ๔ อยา่งที�เป็นปกติวิสัยของคนเราคือ ฉนัทาคติ (ลาํเอียงเพราะชอบ  prejudice caused by love 

or desire ) โทสาคติ (ลาํเอียงเพราะชงั prejudice caused by hatred )  โมหาคติ (ลาํเอียงเพราะหลง, พลาดผิด
เพราะเขลา prejudice caused by delusion or stupidity )  ภยาคติ (ลาํเอียงเพราะกลวั  prejudice caused by 

fear )  แต่ในทางกฎหมายไทย สมชาย ปรีชาศิลปกุล อาจารยส์าขานิติศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะ
สงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่จาํแนกอคติที�สาํคญัไว ้ ๔ ประการ  ประกอบดว้ย  อคติทางเพศ   อคติ
ต่อคนพิการ  อคติต่อกลุ่มชาติพนัธ์ุ และอคติต่อคนจน  จะเล่าโดยละเอียดกจ็ะยืดยาวเกินไป   พอใจเป็นปกติ



คือลืมสิ�งปรุงแต่งทั2งหลายไปพอสมควรแลว้จึงหยิบเรื�องมาอา่นไตร่ตรอง ดูเหตุดผูลทั2งทางบวกทางลบ เอา
ใจเขาใส่ใจเรา  ตดัสินใจอยา่งไรจดไวทิ้2งไวข้า้มวนัขา้มคืนนาํมาอ่านใหม่จนมั�นใจ ตดัสินใจลงความเห็นใน
สาํนวนปิดแฟ้มส่งคืนเจา้ของเรื�องไปดาํเนินการต่อไป เป็นการรักษากฎและคนใหส้มดุลกนัตามขอ้เท็จจริง
ของเหตุการณ์ในฐานะกรรมการตดัสิน ที�ตอ้งวิ�งไปทั�วสนามแต่ไม่มีหนา้ที�เล่นเกมส์การแข่งขนั  ลงไปเป็น
กาํลงัใจนกัการภารโรงที�กาํลงัก่อสร้างอาคารสวสัดิการทั2งก่ออิฐ ทาํฝ้าเพดาน 
                วนัองัคารที� ๒๐ ธนัวาคม  ๒๕๔๘  ไปร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาของบริษทัโดลไทยแลนด ์จาํกดั 
อาํเภอท่าแซะ  มีนกัเรียนทั2งระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษาไดรั้บทุนระดบัละ ๒๐ คน ผูจ้ดัการฝ่าย
บริหารเป็นผูม้อบ  ผมมอบประกาศเกียรติคุณบตัรใหก้บัผูจ้ดัการ ถ่ายภาพร่วมกนัเป็นอนัจบพิธี  กลบั
สาํนกังานครูมาพบเพื�อมอบเอกสารที�ขอไวเ้มื�อวาน  ลงไปดูงานในกลุ่มงานต่างๆ  สาํหรับกลุ่มศึกษานิเทศก์
เดินไปไมค่่อยถึง บงัเอิญตอ้งเลี2ยวไปออกประตูหลงัตรงไปอาคารสวสัดิการทุกที คงตอ้งทาํพิมพเ์ขียวใหม่ 
บ่ายโมงครึ� งไปประชุมกบัท่านผูว้า่ราชการจงัหวดัชุมพรเรื�องการแข่งขนัจกัรยานนนานาชาติ ที�จะเขา้เขต
ชุมพรระหวา่งวนัที� ๑๗ - ๑๘  มกราคม  ๒๕๔๙  แต่เป็นเสน้ทางเลียบชายฝั�งทะเลจากบางเบิด ถํ2าธง บ่อ
สาํโรง ปะทิว ทุ่งววัแล่น  นาชะองั จนถึงเทศบาลเมืองชุมพร พกัโรงแรมชุมพรแกรนดฯ์ เพื�อปั�นไปเสน้ทาง
สู่ระนองในวนัรุ่งขึ2น โรงเรียนตามเส้นทางถูกกาํหนดใหน้กัเรียนออกมาช่วยเชียร์ผูเ้ขา้แข่งขนัในครั2 งนี2    เลิก
ประชุมลงไปอวยพรปีใหม่ท่านผูว่้าราชการจงัหวดั และรองผูว้า่ราชการจงัหวดั รีบอวยพรเพราะอาทิตยห์นา้
ไม่อยากต่อคิวยาวๆ ผมเองตอ้งติดประชุมที�กรุงเทพฯตอนปลายสัปดาห์สุดทา้ยของปี ๒๕๔๘  ท่านผูว้า่
ราชการจงัหวดัไดเ้ล่าใหฟั้งว่าปีใหม่ถือเอาเดือนมกราคม หรือภาษาฝรั�ง January มาจากชื�อเทพเจา้ Janus 

เป็นเทพเจา้ที�มี ๒ หนา้ หนา้หนึ�งหนุ่มหนา้หนึ� งแก่ หนา้แก่แทนปีเก่า หนา้หนุ่มแทนปีใหม่  พอปีใหม่เทพ
เจา้องคนี์2 จะหนัพระพกัตร์ดา้นหนุ่มมายงัโลก เขาจึงตั2งเดือนแรกของปีวา่ January ตรงขา้มกบัหนา้เราปีเก่าดู
จะหนุ่มกว่าปีใหม ่ถา้ลอกคราบเหมือนปูไดท่้าจะดีไม่นอ้ย 
                วนัพุธที� ๒๑  ธนัวาคม  ๒๕๔๘  เชา้เร่งลงชื�อลงนามในคาํสั�ง  เอกสารต่างๆ รับหนงัสือแจง้ผล
การปฏิบติังานตามตวัชี2วดัที� กพร.กาํหนดในส่วนที�เขตพื2นที�รับผิดชอบร่วมกบัจงัหวดัชุมพรคะแนนเต็ม ๕ 
พวกเราหมายถึงสาํนกังานและโรงเรียนทาํได ้๔.๗๕๔ ท่านผูว้่าราชการจงัหวดัคงจะสบายใจมากขึ2นสาํหรับ
การทาํงานในปีนี2   เที�ยงไปกราบศพคุณพ่อของคุณพยอม  คุม้สุวรรณ หวัหนา้กลุ่มนโยบายและแผน สพท.
ชุมพรเขต ๒ ที�วดัเขาถล่ม  บ่ายเดินทางเขา้กรุงเทพฯ มีราชการที�ตอ้งประสานอยู่หลายเรื�อง 
                วนัพฤหสับดีที� ๒๒ และวนัศุกร์ที� ๒๓  ธนัวาคม  ๒๕๔๘  อยู่ในกรุงเทพฯ ติดต่องานที�
กระทรวงศึกษาธิการ  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  เยน็วนั
ศุกร์ขบัรถไปเมืองทองธานีไปชมผลิตภณัฑ ์OTOP ที�นาํมาจาํหน่ายในอาคารอิมแพค มีผา้ไหม ผา้ฝ้ายจาก
ภาคอีสานลานตาไปหมด ราคาถกูกว่าปกติ แต่แพงกว่าเมื�อก่อน  มีสินคา้จากเพื�อนบา้นคือลาวและเขมรมา
จาํหน่ายดว้ย  ผมไปดื�มกาแฟลุงเหนอชุมพรที�มาออกร้านจาํหน่าย  ไปชิมแกงฮงัเลหมขูองแมฮ่่องสอนร้าน
เจา้เก่า  แกงฮงัเลหากท่านไม่เคยรับประทานกอ็ยากอธิบายว่าเหมือนแกงมสัมั�น บวกแกงพะแนง และบวก
พะโล ้ เป็นอาหารพื2นเมืองของชาวมอญและพม่า ไปแม่ฮ่องสอนตอ้งไปทานที�ร้านบา้นเพลง    แวะมลูนิธิ



รณรงคช่์วยให้เลิกบุหรี�และสารเสพติด เขามีโครงการปอดสะอาดปราศจากควนับุหรี�  เลิกไดอ้ยา่งถาวร
ภายใน ๖ วนั ใครสนใจปรึกษาไดที้�เบอร์ ๐๑ ๙๒๑๑๔๗๙  ไดป้รัชญาความเป็นผูน้าํ เพื�อการบริหารชีวิต มา
ฝากเพื�อนครูส่งทา้ยปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ใหล้องไตร่ตรองพิจารณาดูนะครับ 
                ๑. ความเปลี�ยนแปลงไม่ใช่สิ�งน่ากลวั  เพราะถา้ไม่มีการเปลี�ยนแปลงเราจะพบสิ�งที�ดีกวา่ได้
อยา่งไร 
                ๒. ชีวิตที�ไม่มีการต่อสู้ดิ2นรน ปล่อยชีวิตไปวนัๆอยา่งไร้จุดหมายไม่ต่างอะไรกบัศพเดินได ้
                ๓. ความลาํบากและอุปสรรคในการทาํงานคือหนทางแห่งความสาํเร็จ 
                ๔. ความทุกข ์ความผิดหวงั ยงัมาเยือนท่านได ้สกัวนัหนึ�งความสุข ความสมหวงักม็าเยือนท่านได้
เช่นกนั 
                ๕. บิดามารดาเป็นผูอุ้ปการะเลี2ยงดู แสดงโลกนี2 แก่บุตร การทาํใหบิ้ดามารดาผูไ้ม่มีศรัทธา ใหมี้
ศรัทธา ผูไ้ม่มีศีลใหมี้ศีล ผูไ้ม่มีปัญญาใหมี้ปัญญา รู้จกัใหท้าน ไดชื้�อว่าเป็นการตอบแทนบิดามารดาที�
ประเสริฐ 
                ๖. ไม่มีสิ�งใดในโลกที�คนคนหนึ�งเคยทาํได ้แลว้คนคนหนึ�งจะทาํไมไ่ด ้
                ๗. อยากเป็นผูย้ิ�งใหญ่ในครอบครัว กจ็งทาํประโยชน์แก่ครอบครัว อยากเป็นผูย้ิ�งใหญ่ใน
ประเทศชาติ กจ็งทาํประโยชน์แก่แผน่ดิน 
                ๘. ชีวิตเป็นของไม่มีค่า แต่ชีวิตจะมีค่าต่อเมื�อรู้จกัใชชี้วิต 
                ๙. จงตอบแทนบุญคุณผูมี้พระคุณ ก่อนที�จะไม่มีผูมี้พระคุณใหต้อบแทน  จงประหยดัก่อนที�ท่าน
จะไม่มีเงินใหป้ระหยดั จงออกกาํลงัก่อนที�ท่านจะไม่มีกาํลงัใหอ้อก  จงรักครอบครัวก่อนที�ท่านจะไม่มี
ครอบครัวใหรั้ก และจงทาํความดีก่อนที�ท่านจะไม่มีเวลาใหท้าํ 
                ๑๐.ดวงตากบัดวงใจถือว่าเป็นสิ�งที�มีค่าที�สุดในชีวิต คาํเปรียบเปรยที�วา่พ่อแม่รักลูกดั�งดวงตาและ
ดวงใจ จึงชวนใหคิ้ดว่า พ่อแม่จะรักลูกแค่ไหน 
                ๑๑.ผูใ้ตป้กครอง ควรมองผูป้กครอง เป็นดุจตน้ไมใ้หญ่ที�ตนตอ้งอาศยัร่มเงา  เมื�อใดตน้ไมถู้กแทะ
เปลือก ถูกระรานกา้นและใบ  ตน้ไมแ้มที้�ใหญ่ก็จะเหี�ยวเฉา ไร้ร่มเงาที�จะอาศยัได ้ ความแตกกระจายกจ็ะ
เกิดขึ2นในหมูผู่อ้าศยัเอง 
                ๑๒.พ่อแม่สามารถมีลกูไดห้ลายคน แต่ลูกสามารถมีพ่อแม่ไดเ้พียงคนเดียวเท่านั2น  พ่อแม่จึงควร
เป็นบุคคลที�ลกูๆควรหวงแหนและทะนุถนอมให้มากที�สุด 
                ๑๓.ถา้เลือกเกิดได ้ก็จงอย่าเลือกเกิดเป็นลูกสาวคนจีน  แต่เลือกเกิดเป็นลูกชายคนอินเดีย 
                ๑๔.คนคนหนึ�งไมเ่คยสนใจพ่อแม่ ไม่เคยเหลียวแลคนที�เคยช่วยเหลือเกื2อกลู เขาเรียกบุคคล
ประเภทนี2วา่คนอกตญัfู 
                ๑๕.โชคดี  โชคร้าย  นินทา  สรรเสริญ  ทุกข ์ สุข เป็นแขกเจา้ประจาํสาํหรับชีวิต 

  



กาํจดั  คงหนู 
ผอ.สพท.ชุมพร เขต ๑ 

  

  

๒๔  ธนัวาคม  ๒๕๔๘ 

เรียน  เพื�อนครู  ผูบ้ริหารที�เคารพรักทุกท่าน 

           วนัจนัทร์ที� ๑๙  ธนัวาคม  ๒๕๔๘  เชา้ไปเป็นประธานเปิดการอบรมครูเรื�องการจดัการเรียนการสอน
เด็กเรียนร่วมระหวา่งเด็กปกติกบัเดก็บกพร่องที�โรงเรียนวดัดอนรวบ ท่าน ผอ.นริศ  นพชาํนาญ ลงทุนควกั
กระเป๋าเลี2ยงขา้วเลี2ยงปลาผูเ้ขา้รับการอบรมซึ� งเป็นครูจากโรงเรียนวดัดอนรวบ  โรงเรียนวดัคูขดุ และ
โรงเรียนบา้นคอเตี2ย  ไดร้ับความร่วมมือจากศนูยก์ารศึกษาพิเศษจงัหวดัชุมพร   ศึกษานิเทศก ์สพท.ชุมพร
เขต ๑  และทางโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก เป็นวิทยากรใหก้ารอบรม   บ่ายนดัหมายครูมาขอขอ้มลูเพิ�มเติม
เกี�ยวการดาํเนินการทางวินยั  ครูกฎหมายเคยสอนวา่ปล่อยคนผิดสิบคนดีกวา่ลงโทษคนบริสุทธิQ เพียงคน
เดียว  ผมจึงมกัปล่อยใหเ้รื�องที�จะตดัสินใจลืมเลือนไปจากความรู้สึกอคติทั2งหลายที�พระพุทธองคท์รงสอน
สั�งไวว่้าอคติ ๔ อยา่งที�เป็นปกติวิสัยของคนเราคือ ฉนัทาคติ (ลาํเอียงเพราะชอบ  prejudice caused by love 

or desire ) โทสาคติ (ลาํเอียงเพราะชงั prejudice caused by hatred )  โมหาคติ (ลาํเอียงเพราะหลง, พลาดผิด
เพราะเขลา prejudice caused by delusion or stupidity )  ภยาคติ (ลาํเอียงเพราะกลวั  prejudice caused by 

fear )  แต่ในทางกฎหมายไทย สมชาย ปรีชาศิลปกุล อาจารยส์าขานิติศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะ
สงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่จาํแนกอคติที�สาํคญัไว ้ ๔ ประการ  ประกอบดว้ย  อคติทางเพศ   อคติ
ต่อคนพิการ  อคติต่อกลุ่มชาติพนัธ์ุ และอคติต่อคนจน  จะเล่าโดยละเอียดกจ็ะยืดยาวเกินไป   พอใจเป็นปกติ
คือลืมสิ�งปรุงแต่งทั2งหลายไปพอสมควรแลว้จึงหยิบเรื�องมาอา่นไตร่ตรอง ดูเหตุดผูลทั2งทางบวกทางลบ เอา
ใจเขาใส่ใจเรา  ตดัสินใจอยา่งไรจดไวทิ้2งไวข้า้มวนัขา้มคืนนาํมาอ่านใหม่จนมั�นใจ ตดัสินใจลงความเห็นใน
สาํนวนปิดแฟ้มส่งคืนเจา้ของเรื�องไปดาํเนินการต่อไป เป็นการรักษากฎและคนใหส้มดุลกนัตามขอ้เท็จจริง
ของเหตุการณ์ในฐานะกรรมการตดัสิน ที�ตอ้งวิ�งไปทั�วสนามแต่ไม่มีหนา้ที�เล่นเกมส์การแข่งขนั  ลงไปเป็น
กาํลงัใจนกัการภารโรงที�กาํลงัก่อสร้างอาคารสวสัดิการทั2งก่ออิฐ ทาํฝ้าเพดาน 
                วนัองัคารที� ๒๐ ธนัวาคม  ๒๕๔๘  ไปร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาของบริษทัโดลไทยแลนด ์จาํกดั 
อาํเภอท่าแซะ  มีนกัเรียนทั2งระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษาไดรั้บทุนระดบัละ ๒๐ คน ผูจ้ดัการฝ่าย
บริหารเป็นผูม้อบ  ผมมอบประกาศเกียรติคุณบตัรใหก้บัผูจ้ดัการ ถ่ายภาพร่วมกนัเป็นอนัจบพิธี  กลบั
สาํนกังานครูมาพบเพื�อมอบเอกสารที�ขอไวเ้มื�อวาน  ลงไปดูงานในกลุ่มงานต่างๆ  สาํหรับกลุ่มศึกษานิเทศก์
เดินไปไมค่่อยถึง บงัเอิญตอ้งเลี2ยวไปออกประตูหลงัตรงไปอาคารสวสัดิการทุกที คงตอ้งทาํพิมพเ์ขียวใหม่ 



บ่ายโมงครึ� งไปประชุมกบัท่านผูว้า่ราชการจงัหวดัชุมพรเรื�องการแข่งขนัจกัรยานนานาชาติ ที�จะเขา้เขต
ชุมพรระหวา่งวนัที� ๑๗ - ๑๘  มกราคม  ๒๕๔๙  แต่เป็นเสน้ทางเลียบชายฝั�งทะเลจากบางเบิด ถํ2าธง บ่อ
สาํโรง ปะทิว ทุ่งววัแล่น  นาชะองั จนถึงเทศบาลเมืองชุมพร พกัโรงแรมชุมพรแกรนดฯ์ เพื�อปั�นไปเสน้ทาง
สู่ระนองในวนัรุ่งขึ2น โรงเรียนตามเส้นทางถูกกาํหนดใหน้กัเรียนออกมาช่วยเชียร์ผูเ้ขา้แข่งขนัในครั2 งนี2    เลิก
ประชุมลงไปอวยพรปีใหม่ท่านผูว่้าราชการจงัหวดั และรองผูว้า่ราชการจงัหวดั รีบอวยพรเพราะอาทิตยห์นา้
ไม่อยากต่อคิวยาวๆ ผมเองตอ้งติดประชุมที�กรุงเทพฯตอนปลายสัปดาห์สุดทา้ยของปี ๒๕๔๘  ท่านผูว้า่
ราชการจงัหวดัไดเ้ล่าใหฟั้งว่าปีใหม่ถือเอาเดือนมกราคม หรือภาษาฝรั�ง January มาจากชื�อเทพเจา้ Janus 

เป็นเทพเจา้ที�มี ๒ หนา้ หนา้หนึ�งหนุ่มหนา้หนึ� งแก่ หนา้แก่แทนปีเก่า หนา้หนุ่มแทนปีใหม่  พอปีใหม่เทพ
เจา้องคนี์2 จะหนัพระพกัตร์ดา้นหนุ่มมายงัโลก เขาจึงตั2งเดือนแรกของปีวา่ January ตรงขา้มกบัหนา้เราปีเก่าดู
จะหนุ่มกว่าปีใหม ่ถา้ลอกคราบเหมือนปูไดท่้าจะดีไม่นอ้ย 
                วนัพุธที� ๒๑  ธนัวาคม  ๒๕๔๘  เชา้เร่งลงชื�อลงนามในคาํสั�ง  เอกสารต่างๆ รับหนงัสือแจง้ผล
การปฏิบติังานตามตวัชี2วดัที� กพร.กาํหนดในส่วนที�เขตพื2นที�รับผิดชอบร่วมกบัจงัหวดัชุมพรคะแนนเต็ม ๕ 
พวกเราหมายถึงสาํนกังานและโรงเรียนทาํได ้๔.๗๕๔ ท่านผูว้่าราชการจงัหวดัคงจะสบายใจมากขึ2นสาํหรับ
การทาํงานในปีนี2   เที�ยงไปกราบศพคุณพ่อของคุณพยอม  คุม้สุวรรณ หวัหนา้กลุ่มนโยบายและแผน สพท.
ชุมพรเขต ๒ ที�วดัเขาถล่ม  บ่ายเดินทางเขา้กรุงเทพฯ มีราชการที�ตอ้งประสานอยู่หลายเรื�อง 
                วนัพฤหสับดีที� ๒๒ และวนัศุกร์ที� ๒๓  ธนัวาคม  ๒๕๔๘  อยู่ในกรุงเทพฯ ติดต่องานที�
กระทรวงศึกษาธิการ  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  เยน็วนั
ศุกร์ขบัรถไปเมืองทองธานีไปชมผลิตภณัฑ ์OTOP ที�นาํมาจาํหน่ายในอาคารอิมแพค มีผา้ไหม ผา้ฝ้ายจาก
ภาคอีสานลานตาไปหมด ราคาถกูกว่าปกติ แต่แพงกว่าเมื�อก่อน  มีสินคา้จากเพื�อนบา้นคือลาวและเขมรมา
จาํหน่ายดว้ย  ผมไปดื�มกาแฟลุงเหนอชุมพรที�มาออกร้านจาํหน่าย  ไปชิมแกงฮงัเลหมขูองแมฮ่่องสอนร้าน
เจา้เก่า  แกงฮงัเลหากท่านไม่เคยรับประทานกอ็ยากอธิบายว่าเหมือนแกงมสัมั�น บวกแกงพะแนง และบวก
พะโล ้ เป็นอาหารพื2นเมืองของชาวมอญและพม่า ไปแม่ฮ่องสอนตอ้งไปทานที�ร้านบา้นเพลง    แวะมลูนิธิ
รณรงคช่์วยให้เลิกบุหรี�และสารเสพติด เขามีโครงการปอดสะอาดปราศจากควนับุหรี�  เลิกไดอ้ยา่งถาวร
ภายใน ๖ วนั ใครสนใจปรึกษาไดที้�เบอร์ ๐๑ ๙๒๑๑๔๗๙  ไดป้รัชญาความเป็นผูน้าํ เพื�อการบริหารชีวิต มา
ฝากเพื�อนครูส่งทา้ยปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ใหล้องไตร่ตรองพิจารณาดูนะครับ 
                ๑. ความเปลี�ยนแปลงไม่ใช่สิ�งน่ากลวั  เพราะถา้ไม่มีการเปลี�ยนแปลงเราจะพบสิ�งที�ดีกวา่ได้
อยา่งไร 
                ๒. ชีวิตที�ไม่มีการต่อสู้ดิ2นรน ปล่อยชีวิตไปวนัๆอยา่งไร้จุดหมายไม่ต่างอะไรกบัศพเดินได ้
                ๓. ความลาํบากและอุปสรรคในการทาํงานคือหนทางแห่งความสาํเร็จ 
                ๔. ความทุกข ์ความผิดหวงั ยงัมาเยือนท่านได ้สกัวนัหนึ�งความสุข ความสมหวงักม็าเยือนท่านได้
เช่นกนั 
                ๕. บิดามารดาเป็นผูอุ้ปการะเลี2ยงดู แสดงโลกนี2 แก่บุตร การทาํใหบิ้ดามารดาผูไ้ม่มีศรัทธา ใหมี้



ศรัทธา ผูไ้ม่มีศีลใหมี้ศีล ผูไ้ม่มีปัญญาใหมี้ปัญญา รู้จกัใหท้าน ไดชื้�อวา่เป็นการตอบแทนบิดามารดาที�
ประเสริฐ 
                ๖. ไม่มีสิ�งใดในโลกที�คนคนหนึ�งเคยทาํได ้แลว้คนคนหนึ�งจะทาํไม่ได ้
                ๗. อยากเป็นผูย้ิ�งใหญ่ในครอบครัว กจ็งทาํประโยชน์แก่ครอบครัว อยากเป็นผูย้ิ�งใหญ่ใน
ประเทศชาติ กจ็งทาํประโยชน์แก่แผน่ดิน 
                ๘. ชีวิตเป็นของไม่มีค่า แต่ชีวิตจะมีค่าต่อเมื�อรู้จกัใชชี้วิต 
                ๙. จงตอบแทนบุญคุณผูมี้พระคุณ ก่อนที�จะไม่มีผูมี้พระคุณใหต้อบแทน  จงประหยดัก่อนที�ท่าน
จะไม่มีเงินใหป้ระหยดั จงออกกาํลงัก่อนที�ท่านจะไม่มีกาํลงัใหอ้อก  จงรักครอบครัวก่อนที�ท่านจะไม่มี
ครอบครัวใหรั้ก และจงทาํความดีก่อนที�ท่านจะไม่มีเวลาใหท้าํ 
                ๑๐.ดวงตากบัดวงใจถือว่าเป็นสิ�งที�มีค่าที�สุดในชีวิต คาํเปรียบเปรยที�วา่พ่อแม่รักลูกดั�งดวงตาและ
ดวงใจ จึงชวนใหคิ้ดว่า พ่อแม่จะรักลูกแค่ไหน 
                ๑๑.ผูใ้ตป้กครอง ควรมองผูป้กครอง เป็นดุจตน้ไมใ้หญ่ที�ตนตอ้งอาศยัร่มเงา  เมื�อใดตน้ไมถู้กแทะ
เปลือก ถูกระรานกา้นและใบ  ตน้ไมแ้มที้�ใหญ่ก็จะเหี�ยวเฉา ไร้ร่มเงาที�จะอาศยัได ้ ความแตกกระจายกจ็ะ
เกิดขึ2นในหมูผู่อ้าศยัเอง 
                ๑๒.พ่อแม่สามารถมีลกูไดห้ลายคน แต่ลูกสามารถมีพ่อแม่ไดเ้พียงคนเดียวเท่านั2น  พ่อแม่จึงควร
เป็นบุคคลที�ลกูๆควรหวงแหนและทะนุถนอมให้มากที�สุด 
                ๑๓.ถา้เลือกเกิดได ้ก็จงอย่าเลือกเกิดเป็นลูกสาวคนจีน  แต่เลือกเกิดเป็นลูกชายคนอินเดีย 
                ๑๔.คนคนหนึ�งไมเ่คยสนใจพ่อแม่ ไม่เคยเหลียวแลคนที�เคยช่วยเหลือเกื2อกลู เขาเรียกบุคคล
ประเภทนี2วา่คนอกตญัfู 
                ๑๕.โชคดี  โชคร้าย  นินทา  สรรเสริญ  ทุกข ์ สุข เป็นแขกเจา้ประจาํสาํหรับชีวิต 

  

กาํจดั  คงหนู 
ผอ.สพท.ชุมพร เขต ๑ 

  

๓๑  ธนัวาคม  ๒๕๔๘ 

เรียน  เพื)อนครู  ผู้บริหารที)เคารพรักทุกท่าน 

            ปฏิทินไดท้าํหนา้ที�ของตนเองดว้ยความซื�อสัตย ์คงที�คงวา และยติุธรรมเสมอหนา้สาํหรับทุกผูทุ้ก
นามรวมทั2งสรรพสิ�งที�มีชีวิตและไม่มี  ต่างไดบ้วกอายขึุ2นจากเดิมอีก ๑ ปี  เรื�องของอายมีุทั2งที�เจริญและเสื�อม
ถอย  เดก็ๆที�กาํลงัเติบโตจะรู้สึกยินดีปรีดาเพราะความเป็นผูใ้หญ่รออยู่ขา้งหนา้จึงมีความสุขกบัปีใหม่  ตรง



ขา้มกบัคนสูงวยัที�อายุเลยเลข ๔ จะรู้สึกใจหายวา่ความแก่เริ�มมาเยือน และสาํหรับผูที้�รับราชการกรู้็สึกวา่
ตาํแหน่งหนา้ที�การงานกาํลงัจะจบสิ2นไป นี�ก็เป็นเรื�องปกติธรรมดา ในรอบหนึ�งปีที�ผา่นมาหากเราได้
ทบทวนเรื�องราวที�ไดคิ้ดไดท้าํไดพ้บไดเ้ห็นไดเ้ขา้ไปเกี�ยวขอ้งและไดรั้บผลกระทบยอ่มมีมากมาย มีหลาย
เรื�องที�เราสามารถแกไ้ขเยียวยาไดด้ว้ยสติปัญญาของเราเอง มีรายเรื�องที�ตอ้งปล่อยตามเวรตามกรรมใหเ้วลา
ไดรั้กษาไปตามกฎธรรมชาติ  สปัดาห์สุดทา้ยของปีภารกิจของผมกค็งเดินไปตามปฏิทินงานไม่ไดต่้างจาก
ช่วงเวลาอื�น ที�เล่าใหฟั้งมาร่วม ๒ ปี กาํลงัตดัสินใจว่าปี ๒๕๔๙ จะเล่าใหฟั้งต่อหรือจะยติุดี 

            วนัจนัทร์ที� ๒๖  ธนัวาคม  ๒๕๔๘  เชา้เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบติัการจดัทาํแผนกิจกรรม
โฮมรูม ที�หอ้งประชุมของเขต ชั2น ๓ ไดเ้ชิญเพื�อนครูที�รับผิดชอบกิจการนกัเรียนมาร่วมกนัสังเคราะห์แผน
กิจกรรมโฮมรูมเพื�อใหค้รูนาํไปจดัการเรียนการสอน ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  บ่ายมีประชุมคณะกรรมการ
รับนกัเรียนจงัหวดัชุมพร ปีการศึกษา ๒๕๔๙  กรรมการประกอบดว้ยผูบ้ริหารทั2ง ๒ เขตพื2นที� รวมถึงระดบั
อาชีวศึกษาและสถาบนัที�เกี�ยวขอ้ง  ปัญหาหลกัก็ยงัคงอยู่ที�โรงเรียนยอดนิยมเพียง ๒ - ๓ โรง ผูบ้ริหาร
โรงเรียนประสงคจ์ะจดัสอบทั2งหมด  แต่กระทรวงศึกษาธิการกาํหนดใหจ้บัสลาก ในที�สุดผมวา่กระทรวง
จะตอ้งชนะวนัยงัคํ�า 

            วนัองัคารที� ๒๗  ธนัวาคม  ๒๕๔๘  เชา้ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื2นที�การศึกษา มีเรื�องเพื�อทราบเรื�อง
พิจารณาที�สาํคญั เช่น การจดักรอบอตัรากาํลงัในสาํนกังานเขตพื2นที�การศึกษา  ภาคบ่ายประชุมต่อเรื�องการ
ดาํเนินการทางวินยัขา้ราชการครู จนเยน็  ผมขบัรถเขา้กรุงเทพฯ เพื�อประชุมผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื2นที�
การศึกษาทั�วประเทศ ที�โรงแรมโรยลัริเวอร์  ถึงกรุงเทพฯตีหนึ� ง  ผมสะสมระยะทางในการขบัรถดว้ยตวัเอง
และของตนเอง ตั2งแต่เดือนมกราคม ๒๕๓๒ ถึงเดือนเมษายน ๒๕๔๘ ไดร้ะยะทางประมาณ ๖๕๐,๐๐๐ กม. 
จากเดือนพฤษภาคม - ธนัวาคม ๒๕๔๘ ไดร้ะยะทาง ๔๐,๐๐๐ กม. ครูบางคนบอกว่าหากผมตกงานให้ไป
ขบัสิบลอ้ ผมบอกวา่สิบลอ้ไม่เอาผมจะขบัรถทวัร์ 
             วนัพุธที� ๒๘  ธนัวาคม  ๒๕๔๘  เขา้ประชุมผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื2นที�การศึกษาทั�ว
ประเทศ  ชั�วโมงแรกท่านเลขาธิการ กพฐ. ท่านพรนิภา  ลิมปพยอม ไดป้ระชุมขอ้ราชการและปัญหาการ
ปฏิบติังานที�ผ่านมา  มีเรื�องหนึ�งที�แจง้วา่มีการเปลี�ยนแปลงหนงัสือมอบอาํนาจการเดินทางไปราชการ
ใหม่  อาทิ ผอ.สพท. หากเดินทางไปนอกเขตจงัหวดัตอ้งขออนุญาตเลขาธิการ กพฐ. จากเดิมที�อนุญาตตวัเอง
ทั�วราชอาณาจกัร  ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา หากเดินทางไปราชการนอกเขตจงัหวดัตอ้งขออนุญาต
ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื2นที�การศึกษา จากเดิมที�อนุญาตตวัเองทั�วราชอาณาจกัร  ชั�วโมงถดัไปจนถึงเที�ยง
ท่านรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการไดม้อบนโยบายเนน้ในเรื�องการจดัการเรียนการสอน ไดบ้นัทึกเทป
โทรทศัน์ไปออกอากาศที�สถานี ETV. ช่วงบ่าย   ภาคบ่ายคาบแรกเลขาธิการ ก.ค.ศ.และคณะไดบ้รรยายการ
จ่ายเงินวิทยฐานะและเงินประจาํตาํแหน่งของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสรุปสาระสาํคญัได้
ดงันี2  
            หลกัเกณฑ์และวธัิการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามวีทิยฐานะและเลื)อนวทิยฐานะ 
            ๑. เป็นหลกัเกณฑป์ระเมินวิทยฐานะครู ศึกษานิเทศก ์ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศึกษา ให้มี



วิทยฐานะ ชาํนาญการ ชาํนาญการพิเศษ เชี�ยวชาญ และเชี�ยวชาญพิเศษ 
            ๒.หลกัเกณฑก์ารประเมินประกอบดว้ย  ๓ ดา้น  คือ 
                ๒.๑ ความประพฤติดา้นวินยั คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
                ๒.๒ คุณภาพการปฏิบติังาน ประเมินสมรรถนะการปฏิบติังาน 
                ๒.๓ ผลที�เกิดจากการปฏิบติังานในหนา้ที� จะประเมินผลการปฏิบติังานโดยใหร้ายงานสรุปผลการ
ปฏิบติังานในหนา้ที�    สาํหรับวิทยฐานะชาํนาญการพิเศษเป็นตน้ไปจะมีการประเมินผลงานทางวิชาการดว้ย 
            ๓. หลกัการประเมินเพื�อกระตุน้  สนบัสนุนการปฏิรูปการศึกษา  โดยเฉพาะความเชื�อมโยงสัมพนัธ์
กบัการพฒันาหลกัสูตร  เชื�อมโยงการพฒันาครู  โดยใชส้มรรถนะการปฏิบติังานเดียวกนัในการพฒันาครู 
            ๔. วิธีการประเมิน ปีหนึ�งจะขอประเมินได ้๑ ครั2 ง คือ 
                    ช่วงที� ๑ : ๑  เมษายน - ๓๐ เมษายน (อนุมติัไม่ก่อน ๑  พฤษภาคม ) 
                    ช่วงที� ๒: ๑ ตุลาคม - ๓๑ ตุลาคม (อนุมติัไม่ก่อน ๑ พฤศจิกายน) 
            ๕. การประเมินครั2 งแรกนี2  เฉพาะวิทยฐานะชาํนาญการ  จะใหมี้การประเมินช่วงวนัที� ๔ ถึง 
๓๑  มกราคม  ๒๕๔๙ และอนุมติัไม่ก่อน ๑  กุมภาพนัธ์  ๒๕๔๙  ซึ� ง ก.ค.ศ.ไดอ้นุมติัผูมี้สิทธิยื�นขอรับการ
ประเมินดงันี2  
                    กลุ่มที� ๑ 
                    (๑) ผูเ้คยผ่านการประเมินผลงานวิชาการ(หลกัเกณฑเ์ดิม)ไดแ้ก่ 
                            - อาจารย ์๒ ระดบั ๗ (ก่อน ๒ ตุลาคม ๒๕๓๙) 
                            - ศน.๗ ตามกฎ ก.ค.ฉบบัที� ๒ พ.ศ. ๒๕๒๕) ขอ้ ๓ 
                            - ครูใหญ่  หวัหน้าศูนย ์๑ ผูช่้วยอาจารยใ์หญ่ ผูช่้วยหวัหนา้ศูนยรั์บเงินเดือนระดบั ๗ 
                    ให้ประเมนิเพิ)มเตมิความประพฤติด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพครู
และจัดทํารายงานด้านผลการปฏิบัตงิานในหน้าที)ตามแนวปฏิรูปการศึกษาประมาณ ๓ - ๕ หน้าเพื)อให้มี
วทิยฐานะชํานาญการ 
                    (๒) ผูบ้ริหารสถานศึกษา ระดบั ๘ ซึ� งผา่นการประเมินผลงานทางวิชาการ ไดแ้ก่ อาจารยใ์หญ่ 
๘ หวัหนา้ศูนยร์ะดบั ๘ ผช.ผอ.ร.ร./วิทยาลยั/ศูนย ์ระดบั ๘ 
                    ให้ประเมนิเพิ)มเตมิความประพฤติด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพครู
และจัดทํารายงานด้านผลการปฏิบัตงิานในหน้าที)ตามแนวปฏิรูปการศึกษาประมาณ ๓ - ๕ หน้าเพื)อให้มี
วทิยฐานะชํานาญการ 
                     กลุ่มที� ๒   
                      กรณีผูข้อกาํหนดตาํแหน่งอาจารย ์๓ (หลกัเกณฑเ์ชิงประจกัษ)์และผา่นการประเมินจาก
กรรมการชุดที� ๒ หรือผูข้อกาํหนดตาํแหน่งอาจารย ์๓ ระดบั ๘ ไม่ไดรั้บการอนุมติั 
                    ให้ประเมนิเพิ)มเตมิความประพฤติด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพครู
และจัดทํารายงานด้านผลการปฏิบัตงิานในหน้าที)ตามแนวปฏิรูปการศึกษาประมาณ ๓ - ๕ หน้าเพื)อให้มี



วทิยฐานะชํานาญการ 
                    กลุ่มที� ๓ 
                    กลุ่มดีเด่นกรณีต่างๆ ไดแ้ก่ครูตน้แบบ ครูแกนนาํ ครูดีเด่น ครูเกียรติยศ ครูแห่งชาติ ครูดีใน
ดวงใจ ที�ผา่นการคดัเลือกในระดบั สพท.หรือจงัหวดัขึ2นไป 
                    ให้ประเมนิเพิ)มเตมิ๒ ด้าน คือความประพฤติด้านวนัิย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วชิาชีพครูและด้านคุณภาพการปฏิบัตงิาน เพื)อให้มวีทิยฐานะชํานาญการ 
คาบถดัมาผูช่้วยรัฐมนตรีประจาํกระทรวงศึกษาธิการ นายพีรพนัธ์ุ  พาลุสุข ไดบ้รรยายเรื�องการถ่ายโอน
ภารกิจการจดัการศึกษาใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นและเปิดโอกาสให ้ผอ.สพท.แสดงความคิดเห็น
ดว้ย  ชั�วโมงสุดทา้ยท่านรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการมาบรรยายต่อจากเวลา ๑๗.๐๐ น. ถึง ๒๐.๐๐ 
น. จึงไดไ้ปรับประทานอาหารร่วมกนั  ผมเล่าใหท่้านฟังว่าที�ท่านใหส้ัมภาษณ์ตอบโตก้บัองคก์รครูเรื�องการ
อ่านสารนายกรัฐมนตรีในวนัครูนั2น โดยธรรมเนียมปฏิบติัที�ผา่นมาไม่เคยมีการอ่านสารนายกรัฐมนตรีแต่
อยา่งใด มีแต่อ่านสารประธานกรรมการอาํนวยการคุรุสภา ซึ� งในอดีตคือรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ แต่ปัจจุบนัคือศาสตราจารยเ์สริมศกัดิQ   วิศาลาภรณ์  ท่านเองก็อึ2งไปเหมือนกนัเพราะไม่
เคยทราบขอ้มูลนี2  ครูเรากเ็ขา้ใจเล่น ล่อเป้าใหน้ายหลงทาง  ส่วนวนัเด็กคนอ่านสารนายกรัฐมนตรีคือ
ประธานจดังานนั2นๆ อาจเป็นกาํนนั นายอาํเภอ ผูว่้าราชการจงัหวดั นายกเทศมนตรี แลว้แต่วา่เจา้ภาพจะเชิญ
ใคร  พวกเราเล่าถึงสภาพปัญหาในการบริหารงานบุคคลและแนวทางแกไ้ข ท่านหนัมาทางผมสั�งวา่ "พวก
คุณไปรวบรวมมาเอาอยา่งที�ไม่ตอ้งแกก้ฎหมายหลกัส่งใหผ้มโดยเร็ว ผมจะรีบแกไ้ข"  ผมคงตอ้งรวบรวม
ทีมงานโดยมีท่านรองเลขาธิการ กพฐ. ท่านเฉลย  พนูสวน เป็นแกนกลาง ตน้ปีหนา้คงไดข้อ้สรุปที�แกปั้ญหา
ไดต้รงจุด เรื�องการถ่ายโอนท่านจะเร่งกฎกระทรวง ฉบบัสมคัรใจออกใหท้นัก่อน ๑๕ มกราคม ๒๕๔๙ เป็น
การบรรเทาความเสียหายจากพระราชบญัญติัแผนการกระจายอาํนาจใหเ้กิดผลกระทบนอ้ยที�สุด  ผมเองไม่
เห็นดว้ยกบัการถ่ายโอนการศึกษาใหห้น่วยงานนอกกระทรวงศึกษาธิการไปดาํเนินการ เพราะเป็นการลด
สถานะครูจากขา้ราชการครูเป็นพนกังานครู  แต่เมื�อเห็นครูเราแตกออกเป็นหลายกลุ่มหลายแนวมีทั2งไมไ่ป
ไม่ถ่ายไม่โอน และประสงคจ์ะไปและใจไม่อยู่กบัเขตแลว้กว็างใจใหอุ้เบกขา  ยา้ยเขตไปอยูที่�ซอยไปเลยมา
เลย  โดยเฉพาะแกนนาํผูบ้ริหารมธัยมในจงัหวดัใกล้ๆ เขมรดูจะไม่นบัญาติไม่เผาผีกบัครูสังกดัเขตพื2นที�ดู
หมิ�นดูแคลนพี�นอ้งยกย่อง อปท.ประดุจอศัวินขี�มา้ขาว เอาดีใส่ตวัเอาชั�วใส่คนอื�น  วนันี2 ท่าน ผอ.สพท.ที�เคย
เป็นอดีตสามญัศึกษาจงัหวดัไดชี้2แจงความจริงใหท่้านรัฐมนตรีไดรั้บทราบ  ท่านเล่าใหฟั้งวา่ตวัเลขผูบ้ริหาร
โรงเรียนประถมศึกษาที�ไปจากรองผูอ้าํนวยการโรงเรียนมธัยม มีจาํนวนมากกวา่ที�มาจากสายประถมเดิมเสีย
อีก  ส่วนผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาไปมธัยมมีนอ้ยมาก  ที�เอาตวัเลขมาเสนอกนัเป็นการจดัผูบ้ริหาร
นอกสถานศึกษา (ศธอ./หน.ปอ.ฯลฯ)ลงโรงเรียนสมยัที� ก.ค.ทาํหนา้ที� ก.ค.ศ. แต่ถูกนายคนนี2นาํมาปั2 นตวัเลข
วา่เป็นผลงาน อ.ก.ค.ศ.เขตเพื�อใหดู้สมจริงสมจงั  คนระดบันี2 กระทาํการยอ่มประสงคต่์อผลและเลง็เห็นผล
อยา่งชดัเจนวา่จะเกิดผลในแนวกวา้งแนวลึกอย่างไร  เห็นแลว้ใหพ้บสจัธรรมในวิชาชีพครู ครูที�ยกย่อง
ยอมรับนบัถือและกม้หวัใหก้บัคนทุกสาขาอาชีพ ยกเวน้ครูดว้ยกนัรวมทั2งผูบ้งัคบับญัชา   หากกฎกระทรวง



ฉบบัใหม่ออกมา อปท.ยงัมีเวลายื�นโอนโรงเรียนไดอี้กจนถึง ๑๕ มกราคม  ๒๕๔๙ กเ็ป็นโอกาสที�โรงเรียน
จะโอนไปสังกดั อปท.ได ้หากสามารถทาํใหค้รูในโรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาสนบัสนุนเกิน
ครึ� ง  หากเขาสมคัรสมานยินยอมพร้อมใจกนัไปพวกเราไม่ส่งเสริมคงไม่ไดแ้ลว้  แต่ถา้ครูไม่ไปโรงเรียนไม่
ไปผูบ้ริหารโรงเรียนจะโอนล่วงหนา้ไปคนเดียว กไ็ม่ทราบวา่ อปท.เขาจะรับหรือเปล่า  กเ็ป็นประเดน็ที�ตอ้ง
ติดตามกนัไปในปีหนา้  ผมนาํปฏิทินการดาํเนินการถ่ายโอนการศึกษาให ้อปท. ปีการศึกษา ๒๕๔๙  กรณี
กฎกระทรวงฉบบัใหม่ใชบ้งัคบัก่อนวนัที� ๑๕  มกราคม  ๒๕๔๙ 
  

ที) กจิกรรม ผู้ปฏิบัติ ผู้เกี)ยวข้อง ช่วงเวลา 

๑. 
อปท.ยื�นคาํขอรับโอนสถานศึกษาโดย
ระบุชื�อสถานศึกษา 

อปท. สพท. 
ภายใน ๑๕ มกราคม 
๒๕๔๘ 

๒. 
ประเมินความสมคัรใจของครู ผูบ้ริหาร 
และคณะกรรมการสถานศึกษา(ก่อน
หรือหลงัจากรับคาํขอ) 

  

ครู
,ผูบ้ริหาร   กรรมการ
สถานศึกษา 

พร้อมคาํขอหรือก่อน
ประเมินแลว้เสร็จ 

๓. 
พิจารณาคาํขอ ความสมบูรณ์ของ
เอกสารคาํขอ ตรวจสอบงบประมาณ ๓ 
ปียอ้นหลงั 

สพท.   หลงัจากรับคาํขอ 

๔. 
เสนอผูแ้ทนประเมินความพร้อมฝ่ายละ 
๓ คนและกรรมการผูท้รงคุณวฒิุ เลขา 
ผูช่้วยเลขา 

สพท./อปท. สพท. 
หลงัจาก อปท.ส่งคาํขอรับ
โอน 

๕. คดัเลือกกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 
คณะกรรมการ 
๖ คน 

สพท. 
หลงัจากแต่งตั2งผูแ้ทนเป็น
กรรมการ 

๖. 
คดัเลือกประธานคณะกรรมการ
ประเมินความพร้อมจากผูท้รงคุณวุฒิ 

คณะกรรมการ 
๙ คน 

สพท. 
เมื�อสรหากรรมการแลว้
เสร็จ 

๗. 
แต่งตั2งคณะกรรมการประเมินความ
พร้อม 

ผอ.สพท. สพท. 
ภายใน ๒๐ วนันบัแต่วนัยื�น
คาํขอแต่ไม่เกิน ๔ 
กุมภาพนัธ์ ๒๕๔๙ 

๘. 
เตรียมการประเมินความพร้อมของ 
อปท. 

คณะกรรมการ/
เลขา /ผช.เลขา 

สพท./อปท. หลงัสพท.พิจารณารับคาํขอ 

๙. 
ดาํเนินการประเมินความพร้อมของ 
อปท. 

คณะกรรมการ อปท. 
ภายใน ๖๐ วนันบัแต่แต่งตั2ง
คณะกรรมการแต่ไมเ่กิน ๖ 
เมษายน ๒๕๔๙ 



๑๐.สรุปผลการประเมิน คณะกรรมการ สพท. - 

๑๑.แจง้ผลการประเมิน สพท. 
สพฐ. อปท. ร.ร. 
ส่วนราชการ ฯลฯ 

โดยเร็ว 

            อีกเรื�องหนึ�งที�อยากเรียนใหท้ราบ  สพฐ.จะโอนเงินอุดหนุนเขา้บญัชีของโรงเรียนทุกโรง ภายใน
เดือนเมษายน  ๒๕๔๙ ซึ� ง สพท.จะตอ้งแจง้ขอ้มูลบญัชีเงินฝากธนาคารของโรงเรียน ภายในวนัที� 
๑๕  มกราคม  ๒๕๔๙ และตรวจสอบขอ้มูลจาํนวนนกัเรียนกบัฐานขอ้มูลตามโปรแกรม Obec-48  ภายใน
วนัที� ๑๕  มีนาคม  ๒๕๔๙  จึงตอ้งให้ผูเ้กี�ยวขอ้งไดด้าํเนินการ ไม่เช่นนั2นเงินไม่มาตามกาํหนด 
            วนัพฤหัสบดีที� ๒๙ และวนัศุกร์ที� ๓๐ ธนัวาคม  ๒๕๔๘  ผมยงัมีภารกิจติดพนัอยูที่�
กระทรวงศึกษาธิการ  รัฐสภา แต่กรั็บทราบข่าวคราวจากสาํนกังานจากโฮมเพจบา้ง โทรศพัทไ์ปถาม
บา้ง  ทราบว่าการเบิกจ่ายเงินสวสัดิการค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตรไม่สามารถเบิกไดเ้มื�อวนัที� 
๒๙  ธนัวาคม ๒๕๔๘ เพราะเงินทดรองราชการหมด ตั2งเบิกไม่ทนั ตอ้งขออภยัคงจะสุดวิสัยจริงๆเพราะ
ทราบวา่เฉพาะวนัที� ๒๗ ธนัวาคม ๒๕๔๘ จ่ายไปประมาณแปดแสนบาทเรียกวา่เทกระเป๋า เก็บไวปี้หนา้ก็
แลว้กนั เบิกเร็วก็หมดเร็ว 
            ปีหนา้พบกนันะครับขอใหห้ายเจบ็หายจน ไดรั้บเงินวิทยฐานะกนัถว้นทั�วในปี พ.ศ. ๒๕๔๙  

กาํจดั  คงหนู 
ผอ.สพท.ชุมพร เขต ๑ 

 


